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(अध्यक्षस्थानी माननीय उपाध्यक्ष श्री. नरहरी झिरवाळ) 

 

(सििोधी पक्षाचे अनेक सन्माननीय सदस्य एकाच िेळी बोलत असतात.) 

 

पृ.शी./मु.शी.  : तोंडी उत्तिे 

 

संगमनेर (झि.अहमदनगर) तालुक्यातील आंबी दुमाला येथील 

तलाठी कायाालय बंद असल्याबाबत 

 

 (१) * ३८२५५ श्री.राधाकृष् ण झवखे-पाटील (झशर्डी) : सन्माननीय महसूल मंत्री 

पढुील गोष्टींचा खलुासा कितील काय :- 

  

(१) संगमनेि (सि.अहमदनगि) तालकु्यातील आबंी दमुाला येथील तलाठी कायाालय 

सन २०१३ या कालािधीत शासनाच्या सनधीतनू परू्ा झाले, पिंत ु अिघ्या काही 

मसहन्यात कायाालयास टाळे लागले असनू अद्याप दखेील तलाठी कायाालय बंद आह,े 

ह ेखिे आह ेकाय,   

(२) असल्यास, बोटा, केळिाडी, म्हासिंडी, कुिकुटिाडी, माळिाडी आंबी दमुाला 

ही गािे आंबी दमुाला येथील तलाठी कायाालयाअंतगात येत असनू शेती सिषयक 

िािस नोंदी, दाखले, उतािे, सातबािा दरुुस्ती, सातबािा फेिफाि ही सिा कामे कायाालय 

बंद असल्यामळेु प्रलंसबत आहते, ह ेही खिे आह ेकाय,     

(३) असल्यास, तलाठी कायाालयात िीि िोडर्ी झाली नसल्याने तेथे संगर्क 

चालसिर्े शक्य नसल्याने तसेच िेळे अभािी अनेक अडचर्ींमळेु कायाालय बंद 

असल्याचे तलाठी यांचे म्हर्र्े आह,े ह ेही खिे आह ेकाय, 
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(४) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आह े काय, चौकशीत काय 

आढळून आले ि त्याअनषुंगाने कोर्ती कायािाही केली िा किण्यात येत आह,े 

(५) नसल्यास, सिलंबाची कािर्े काय आहते ?  

श्री. अब्दलु सत्ताि, श्री. बाळासाहबे थोिात यांचकेरिता : (१), (२) ि (३) ह े

खिे नाही. 

(४) ि (५) प्रश्न उद्भित नाही.  

ता.प्र.क्र.३८२५५... 

 श्री. िाधाकृष्र् सिख ेपाटील : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदयांनी उत्तिातनू ह े

खिे नाही, असे म्हटले आह.े  पर् मळूातच पठाि भागातील आबंी दमुाला या गािाचा 

आपर् संपरू्ा इसतहास पासहला ति मागील ८ िषाापासनू येथील सकती तलाठी आपर् 

बदलले आहते ते आपल्या लक्षात येईल.  ह े तलाठी कायाालय ति बंदच आह.े  

असतरिक्त कािभािािि ह े कायाालय सरुू आह.े  त्या सठकार्ी सरुू असलेल्या 

कािभािाचा इसतहास आपर् पासहला ति ते कायाालय सन २०१३ पासनू बंद होत.े  

सन २०१५-१६ मध्ये तलाठी नेमले गेले होते.  पर् त्यानंति ते ििेिि गेले.  सन 

२०१७ मध्ये िाऊत नािाचे तलाठी नेमले गेले.  पर् ते ॲन्टी किप् शनमध्ये अडकले.   

त्यानंति साईनाथ ढिळे नािाचे तलाठी आले होते.  पर् त्यांची बदली झाली.  काल 

सिधानसभेत प्रश्न आल्यानंति माननीय उपसिभागीय असधकािी यांनी त्या सठकार्ी 

असतरिक्त कािभाि होता तो पनु्हा श्रीमती िाघचौिे यांच्याकडे सनयसमतपर्े सदला आह.े  

आपर् या सठकार्चा घटनाक्रम पासहला ति त्या सठकार्ी कायम स्िरुपी तलाठीच 

नाही.  म्हर्नू माझे स्पेसससफक ३ प्रश्न आहते.  या तलाठी कायाालयात िीिेची सोय 

नसल्यामळेु सध्या ज्या तलाठ्याकडे कािभाि होता त्याने सांसगतले की, माझ्याकडे 

फक्त असतरिक्त चािा आह.े  त्यामळेु आि शेतकऱयांना ७/१२ घेण्यासाठी इति 

गािांमध्ये िािे लागते.  महसलू खाते मोठ्या आसिाभािात सांगते की, आम्ही 

सडसिटल कािभाि सरुू केला आह.े  आता महसलू खात्यामाफा त ऑनलाईन ७/१२ 
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समळतो.  पर् त्या तलाठी कायाालयात िीिेचा पत्ता नाही ति सडसिटल ७/१२ 

शेतकऱयांना कसा समळर्ाि?   

अध्यक्ष महोदय, त्या भागात अिैध गौर् खसनिाचे उत्खनन मोठ्या प्रमार्ात 

चाल ूआह.े  त्यामळेु मदु्दाम तेथे तलाठी द्यायचा नाही आसर् सिाासपर्े अिैध गौर् 

खसनिाच्या उत्खनन किर्ाऱया मासफयांकडे डोळेझाक किायची, असा कािभाि 

चालला आह.े  म्हर्नू या सनसमत्ताने माझे मंत्री महोदयांना २-३ प्रश्न आहते.  पसहला 

प्रश्न म्हर्िे ह ेकायाालय परू्ापर्े सरुू आह ेकाय, शेतकऱयांना ७/१२ त्या गािात  

ता.प्र.क्र.३८२५५... 

श्री. िाधाकृष्र् सिख ेपाटील... 

समळतो काय की तेथील शेतकऱयांना अन्य गािात िािे लागते.  त्या कायाालयात 

िीिेची सोय नाही, ही िस्तसुस्थती आह.े  अशा परिसस्थतीत शेतकऱयांना संगर्कीकृत 

७/१२ समळतो काय, असे माझे ३ प्रश्न आहते.  

 श्री. अब्दलु सत्ताि : अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्यांनी आंबी दमुाला 

येथील तलाठी कायाालय सनयसमतपर्े सरुू नाही, असे मत या सठकार्ी व्यक्त केले 

आह.े  पर् िस्तसुस्थती अशी आह ेकी, सन २००८ ते २०१४ पयंत तेथे सनयसमत 

तलाठी होते.  त्यानंति सन २०१४ मध्ये काही सदिस असतरिक्त कािभाि दणे्यात 

आला.  सन २०१४ ते २०१६ या दोन िषाात सनयसमत तलाठी दणे्यात आले  होत.े  

त्यानंति २०१६ ते २०१९ मध्ये २ िषे असतरिक्त कािभाि होता. आता तथेे सनयसमत 

कािभाि श्रीमती एस.एस. िाघचौिे यांच्याकडे दणे्यात आला आह.े   

अध्यक्ष महोदय, िीि पिुिठ्याच्या बाबतीत मी सांग ूइसच्ितो की, कोिोना 

संकटाच्या काळात िीि दयेक भिले गेले नाही म्हर्नू तेथे िीि िोडर्ी नव्हती.  पिंत ु 

लॅपटॉपच्या माध्यमातनू आमच्या तलाठ्यांनी सिा शेतकिी बांधिांना फेिफाि, इति 

नकाला ि ७/१२ दणे्याचे काम केलेले आह.े 
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अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्यांनी अिधै उत्खनन होत असल्याचे म्हटले 

आह.े  िि अशा पध्दतीचे अिैध उत्खनन होत असेल ति शासन त्याची चौकशी 

किेल. 

यानंति श्रीमती कोळसगिे.. 
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ता.प्र. क्र. ३८२५५ 

श्री. अब्दलु सत्ताि... 

तसेच यापढेु कधी लाईट िार्ाि नाही याचीही दक्षता घेतली िाईल. लाईट का िाते 

याचे एक कािर् मला असे सदसते की, दोन्ही नेते दोन्ही बािनेु असल्यामळेु लाईटची 

पिेशानी होत असले.  

 श्री. िाधाकृष्र् सिख-ेपाटील :अध्यक्ष महोदय, मळुात माझा प्रश्न असा आह े

की, त्या तलाठी कायाालयामध्ये शेतकऱयांना ७/१२ चे उतािे समळतात काय ?  कािर् 

शेतकऱयांना ७/१२ काढण्यासाठी आिही शेिािच्या बोटा या गािामध्ये िािे लागत े

ह ेखिे आह ेकाय ? तसेच माझा दसुिा प्रश्न असा आह ेकी, गौर् खसनिाचे गैि मागााने 

उत्खनन झालेले असनू सतथे मासफयाचा सळुसळुाट झालेला आह.े त्याची आपर् 

चौकशी किर्ाि आहात काय ? 

 श्री. अब्दलु सत्ताि : अध्यक्ष महोदय, यापिूीच मी सांसगतले आह ेकी, लाईट 

नसल्याकािर्ाने लॅपटॉपद्वािे ससुिधा पिुसिण्यासाठी काही अडचर्ी होत्या. पिंत ु

७/१२ दणे्याची सिा व्यिस्था केलेली आह.े एकाचाही फेिफाि झालेला नाही. 

कदासचत एकाच व्यसक्तकडे दोन चािा असल्यामळेु एखाद्यािेळी अडचर् आली 

असेल. पिंत ुशक्यतो सतथे तसे काही घडलेले नाही. या व्यसतरिक्त आपल्या ज्या 

मागण्या िासहल्या असतील त्याचा सहानभुतुीपिूाक सिचाि केला िाईल.  

श्री. प्रकाश आसबटकि : अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्यांनी मांडलेल्या 

प्रश्नामध्ये तलाठी कायाालय होर्े आसर् त्याबाबतच्या भौसतक ससुिधा  दणे्याबाबतचा 

सिषय आह.े त्या अनषुगंाने माननीय मंत्रयांना माझा असा प्रश्न आह े की, तलाठी 

कायाालय ससुज्ि करुन त्यांना ज्या ज्या ससुिधा द्यायला पासहिे त्या दणे्यात याव्यात. 

पिंत ुसतथे बसलेला तलाठी हा लोकांची सकती कामे कितो याचा शासन या नात्याने 

आपर् रिसव्हि घेतला आह ेकाय ? एक साधी बाब आह ेकी, एखादा दस्त नोंद 

किायचा असेल ति त्यासाठी शासनाने कालािधी सनसित केलेला आह.े  पिंत ुददुिैाने 

सनसित केलेल्या कालािधीप्रमार्े एका बािलूा तलाठी, दसुऱया बािलूा सका ल  
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ता.प्र. क्र. ३८२५५.... 

श्री. प्रकाश आसबटकि.... 

त्यांच्यानंतिची असपलींग ॲथॉरिटी असताना नायब तहससलदाि या सिांकडून प्रचंड 

असा आसथाक त्रास सिासामान्य लोकांना होतो. तिी दखेील त्याचा रिसव्हि घेतला 

िात नाही. आिच्या प्रश्नाच्या अनषुगंाने माननीय महसलू मंत्रयांना माझी अशी सिनंती 

आह ेकी, अशा पद्धतीने सदिंगाई किर्ाऱयांचा रिसव्हि घेऊन, सिल्हासधकािी तसेच 

आयकु्तांना त्या पद्धतीच ेआदशे दऊेन अशा पद्धतीने सामान्य लोकांना सिनाकािर् 

त्रास दरे्ाऱयांिि काििाई किण्याबाबत धोिर्ात्मक सनर्ाय आपर् घेर्ाि काय ? 

श्री. अब्दलु सत्ताि:  अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्यांनी िो प्रश्न सिचािला 

आह ेत्याबाबत मी सांग ूइसच्ितो की, १५ सदिस, १ मसहना सकंिा २ मसहना अशा 

िेगिेगळ्या कालािधीमध्ये काय किायचे आह ेया सिांसाठी कालमयाादा ठििलेली 

आह.े त्यानसुाि काम होत नसेल ति आता ऑनलाईन सससस्टम केलेली आह.े त्यामळेु 

आता अिा दऊेन त्याच्या तािखा चकुसिण्याचे काम होत नाही. आपर् िे सांसगतले 

त्याप्रमार्े सडसिटल ७/१२ िसा अचकू सदला आह ेत्या पद्धतीने आपल्या बाकीच्या 

ज्या तक्रािी सकंिा फेिफाि असतील ति त्याबाबत तलाठी कायाालयामध्ये िेळेिि 

काििाई किण्यात यईेल असे आदशे सिा संबंसधत सिल्हासधकाऱयांना दणे्यात येतील.  

श्री. िाधाकृष्र् सिख-ेपाटील : अध्यक्ष महोदय, मी िो प्रश्न सिचािला आह े

त्याचे उत्ति िासहलेले आह.े त्या सठकार्ी अिधै पद्धतीने िे गौर् खसनिाचे उत्खनन 

झालेले आह,े त्याची आपर् चौकशी किर्ाि आहात काय ? आपर् सांगता 

त्याप्रमार्े िस्तसुस्थती नाही. खिे म्हर्िे, आपर् िे उत्ति दते आहात ते चकुीचे आह.े 

७/१२ उतािा हा बोटा या गािात समळतो, ही िस्तसुस्थती आह.े तो तालकुा माननीय 

महसलू मंत्री यांचाच असल्यामळेु माननीय महसलू िाज्यमंत्री यांना सिा माफ आह े

असे सदसनू येते. पिंत ुमाननीय मंत्रयांनी चकुीची मासहती दऊे नये. यापढेु त्या गािात 

सकमान ७/१२ उतािा समळायला सरुुिात होईल अशी कायािाही आपर् किर्ाि 

काय? तसेच त्या सठकार्ी गौर् खसनिाचे उत्खनन झाले आह,े त्याची आपर् 

चौकशी किर्ाि आहात काय ? या प्रश्नाचे माननीय मंत्रयांनी उत्ति द्यािे. 
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ता.प्र. क्र. ३८२५५.... 

श्री. बाळासाहबे थोिात : अध्यक्ष महोदय, मी मंत्री पदािि असल्यामळेु 

सन्माननीय सदस्य माझ्या तालकु्याची काळिी घेतात याबद्दल मी त्यांचे आभाि 

मानले पासहिे.   

अध्यक्ष महोदय, अत्यंत चांगल्या पद्धतीने ७/१२ ची सससस्टम परू्ापर् े

ऑनलाईन किण्यात आलेली आह.े यामळेु आपर् कुठेही ऑनलाईन ७/१२ काढू 

शकतो. कदासचत काही काळात अडचर् सनमाार् झाली असेल तिी आता ती दिू 

झालेली आह.े त्यामळेु नागरिक आता कुठेही िाऊन ऑनलाईन पद्धतीने ७/१२ काढू 

शकतात आसर् काढतही आहते, ही िस्तसुस्थती आह.े सन्माननीय सदस्यांनी गौर् 

खसनिाच्या बाबतीत िो मदु्दा उपसस्थत केला त्याबद्दल मी त्यांना सांग ूइसच्ितो की, 

या सिषयाच्या बाबतीत त्यांना चचाा किायची किायची असेल ति ती िेगळी किािी, 

त्यासाठी आमची तयािी आह.े  

      यानंति श्रीमती किंदीकि.... 
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ता.प्र.क्र. ३८२५५....  

 श्री. िाधाकृष्र् सिख-ेपाटील : अध्यक्ष महोदय,  माझी उत्तिाला हिकत आह.े 

गौर् खसनिाबाबत िेगळी चचाा किण्याची आिश्यकता नाही. अिधै पद्धतीने गौर् 

खसनिाचे उत्खनन होत आह,े या बाबत चौकशी किर्ाि काय ? 

 श्री. बाळासाहबे थोिात :  अध्यक्ष महोदय, आंबी दमुालाचा एक प्रश्न आह.े 

त्यासंबंधी चौकशी करु. 

 श्री. प्रकाश सोळंके : अध्यक्ष महोदय,  तलाठी कायाालयात उपसस्थत िाहत 

नाहीत. गािात उपसस्थत िाहत नाहीत हा तक्रािीचा मदु्दा आह.े बीड सिल्यात 

ििळििळ सिाच सठकार्ी तलाठी सनिासस्थान कायाालय बांधले आह.े मंडळ 

असधकािी सनिासस्थान कायाालय बांधले आह.े तिी दखेील एकही तलाठी कायाालय 

गािात, सिामध्ये सरुु नाही. (अडथळा ) मखु्यालयी िि तलाठी िाहत नसतील ति 

त्यांना घिभाडे भत्ता दरे्े सिकाििि बंधनकािक नाही. मखु्यालयी िाहत नसताना 

दखेील तलाठ्यांना घिभाडेभत्ता सदला िातो. िे तलाठी मखु्यालयी िाहत नाहीत 

त्यांचा घिभाडे भत्ता तातडीने बंद किर्ाि काय ? 

 श्री. बाळासाहबे थोिात : अध्यक्ष महोदय,  तलाठी हा घटक गािाकरिता ि 

सिाकरिता खपू महत्त्िाचा आह.े िाज्यात अनेक सठकार्ी तलाठी कायाालये सरुु 

केलेली आहते.  गािात त्यांचा सनिास असािा असा प्रयत्न केलेला आह.े तलाठी 

कायाालयाििळ िि घि असेल ति अनेक निे प्रश्न तयाि होतात. सकाळी सात 

िािताच लोक सात –बािा मागण्यास त्यांच्या घिात येतात. त्यामळेु तो कदासचत 

थोडा बािलुा िाहत असेल. त्यास आमची हिकत  नाही. त्यांची सकाळी पोह े

खाण्याची िेळ ि ७/ १२ मागण्याची िेळ एकच होते. असे असले तिी तलाठ्यांनी 

गािातच िासहले पासहिे. हा प्रश्न खपू मयाासदत स्िरुपात, एका गािाचा आह.े प्रश्न 

सन्माननीय सदस्यांनी सिचािला म्हर्नू मी उत्ति दते आह.े मधील काळामध्ये 

तलाठ्यांची संख्या बिीच कमी होती. यामळेु अनेकदा त्यांच्याकडे असतरिक्त चािा 

द्यािे लागले. संपरू्ा ७/१२ मधील िे दोष होते सकंिा चकुीच्या नोंदी होत्या त्या कमी  
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ता.प्र.क्र. ३८२५५....  

श्री. बाळासाहबे थोिात .... 

किण्याचे काम तलाठी बांधिांनीच केलेले आह ेही िस्तसुस्थती आह.े अनेकदा त्यांना 

तालकु्याच्या गािी िाऊन काम किाि ेलागत होते. यामळेु अशी सस्थती होती की, 

आपला तलाठी कोठे आह ेअसे लोकांकडून सिचािले िात होते. आता सिा काम 

संपलेले आह.े यामळेु तलाठ्यांनी आपल्या गािात थांबले पासहिे, अशा स्पष्ट सचूना 

दणे्यात येतील. 

 श्री. प्रकाश सोळंके : अध्यक्ष महोदय,  माझ्या प्रश्नाचे उत्ति समळाले नाही. मी 

स्पेसससफक प्रश्न सिचािला होता की, िे तलाठी मखु्यालयी  म्हर्िे त्यांच्या सिाच्या 

गािात िाहत नाहीत, त्या तलाठ्यांचा घिभत्ता बंद किर्ाि काय ? 

 श्री. बाळासाहबे थोिात : अध्यक्ष महोदय,  या बाबत सनसित सिचाि करु.  

श्री.िर्धीि साििकि : अध्यक्ष महोदय, हा सिषय सिचाि किण्यासािखा नाही. 

एका गोष्टीमळेु संपरू्ा िाज्यात अडचर् होत आह.े शेतकऱयांना एका-एका कामासाठी 

सिल्याला िािे लागते. एक ति त् यांचा घिभत्ता सिि किािा लागले. िे तलाठी 

घिभत्ता घेतात त्यामध्ये गािातील कोर्ा व्यक्तीची   भाडेपट्टी लाितात. शासन म्हर्नू  

त्यांनी ज्या घिाची भाडेपट्टी लािली त्या व्यक्तीला डीबीटीद्वािे पैसे हस्तांतरित  किर्ाि 

काय ? 

श्री. बाळासाहबे थोिात : अध्यक्ष महोदय,  मला प्रश्न समिला नाही. 

 श्री.िर्धीि साििकि : अध्यक्ष महोदय, आपर् िेव्हा एचआिए दतेो तेव्हा 

तलाठी ि ग्रामसेिकांना भाडेपट्टी लािािी लागत ेकी, मी या घिात भाड्याने िाहतो. 

ते भाडे घिमालकाच्या नािाने िमा केले ति चकुीचे प्रकाि आपोआप थांबतील. 
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ता.प्र.क्र. ३८२५५....  

 

 श्री. बाळासाहबे थोिात : अध्यक्ष महोदय,  तलाठ्यांनी सिामध्येच थांबले 

पासहिे या करिता सक्त सचूना दणे्यात येतील. िे तेथे थांबर्ाि नाहीत, त्यांचे घिभाडे 

बंद किण्यात येईल. 

------- 

   यानंति श्रीमती सगिप... 
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मंुबई उपनगर, झिल्हाझधकारी कायाालयातील भूमी अझभलेख झवभागाकरू्डन 

तपासणी केली असता काही नकाशे संशयास्पद असल्याबाबत 

(२) *  ३७८४९   श्री.सुनील राणे (बोरीवली), श्री.मंगेश कुर्डाळकर (कुलाा), 

श्रीमती याझमनी यशवंत िाधव (भायखळा) : सन्माननीय गृह मंत्री पढुील 

गोष्टींचा खलुासा कितील काय :- 

 (१) भमूी असभलेख सिभागाकडे त्यांच्या अखत्यािीत परिसिाचे असधकृत नकाशे 

असनू मुंबई उपनगि, सिल्हासधकािी कायाालयातील भमूी असभलेख सिभागाकडून 

उपनगिातील ८८४ नकाशांची तपासर्ी केली असता त्यातील १०२ नकाशे 

संशयास्पद असल्याचे सनदशानास आले, ह ेखिे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, सदि भमूी असभलेख सिभागातील ि नकाशांमधील मासहती यामध्ये 

तफाित आढळून आल्याने ह े संशयास्पद बदल कोर्ी केले याबाबत कागदोपत्री 

कोर्तीही मासहती नसल्यामळेु या प्रकिर्ी खिेिाडी पोलीस ठार्े येथे माह ेसडसेंबि, 

२०२१ मध्ये िा त्यादिम्यान गनु्हा नोंदसिण्यात आला आह,े ह ेही खिे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, एकूर् ८८४ नकाशांपैकी १०२ नकाशे बनािट असनू त्यािि िनेु 

बांधकाम दाखसिण्यात आल्यामळेु नासिकास के्षत्र, सागिी सकनािपट्टी सनयंत्रर् 

सनयमािली सिभागातील (CRZ) बांधकामे सनयसमत किण्याच्या उद्दशेाने हा प्रकाि 

किण्यात आल्याचा संशय व्यक्त किण्यात आला आह,े ह ेही खिे आह ेकाय,  

(४) असल्यास, उक्त प्रकिर्ी शासनाने चौकशी केली आह े काय, चौकशीनसुाि 

संबंसधतांिि कोर्ती काििाई केली िा किण्यात येत आह,े 

(५) नसल्यास, सिलंबाची कािर्े काय आहते ? 

श्री.सतेि ऊर्ा  बंटी पाटील श्री. झदलीप वळसे-पाटील यांच्याकररता : (१), 

(२) ि (३) सन २०२० च्या पिुी सदि गनु्यातील आिोपीत इसमांनी संगर्मत करून 

उपअसधक्षक, भमूी असभलेख, मुबंई उपनगि, मुबंई येथील ८८४ नकाशापैकी १०२ 

नकाशांचे बनािटीकिर् करून त्यािि िनेु बांधकाम दाखिनू त्या नकाशाच्या आधािे 

CRZ / ND ZONE या प्रसतबंधीत के्षत्रात िनेु बांधकाम सनयसमत करून प्रसतबंसधत  
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ता.प्र.क्र. ३७८४९ ... 

श्री.सतेि ऊफा  बंटी पाटील ... 

क्षेत्रातील लोकांचा फायदा किण्यासाठी शासनाची फसिर्कू केल्याबाबत 

उपअसधक्षक, भमुी असभलेख, मुंबई उपनगि, मुंबई यांनी सदलेल्या सफयाादीनसुाि 

खिेिाडी पोलीस ठार्े मुबंई येथे ग.ुि.क्र. ४९०/२०२१, भा.द.ंसि. कलम ४२०, ४६५, 

४६७, ४६८, ४७१, ४०९, ३४ अन्िये गनु्हा नोंद किण्यात आला आह.े 

(४) सदि प्रकिर्ी गनु्याच्या तपासाकािीता उपअसधक्षक, भसुम असभलेख, मुंबई 

उपनगि, मुंबई या कायाालयाकडून सदिचे फेिफाि ि बनािट तयाि केलेले १०२ 

नकाशे पंचनाम्यातंगात िप्त किण्यात आलेले आहते. गनु्याचा तपास सरुु आह.े 

(५) प्रश्न उद्भित नाही.  

  श्री.सनुील िार्े : अध्यक्ष महोदय, उप अधीक्षक, भमूी असभलेख, मुंबई 

उपनगि या कायाालयाकडून मुंबई उपनगिातील ८८४ नकाशांची तपासर्ी केली. 

त्यामध्ये मुंबई उपनगिातील साधािर्पर्े १०२ नकाशे बोगस आढळले. ह ेबनािट 

तयाि केलेले १०२ नकाशे िप्त किण्यात आले. ते नकाशे नेमक्या कोर्त्या िागेचे 

होते, कोर्त्या के्षत्रामधील होते, याचे उत्ति या तािांसकत प्रश्नाच्या लेखी उत्तिात सदलेले 

नाही.  

  अध्यक्ष महोदय, नकाशाचे बनािटीकिर् करुन मुंबई उपनगि के्षत्रातील 

प्रसतबंसधत के्षत्रामध्ये िी िनुी बांधकामे होती, ती सनयसमत करुन याचा फायदा नेमका 

कोर्ाला झाला, असा प्रश्न यातनू सनमाार् होत आह.े सिकािी खात्यामध्ये िर् ूकाही 

भतुाटकीचा प्रकाि घडला. ८८४ पैकी १०२ नकाशे बनािट बनिले गलेे ि सिकािी 

खात्यामध्ये ह ेनकाशे समासिष्ट केले गेले.   

  अध्यक्ष महोदय, सडसेंबि, २०२१ मध्ये खिेिाडी पोलीस स्टेशनमध्ये याबाबत 

गनु्हा दाखल केला गेला. त्याला ४ मसहने उलटून गेल्यािि हा गनु्हा कोर्ािि दाखल 

केला असे सिचािल्यािि असे उत्ति दणे्यात आले की, हा गनु्हा अनोळखी मार्सांिि 

दाखल केला. याचे उत्ति माननीय गहृ मंत्री दतेील काय? 
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ता.प्र.क्र. ३७८४९ ... 

श्री.सनुील िार्े... 

  अध्यक्ष महोदय, शासकीय कायाालयातील नकाशात फेिफाि झाला. हा 

फेिफाि झाल्या प्रकिर्ी गोिेगाि पोलीस स्टेशनमध्ये सन २०२० मध्ये गनु्हा दाखल 

किण्यात आला होता. हा गनु्हा कोर्त्या लोकांिि दाखल झाला होता, त्यांची नाि े

समितील काय, कोर्त्या के्षत्रामध्ये ह े बदल घडले गलेे, ह े बदल या मुंबईच्या 

मालिर्ी परिसिातील होते काय? 

  श्री.सतेि ऊफा  बंटी पाटील : अध्यक्ष महोदय, या ८०० नकाशांचे के्षत्र प्रचंड 

मोठे आह.े त्या स्पेसससफक ११२ के्षत्रांची मासहती आता माझ्याकडे उपलब्ध नाही. 

पिंत,ु मालिर्ी सकंिा एिंगळ अशा भागातील ह ेसिा नकाशे आहते. त्या संदभाात १ 

िषाापिूी ज्यािेळेस तक्राि किण्यात आली, त्यािेळेस उप अधीक्षक, भमूी असभलेख 

यांनी याची चौकशी केली. त्या चौकशीनंति स्ित: उप अधीक्षक, भमूी असभलेख 

यांनी पोलीस स्टेशनमध्ये तक्राि दाखल केली.  

  अध्यक्ष महोदय, या १०० च्यािि असलेल्या नकाशांची तपासर्ी करुन 

महापासलकेचे असधकािी ि भमूी असभलेखच ेअसधकािी समळून या सिा प्रकिर्ामध्ये 

िे प्रत्यक्ष घडलेले आह,े त्याची पाहर्ी किीत आहते. ती स्थळ पाहर्ी करुन नेमके 

१९६० चे नकाशे दाखिनू सीटी सव्हचे्या आधीचे ह े ...(अडथळा)... १९६० चे 

नकाशे दाखिनू या गोष्टी किण्यात आल्या.  

  अध्यक्ष महोदय, ही मासहती समोि आल्यानंति शासनाने याबाबत पोसलसांकडे 

स-ुमोटो तक्राि दाखल केली. महसलू मंत्री महोदयांनी िमािबंदी आयकु्तांच्या 

अध्यक्षतेखाली एक कसमटी नेमली. या कसमटीचे टम्सा अँड िेफिन्सेस ठिले गेलेले 

आहते. त्या कसमटीच्या ४ बैठका झाल्या. ह े िेकॉडा िोपयंत महापासलकेकडून 

उपलब्ध होत नाही. महापासलकेने या िसमनीििच्या बांधकाम पििानग्या कोर्ाला 

सदल्या..... सतथे असर्ािे िनेु एक्झीस्टींग बांधकाम दाखिनू निीन बांधकामाची 

पििानगी घेण्यात आलेली आह,े ह ेसत्य आह.े 
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ता.प्र.क्र. ३७८४९ ... 

  श्री.अतलु भातखळकि : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदयांच्या उत्तिाला माझी 

हिकत आह.े मंत्री महोदय ददुिैाने मुंबई शहिातील या अत्यंत महत्िाच्या प्रश्नाच्या 

बाबतीत गोलमाल उत्ति दते आहते. माझ्या ३ स्पेसससफक प्रश्नांचे उत्ति त्यांनी द्यािे. 

सकती िर्ांना अटक केली, मुंबई महानगिपासलका कागदपत्र का दते नाही, या 

संदभाात तमु्ही काय काििाई केली? 

  श्री.सतेि ऊफा  बंटी पाटील : अध्यक्ष महोदय, मला माझे उत्ति परू्ा किण्याची 

संधी द्यािी. ह ेप्रकिर् २-३ मसहन्यातील नाही. ह ेप्रकिर् सन २०१० पासनू सरुु आह.े  

नंति श्री.सशंद े.... 
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ता.प्र.क्र.३७८४९... 

श्री.सतेि ऊफा  बंटी डी.पाटील... 

११२ नकाशांची तपासर्ी किाियाची आह,े स्थळ पाहर्ी किाियाची आह.े गनु्हा 

दाखल होऊन ३ मसहने झाले आहते. या कालािधीत पोसलसांनी महानगिपासलका 

असधकाऱयांच्या समिेत ११ िागांची स्थळ पाहर्ी केलेली आह.े आिटीआय मधनू 

नकाशे मागण्यात आले आहते. आिटीआय अंतगा मासहती मागर्ाऱया लोकांना 

बोलिण्याचे काम सरुु आह.े या प्रकिर्ाची व्याप् ती मोठी असल्याने तपासामध्य े

सदिंगाई होत नाही. तक्राि आल्यानंति भमूी असभलेख कायाालयाने गनु्हा दाखल केला 

आह.े या प्रकिर्ी कोर्ाला पाठीशी घातले सकंिा अटक किण्यात आली नाही, असे 

म्हर्र्े सयसुक्तक नाही. या प्रकिर्ी सनसितपर्े कायदशेीि काििाई किण्यात येईल. 

 ॲड.आसशष शलेाि : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय कोर्ाला िाचसिण्याचा 

प्रयत्न किीत आहते काय, याबाबत माझ्या मनात शंका आह.े माझा त्यांच्यािि परू्ा 

सिश्वास आह.े हा गंभीि सिषय आह.े मुंबईतील त्या िागेिि प्रत्यक्षात बांधकाम 

नसताना बांधकाम आह,े असे दाखसिले गेले आह ेते का दाखसिण्यात आले आह े? 

सीआिझेड ि एनडीझेड के्षत्रात बांधकाम किता येत नाही. समदु्र सकनािी थंडगाि हिा 

घ्याियाची असेल ति िस्त्याचे काम कसे किर्ाि ? भसूम असभलेख उप असधक्षक 

यांचेकडे सेटींग लािनू सीआिझेड ि एनडीझेड के्षत्रात सन १९६० पिूीचे बांधकाम 

आह,े असे कागदोपत्री दाखसिल्यास सीआिझडे ि एनडीझेडचे सनयम लाग ू होत 

नाहीत. अशा पध्दतीने बंगले ि मदिसे उभे िासहले. मालिर्ी ि एिंगळ या भागात 

खपू मोठ्या प्रमार्ात शटुींगसाठी मोठी बांधकामे उभािण्यात आली आहते. त्या 

माध्यमातनू सदिसाला १ कोटी रुपये भाडे आकािण्यात येते. मुंबई महानगिपासलका 

सन २०१० पासनू काय किीत आह े ? खोट्या नकाशांच्या आधािे 

मुंबईमहानगिपासलकेकडून पििानगी मागण्यात आली ि ती दतेाना महानगिपासलकेने 

उलट तपासर्ी केली नाही. त्यामळेु अशा पद्धतीचे बंगले, शटुींगचे बांधकाम, मदिसे  

ि इति अनसधकृत बांधकामे उभी िासहली आहते. यासिा प्रकिर्ात खपू मोठा आसथाक  
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ता.प्र.क्र.३७८४९... 

ॲड.आसशष शलेाि... 

व्यिहाि झाला आह.े यामध्ये मुंबई महानगिपासलका ि भसूम असभलेख कायाालयाच े

असधकािी सामील आहते. या प्रकिर्ी सीआिझडे कायद्याचा भंग झाला आह.े कें द्रीय 

कायद्याचाही भगं झाला आह.े या प्रकिर्ातील सिा गनु्हगेािांना मोक्का लािला 

पासहिे, कािर् ही संघटीत गनु्हगेािी आह.े मंत्री महोदय आपर् सनष्पक्ष काििाई 

किािी. या प्रकिर्ात मालिर्ी भागातील लोकप्रसतसनधी यांचाही सहभाग आह.े ह े

लोकांच्या मनातले सत्य आह.े मी आि यािि बोलत नाही. एिढा मोठा भखूडं 

घोटाळा दसुिा कोर्ताही नाही. त्यामळेु याप्रकिर्ी संघटीत गनु्हगेािी अंतगात मोक्का 

लािनू चौकशी किर्ाि का ? 

 श्री.सतेि ऊफा  बंटी डी.पाटील : अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य यांनी 

म्हटल्याप्रमार्े या प्रकिर्ाची व्याप्ती मोठी आह,े याबाबत दमुत असण्याचे कािर् 

नाही. एखादा गनु्हा ससद्ध किण्यासाठी त्यासंदभाात काििाई किीत असताना 

आिश्यक कागदपत्रांची पतुाता किर्े अपेसक्षत असते. िमाि बंदी आयकु्त यांचा 

अहिाल प्राप्त होईल. पिंत ुत्यापिुी आि मी सभागहृामध्ये या प्रकिर्ातील आिोसपंिि 

मोक्का लािण्याबाबत घोषर्ा केली ि पढुील काळात त्यांची सटुका झाली ति 

आपर् मला िबाबदाि धिाल. शासन म्हर्न ूएखादी घोषर्ा करुन काििाई किण्यात 

येते ती कायद्या पढेु सटकली पासहिे. या प्रकिर्ी ज्या गोष्टी आढळून येतील 

त्यासंदभाात कायद्यानसुाि असभपे्रत असलेली काििाई सनसितपर्े किण्याची भसूमका 

शासनाची िाहील. 

यानंति श्री.तेलंग.... 
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ता.प्र.क्र.३७८४९...... 

 ॲड.आसशष शेलाि : अध्यक्ष महोदय, सदि अहिाल येईल. पोसलसांना 

चौकशी किण्यासाठी कोर्ीही थांबसिलेले नाही. िि पोसलसांना चौकशी 

किण्यापासनू थांबसिले ति याचा अथा त्या सिभागामध्ये.... 

(मंत्री महोदय खाली बसनू बोलण्याचा प्रयत्न कितात.) 

 अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदयांनी असे स्टेटमेंट केलेले आह.े असत्य िेकॉडािि 

येत आह.े माझा स्पेसससफक प्रश्न आह.े  उक्त प्रकिर्ामध्ये मोठ्या प्रमार्ािि आसथाक 

व्यिहाि झालेला आह.े कें द्रीय कायद्यांचा भंग झालेला आह.े  सी.आि.झडे.चे दखेील 

उल्लंघन झालेले आह.े या प्रकिर्ामध्ये बहृन्मुंबई महानगिपासलकेतील काही 

असधकाऱयांचा हात असल्याचे मंत्री महोदयांनीच सांसगतले आह.े सन २०१० पासनू 

continuing offence आह.े सदि प्रकिर्ाचा अहिाल आपर् घ्यािा. यासाठी 

आमची कोर्तीही हिकत नाही.  उक्त प्रकिर्ी मोक् काअंतगात गनु्हा दाखल केला ति 

संघसटतिीत्या सिांची चौकशी किता येईल. त्या भागातील आपर् कोर्ालातिी 

िाचिण्याचा प्रयत्न किीत आहात काय? सिा अहिाल घऊेन उक्त प्रकिर्ी 

मोक् काअंतगात गनु्हा दाखल करुन चौकशी किण्यात यािी, अशी माझी मागर्ी आह.े 

 अध्यक्ष महोदय, उक्त प्रकिर्ी आपर् कोर्ालाही िाचिण्याची भसूमका घेऊ 

नका, अशी माझी सिनंती आह.े उक्त प्रकिर्ाची कें द्रीय कायद्यांतगात चौकशी झाली 

ति या सदनातील संबंसधत लोकांपयंत आच येईल. त्यामळेु आपर् उक्त प्रकिर्ी 

मोक् काअंतगात काििाई किर्ाि आहात काय, याचे फक्त एका िाक्यात उत्ति द्यािे.  

 श्री.सतेि ऊफा  बंटी डी. पाटील : अध्यक्ष महोदय, उक्त प्रकिर्ी पोलीस तपास 

किीत आहते. तपासर्ी अहिालामध्ये सकृतदशानी कोर्ी दोषी असल्याचे आढळून 

आल्यानंति त्या अनषुगंाने कायािाही किण्याची सिकािची भसूमका असेल.  

 श्री.िसिंद्र िायकि : अध्यक्ष महोदय, आताच मतं्री महोदयांनी सांसगतले की, 

उक्त तपासर्ी अहिाल प्राप्त झाल्यानंति त्या अनषुंगाने कायािाही किण्यात येईल. 

पिंत ुयासाठी बिाच कालािधी लागण्याची शक्यता आह.े त्यामळेु माझी अशी सिनंती 
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ता.प्र.क्र.३७८४९...... 

श्री.िसिंद्र िायकि........ 

 आह ेकी, ह ेअसधिेशन संस्थसगत होण्यापिूी िागासनहाय सिा नकाशांची मासहती 

सभागहृाच्या  पटलािि ठेिर्ाि आहात काय?  

 अध्यक्ष महोदय, उक्त प्रकिर्ी सकती आिोपींना अटक किण्यात आली होती 

ि त्या आिोपींची नािे काय आहते? उक्त प्रकिर्ामध्ये शासकीय कमाचाऱयांचा ि 

महानगिपासलकेतील असधकाऱयांचा हात असल्याचे आपर् सांगत आहात. त्यांची 

नािे ि पदनाम काय आहते, आपर् त्यांच्यािि काय काििाई केलेली आह,े 

याबाबतची मासहती दरे्ाि आहात काय?  

 अध्यक्ष महोदय, उक्त प्रकिर्ी १०२ बनािट नकाशे तयाि किण्यात आले 

होते.  पिंत ुही बाब लक्षात आल्यानंति उक्त १०२ नकाशामध्य ेशासनाने आिश्यक 

बदल केले आहते काय? तसेच १०२ बनािट नकाशे तयाि केल्यामळेु कोर्त्या 

सिकासकांना सकती फायदा झालेला आह,े त्यामळेु शासनाचे सकती नकुसान झालेले 

आह,े संबंसधत सिकासकांची नािे काय आहते ि त्यांच्यािि शासनाने काय काििाई 

केलेली आह?े  

(दोन्ही बािचुे सन्माननीय सदस्य एकाच िेळी बोलण्याचा प्रयत्न कितात.) 

 श्री.योगेश सागि : अध्यक्ष महोदय, हा प्रश्न गहृ सिभागासह तीन सिभागाशी..... 

(सत्ताधािी पक्षातील काही सन्माननीय सदस्य एकाच िेळी बोलण्याचा प्रयत्न 

कितात.) 

 अध्यक्ष महोदय, आपर् मला बोलण्याची संधी सदलेली आह.े त्यामळेु आपर् 

माझ्या असधकािाचे संिक्षर् किािे. आपर् मला बोलण्याची संधी सदलेली आह,े 

त्यामळेु मला बोलण्याचा असधकाि आह.े सदि प्रश्न गहृ सिभागाकडे संदसभात झाला 

असला तिी..... 

(सन्माननीय सदस्य श्री.भास्कि िाधि मध्यचे बोलण्याचा प्रयत्न कितात.) 
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ता.प्र.क्र.३७८४९...... 

श्री.योगेश सागि....... 

 अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या अनमुतीने सन्माननीय सदस्य श्री.भास्कि िाधि 

यांना सांग ूइसच्ितो की, आपर् बोलत असताना मी कधीही अडथळा सनमाार् किीत 

नाही.  
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पॉईटं ऑर् प्रोझसिरबाबत 

 ॲड.असनल पिब : अध्यक्ष महोदय, उक्त प्रश्नािि सन्माननीय सदस्य श्री.योगेश 

सागि यांनी प्रश्न सिचािण्यास कोर्तीही हिकत नाही. पिंत ु सन्माननीय सदस्य 

श्री.िसिंद्र िायकि यांनी सिचािलेल्या प्रश्नांचे उत्ति मंत्री महोदयांनी सदल्यानंति आपर् 

प्रश्न सिचािािा.  

(सन्माननीय सदस्य श्री.योगेश सागि खाली बसनू बोलण्याचा प्रयत्न कितात.) 

 अध्यक्ष महोदयांचे काय असधकाि आहते, ह ेआम्हाला मासहती आह.े त्यामळेु 

ते आपर्ाकडून सशकण्याची आिश्यकता नाही. मी पॉईटं ऑफ प्रोससििि बोलत 

आह.े सभागहृाच्या कामकािाची पद्धत सांगण्याचा प्रयत्न किीत आह.े प्रथम 

सन्माननीय सदस्य श्री. िसिंद्र िायकि यांनी प्रश्न सिचािलेला आह.े त्यांच्या प्रश्नाचे 

उत्ति सदल्यानंति सन्माननीय सदस्य श्री.योगेश सागि यांना प्रश्न सिचािण्याची संधी 

द्यािी, अशी मी सिनंती कितो.  

यानंति श्री.कुलकर्ी....... 
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ता.प्र.क्र. ३७८४९.... 

पॉईटं ऑर् प्रोझसिरबाबत 

 श्री. भास्कि िाधि : अध्यक्ष महोदय, मी सरुुिातीला पॉईटं ऑफ प्रोससििच्या 

मदु्यािि बोलण्यासाठी उभा होतो. या सभागहृामध्ये काही सनती, सनयम आहते. 

(...अडथळा...) तमु्हाला सभागहृामध्ये घेतले तवे्हा आपर् त्यािि बोलाियास हि े

होते. यांना सभागहृामध्ये घेतल्याबद्दल मला बोलाियाचे आह.े माननीय सिोच्च 

न्यायालयाचा उल्लेख केला गेला. त्यामळेु आता मला त् यािि बोलाियाचे आह.े 

 अध्यक्ष महोदय, या सन्माननीय सदस्यांना सभागहृामध्ये कसे घेतले, यािि 

मला बोलाियाचे आह.े माननीय सिोच्च न्यायालयाने यांना कशा प्रकािे सभागहृात 

घेतले आह,े यािि मी बोलर्ाि आह.े मी पॉईटं ऑफ प्रोससिििि बोलण्यासाठी उभा 

होतो तेव्हा सन्माननीय सदस्य श्री. योगेश सागि यांनी मला माननीय सिोच् च 

न्यायालयाने कोर्ती नीसतमत्ता सांसगतली आह,े ह ेसांसगतले होते. (....अडथळा....) 

सन्माननीय सदस्यांना सभागहृात घेतल्याबद्दल माझा आके्षप नाही.  

(सििोधी पक्षाचे सन्माननीय सदस्य घोषर्ा दतेात.) 

 अध्यक्ष महोदय, महािाष्र सिकािने आसर् महािाष्र संसदीय मंडळाने आि 

लोकशाहीमध्ये संसदीय काया मंडळ मोठे का न्यायपासलका मोठी, याबाबत दशेाला 

मागादशान किण्याची आिश्यकता आह.े माननीय सिोच्च न्यायालयास सदु्धा संसदीय 

कायामंडळाच्या सनर्ायामध्ये हस्तके्षप किता येत नाही, ह ेसांगण्याची संधी महािाष्र 

सिकािने आसर् महािाष्र संसदीय मंडळाने गमासिलेली आह.े म्हातािी मले्याचे द:ुख 

नाही, पर् काळ सोकाितो आह.े संसदीय कायामंडळाच्या सनर्ायामध्ये पढेु चालनू 

माननीय सिोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, सिल्हा न्यायालय आसर् 

कसनष्ठ सदिार्ी न्यायालय हस्तके्षप किेल. या सन्माननीय सदस्यांना सभागहृाने बाहिे 

काढले होते. माननीय सिोच्च न्यायालयाने त्यांना बाहिे काढलेले नव्हते. या 

सन्माननीय सदस्यांना आतमध्ये घेण्यापिूी या सभागहृाचा ठिाि व्हाियास हिा होता. 

त्यानंतिच या सन्माननीय सदस्यांना सभागहृात घ्याियास पासहिे. मी सिचारु इसच्ितो  
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श्री. भास्कि िाधि ...... 

की, या सन्माननीय सदस्यांना आपर् कसे सभागहृामध्ये घेतले आह े ? आपल्या 

असधकािािि यामळेु गदा आर्ली िात आह.े  

 अध्यक्ष महोदय, याच सभागहृामध्ये सन १९६५ मध्ये सदनांक ९, १० ि ११ 

सडसेंबि िोिी बैठक झाली होती. संसदचेे अध्यक्ष माननीय श्री. सोमनाथ चॅटिी यांनी 

सांसगतले की, माननीय सिोच् च न्यायालय मोठे नसनू संसदीय पासलका मोठी आह.े 

मसर्पिू सिधानसभा अध्यक्ष श्री. बोिा बाबशुी यांनी २१ आमदािांना सनलंसबत केले 

होते. त्यािेळेस माननीय सिोच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप केला होता. (....अडथळा....) 

यांना बाहिे काढले पासहिे होते.  

(सििोधी पक्षाचे अनेक सन्माननीय सदस्य िलेमध्ये येऊन घोषर्ा दतेात.) 

 उपाध्यक्ष : मी सन्माननीय सदस्यांना सिनंती कितो की, त्यांनी आपापल्या 

िागेिि बसािे.  

 श्री. भास्कि िाधि : अध्यक्ष महोदय, यांनी लोकशाहीची सिटंबना केली 

आह.े लोकशाहीची सिटंबना केलेल्या लोकांना सभागहृात कसे घेतले ? ह े या 

सभागहृाला िार्नू घ्याियाचे आह.े यािि स्ितंत्र चचाा झाली पासहिे. सभागहृाने 

ठिाि करुन या सदस्यांना बाहिे काढले होते. (.....अडथळा.....) 

 उपाध्यक्ष : सभागहृातील गोंधळसदृश परिसस्थतीत मला सभागहृाच े

कामकाि पाि पाडर्े शक्य होत नसल्यामळेु मी सभागहृाची बैठक दपुािी १२.०० 

िािेपयंत स्थसगत कितो.  

(सभागहृाची बैठक सकाळी ११.३४ ते दपुािी १२.०० िािेपयंत स्थसगत झाली.) 

 

यानंति श्री. चौधिी... 
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(स्थझगतीनतंर) 

(अध्यक्षस्थानी माननीय तालिका सभाध्यक्ष श्री.दीपक चव्हाण) 

ताझलका सभाध्यक्ष : आता प्रश्नोत्तिाचा तास संपला आह.े 

पॉइटं ऑफ प्रोलसजरबाबत 

 श्री.भास्कर जाधव : अध्यक्ष महोदय, भाितीय िनता पक्षातील माझ्या 

सन्माननीय सदस्य समत्रांना मी सांग ूइसच्ितो की, आपर्ास या सभागहृामध्ये पित 

घेतले याबाबत मी असिबात आक्षपे घेतलेला नाही... (अडथळा...) 

 अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्यांनी माझे म्हर्र्े शांतपर्े ऐकून घेतल्यास 

माझा मदु्दा त्यांच्या दखेील लक्षात येईल.  सन्माननीय सदस्यांना पनु्हा सदनामध्ये का 

घेतले हा माझा मदु्दा नसनू मी सातत्याने बाहिे दखेील भसूमका मांडत आलो आह ेकी, 

न्यायपासलकेने सिधीमंडळाच्या हक्कांिि या माध्यमातनू असधके्षप केला आह ेका, हा 

खिा प्रश्न आह.े  सिोच्च न्यायालयाने यासंदभाात सदलेला सनर्ाय केिळ महािाष्र 

िाज्यापिुता मयाासदत िाहर्ाि नाही ति पे्रससडेंट म्हर्नू संपरू्ा दशेासाठी लाग ूहोईल.   

अध्यक्ष महोदय, भाितीय िनता पक्षाचे सन्माननीय सदस्य ह ेआमचे दशु्मन 

नाहीत.  मी ति कोर्ासोबतही व्यसक्तगत दशु्मनी ठेित नाही... (अडथळा...) 

अध्यक्ष महोदय, सनलंसबत केलेल्या सन्माननीय सदस्यांना आपर् कायमच े

सभागहृाबाहिे ठेिर्ाि नव्हतो ि तसे ठेि ूदखेील नये ह ेआिही मी या सनमत्ताने सांग ू

इसच्ितो.  मदु्दा एिढाच आह े की, तासलकेिि असताना श्री.भास्कि िाधि यांनी 

घेतलेला नव्ह े ति माननीय सिधानसभा अध्यक्षांनी घेतलेला सनर्ाय सिोच्च 

न्यायालयाने बदलला आह ेि तो आपर् मान्य केला आह.े  उद्या कोर्ीतिी उच्च 

न्यायालयामध्ये गेल्यानंति उच्च न्यायालयाने सदलेला सनर्ाय दखेील आपर् मान्य 

किर्ाि आहोत का ?  त्यापढेु िाऊन सिल्हा न्यायालयामध्ये कोर्ी गेले ि त्या 

न्यायालयाने दखेील आपल्या असधकािांमध्ये हस्तके्षप केला ति तो आपर् मान्य 

किर्ाि आहोत का ?.. (अडथळा...) सन्माननीय सदस्यांनी अगोदि माझे म्हर्र् े

ऐकून घ्यािे. 
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श्री.भास्कर जाधव..... 

अध्यक्ष महोदय, न्यायपासलकेचा या माध्यमातनू सिधीमंडळाच्या 

असधकािांिि असधके्षप होत आह.े  त्यामळेु महािाष्र सिकाि ि सिधीमंडळाने ही 

लढाई लढायला हिी होती, असे माझे स्पष्ट मत आह.े.. (अडथळा...) 

अध्यक्ष महोदय, दसुिी गोष्ट अशी की सनलंसबत किण्यात आलेल्या 

सन्माननीय सदस्यांना सभागहृामध्ये घेण्यात आले, ते कामकािामध्ये सहभागी 

दखेील होत आहते त्यामळेु तो सिषय संपला आह.े  पिंत ुया सिषयाचा कधी तिी 

आपर् मकुाबला किर्े भाग होते.  सभागहृाच्या ठिािानसुाि सन्माननीय सदस्यांना 

सनलंसबत किण्यात आले होते.  त्यामळेु सिोच्च न्यायालयाचा सनर्ाय आपर् 

कशाच्या आधािे ि कोर्त्या कािर्ास्ति स्िीकािला याबाबत संपरू्ा सभागहृाला 

अिगत किर्े गििेचे होते ि तसे िार्नू घेण्याचा सभागहृाचा हक्क आह,े हाच माझा 

मळू मदु्दा आह.े 

ॲड.आसशष शलेाि : अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य श्री.भास्कि िाधि 

यांनी पॉइटं ऑफ प्रोससििच्या माध्यमातनू मांडलेल्या मदु्दयािि बोलण्यासाठी मी उभा 

आह.े  सन्माननीय सदस्य श्री.नाना पटोले यांनी दखेील काल हा मदु्दा या सठकार्ी 

उपसस्थत केल्याचे ितामानपत्रातनू आमच्या सनदशानास आले... (अडथळा...) 

सन्माननीय सदस्य श्री.नाना पटोले यांना मी सांग ू इसच्ितो की, मी या सठकार्ी 

आपल्या पििानगीने आलेलो नाही.  आपर् खाली बसनू बोल ूनये. 

यानंति श्री.धमुाळे..... 
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ॲङ आसशष शलेाि... 

 अध्यक्ष महोदय, मी या सठकार्ी िे बोलत आह ेते माझे मत नाही ति माननीय 

सपु्रीम कोटा आसर् माझे असे दोन्हींचे एकसत्रत मत मांडतो.  खऱया अथााने या 

सनकालािि सभागहृात चचाा व्हािी की नाही, हाही एक प्रश्न आह.े  पर् सन्माननीय 

सदस्यांनी मळूात ४ प्रश्न उपसस्थत केले आहते.  त्यांना एक मागर्ी केली की, माननीय 

सपु्रीम कोटााने नेमके काय म्हटले आह,े ते या सदनाला समिले पासहिे.  ते िार्नू 

घेण्याचा आमचा असधकाि आह,े हा पसहला मदु्दा त्यांनी मांडला.  दसुिा मदु्दा त्यांनी 

असा मांडला की, आमच्या असधकािाचे काय, या सभागहृाच्या असधकािाचे काय, 

आसर् सतसिे म्हर्िे आपर् िो ठिाि केला होता, त्या ठिािाचे काय झाले.  िि तो 

ठिाि नसेल ति दसुिा ठिाि करुन आपल्याला सभागहृात का घेण्यात आले नाही 

तसेच आिची नेमकी सस्थती काय आह,े आसर् ५ िा सिषय त्यांनी मांडला की, 

समिा अशाच पध्दतीने न्यायालये खालच्या कोटाापयंत गेले ति काय सस्थती होईल, 

असे ५ मदु्द ेसन्माननीय सदस्य श्री. भास्कि िाधि यांनी उपसस्थत केले आहते.   

अध्यक्ष महोदय, भाितीय िनता पक्षाची भसूमका मी असतशय स्पष्टपर्े सिषद कितो 

की,  या सदनाच्या अंसतम असधकािाला... िे तमुचे मत आह ेतचे भाितीय िनता 

पक्षाचे मत आह.े  सकंबहूना या सदनातील सिा सन्माननीय सदस्यांचे तचे मत आह े

की, ह े सभागहृ सिातोपिी आह.े  असलेच पासहिे आसर् त्याबद्दल तमुचे आसर् 

आमचे िेगिेगळे मत असण्याचे कािर् नाही.  हा झाला पसहला सिषय आह.े  दसुिे 

म्हर्िे आपल्या असधाकिात सपु्रीम कोटा आले आह ेकाय, याच्यािि सडबेट झाले 

पासहिे.  माझ्या हातामध्ये ८९ पानांचे असलेले ते ििमेंट आह.े  त्या ििमेंटमध्ये 

मला िि कोर्ी सिचािले की, आपल्या असधकािात कोटा आले आह ेकाय ति याचे 

उत्ति माझ्या दृष्टीने नाही असे आह.े  सभागहृाच्या असधकािात कोटााने हस्तक्षेप केला 

आह ेकाय ति  नाही, असे माझे त्याला उत्ति आह.े  त्याचे कािर् मी सांगतो.  या 

सठकार्ी पान क्रमांक ८९ ििील परिच्िेद क्रमांक ७५ मध्ये िे कन्क्लिून कोटााने केले  
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ॲङ आसशष शलेाि... 

ह ेत्याचे िाचन कितो. "In conclusion, we have no hesitation in allowing 

these writ petitions" म्हर्िे आमचे सपटीशन, पढेु असे नमदू केले आह ेकी, 

"and to declare that the impugned resolution" म्हर्िे आपला ठिाि, पढेु 

असे नमदू केले आह ेकी, "directing suspension of the Petitioners beyond 

the period of the remainder of the concerned Monsoon Session held 

in July, 2021 is non est in the eyes of law, nullity, unconstitutional, 

substantively illegal and irrerational. The impugned resolution is, 

thus, declared to be ineffective in law, insofar as, the period beyond 

the remainder" मी पनु्हा सांगतो, "the period beyond the remainder of 

the stated session in which the resolution came to be passed."  याचा 

अथा असा आह ेकी, आपर् िो ठिाि मंििू केला तो ठिाि सपु्रीम कोटााने illegal, 

irrational and unconstitutional म्हटला आह.े  याचा अथा सपु्रीम कोटााने ज्या 

ठिािािरुन आपर् प्रश्न उपसस्थत किीत आहात त्या ठिािाचे काय झाले ति त्या 

ठिािाला माननीय सिोच्च न्यायालयाने अिैध, अतासका क ि असंिैधासनक आह,े 

असे म्हटले आह.े  तिीही असे म्हर्तो की, त्यांनी आपल्या असधकािात हस्तके्षप 

केला नाही. कािर् त्यांनी २ सठकार्ी असे म्हटले आह ेकी, "beyond the period 

of the remainder of the session" याचा अथा सभागहृाला सस्पेंड किण्याचा िो 

असधकाि आह ेतो फक्त remainder of the days of Session पिुता आह ेआसर् 

तेिढ्या पिुत्या सभागहृाच्या सस्पेंड किण्याच्या असधकािामध्ये सपु्रीम कोटााने हात 

घातलेला नाही.  for the remainder of the days आसर् सस्पेन्शनचा असधकाि 

या दोन्हीला मी एका अथााने म्हटले ति they have held up, त्यांनी योग्य ठिसिले 

आह.े पर् त्यानंति िो कालािधी आह,े िो या ठिािाचा भाग आह,े िो एक िषााचा 

आह े त्या ठिािाला त्यांनी अनसधकृत, अिधै, असंसिधासनक म्हटले आह.े हा 

त्यामधील स्पष्ट मदु्दा आह.े  त्यामळेु त्या ठिािाच ेकाय झाले ति तो अिधै झाला.   
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ॲङ आसशष शलेाि... 

आपल्या असधकािाचे काय झाले ति remainder of the session एिढ्या पिुता 

आपला असधकाि त्यांनी अबासधत ठेिला आह.े  आपले म्हर्र्े होते की, सपु्रीम 

कोटााचे म्हर्र्े या सभागहृाला सांगािे, ति त्यािि आमची हिकत नाही. सपु्रीम 

कोटााचे िे म्हर्र्े आह ेते संसदीय काया मंत्री यांनी नोट आर्नू सांगािे सकंिा कोर्ीही 

सांगािे. 

यानंति श्रीमती कोळसगिे.. 
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ॲड. आशिष िलेार..... 

 अध्यक्ष महोदय, माननीय संसदीय काया मंत्री ॲड. असनल पिब यांना मी सांग ू

इसच्ितो की, ह ेसिा सोडून नेमकी काय सस्थती आह ेह ेमला या सठकार्ाहून बोलर् े

उसचत िाटत नाही. या सिषयाबाबत सन्माननीय सदस्य श्री. भास्कि िाधि यांची 

तळमळ आसर् त्यांची प्रामासर्कता ही मी समि ूशकतो. एका िादापिुता हा सिा 

सिषय आपर् बािलूा ठेि.ू ज्यािेळेला या सिषयािि न्यायालयामध्ये केस सरुु होती  

तेव्हा न्यायालयाने सांगण्यापिूी आम्ही तसे केलेच होते. पिंत ुन्यायालयाने पनु्हा एक 

तािीख दऊेन आम्हाला सांसगतले की, "आपर् पनु्हा एकदा सिधीमंडळाला ससव्हास 

द्या." ती ससव्हास आम्ही नस्तीससहत सिधीमंडळाला केलेली आह.े आि 

सभागहृामध्ये सन्माननीय सदस्य श्री. भास्कि िाधि ह ेगमािलेली संधी पनु्हा मागत 

आहते. सिधीमंडळाला नोटीस आसर् नस्ती सव्हा केल्यानंति सिधीमंडळाने असा 

सनर्ाय केला की, आम्ही न्यायालयासमोि बाि ू मांडर्ाि नाही सकंिा आम्ही 

न्यायालयासमोि येर्ाि नाही. मग सिधीमंडळ न्यायालयासमोि न येता सिकाि 

न्यायालयासमोि आले. त्यामळेु आपर् िी न्यासहक व्यिस्था मान्य केली आह े

त् यामध्ये सिधीमंडळाने आपले म्हर्र्े मांडण्याची संधी गमािली. दसुिी असे की, मी 

पनु्हा आपली तळमळ समि ूशकतो. पर् आपर् ह ेलक्षात घ्या की, ८९ पानाचे, तीन 

न्यायासधशांच्या बेंचचे ििमेंट आल्यानंति सिकािने सकंिा सिधीमंडळाने त्याला 

न्यायालयात आव्हान ही सदलेले नाही. 

अध्यक्ष महोदय, सभागहृामध्ये आि िो मदु्दा उपसस्थत किीत आहात सकंिा  

सन्माननीय सदस्य श्री. नाना पटोले सभागहृाबाहिे इम्पे्रशन तयाि किण्यासाठी  काही 

मदु्द े उपसस्थत किीत आहते. त्याला कायद्याचा काहीही आधाि नाही. नेहमी  

सिपयाासाचे िािकािर् किर्े ह ेकाही िरिष्ठ सन्माननीय सदस्यांचे काम आह.े पर् मी 

त्यात आपल्याला गर्त नाही. कािर् आपर् ति कायद्याबद्दल बोलत आहात. 

...(अडथळा)... 

अध्यक्ष महोदय, माझ्या मते बहुतेक सिोच्च न्यायालयाला सदु्धा सभागहृाच्या 

कायािाहीमध्ये यायचे नव्हते. त्यामळेु सिोच्च न्यायालयाने चाल ूकेसमध्ये असे  
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ॲड. आशिष िलेार..... 

इटंरिम ऑडाि सदले की, मागचे असधिेशन सरुु असताना या सन्माननीय सदस्यांनी 

सिधीमंडळासमोि िाि े आसर् सिधीमंडळाने सदु्धा या सदस्यांचे म्हर्र्े ऐकािे. 

तमुच्या ऐकण्यात आसर् तमुच्या सनुािर्ीत आम्हाला यायचे नाही त्यामळेु तमु्ही 

उिलेल्या काळापिुता या सिषयात काय सनर्ाय घ्यायचा तो तमु्ही आपापसात घ्या. 

अशा प्रकािची संधी सदु्धा सिोच्च न्यायालयाने सदली. आम्ही १२ सदस्यांनी अिा 

केला आसर् सिनंती केली तेव्हा सिधीमंडळाच्या कायाकाळात आपर् साधी 

सनुािर्ीची नोटीस सदु्धा काढली नाही. सिोच्च न्यायालयाने सनुािर्ीमध्ये एकदा 

नाही ति  दोन िेळा असे सांसगतले की, सिधीमडंळ constitutional void म्हर्िे 

संसिधानाची अडचर् सनमाार् किीत आह.े दसुिे असे की, सिोच्च न्यायालयाने केिळ 

सस्रक्चि सदले पर् आदशे सदले नव्हते. तमुचे सस्पेंशन is worse than expulsion, 

तमुचे सनलंबन ह ेएक्सप्लशनपेक्षा गंभीि आह.े या पद्धतीचा प्रश्न उपसस्थत किण्यात 

आला. त्यामळेु सिोच्च न्यायालय यामध्ये येण्यासाठी तयाि नव्हते. त्यांनी 

सिधीमंडळाला स्ित:ची बाि ूदणे्याची संधी सदली होती. ती संधी दखेील फेटाळून 

लािली. तसचे असपल किण्याचा सिषय दखेील आपर् खािीि केला. न्यायालयाने 

आपल्याला संधी आसर् इशािा सदल्यानंति सदु्धा आपर् केिळ अहकंािामध्ये िासहलो 

आह.े त्यामळेु त्या अहकंािातनू हा ठिाि illegal, unconstitutional, irrational 

झालेला आह.े त्यामळेु त्या ठिािाचे काय झाले, हा म्हर्ण्याचा प्रश्नच येत नाही. त्या 

पसलकडे िाऊन remainder of the days नंति म्हर्िे िलैु, २०२१ च्या 

असधिशेनातील remainder of the days नंति, तोपयंत न्यायालयाने आमचे ही 

असधकाि काढून घेतले. त्यानंतिचे सिा असधकाि आम्हाला बहाल केले पासहिे. 

अशा प्रकािचा सनदशे सदु्धा न्यायालयाने सदलेला आह.े त्यामळेु रिमाइडं पिुते 

न्यायालय सस्पेंशनच्या बािनेु आह.े त्यानंतिच्या रिझॉल्यशुनमधील ठिािाला सििोध 

आह ेम्हर्नू तो ठिाि इसलगल झालेला आह.े ह ेत्यातील सत्य मी मांडले आह.े  

       यानंति श्रीमती किंदीकि.... 
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 ॲड. असनल पिब : अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य ॲड. आसशष शलेाि 

यांनी या सठकार्ी सिोच्च न्यायालयाच्या सनर्ायाचे िाचन केले. त्यांनी िसा या 

संबंधी अभ्यास केला तशाच प्रकािे  आम्ही दखेील या संबंधी व्यिसस्थत अभ्यास 

केलेला आह.े लोकशाहीचे चाि स्तंभ आहते.  त्यांनी एकमेकांच्या कामकािात 

हस्तके्षप किायचा की नाही, असा या सठकार्ी मदु्दा उपसस्थत झालेला आह.े  प्रत्येकाने 

आपल्याला काय असधकाि आहते ...  सिोच्च न्यायालयाचे असधकाि काय आहते, 

सिधानमंडळाचे असधकाि काय आहते,  इति िे दोन स्तंभ आहते  त्यांच ेअसधकाि 

काय आहते या संबंधी दशेभिात आि पयंत अनेकदा चचाा झालेली आह.े  

सन्माननीय सदस्य ॲड. आसशष शेलाि  यांनी या सठकार्ी सनर्ाय िाचला  त्या संबंधी 

त्यांनी आपल्या सोयीने अथा काढला, असे सदसत आह.े 

 अध्यक्ष महोदय,  माझे म्हर्र्े आपर् ऐकून घ्यािे. हा प्रश्न सनमाार् झाला की, 

सभागहृात मंििू झालेला ठिाि योग्य आह ेकी, अयोग्य. या सिा सिषयािि बिीच चचाा 

झाली. या संबंधी आतापयंत सिोच्च न्यायालयामध्ये बिेच सनर्ाय झालेले आहते. 

या दशेाच्या संसदचे्या सिोच्च पदी असलेले माननीय अध्यक्ष श्री. सोमनाथ चॅटिी 

यांनी त्या िेळी काय भसूमका घेतली होती, सिोच्च न्यायालयाचे काय म्हर्र्े होते 

या सिा गोष्टींमध्ये मी आता िात नाही. एक गोष्ट नक्की आह ेकी, सन्माननीय सदस्य 

ॲड.आसशष शेलाि यांनी आता िो ठिाि ि इति काही िाचले या मधील दोन 

परिच्िेदामध्ये काय नमदू केले, ह ेमी एका ओळीत सांगतो. या सिा घटनेचे सिोच्च 

न्यायालयाने सनिीक्षर् करुन ऑडाि सदलेली आह.े सिोच्च न्यायालयाने कोठेही 

सिधीमंडळाने केलेला ठिाि अिैध आह,े असे म्हटलेले नाही. सिोच्च न्यायालयाने 

असे नमदू केले आह ेकी, िी सशक्षा सदलेली आह,े त्या सशके्षचा कालािधी अिधै 

आह.े (अडथळा )  

 ताझलका सभाध्यक्ष (श्री.दीपक चव्हाण ): सन्माननीय सदस्यांनी मंत्री 

महोदयांचे बोलर्े ऐकून घ्यािे. 

ॲड.  असनल पिब  : अध्यक्ष महोदय,   त्यांचे म्हर्र्े आपर् परू्ा ऐकून घतेले, 

आता माझे म्हर्र्े दखेील आपर् परू्ा ऐकून घ्यािे.  मी दखेील ह ेिाचलेले आह.े मी 
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त्याचा सािांश आपल्याला सांगत आह.े यांनी केलेला अपिाध सकंिा ज्या बद्दल 

सिसधमंडळाने सशक्षा केलेली आह,े  ही सशक्षा सिोच्च न्यायालयाने मान्य केलेली 

आह.े सशक्षा म्हर्िे फाशी की, िन्मठेप. फाशी नव्ह ेति िन्मठेप द्या, अशा भाषते 

न्यायालयाने िर्ान केले आह.े  सशक्षा दणे्याचा सिसधमंडळाचा असधकाि होता. 

सिधीमंडळाने ठिाि केला असनू  एक िषााच्या सशके्षचा ठिाि आपल्याकडे सदला 

होता.  तो ठिाि  बहुमताच्या िोिािि मंििू झाला होता. त्यामध्ये सिोच्च 

न् यायालयाने हस्तके्षप केला. त्यांनी असे सांसगतले की, िी सशक्षा आपर् सदली आह े

ती िास्त असल्यामळेु.... एखाद्या अपिाध्याने एखादा गनु्हा केला ि त्याला िि 

फाशीची सशक्षा सदली ि तो िि असपलामध्ये गलेा ति न्यायालयाने असे सांसगतले 

की,त्याला फाशी दऊे नका ति त्याला िन्मठेप द्या. याचा अथा त्याचे सनदोषत्ि ससध्द 

होत नाही. त्याचा गनु्हा मान्य केला िातो. हा गनु्हा सिोच्च नयायालयात मान्य 

झालेला आह.े त्या बाबत कोर्ताही डंका सपटिण्याचे कािर् नाही. कोटााने ठिाि 

अिैध आह,े असे ठििलेले नाही. सिोच्च नयायालयाने केिळ सशक्षेचा कालािधी 

पिुता हस्तके्षप केलेला आह.े त्यामळेु या सठकार्ी असे पनु्हा पनु्हा  सांसगतल िात 

आह े की, सिोच्च नयायालयाने यांचा ठिाि अिैध ठिसिला आह,े ह ेचकुीचे आह.े 

केिळ सशक्षेच्या कालािधी बाबत सिोच्च न् यायालयाने हस्तक्षेप केला आह.े 

सशक्षेचा िो कालािधी सदला होता तो कमी किािा.  

अध्यक्ष महोदय,  सन्माननीय सदस्य श्री.भास्कि िाधि यांचे असे म्हर्र्े होत े

की, िि एखादी गोष्ट ठिािाने झालेली आह ेति सिसधमंडळाच्या प्रथा, पिंपिा ि सनयम 

या नसुाि ती सशक्षा पित घेताना दखेील सिसधमंडळाचा ठिाि व्हाियास हिा होता.  

ताझलका सभाध्यक्ष : सन्माननीय सदस्य श्री. योगेश सागि आपर् खाली 

बसािे.  

ॲड. असनल पिब  : अध्यक्ष महोदय, आता हा प्रश्न सडबेटचा झाला आह.े 

यािि पनु्हा चचाा घडू शकते की, सिधीमंडळाने केलेला ठिाि... माझ्या स्ित:चे एक 

उदाहिर् सांगतो. सन २०१० मध्ये सिधान परिषदचेी सनिडर्कू झाली. तेव्हा मनसेच े

१३ आमदाि सनलंसबत केले होते. या १३ आमदािांनी आत येऊन मतदान केले होत े
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तेव्हा मी सिोच्च न्यायालयात गेलो होतो. तेव्हा सिोच्च न्यायालयाने सांसगतले की, 

सभागहृाच्या आत िे काही होते त्याच्याशी आमचा काही संबंध नाही. हा सनर्ाय 

माझ्याकडे आह.े सदनाच्या कामकािात हस्तक्षेप किण्याचा असधकाि सिोच्च 

न्यायालयाला नाही, असे त्यांनी िािंिाि मान्य केले आह.े तिी दखेील आपल्या या 

प्रकिर्ामध्ये सिोच्च न्यायालयाने सशक्षेच्या कालािधी बाबत आपले ऑब्िेक्शन 

घेतले आह.े  

        यानंति श्रीमती सगिप... 
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ॲड.असनल पिब ... 

तमु्ही त्याचा फायदा घऊेन हा ठिािच अिैध आह,े असे म्हर्त आहात. हा ठिाि 

अिैध नाही. आम्ही दखेील कायद े तज््ांचे मत घेतलेले आह.े आम्ही दखेील 

त्याबाबतीत म्हटले आह.े तमु्ही पित अपील किण्याबाबत बोलत आहात. मात्र यािि 

पित रिव्य ूहोऊ शकत नाही. त्यामळेु आम्ही िाष्रपती महोदयांना पत्र सदलेले आह.े 

सभागहृाच्या माननीय अध्यक्षांनी ि माननीय सभापतींनी आि िाष्रपती महोदयांना 

पत्र सदलेले आह.े िाष्रपती महोदयांकडे आम्ही अशी मागर्ी केली आह ेकी, िाष्रपती 

महोदय आपर् प्रत्येकाचे असधकाि काय आहते ते ठििा.  

  अध्यक्ष महोदय, िेगिगेळ्या िाज्यांच्या सभापती महोदयांच्या ि अध्यक्ष 

महोदयांच्या असधकािांचे संिक्षर् किर्े ही आता महामसहम िाष्रपतींची िबाबदािी 

आह.े त्यांनी ही िबाबदािी स्िीकािली पासहिे की, या सिा कामकािामध्ये कोर्ाचा 

सकती हस्तक्षेप असला पासहिे, नाही ति उद्या एखादा मॅसिस्रेट दखेील या आधािािि 

ििमेंट दऊे शकतो की, तमु्हाला सस्पेंड केले आह,े तमुचे सस्पेन्शन इसलगल आह.े 

याबाबतीत ठििर्ािे मॅसिस्रेट कोर् आहते? आपल्या असधकािांचे िक्षर्.... आपर् 

म्हर्त आहात की, ज्यािेळेस पित इटंिीमची संधी सदली.... आपल्याला सनुािर्ीच े

पत्र सदले होते. आपर् सनुािर्ीला आला नाहीत. आपर् आला सनुािर्ीला. आपर् 

फक्त पत्र दऊेन गेलात. ह ेिेकॉडािि आह.े आपर् फक्त पत्र दऊेन गेलात ि सांसगतले 

की, आमचे काय होईल ते कोटाात होईल. आपर् माझे म्हर्र्े परू्ापर्े ऐकून घ्या. या 

िेकॉडाििच्या गोष्टी आहते, म्हर्नू माझे मत असे आह े...(अडथळा)... सन्माननीय 

सदस्य ॲड.आसशष शेलाि आपर् िकील आहात. आपर् मदु्दा मांडला 

आह.े..(अडथळा)... 

  ताझलका सभाध्यक्ष (श्री.दीपक चव्हाण): मी सन्माननीय सदस्यांना सांग ू

इसच्ितो की, ही चचाा आता आपर् थांबि.ू मघाशी सन्माननीय सदस्य श्री.योगेश 

सागि यांनी सन्माननीय सदस्य श्री.भास्कि िाधि यांचे नाि घेतल्यामळेु हा मदु्दा 

चचमेध्ये आला. ती घटना घडून गेली. आता त्यािि चचाा किण्यामध्ये काही अथा  
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ताझलका सभाध्यक्ष... 

नाही. तमु्हाला संधी सदली. त्यािि मंत्री महोदयांची उत्ति सदले आह.े त्यामळेु आपर् 

आता ही चचाा येथेच थांबि ूि कामकािपसत्रकेििील पढुील कामकाि घऊे. 

  ॲड.आसशष शेलाि : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री ॲड.असनल पिब 

साहबे... (अडथळा)... 

  ॲड.असनल पिब : अध्यक्ष महोदय, याचा अथा त्यांनी त्यांच्या सोईप्रमार् े

काढला. आम्ही यािि िगेिेगळ्या कायद ेतज््ांचे मत दखेील घतेलेले आह.े त्यामळेु 

िाष्रपती महोदयांच्यासमोि कोटाात हा सनकाल लागण्याची गिि आह.े आम्ही 

त्यांच्याकडे पत्र सदले आह.े त्यांच्या पत्राच्या उत्तिाची आम्ही िाट पाहत आहोत. 

पिंत,ु पनु्हा एकदा सांगतो की, या सनसमत्ताने सभागहृाच्या असधकािाचे िक्षर् किर्े हा 

आपला हक्क आह ेआसर् ते आपर् परू्ापर्े केलेच पासहिे.  

  अध्यक्ष महोदय, आि बघा सत्ता कोर्ाची आह ेमाहीत नाही. पिंत ुएक लक्षात 

ठेिा ज्या सदिशी या सभागहृाच्या असधकािािि सिा सिषय येतील त्या सदिशी मग 

कोर्च त्या पासनू िाचर्ाि नाही. माननीय सिोच्च न्यायालयाने फक्त सशके्षच्या 

कालािधीबद्दलच सनिीक्षर् केले आह.े ... (अडथळा)... अहो नका सांग.ू ििमेंट 

ििा नीट िाचा. कोर्ी ठोकले आह,े काय ठोकले आह,े काय िाचले तमु्ही, अहो 

ििमेंट नीट िाचा. तमु्हाला फक्त सशक्षा कमी केली आह.े फाशीची तमु्हाला िन्मठेप 

सदलेली आह.े तमु्हाला सनदोष सोडलेले नाही. त्यामळेु माझे असे मत आह ेकी, या 

बाबतीतील इटंिसप्रटेशन आपल्या सोईप्रमार्े करु नये. 

  ताझलका सभाध्यक्ष : सन्माननीय सदस्य ॲड.आसशष शेलाि आपर् आपले 

म्हर्र्े थोडक्यात मांडािे. 

  ॲड.आसशष शेलाि : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री ॲड.असनल पिब यांनी 

िे मदु्द ेमांडले.... खिे ति माननीय मंत्री ॲड.असनल पिब आपर् आमचे समत्र आहात. 

मात्र आपर् सभागहृाच्या पटलािि िी मासहती ठेिली ती तद्दन असत्य आह.े मी, 

आम्ही १२ लोक सनुािर्ीला आलो नाहीत, ह ेम्हर्र्े असत्य आह.े ते िेकॉडािरुन  
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ॲड.आसशष शलेाि ... 

काढािे...(अडथळा)... एक समसनट िेव्हा तमु्ही बोललात त्यािेळेस आम्ही मध्ये 

बोललो नाही.  

  अध्यक्ष महोदय, खिे ति मी सप्रसव्हलेिचा मोशन मवु्ह करु शकतो. पिंत,ु मी 

किर्ाि नाही. मंत्री महोदय तमु्ही आमचे समत्र आहात. आपर् व्हरेिफाय किा, आम्ही 

हिि झालो. आम्ही आमचे म्हर्र्े मांडले. ते सदनासमोि नाही ति माननीय 

उपाध्यक्षांकडे. आमच्याकडे रिससव््ड कॉपी आह.े आपर् चेक किािे. आम्ही 

सप्रसव्हलेि मोशन दखेील मवु्ह करु शकतो. पिंत,ु कित नाही. तमु्ही चेक केल्यािि त े

िेकॉडािरुन काढा. पासहिे ति चेक करुन तमुच्या कन्सेंटने काढा.  

  अध्यक्ष महोदय, मी परिच्िेद क्रमांक ७५ िाचला. सरुुिातीला मी आग्युामेंट 

केले तेव्हा ह ेम्हटले की, सन्माननीय सदस्य श्री.भास्कि िाधि असे म्हर्त आहते, 

आमचेही मत या सदनाचे असधकाि सिातोपिी आहते ते िासहलेच पासहिेत या 

पध्दतीच ेआह.े त्यामळेु तमु्ही आम्हाला ह ेसशकि ूनका की, त्यासाठी काय किाि े

लागेल.  

  अध्यक्ष महोदय, मी त्या ििमेंट मधील पॅिा क्रमांक ७२ िाचतो. आपले अस े

म्हर्र्े होते की, ठिाि इसलगल केला नाही. मी फक्त त्याबाबतचाच रिलेव्हटं पॅिा 

िाचतो. त्यात असे नमदू केले आह ेकी, "Resultantly, we have no hesitation 

in concluding that the impugned resolution suffers from the vice of 

being unconstitutional, grossly illegal and irrational to the extent of 

period of suspension beyond the remainder...." 

नंति श्री.सशंद े... 
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ॲड.आसशष शलेाि... 

आपर् माझे म्हर्र्े ऐकून घ्यािे. मी सदु्धा मांडले आह.े रिमाईडंि पिुते आपल्या 

असधकािाला शाबतू केले आह.े मी सरुुिातीलाच मांडले आह.े त्यामळेु ठिाि सलगल 

होत नाही. त्यात असे नमदू केले आह े की, "Suspension beyond the 

remainder of the concerned ongoing Session. Further, it is not a case 

of mere procedural irregularity committed by the Legislature", ही 

केिळ procedural irregularity ठिाि पास किाियाची नाही. It is violating 

article 212 (1) of the Constitution. याचा अथा हा ठिाि घटनेच्या कलम २१२ 

उप खडं (१) चा भंग किर्ािा आह.े त्यामळेु हा ठिाि irrational आह े अस े

conclusion किताना दखेील म्हटले आह.े  त्यांनी फक्त "remainder of the day" 

पयंत सदलेली सशक्षा ि या सदनाचे असधकाि आबासधत ठेिले आहते. ह ेमी दखेील 

सांसगतले आह.े मी काही िेगळे सांसगतले नाही. आपर् माझ्या पेक्षा िरिष्ठ िकील 

असल्याने सभागहृातनू यामध्ये आम्ही काही तिी िािकािर् करु पाहत आहोत, असा 

बाहिे संदशे िाण्यासाठी सांसगतले. त्यामळेु मला आता ह ेबोलािे लागले. आपल्या 

अहकंािामळेु िाज्याच्या सिधानसभेला ही परिसस्थती आली आह.े िाज्याचे सदिाळे 

माननीय सिोच्च न्यायालयात सनघाले आह.े आपल्या अन्यायकािक ठिािामळेु 

आम्हा सिांना मान खाली घालािी लागली. मला ह ेअगोदि बोलता आले असत.े 

पिंत ु सरुुिातीला बोललो नाही. मी केिळ कायद्यािि बोललो. आपले िेकॉडािि 

म्हर्र्े आह ेकी, आम्ही सनुािर्ीला गेलो नाही, ह ेखिे नाही. आम्ही लेखी सनिेदन 

सदले आह.े मी व्यक्तीगत गेलो होतो. त्यािेळी आमचे म्हर्र्े मांडले नाही, हा आमचा 

असधकाि आह.े असधिशेन कालािधीत सनुािर्ी घेण्यास सांसगतले होते पिंत ुत्या 

काळात आपर् ती घतेली नाही, त्यानंति घणे्यात आली आह.े तिीही आम्ही 

सनुािर्ीस हिि िासहलो. या सभागहृाचे ि पीठासीन असधकािी यांच्या खचुीच े

असधकाि आम्ही िपले आहते. आपल्या अहकंािी ठिािामळेु पीठासीन असधकािी 

यांच्या खचुीची बदनामी झाली आह.े एिढेच मला सांगाियाचे आह.े  
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 श्री.नाना पटोले : अध्यक्ष महोदय, मी काल सभागहृामध्ये १२ आमदाि 

महोदयांच्या सनलंबनाचा मदु्दा उपसस्थत केला होता. या सभागहृाच े कामाकाि 

सनयमानसुाि चालते. मी त्याबाबत सिचािर्ा केली होती. माननीय सिोच्च 

न्यायालयाने या प्रकिर्ी सनर्ाय सदला असनू सििोधी पक्षातील सन्माननीय सदस्यांच्या 

िागर्कुीबाबत ताषेिे ओढण्यात आले आहते. 

 ताझलका सभाध्यक्ष (श्री.दीपक चव्हण) : पीठासीन असधकािी यांनी 

यापिूी सनर्ाय घेतला असल्याने आता या सिषयािि चचाा होर्ाि नाही. आता पढुील 

कामकािास सरुुिात किण्यात येत आह.े 

----------- 
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पृ.शी./ मु.शी.: कागदपते्र सभागहृासमोि ठेिर्े. 

 श्री.शंभिूाि दसेाई (सित्त िाज्यमंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या अनमुतीने 

महािाष्राची आसथाक पाहर्ी २०२१-२०२२ ह ेप्रकाशन सभागहृासमोि ठेितो. 

ताझलका सभाध्यक्ष : आसथाक पाहर्ी प्रकाशन सभागहृासमोि ठेिण्यात 

आले आह.े सदिहू प्रकाशन पेन ड्राईव्हद्वािे सन्माननीय सदस्यांना दणे्याची व्यिस्था 

हिेिी पटाच्या सठकार्ी किण्यात आली आह.े तसेच सदिहू प्रकाशन महािाष्र 

सिसधमंडळाच्या ि शासनाच्या संकेतस्थळािि उपलब्ध करुन दणे्यात येईल. 

---------- 

श्री.दत्तात्रय भिर्े (पशसंुिधान िाज्यमंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या 

अनमुतीने पणु्यश्लोक असहल्यादिेी महािाष्र मेंढी ि शेळी सिकास महामडंळ 

मयाासदत, परु्े यांचा सन २०१९-२०२० या िषााचा एकेचाळीसािा िासषाक अहिाल 

सभागहृासमोि ठेितो. 

ताझलका सभाध्यक्ष : िासषाक अहिाल सभागहृासमोि ठेिण्यात आला 

आह.े सदिहू अहिाल सिधानमंडळाच्या संकेतस्थळािि उपलब्ध करुन दणे्यात येईल. 

---------- 

श्री.संिय बनसोडे (िोिगाि हमी िाज्यमंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या 

अनमुतीने महात्मा गांधी िाष्रीय ग्रामीर् िोिगाि हमी योिना - महािाष्र ि िाज्य 

िोिगाि हमी योिना यांचा सन २०२०-२०२१ चा िासषाक अहिाल सभागहृासमोि 

ठेितो. 

ताझलका सभाध्यक्ष : िासषाक अहिाल सभागहृासमोि ठेिण्यात आला 

आह.े सदिहू अहिाल सिधानमंडळाच्या संकेतस्थळािि उपलब्ध करुन दणे्यात येईल. 

-------- 

यानंति श्री.तेलंग... 
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 ॲड.असनल पिब (परििहन मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या अनमुतीने 

महािाष्र िाज्य मागा परििहन महामंडळ यांचा सन २०१९-२०२० चा िासषाक प्रशासन 

अहिाल सभागहृासमोि ठेितो. 

 ताझलका सभाध्यक्ष : अहिाल सभागहृासमोि ठेिण्यात आला आह.े 

--------- 

  



10-03-2022 (असधुारित प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) N - 40 

DST/AKN/MMP प्रथम श्री.सशंद े 12:30 

 

 

पृ.शी. :  लेखी उत्तिे. 

मु.शी. :  तािांसकत प्रश्नोत्तिांची यादी सभागहृासमोि ठेिर्े. 
 

प्रधान ससचि : अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या अनमुतीने सदनांक ३ माचा, 

२०२२ िोिीची तािांसकत प्रश्नोत्तिांची यादी सभागहृाच्या पटलािि ठेितो. 

ताझलका सभाध्यक्ष : सदनांक ३ माचा, २०२२ िोिीची तािांसकत प्रश्नोत्तिांची 

यादी सभागहृासमोि ठेिण्यात आली आह.े 

(प्रेस : येथे सोबत िोडलेली यादी िापािी.) 

--------- 
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पृ.शी./मु.शी. : स्थगन प्रस्तािाच्या सचूना 

ताझलका सभाध्यक्ष : आि प्राप्त झालेल्या सिा स्थगन प्रस्तािांच्या सचूनांना 

मी दालनात अनमुती नाकािलेली आह.े 

-------- 
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पॉईटं ऑर् इन्र्ॉमेशनबाबत 

श्री.भास्कि िाधि : अध्यक्ष महोदय, मागील सहिाळी असधिशेनाच्या 

शेिटच्या सदिशी सभागहृामध्ये सन्माननीय सदस्यांना आचािसंसहता लाग ूकिािी, 

असा महत्त्िाचा सिषय मांडण्यात आला होता. त्या सिषयािि मी स्ित: माझे मत व्यक्त 

केले. तसेच ज्येष्ठ सन्माननीय सदस्य श्री.सधुीि मनुगंटीिाि यांनी दखेील उक्त 

सिषयािि ससिस्ति मत व्यक्त केले होते. या अनषुगंाने या सिसधमंडळाचे प्रधान ससचि 

यांनी सन्माननीय सदस्यांच्या आचािसंसहतचेा एक मसदुा तयाि करुन तो सन्माननीय 

सदस्यांच्या मान्यतेसाठी ई-मेलिि पाठसिलेला आह.े  उक्त मसदु्यामध्ये सन्माननीय 

सदस्यांनी सभागहृामध्ये कसे बसािे, कसे उठािे, कसे बोलािे, कोर्ता सिषय 

बोलािा, कोर्ता सिषय बोल ू नये, शब्दप्रयोग कसा किािा, बोलण्यासह 

िागण्यामध्ये नम्रता कशी असािी, सभ्यता कशी असािी अशा प्रकािचे अनेक 

सिषयांचा समािशे किण्यात आलेला आह.े तसेच सभागहृामध्ये येताना सन्माननीय 

सदस्यांचे कपडे कसे असािेत, याबाबत दखेील मासहती सदलेली आह.े   

अध्यक्ष महोदय, आि दशेातील पाच िाज्यांच्या सनिडर्कुांचा सनकाल येर्ाि 

आह.े  त्याबाबत आम्हाला दखेील आनंद आह.े  पिंत ु कोर्त्याही सन्माननीय 

सदस्यांनी सभागहृामध्ये येत असताना स्ित:च्या पक्षाची सनशार्ी असलेले कोर्तेही 

िस्त्र घालनू येऊ नये, असा दखेील उक्त मसदु्यामध्ये एक क्लॉि आह.े असे असताना 

दखेील आि माझ्या समोि काही सन्माननीय सदस्यांनी त्यांच्या पक्षांचा सििय होत 

असल्यामळेु पक्षाची सनशार्ी असलेले गमचे घालनू आलेले आहते. त्यांच्या पक्षांचा 

सििय होत असल्यामळेु आम्ही दखेील त्यांचे असभनंदन कितो आहोत.  

(सििोधी पक्षातील अनेक सन्माननीय सदस्य "िय श्रीिाम" अशा घोषर्ा 

दतेात.) 

"िय श्रीिाम, पहले दाम बाद मे काम" या सभागहृाच्या आचािसंसहतेमध्ये 

पक्षाची सचन्ह ेअसलेले िस्त्र घालनू येण्यास अध्यक्ष महोदयांनी पििानगी सदलेली 

आह ेकाय? िि पििानगी सदली असेल ति याबाबत माझे काहीही म्हर्र् ेनाही. पिंत ु

पििानगी सदली की नाही ह ेतासलका सभाध्यक्ष महोदयांनी सांगािे. 
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श्री.भास्कि िाधि...... 

िि अध्यक्ष महोदयांनी अशा प्रकािचे िस्त्र घालनू येण्यास पििानगी सदली नसेल ति 

ज्या ज्या सन्माननीय सदस्यांनी पक्षाची सनशार्ी असलेले गमचे घालनू आले आहते, 

त्या सिा सन्माननीय सदस्यांना सन्मानाने गमचे काढून ठेिण्याची सचूना किािी, असा 

माझा पॉईटं ऑफ इन्फॉमेशन आह.े  

ताझलका सभाध्यक्ष : तपासनू सनर्ाय घेण्यात येईल. यामध्ये काही चकुीच े

असेल ति त्याप्रमार्े कायािाही किण्यात येईल.  

श्री.नाना पटोले : अध्यक्ष महोदय, या सभागहृाच्या १२ सनलंसबत 

आमदािाबाबत माननीय ससुप्रम कोटााने सदलेल्या सनर्ायाबाबत चचाा झालेली आह.े 

त्या अनषुंगाने मी माझे म्हर्र्े मांडत असताना आपर् मला थांबसिले होते. माननीय 

ससुप्रम कोटााच्या आदशेामध्ये....... 

ताझलका सभाध्यक्ष : सन्माननीय सदस्य श्री.नाना पटोले मी आपर्ास सांग ू

इसच्ितो की, उक्त सिषयाििील चचाा संपलेली आह.े आता आपर् पढेु गेलेलो 

आहोत.  

(सििोधी पक्षातील अनेक सन्माननीय सदस्य एकाच िेळी बोलण्याचा प्रयत्न 

कितात.) 

श्री.नाना पटोले : अध्यक्ष महोदय, माझा दसुिा प्रश्न असा आह ेकी, काल 

सिधानसभा अध्यक्षांच्या सनिडीबाबत माननीय उच्च न्यायालयाने सनर्ाय सदलेला 

आह.े  

यानंति श्री.कुलकर्ी....... 
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श्री. नाना पटोले.... 

मी माननीय अध्यक्षांना सिनंती कितो की, सिधानसभा अध्यक्ष पदाच्या शिवडीबाबत 

आपण काहीतरी साांगाव.े माननीय सिोच्च न्यायालयाने सनर्ाय सदलेला आह.े  

 तालिका सभाध्यक्ष : मी सन्माननीय सदस्यांना सांग ूइसच्ितो की, आता तो 

सिषय संपलेला आह.े आता आपर् पढुील कामकाि पकुािले आह.े आपर् मांडत 

असलेल्या सिषयाििील चचाा आता संपली आह.े आता लक्षिेधी सचूना चचेला 

घेण्यात येतील.  

(सििोधी पक्षाचे काही सन्माननीय सदस्य िलेमध्ये येऊन घोषर्ा दतेात.) 
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पृ.शी. : मौिे रुखी (ता.िसमत, सि.सहगंोली) या 

गािातील नॅशनल िोड ते रुखी िस्ता 

तातडीने दरुुस्त किर्े ि संबंसधतांसिरुद्ध 

काििाई किर्े 

मु.शी. :   मौिे रुखी (ता.िसमत, सि.सहगंोली) या 

गािातील नॅशनल िोड ते रुखी िस्ता 

तातडीने दरुुस्त किर्े ि संबंसधतांसिरुद्ध 

काििाई किर्े याबाबत सन्माननीय 

सदस्य श्री. चंद्रकांत ऊफा  िाि ु निघिे, 

सि.स.स. यांनी सदलेली लक्षिेधी सचूना. 

  

श्री. चंद्रकांत ऊफा  िािभूयै्या निघिे (िसमत) : अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या 

अनमुतीने सनयम १०५ अन्िये पढुील तातडीच्या ि सािािसनक महत्त्िाच्या बाबीिि 

माननीय ग्रामसिकास मतं्रयांचे लक्ष िधे ू इसच्ितो आसर् त्याबाबत त्यांनी सनिेदन 

किािे, अशी मी सिनंती कितो. 

 अध्यक्ष महोदय, "सन २०१८-२०१९ यािषी मखु्यमंत्री ग्रामसडक 

योिनेअंतगात मौिे रुखी (ता.िसमत, सि.सहगंोली) या गािातील नॅशनल िोड ते रुखी 

अंतगात िस्ता किण्यात येर्,े पिंत,ु केिळ २ िषााच्या कालािधीत संपरू्ा िस्ता 

उखडला िाऊन सदि िस्त्यािि िागोिागी खड्डे पडल्याचे माह ेिानेिािी, २०२२ 

मध्ये उघडकीस येर्े, कंत्राटदािाने या िस्त्याच्या बांधकामाकरिता असधकाऱयांशी 

संगनमत करुन सनकृष्ट दिााचे सासहत्य िापिले असल्यामळेु िस्त्यािि िागोिागी 

खड्डे पडून अपघात होऊन नागरिकांच्या सििीतेच े ि मालमत्तचेे नकुसान होत 

असल्याचे सनदशानास येर्े, उक्त िस्त्यािि शासनाने किोडो रुपये खचा करुनही 

िस्त्यांची दयनीय अिस्था झाली असल्यामळेु सदिचा िस्ता तातडीने दरुुस्त किण्यात 

यािा अशी मागर्ी रुखी ग्रामस्थांनी ि मा.स्थासनक लोकप्रसतसनधीनी शासनाकडे 

सदनांक २८ फेब्रिुािी, २०२१ च्या सनिेदनाद्वािे किण्यात आल्याचे सनदशानास येर्े, 

परिर्ामी शासनाचा किोडो रुपयांचा खचा होऊनही अल्पािधीत सदि िस्त्याच्या  
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श्री. चंद्रकांत ऊफा  िािभूयै्या निघिे ..... 

ददुाशेमळेु नागरिकांना ि िाहनचालकांना होत असलेला त्रास, त्यामळेु तेथील 

िनतेमध्ये सनमाार् झालेले असंतोषाचे िाताििर्, सबब सनकृष्ट िस्ता बांधकामात 

सामील असर्ाऱया असधकािी ि संबंसधत कंत्राटदािासिरुध्द काििाई करुन सदि िस्ता 

तातडीने दरुुस्त किण्याची आिश्यकता ि त्याबाबत शासनाची प्रसतसक्रया." 

 श्री. हसन मशु्रीफ (ग्रामसिकास मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, लक्षिधेी सचूने 

संबंधीच्या सनिेदनाच्या प्रती सन्माननीय सदस्यांना आधीच सितरित केल्या 

असल्यामळेु मी ते सनिेदन आपल्या अनमुतीने सभागहृाच्या पटलािि ठेितो. 

 ताझलका सभाध्यक्ष : सनिदने सभागहृाच्या पटलािि ठेिण्यात आले आह.े 

(पे्रस : येथे सोबतचे सनिेदन िापािे.) 
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 श्री. चंद्रकांत ऊफा  िािभूैय्या निघिे : अध्यक्ष महोदय, आपर् मला संिक्षर् 

द्यािे. या सभागहृात सनिडून आल्यानंति मला असे िाटले की, या सभागहृात 

आम्हाला िनतचेे प्रश्न, त्यांच्या अडचर्ी मांडता येतील. पिंत ु येथे आल्यानंति 

समिले की, ह ेसभागहृ केिळ गोंधळ घालण्यासाठी आह.े ग्रामीर् भागातनू, सिपंच, 

सिल्हा परिषद सदस्य पदापासनू आमदाि म्हर्नू आम्ही सनिडून आलो आहोत.  

 ताझलका सभाध्यक्ष : मी आपर् सिनंती कितो की, आपर् लक्षिेधी 

सचूनेिि बोलािे. 

 श्री. चंद्रकांत ऊफा  िािभूयै्या निघिे :  अध्यक्ष महोदय,  सन २०१८-२०१९ 

यािषी मखु्यमंत्री ग्रामसडक योिनेअंतगात मौिे रुखी (ता.िसमत, सि.सहगंोली) या 

गािातील नॅशनल िोड ते रुखी अंतगात िस्ता किण्यात येर्,े पिंत,ु केिळ २ िषााच्या 

कालािधीत संपरू्ा िस्ता उखडला िाऊन सदि िस्त्यािि िागोिागी खड्डे पडल्याच े

माह े िानेिािी, २०२२ मध्ये उघडकीस येर्े, कंत्राटदािाने या िस्त्याच्या 

बांधकामाकिीता असधकाऱयांशी संगनमत करुन सनकृष्ट दिााचे सासहत्य िापिले 

असल्यामळेु िस्त्यािि िागोिागी खड्डे पडून अपघात होऊन नागरिकांच्या सििीतचे े

ि मालमत्तेचे नकुसान होत असल्याच ेसनदशानास येर्,े उक्त िस्त्यािि शासनाने किोडो 

रुपये खचा करुनही िस्त्यांची दयनीय अिस्था झाली असल्यामळेु सदिचा िस्ता 

तातडीने दरुुस्त किण्यात यािा अशी मागर्ी रुखी ग्रामस्थांनी केली आह े ि 

मा.स्थासनक लोकप्रसतसनधींनी शासनाकडे सदनांक २८ फेब्रिुािी, २०२१ च्या 

सनिेदनाद्वािे किण्यात आल्याचे सनदशानास येर्,े परिर्ामी शासनाचा किोडो रुपयांचा 

खचा होऊनही अल्पािधीत सदि िस्त्याच्या ददुाशेमळेु नागरिकांना ि िाहनचालकांना 

त्रास होत आह.े हा िस्ता तातडीने दरुुस्त झाला पासहिे.  

 श्री. हसन मशु्रीफ : अध्यक्ष महोदय,  ही बाब खिी आह.े सन्माननीय 

सदस्यांच्या मतदािसंघातील मौिे रुखी या गािातील िस्ता मखु्यमंत्री ग्रामसडक 

योिनेंतगात केला होता ि तो खिाब झाला आह,े अशी तक्राि माझ्याकडे केली होती. 

ताझलका सभाध्यक्ष : मी सन्माननीय सदस्य श्री. िाम सातपतुे यांना सिनंती 

कितो की, त्यांनी िागेिि बसािे.  
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श्री. हसन मशु्रीफ : अध्यक्ष महोदय,  मी त्यािि ससमती गठीत केली होती. त्या 

ससमतीचा अहिाल प्राप्त झाला होता. िस्ता तयाि करुन दोन िषााचा कालािधी 

होऊनही कंत्राटदािाने साईडपट्टी केली नव्हती. असतिषृ्टी आसर् ऊसाच्या 

िाहतकुीमळेु तो िस्ता खिाब झाला.   

  ताझलका सभाध्यक्ष : मी सन्माननीय सदस्यांना सिनंती कितो की, त्यांनी 

पेढे िाटर्े बंद किािे. पेढ्याचा तो बॉक्स सभागहृाच्या बाहिे न्यािा. सभागहृामध्ये 

पेढे िाटता येत नाहीत.  

 श्री. हसन मशु्रीफ : अध्यक्ष महोदय, ससमतीने तपासर्ी केली होती. खिाब 

झालेला िस्ता व्यिसस्थत किण्याच्या सचूना दणे्यात आल्या आहते. या िस्त्याचा खचा 

सडफेक्ट लायसबसलटी सपरिअडमध्ये कंत्राटदाि किर्ाि असनू १५ सदिसांच्या आत या 

िस्त्याचे काम सरुु किण्यात येईल ि ते परू्ा किण्यात येईल. याबबातच्या सचूना 

कंत्राटदािाला दणे्यात आल्या आहते. हा िस्ता कंत्राटदािाने स्िखचााने केले नसेल ति 

त्याला काळ्या यादीत टाकले िाईल.  

 

यानंति श्री. चौधिी.... 
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 श्री.अशोक पिाि : अध्यक्ष महोदय, सद्यसस्थतीत मखु्यमंत्री ग्रामसडक 

योिनेंतगात 1 MSA क्षमतेच्या िस्त्यांचा समािेश होतो.  या िस्त्यांिरुन १० टन 

क्षमतेची िाहने िाण्याइतपत क्षमता असते.  पिंत ु महािाष्रातील परु्े सिल्हयासह 

अनेक सिल्हयांमध्ये मोठया प्रमार्ात औद्योसगकीकिर् झालेले आह.े  तसेच साखि 

कािखाने असल्यामळेु साखिेची ि िाळुची दखेील िाहतकू मोठया प्रमार्ात होत 

असते.  या िाहनांचे ििन २० टनांपेक्षाही िास्त असते.  त्यामळेु नव्याने सिकससत 

झालेल्या सिओ टेक्स्टाईल, ५.५ समटिचे डांबिीकिर्, इत्यादी पध्दतींद्वािे सिकाि 

िस्त्यांची बांधर्ी किर्ाि आह ेका ? 

 श्री.हसन मशु्रीफ : अध्यक्ष महोदय, ४० हिाि सकलोमीटिपैकी १० हिाि 

सकलोमीटि िस्ते मखु्यमतं्री ग्रामसडक योिनेंतगात घेण्याचे ठिले आह.े  त्यासाठी एक 

ससमती गठीत करुन त्याद्वािे अनेक सदस्यांची मते आपर् अिमािली आहते.  

सन्माननीय सदस्य श्री.अशोक पिाि यांनी उल्लेख केल्याप्रमार्े ऊस, िाळू, इत्यादी 

िाहतकू पेलि ूशकतील असे दिेदाि ि रंुद िस्ते बांधण्याचे ठिले आह.े 

 श्री.प्रशांत बंब : अध्यक्ष महोदय, या योिनेंतगात बनसिल्या िार्ाऱया िस्त्यांची 

ियोमयाादा ३० िषे एिढी असते.  त्यासाठी दोन ते चाि िषांचा defect liability 

period असतो.  एखाद्या खड्डयाचा अपिाद िगळता ह ेिस्ते तीस िषांपयंत सटकले 

पासहिेत अशा प्रकािचे त्यांचे स्पेसससफकेशन्स ्असतात.  पिंत ुप्रत्यक्षात काम सरुु 

होऊन संपेपयंतच िस्त्यांना खड्डे पडतात.  याचा अथा असा आह ेकी, सदलेल्या 

स्पेसससफकेशन्सप्रमार्े काम होत नाही.  GSB, WBM, MPM चा थि असेल, 

carpet seal coat या ठििनू सदलेल्या मानकांप्रमार्े काम होत नाही.  खासकरुन, 

डब्ल्य.ूबी.एम. चे ७५-७५ चे थि एकसत्रत केले ति ते १२५ दखेील भित नाहीत.  

त्यामळेु माझी सिनंती आह ेकी, या िस्त्यांच्या कामांची इन-कॅमेिा चौकशी किण्यात 

यािी.   

 अध्यक्ष महोदय, काही असधकाऱयांनी सव्हसिलन्स सडपाटामेंटला अक्षिश: पंग ू

करुन ठेिले आह.े  िस्त्यांच्या कामांची कधीही तपासर्ी होत नाही.  खिे ति, िस्ता 

बनसितानाच सव्हसिलन्स सडपाटामेंटने िेळोिेळी तपासण्या केल्या पासहिेत  
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श्री.प्रशांत बंब..... 

पिंत ुतशी कायािाही न केल्यामळेु या योिनेिि खचा किण्यात आलेले पैसे िाया गलेे 

आहते.  िसनंग सबल बनसिताना दििोि एम.बी. िेकॉडा किािी लागते.  त्याच िेळी 

कसनष्ठ असभयंता यांच्या का लक्षात येत नाही की, स्पेसससफकेशनप्रमार्े काम सरुु 

नाही.  तसेच उप असभयंता यांच्या दखेील ही बाब का लक्षात येत नाही ?  कायाकािी 

असभयंता दयेक अदा कितात त्यािेळी दखेील त्यांच्या का लक्षात येत नाही ?  

त्यामळेु या प्रकिर्ांची इन-कॅमेिा चौकशी करुन त्याचा अहिाल आम्हाला 

पाठसिल्यास स्पेसससफकेशनप्रमार्े काम कसे झालेले नाही ह ेमी आपर्ास दाखिनू 

दऊे शकतो.   

 अध्यक्ष महोदय, माझा मंत्री महोदयांना प्रश्न आह ेकी, सदि िस्त्यांची सकती 

सदिसांमध्ये इन-कॅमेिा चौकशी करुन िस्त्याचे काम परू्ा करुन घेर्ाि आहात ?  तसेच 

ज्यांनी यामध्ये सदिंगाई केली आह,े िेळेिि लक्ष सदलेले नाही... खिे ति, या सठकार्ी 

एक-दोन िस्त्यांचा सिषय येतो पिंत ुसिा िस्ते अशाच प्रकािे बनसिले िातात.  त्यामळेु 

संबंसधतांिि सक्त काििाई केली पासहिे.  तसेच सिल्हयातील पाच ते दहा िस्त्यांची 

मखु्यमंत्री ग्रामसडक योिनेच्या असधकाऱयांमाफा त नव्ह े ति दसुऱया खात्यातील 

असधकािी सकंिा खासगी असभयंत्यांच्या सिशेष तपास पथकामाफा त चौकशी किर्ाि 

का ?   तसे किर्े अत्यंत गििेचे आह.े  आपर्ास ह ेऐकून धक्का बसेल पिंत ुह ेखिे 

आह ेकी ही सिा कामे स्पेसससफकेशनच्या बाहिे िाऊन होत आहते.  ती कामे चांगल्या 

प्रकािे व्हािीत कािर् यािि आपर् दििषी अिबो रुपये खचा कितो.  दोन-तीन 

िषांमध्ये पनु्हा निीन िस्ते बनिािे लागतात. त्यामळेु िाज्यातील प्रत्येक सिल्हयातील 

िँडमली चाि-पाच िस्त्यांची तपासर्ी किर्ाि का ?  तसेच एक मसहन्याच्या आत 

सदनाला सकंिा संबंसधतांना तसे कळसिर्ाि का ? 

 श्री.हसन मशु्रीफ : अध्यक्ष महोदय, मी या सठकार्ी कोर्त्याही िािकीय 

असभसनिेशानातनू बोलत नाही.  पिंत ु मी सांग ू इसच्ितो की, मागील सिकािच्या 

काळात ३० हिाि सकलोमीटि लांबीच्या िस्त्यांचा टप्पा मंििू झाला होता.  

महासिकास आघाडी सिकाि सत्तेमध्ये आल्यानंति मखु्यमंत्री ग्रामसडक योिनेंतगात  
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श्री.हसन मशु्रीफ..... 

निीन एका सकलोमीटिचहेी काम घेतलेले नाही.  त्यांनी घेतलेली िनुीच कामे आम्ही 

किीत आहोत. 

यानंति श्री.धमुाळे..... 
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श्री. हसन मशु्रीफ... 

त्यांचे िे सनयम ठिलेले होते, िे ४-५ गे्रड ठिलेले होते त्याप्रमार्े िस्त्यांची कामे सरुू 

आहते.  आता आम्ही १० हिाि सक.मी. चा दसुिा टप्पा सरुु किर्ाि आहोत.  त्यामध्ये 

एक ससमती नेमनू मागील कामामध्ये ज्या चकुा झाल्या होत्या त्या दरुुस्त करुन आम्ही 

ह ेिस्ते दिेदाि किण्याचा आमचा प्रयत्न आह.े   

 अध्यक्ष महोदय, या िस्त्याबाबत दसुिा िो सिषय आह े त्याबाबत मी सांग ू

इसच्ितो की, या िस्त्याच्या तपासर्ीसाठी आपर् टीम नेमली होती. त्यांनी िाऊन 

त्या िस्त्याची तपासर्ी केली.  सडफेक्ट लायसबलीटीमध्ये या िस्त्याचे काम किायच े

आसर् मसहनाभिात ह ेकाम परू्ा किायचे आह.े  नाही ति त्या कंत्राटदािाला काळ्या 

यादीत टाकण्याच्या सचूना सदलेल्या आहते.  िे असधकािी तथेे गेले होते आसर् ज्या 

ज्या असधकाऱयांनी यापिूी तपासण्या केल्या आहते त्या असधकाऱयांना सधु्दा आम्ही 

कािर्े दाखिा नोटीस काढल्या आहते. 

श्री. चंद्रकांत निघिे : अध्यक्ष महोदय, ही लक्षिधेी माझ्या मतदाि संघातील 

िस्त्यासंबंधी मी उपसस्थत केली आह ेआसर् म्हर्नू मला २ समसनटे बोलण्याची संण्धी 

द्यािी, अशी माझी सिनंती आह.े   

अध्यक्ष महोदय, रुखी िस्त्याचे काम किीत असताना ठेकेदािाने माती समश्रीत 

मरुुम िापिल्याने ि पार्ी कमी िापिल्याने, िोलिने दबाई केल्याने गरु्ित्ता पािख 

होऊ शकली नाही.  िागो िागी खड्डे पडले आहते आसर् खड्ड्यांििील डांबिाच े

प्रमार् गरु्ित्तेसाठी आिश्यक असताना ते प्रमार् िापिले गेले नसल्यामळेु....  

अध्यक्ष महोदय, आता मंत्री महोदयांनी उत्ति सदले असले तिी माझ्याकडे 

एसक्यएूमचा अहिाल आह.े  त्यामध्ये िाज्य गरु्ित्ता सिभागाने असतशय स्पष्टपर् े

नमदू आह े की हा िस्ता अत्यंत खिाब झाला आह.े  यामध्ये माती समश्रीत मरुुम 

िापिलेला आह ेआसर् त्यासंबंधी सिा अहिाल प्राप्त झालेले आहते.  म्हर्नू मंत्री 

महोदयांना माझी सिनंती आह ेकी, या एिन्सीला आपर् काळ्या यादीत टाकर्ाि 

आहात काय आसर् ह ेकाम लिकिात लिकि परू्ा करुन घेर्ाि आहात काय ? 
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श्री. हसन मशु्रीफ : अध्यक्ष महोदय, सदनांक १५ सप्टेंबि २०१८ िोिी या 

कामाला प्रशासकीय मान्यता समळालेली आह.े  सदनांक ७.३.२०१९ िोिी त्या 

एिन्सीने काम सरुू केले आसर् २०२० मध्ये त्याने काम संपसिले.  त्या कामाबद्दल 

ज्या तक्रािी आहते त्यामध्ये त्याने साईडपट््टया केल्या नव्हत्या तसेच ऊसाची िाहतकू 

झाल्यामळेु सशिाय डांबिीकिर् सरुू असतानाच ही िाहतकू सरुू झाल्याने हा िस्ता 

खिाब झाला अशी त्याची तक्राि होती.  याबाबत सन्माननीय सदस्यांच्या सिनंतीिरुन 

आपर् या कामी ससमती नेमली होती. या ससमतीने अनेक दोष दाखसिले आहते.  

त्यानसुाि हा िस्ता सडफेक्ट लायसबलीटमध्ये संबंसधत एिन्सीकडून परू्ा करुन घेर्े 

आसर् त्याने तसे केले नाही ति त्याला काळ्या यादीत टाकण्याचे ठिलेले आह.े  हा 

िस्ता परू्ापर्े चांगला होईल याची मी खात्री दतेो. 

श्री. हरिभाऊ बागडे : अध्यक्ष महोदय, मखु्यमतं्री ग्रामसडक योिना ही खिे 

म्हर्िे ज्या गािात आपर् कधीच पोहोचलो नाही अशा दगुाम भागात उपयोगी पडािी 

यासाठी सनमाार् केली आह.े  सिल्यात एखाद्या िषी िेिढे िस्ते या योिनेतनू होतात 

तेिढे ८-१० िस्त्यांचे कंत्राट एकच कंत्राटदाि भितो आसर् तो सनसिदा सबलोने, कमी 

दिाने भितो आसर् एकटाच कंत्राट घेऊन टाकतो.  त्याची ऐतप सधु्दा नसते. त्यामळेु 

ह ेिस्ते ५-५ िषे परू्ा होत नाहीत.  त्यामळेु शासन अशी अट घालीन काय की एका 

कंत्राटदािाला ३ पेक्षा असधक िस्त्यांचे काम समळर्ाि नाही.   

श्री. हसन मशु्रीफ : अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य म्हर्ाले ते खिे आह े

की, अनेक कंत्राटदाि अनेक टेंडसा सबलो िकमेने भितात.  कामे किीत नाहीत आसर् 

केली तिी ती सनकृष्ट कितात.  त्यामळेु सन्माननीय सदस्यांनी िी सचूना केली आह े

त्याचा शासन िरुि सिचाि किीन. 

श्री. प्रकाश आसबटकि : अध्यक्ष महोदय,  सन्माननीय सदस्य श्री. चंद्रकांत 

निघिे यांनी मांडलेल्या प्रश्नाकडे मंत्री महोदय दलुाक्ष किीत आहते, असा माझा 

आके्षप आह.े  तो आके्षप एिढ्यासाठी आह ेकी, हा िस्ता परू्ा झाल्यानंति आि 

सिधानसभेत तक्राि आली आह.े  तेथील शाखा असभयंता, उप असभयंता, कायाकािी 

असभयंता, अधीक्षक असभयंता आसर् एसक्यएूम यांनी काय केले ?  मंत्री महोदयांनी  
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श्री. प्रकाश आसबटकि... 

पसहल्यांदा त्यांना सनलंसबत किण्याचा सनर्ाय घेतला पासहिे.  आपर् आम्हाला 

डीएलपी कालािधी सांगत आहात तो प्रसक्रयेचा भाग आह.े  पसहल्यांदा काय झाले 

पासहिे ति हा सिषय या सभागहृात आल्यानंति... तक्रािी होऊन आसर् गािकऱयांच े

आंदोलन होऊन या सिधानसभेत तक्राि आली.  त्यानंतिही आपर् कायािाही किीत 

नसाल ति ददुिै आह.े  म्हर्नू माझी मंत्री महोदयांना सिनंती आह ेकी, रायल केस 

म्हर्नू अशी घटना घडली असेल ति सिांसाठी कायािाही होण्याच्या दृष्टीकोनातनू 

िे कोर्ी यामध्ये दोषी असतील त्यांना मंत्री महोदय सनलंसबत कितील काय, हा 

पसहला प्रश्न.  मागच्या सिकािमध्ये सधु्दा मखु्यमंत्री ग्रामसडक योिनेची कामे खपू 

चांगल्या पध्दतीने झाली आहते.  त्याही पेक्षा असधक चांगल्या पध्दतीने महासिकास 

आघाडीचे सिकाि काम किीत आह.े  पर् या सिा कामांना दिाा असेल ति आम्हा 

आमदाि खासदािांचे लोक कौतकु कितात.  

यानंति श्रीमती कोळसगिे.. 
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श्री. प्रकाश आसबटकि... 

पिंत ुदिाा चकुला ति त्याचे शब्द आमच्यािि येतात. त्यामळेु अशा पद्धतीचे दिााहीन 

काम किर्ाऱया लोकांकडून केिळ काम काढून घेतले सकंिा त्यांच्याकडून दरुुस्ती 

करुन घेतली असे न किता त्यांच्यािि फौिदािी गनु्ह ेदाखल किण्याबाबत माननीय 

मंत्री धोिर्ात्मक सनर्ाय घेतील काय ?  

श्री. हसन मशु्रीफ : अध्यक्ष महोदय, तत्कालीन कायाकािी असभयंता, उप 

असभयंता आसर् एसक्यएूमचे सिा सदस्य यांना शो-कॉि नोटीस सदलेली आह.े त्यांना 

नोटीस सदल्यानंति, त्यांचे उत्ति आल्यानंति िि काही योग्य आढळले ति त्यांना 

सनलंसबत सदु्धा किण्यात येईल.  

श्री. सभमिाि तापकीि : अध्यक्ष महोदय, ग्रामसडक योिनेंतगात परु् े

सिल्यातील माझ्या मतदािसंघात िी कामे किण्यात आली त्यानंति संबंधीत 

ठेकेदािांना त्याचे पैसे दणे्यात आले. पिंत ुकाम झाल्यानंति एक ते दोन िषााच्या आत 

त्या िस्त्याला मोठ्या प्रमार्ात खड्डे पडलेले होते. तेव्हा आम्ही संबंधीत 

असधकाऱयांशी पत्रव्यिहाि केला पिंत ुत्यांनी त्याकडे दलुाक्ष केले. मला िाटते की, ते 

असधकािी त्या ठेकेदािाला पाठीशी घालत आहते. माझ्या खडकिासला 

मतदािसंघातील एक िस्ता असा आह ेकी तो एका िषाात संपरू्ापर्े खिाब झाला 

आह.े तो िस्ता दरुुस्त किण्यासाठी मी संबंधीत असधकाऱयांना आसर् ठेकेदािांनाही 

भेटलो. पिंत ु तो िस्ता आिपयंत परू्ा झालेला नाही. आपल्या माध्यमातनू मला  

सिकािला सिनंती किायची आह े की, खिाब झालेले िस्ते दोन मसहन्याच्या परू्ा 

किण्यासाठी आपर् त्यांना आदशे दरे्ाि काय ? 

श्री. हसन मशु्रीफ : अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्यांनी माझ्याकडे तक्राि 

सदली ति आम्ही तात्काळ त्याची कायािाही करु.  

ॲड. आसशष िैस्िाल : अध्यक्ष महोदय, या सिषयािि माननीय उप मखु्यमंत्री 

श्री. असित पिाि यांच्याकडे सदनांक १४ माचा, २०२० िोिी बैठक आयोसित 

किण्यात आली होती. त्यानंति माननीय  ग्रामसिकास मंत्रयांनी काही  
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ॲड. आसशष िसै्िाल.... 

सन्माननीय सदस्यांची एक ससमती तयाि केली. त्या ससमतीमध्ये मी मोठ्या प्रमार्ात 

सचूना सदल्या होत्या. मळूात या योिनेमध्येच दोष आह.े प्रधानमंत्री ग्रामसडक 

योिनेचे सनकष परू्ापर्े मखु्यमंत्री ग्रामसडक योिनेमध्ये लािलेले आहते. हा िस्ता 

एमपीएम कापेट ससलकोटचा किण्यात येतो. आमची बैठक झाल्यानंति आम्ही 

सिेशन सदले होते तेव्हा ते आपर् मान्य केले होते. पिंत ु सिभागाने शासन सनर्ाय 

काढताना आसर् आि िी योिना आंमलात आर्ली िात आह ेत्यामध्ये कोर्ताही 

बदल केलेला नाही. मी असतशय िबाबदािीने सांगतो की, आपर् िि परू्ा 

महािाष्रामध्ये पासहले ति या योिनेची ८० लाख सकलोमीटि कॉस्ट असनू ते िस्ते 

एका िषाामध्ये खिाब होत आहते. सिभाग िेव्हा कंत्राटदािाला नोटीस दतेो तेव्हा 

कंत्राटदाि सांगतो की, "या सठकार्ाहून हिेी लोडच्या गाड्या िात आहते." 

आपल्याकडे अशी काही व्यिस्था आह ेकाय की, एकदा िस्ता झाल्यानंति त्यामध्ये 

सकती टनची गाडी िािी, यासाठी कोर्ी चौकीदाि बसलेला आह ेकाय ? 

अध्यक्ष महोदय, एकदा िस्ता झाल्यानंति समिा ऊस गाडीची िाहतकू होत 

असेल ति तो िस्ता कसा चांगला िाहर्ाि आह े? आम्ही सिा सन्माननीय सदस्यांनी 

त्या बैठकीमध्ये ज्या सचूना सदल्या होत्या त्या मान्य किण्यात आल्या नाहीत असे मी 

ददुिैाने सांग ूइसच्ितो.  िस्ते चांगले झाले पासहिे यासाठी माननीय उप मखु्यमंत्री श्री. 

असित पिाि यांचा खपू आग्रह होता. पिंत ुसिभागाने िास्त िहदािीच्या सिषयािि िी 

रीटमेंट किायला पासहिे सतथे डीबीएमबीसी सकंिा बीएमबीसी किायला पासहिे होत े

ती रीटमेंट सिभागाने मान्य केलेली नाही. ८० लाख रुपये सकलोमीटि मयाादा 

असल्यामळेु कॉस्ट िाढते असे सांगण्यात येते. त्यामळेु हा प्रश्न महत्त् िाचा आह.े  

अध्यक्ष महोदय, ८० लाख रुपये सकलोमीटिचा िस्ता यांचा कंत्राटदाि ६० 

लाख रुपये सकलोमीटि मध्ये कितो. त्याऐििी िि यांनी बीएमबीसीची रीटमेंट केली 

ति यांच्या बिेटमध्येच ह ेकाम होईल. पिंत ुया सिांसाठी इच्िाशक्ती पासहिे. या 

संदभाात माननीय मंत्रयांना माझी सिनंती आह ेकी, िाष्रीय महामागाामध्ये सकंिा िाज्य 

महामागाामध्ये हिेी लोडेडसाठी िी रीटमेंट आह ेती तमु्ही या िस्त्यासाठी किर्ाि  
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ॲड. आसशष िसै्िाल.... 

काय आसर् ५.५ मीटिचा िस्ता किर्ाि काय ? हा सनर्ाय केल्यासशिाय हा प्रश्न 

सटुर्ाि नाही. नाही ति मग चौकशी आसर् प्रश्न मांडण्यातच लोकांचा िेळ िाईल. 

त्यामळेु सिनंती आह ेकी, या संदभाात आम्ही सिा आमदािांनी आपल्याला ज्या सचूना 

केल्या होत्या त्या सचूना इसम्पमेंट किण्यासाठी आपर् सिभागाला सक्तीने सांगर्ाि 

काय ? 

श्री. हसन मशु्रीफ : अध्यक्ष महोदय, ह े खिे आह े की, मागील सिकािच्या 

काळात ३० हिाि सकलोमीटिचे िस्त ेमखु्यमंत्री ग्रामसडक योिनेंतगात झाले. त्याच्या 

दिााबाबत बऱयाच तक्रािी आल्या. त्यामळेु माननीय उप मखु्यमंत्रयांनी एक बैठक 

घेतली. त्या बैठकीमध्ये पढुचा टप्पा मंििू किीत असताना सकंमत िाढली तिी चालेल 

पिंत ुिस्ते चांगले झाले पासहिे यासाठी आपर् सदस्यांची एक ससमती नेमली. त्यानंति 

त्यांच्या सचूना घेण्यात आल्या. याचा उल्लेख सन्माननीय ॲड. आसशष िैस्िाल 

यांनी केला आह.े आता त्या सचूनांचा संदभा निीन शासन सनर्ायामध्ये झाला नाही, 

अशी त्यांची तक्राि आह.े याबाबत मी त्यांना अश्वस्त करु इसच्ितो की, दसुिा टप्पा 

सरुु किण्यापिूी थोडी सकंमत िाढली तिी चालेल पिंत ुह ेिस्ते दिेदाि कसे होतील  

आसर् एकदा िस्ता केल्यानंति १० िषा त्याला काहीही होर्ाि नाही अशी खबिदािी 

आम्ही घेऊ आसर् त्यांच्या सचूनांची आम्ही अमंलबिािर्ी करु.  

     यानंति श्रीमती किंदीकि... 
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 श्री. नािायर् कुचे : अध्यक्ष महोदय, मखु्यमंत्री ग्राम सडक योिना िाज्यात सरुु 

किण्यात आली असनू  ही योिना असतशय चांगली आह.े पिंत ु अनेक सन्माननीय 

सदस्य िािंिाि या योिनेतील  असभयंते यांची तक्राि कितात.  कामे घेतली िातात 

मात्र ती िेळेिि परू्ा किण्यासाठी आपर् संबंसधत एिन्सीला बंधनकािक किर्ाि    

काय ? गेल्या दोन िषाात एकही मखु्यमंत्री ग्राम सडक योिनेचे काम सरुु झाले नाही. 

आता मंत्री महोदयांनी सांसगतले की, १० हिाि सक.मी. िस्त्यांचे काम सरुु केले िार्ाि 

आह.े ह ेकाम सकती सदिसात किर्ाि ? िसे गेल्या िेळेस कसमटी नेमनू त्या त्या 

तालकु्यातील लोकसंख्येच्या प्रमार्े केले होते,  तसे आता दखेील किर्ाि काय, 

तसेच सकती सदिसात निीन १० हिाि सक.मी िस्त्याच ेकाम सरुु केले िार्ाि  आह?े 

 श्री. हसन मशु्रीफ : अध्यक्ष महोदय, माननीय उप मखु्यमंत्री यांनी 

अथासंकल्पात  दसुिा टप्प्या करिता ४० हिाि सक.मी. िस्ते किण्याचे िाहीि केले 

आह.े त्यापैकी १० हिाि सक.मी. या िषी घेर्ाि असे िाहीि केले होते. मागील 

शासनाच्या काळात तत्कालीन माननीय पालक मंत्री यांच्या अध्यक्षतखेाली िशा 

ससमत्या केल्या होत्या, तशा ससमत्या आता केल्या आहते. त्या नसुाि आता काम सरुु  

केलेले आह.े या िस्त्याला मंििुी अपेसक्षत आह.े साधािर्पर्े सदिाळीच्या काळात 

या िस्त्यांचे काम सरुु होईल. 

 श्री. सकशोि पाटील : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदयांना माझा प्रश्न आह.े 

मागील काळात मखु्यमतं्री ग्राम सडक योिनेच्या माध्यमातनू  िस्ते झाले. त्यांच े

एस्टीमेट किीत असताना सिल्हा परिषद सकंिा आमदाि फंडातनू झालेल्या िस्त्यांची 

लांबी सोडून उिारित िस्त्यांची लांबी मोिली गेली ि तो िस्ता परू्ा झालेला आह ेअसे 

दाखिण्यात आले. यामळेु असे झाले की, सिल्हा परिषदतेनू ज्या िस्त्याच ेकाम झाले 

त्याची अिस्था िाईट झालेली आह.े त्या पढेु मखु्यमंत्री ग्राम सडक योिनेतील िस्ता 

चांगला आह.े माझी मंत्री महोदयांना सिनंती आह े की, मखु्यमंत्री ग्राम सडक 

योिनेतील िस्त्याची लांबी मोिताना आधी झालेल्या िस्त्याचा दखेील यामध्य े

समािेश केला िार्ाि काय ?  तसेच आपर् समािेश किािा, अशी माझी सिनंती 

आह.े 
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 श्री. हसन मशु्रीफ : अध्यक्ष महोदय,कोर्ते िस्त ेघ्यािेत, या बाबत शासन 

सनर्ायामध्ये स्पष्ट उल्लेख केलेला आह.े या बाबतचा उल्लेखही शासन सनर्ायात 

आह,े असे मला िाटते.  

श्री. सागि मेघे : अध्यक्ष महोदय,  सिाात प्रथम माननीय मंत्री यांचे मी आभाि 

मानतो की, ते आता १० हिाि सक.मी िस्त्यांचे काम हाती घेर्ाि आहते. मागील 

सिकािने ३० हिाि सक.मी चे काम मंििू केले हाेते. माझ्या मतदािसंघातील सिषय मी 

सांगतो.  माझ्या मतदािसंघातील काही िस्ते येण्या-िाण्यासाठी िापिले िात होते. 

त्यांचे दोन िषाापिूी टेंडि काढले. तेथील कंत्राटदािाने  त्या िस्त्याचे अधे काम केले. 

ताझलका सभाध्यक्ष ( श्री. दीपक चव्हाण ) :  सन्माननीय सदस्यांनी 

थोडक्यात प्रश्न सिचािािा. आि आपल्याला ८ लक्षिेधी सचूना घ्याियाच्या आहते.  

श्री. सागि मेघे : अध्यक्ष महोदय,   िो येण्या िाण्याचा िस्ता होता तेथे निीन 

काम किण्यासाठी तो उखडला गेला.  यामळेु तेथे पायी चालण्यासाठी  दखेील तेथील 

गािकऱयांना त्रास होत आह.े माझा एिढाच प्रश्न आह.े येथील काम ेमंििू आहते. 

काम सरुु किण्यासाठी कंत्राटदािाला दोन िषांपासनू सनधी न सदल्यामळेु तेथील काम 

बंद आह.े ह ेखिे आह ेकाय,असल्यास िी कामे मिंिू झाली आहते त्यांना सनधी केव्हा 

दरे्ाि ? 

श्री. हसन मशु्रीफ : अध्यक्ष महोदय,  ३० हिाि सक.मी. चा पसहला टप्पा सरुु 

होता.त्याची फाि मोठी लाएसबलीटी शासनािि आह.े दि िषी ७० ते ७५ टक्के सबले 

आपर् दते असतो. िस्त्यांची दिााबाबत ि सबलाबाबत सन्माननीय सदस्यांची िी 

तक्राि असेल ती त्यांनी  किािी. या बाबत सनसितपर्े काििाई केली िाईल.  

श्री. समीि कुर्ािाि : अध्यक्ष महोदय, या सठकार्ी असतशय महत्त्िाचा सिषय 

मी मांडू इसच्ितो. तक्रािीचे मळू कािर् आह.े  ६० ते ८० लाख रुपये प्रसत सक.मी. या 

प्रमार्े िस्त्याच्या कामाकरिता खचा केला िातो. असभयंते, उप असभयंते,कायाकािी 

असभयंते ह ेसिा कंत्राटी आहते.  गेल्या एक िषाापासनू त्यांना पगाि सदला िात नाही.  

       यानंति श्रीमती सगिप... 
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श्री.समीि कुर्ािाि ... 

त्यामळेु यामध्ये भ्रष्टाचािाला मोठा िाि समळतो. येथे कायमस्िरूपी असभयंता यांची 

नेमर्कू किर्े आिश्यक आह.े तसेच, उप असभयंता  ि कायाकािी असभयंता  यांची 

दखेील नेमर्कू किर्े आिश्यक आह.े त्यांच्यािि आपर् हिािो, किोडो रुपये खचा 

कितो. मात्र कंत्राटी असल्यामळेु त्यांच्यािि काहीच िबाबदािी सफक्स होत नाही. 

तमु्ही त्यांचे िेतन दते नाही. त्यामळेु कंत्राटदाि म्हर्ेल त्या प्रमार्े मेझिमेंट बकु भिले 

िाते. त्यामळेु आपर् तथेे पमानंट स्टाफ दरे्ाि काय? 

 अध्यक्ष महोदय, काँरॅक्टिचे पेमेंट एक िषाापासनू झाले नसल्यामळेु कामे बंद 

आहते. ती कधी सरुु होर्ाि? आपर् प्रत्येक कामाचे ॲसग्रमेंट कितो. त्या 

ॲसग्रमेंटमध्ये सिा टम्सा अँड कंसडशन्स नमदू केलेल्या असतात. या ज्या तक्रािी प्राप्त 

होत आहते, त्या अनषुंगाने ॲसग्रमेंट प्रमार्े त्या त्या सिल्यात काििाई का होत नाही? 

याची िबाबदािी आपर् तेथील अधीक्षक असभयंता ि मखु्य असभयंता   यांच्यािि 

सदली पासहिे. त्या ॲसग्रमेंटचे उल्लंघन झाले ि त्या अनषुंगाने िि तक्राि झाली, ति 

तेथल्या तथेे ही काििाई किण्याचे सनदशे पनु्हा दरे्ाि काय? 

 श्री.हसन मशु्रीफ : अध्यक्ष महोदय, ह ेखिे आह ेकी, गेली दोन िषे कोिोनामळेु 

सनधी कमी समळाला होता. पिंत,ु िो सनधी समळाला त्याच्या प्रपोशानेट सिांची दयेके 

सदली िातात. आता दखेील या माचा अखिेपयंत िास्तीत िास्त ७० टक्के दयेके 

दणे्याचा प्रयत्न किर्ाि आहोत. सन्माननीय सदस्यांनी िी तक्राि केली आह.े.. 

त्यामध्ये स्कोप फाि कमी होता. पिंत,ु त्याचे मी मदु्दामहून उत्ति दते आह ेकािर् हा 

महत्िाचा प्रश्न आह ेि सिांच्या सिव्हाळ्याचा प्रश्न आह.े  

  अध्यक्ष महोदय, ग्रामीर् भागातील िस्ते फाि खिाब झालेले आहते. सिा 

सन्माननीय सदस्यांची तक्राि या ग्रामीर् िस्त्यांबद्दलच आह.े  त्यांना िस्ते व्हािेत असे 

िाटते. मतदािसंघामध्ये त्यांना फाि मोठ्या अडचर्ी येत आहते. आि माझ्याकडे 

प्रत् यके प्रश्नाचे उत्ति नाही. त्यामळेु सन्माननीय सदस्यांनी िि तक्राि सदली ति मी 

सन्माननीय सदस्यांचे समाधान सनसितपर्ाने किेन.  
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 ताझलका सभाध्यक्ष (श्री.दीपक चव्हाण) : सन्माननीय  सदस्य श्री.चदं्रकांत 

निघिे आपर् शेिटचा प्रश्न सिचािािा. 

 श्री.चंद्रकांत निघिे : अध्यक्ष महोदय, रुखी येथील संबंसधत ठेकेदािाला 

काळ्या यादीत टाकर्ाि काय, तो िस्ता नव्याने खोदनू पनु्हा निीन िस्ता किर्ाि 

काय? 

 श्री.हसन मशु्रीफ : अध्यक्ष महोदय, मी मघाशी सांसगतले की, तपासर्ी कसमटी 

नेमली होती. सतने अहिाल सदलेला आह.े त्याच कंत्राटदािाला िस्ता परू्ापर्े करुन 

दणे्याबाबत आदसेशत केलेले आह.े त्याने केलेला िस्ता िि चांगला झाला नाही, त्याने 

सन्माननीय सदस्यांच ेसमाधान झाले नाही ति त्या कंत्राटदािाला आम्ही सनसितपर्ाने 

काळ्या यादीत समासिष्ट करु. 

 श्रीमती सिोि असहिे : अध्यक्ष महोदय, मखु्यमंत्री ग्रामसडक योिनेतील 

िस्त्यांची परिसस्थती अशी आह ेकी, आमच्या एका सहकाऱयांनी सांसगतले की, एक 

काँरॅक्टि ८-९ िस्त्यांचे काँरॅक्ट घेतो. पिंत,ु मदुतीमध्ये त्या िस्त्यांचे काम सरुु किीत 

नाही. माझ्याकडे अशी परिसस्थती आह ेकी, मागच्या टमामध्ये िे िस्ते मंििू झाले 

होते, त्याबाबत मला काँरॅक्टिला, असधकाऱयांना शंभििेळा सांगािे लागले की, 

िस्त्यांची कामे सरुु किा. मदुत संपत येण्यास २-४ मसहने सशल्लक िासहले की, ही कामे 

घाईघाईने केली िातात. क्िासलटी कंरोलला पत्र सदले ति, क्िासलटी कंरोलचा रिपोटा 

अगदी चकाचक येतो ि तो काँरॅक्टिच्या बािनेूच येतो.  

 अध्यक्ष महोदय, एल-१ पध्दतीमळेु िस्ते खिाब होतात. ४० टक्के सबलो टेंडि 

होतात ति असधकािी चकुीचे टेंडि कितात काय? असधकािी स्थासनक पातळीिि 

प्रत्यक्ष भेट दऊेन या िस्त्यांिि कुठे नाला पासहिे, कुठे मोिी पासहिे, कुठे काँसक्रट 

पासहिे, नाले क्रॉस होतात अशा पध्दतीचा कोर्ताही अभ्यास न किता एस्टीमटे 

बनितात. यािि अभ्यास करुन आपर् काही सनर्ाय घेऊ शकता काय?  

 अध्यक्ष महोदय, त्या काँरॅक्टिकडे ४ िषे मेन् टेनन्स ठेिला पासहिे. आपर् फक्त 

५ टक्के सडपॉसझट घेतो. काँरॅक्टि िि ४० टक्के सबलो िातो ति सडपॉसझटची िक्कम 

५ टक्के िाढिनू ती २० टक्के केली िाईल काय? 
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 श्री.हसन मशु्रीफ : अध्यक्ष महोदय, आता मखु्यमंत्री मंत्री सडक योिनेची 

अशी पध्दत आह ेकी, एसक्यओू ही आपली तज्् ससमती त्या िस्त्याला प्रत्येक 

टप्प्यािि तीन िेळा भेट दतेे. या िस्त्याची ती पाहर्ी किीत असते. मदुत संपायला ३-

४ मसहने असताना काँरॅक्टि िस्ता कितात असे सन्माननीय सदस्यांनी सांसगतले. त्यांनी 

या संदभाात स्पेसससफक तक्राि सदली, ति आम्ही त्याची सनसितपर्ाने चौकशी करु. 

आता टेंडि ह ेओपन असते. त्यामळेु सकती सबलो यािे याबाबत काही सनयम नाही. 

त्यामळेु बिेच लोक सबलो टेंडि भितात, काम किीत नाहीत, याबाबत काही तिी सनयम 

किण्याची आिश्यकता आह.े 

........... 

यानंति श्री.सशंद े... 
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पृ. शी. : धािािीच्या पनुसिाकासासंबंधी किाियाची 

    कायािाही ि उपाययोिना. 

मु. शी. : धािािीच्या पनुसिाकासासंबंधी किाियाची 

    कायािाही ि उपाययोिना या संबंधी कॅप्टन 

    आि. तसमल सेल्िन, सि.स.स. यांनी सदलेली  

    लक्षिेधी सचूना. 

  

कॅप्टन आि. तसमल सले्िन (सायन कोळीिाडा) : अध्यक्ष महोदय, मी 

आपल्या अनमुतीने सनयम १०५ अन्िये पढुील तातडीच्या ि सािािसनक महत्त्िाच्या 

बाबीकडे सन्माननीय गहृसनमाार् मतं्रयांचे लक्ष िधे ूइसच्ितो आसर् त्याबाबत त्यांनी 

सनिेदन किािे, अशी सिनंती कितो.  

''आसशया खडंामधील मुंबईतील सिाात मोठी झोपडपट्टी असलेल् या 

धािािीचा पनुसिाकास गेल् या १६ िषांपासनू िखडलेला असर्े, धािािी येथील 

झोपडपट्टीच्या पनुसिाकासाकरिता िाष् रीय तसेच आंतििाष् रीय स् तिािि तब् बल २५ 

पेक्षा िास् त सनसिदा सनघनूही धािािीचा पनुसिाकास िखडला असर्,े यामळेुच 

कोिोनासािख् या िागसतक महामािीच् या काळात कोिोना सिषार्चूा फैलाि मुंबईतील 

इति भागांच् या तलुनेत धािािीमध् ये दाटीिाटीने असलेल् या झोपडपट्टयांमध्ये मोठया 

प्रमार्ात होर्े, मागील १६ िषांत समुािे ३१ कोटी खचा होऊनही धािािी सिकासाचे 

कंत्राट िद्द झाल् यामळेु नव् याने सनसिदा मागसिण् यासाठी पनु् हा खचा किािा लागर्ाि 

असर्े, सनिासी इमािती तसेच झोपडपट्टयांची दिुािस् था झाल्यामळेु स् थासनक 

िसहिासी िीि मठुीत घऊेन तेथे िाहत असर्े, त् याचबिोबि सदि सठकार्ी िोटे-मोठे 

व् यिसासयक आपला व् यिसाय मोडकळीस आलेल् या िनु् या गाळयामध् ये किीत 

असर्े, स् थासनक िसहिाशी ि व् यािसासयक यांना इच् िा असनू दखेील खािगी  
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कॅप्टन आि. तसमल सेल्िन... 

सिकासकामाफंत आपल् या सनिासी सोसायटीचा पनुसिाकास स् ितः किर्े शक् य नसर्,े 

सदि िखडलेला पनुसिाकास तातडीने परू्ा किण् याबाबत शासनाने किाियाची 

कायािाही ि उपाययोिना.'' 

श्री.सितेंद्र आव्हाड (गहृसनमाार् मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, लक्षिेधी 

सचूनेसंबंधीच्या सनिेदनाच्या प्रती सन्माननीय सदस्यांना आधीच सितरित केल्या 

असल्यामळेु मी ते सनिेदन आपल्या अनमुतीने सभागहृाच्या पटलािि ठेितो.  

ताझलका सभाध्यक्ष (श्री.दीपक चव्हाण) :  सनिेदन सभागहृाच्या पटलािि 

ठेिण्यात आले आह.े 

सनिेदन 

( प्रेस : येथे सोबतचे सनिेदन िापािे.) 
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कॅप्टन आि. तसमल सेल्िन : अध्यक्ष महोदय, धािािी के पनुसिाकास प्रकल्प 

के बािे में मेिा कहना यह ह ैसक आसशया खडं में सबसे बडी झोपडपट्टी धािािी ह.ै इस 

धािािी में २ लाख परििाि बहुत तकलीफ में ह.ै इतने बडे स्लम में ५७५ एकड िमीन 

का मामला ह.ै भतूपिूा मखु्यमंत्री श्री सिलासिाि दशेमखु िी ने सन २००४ में 

एसआिए स्कीम को िोका. उसके बाद सन २०१० में  एक मसाल ससमसत सनयकु्त हुई. 

इस ससमसत ने धािािी का सव्ह ेकिके ६७ हिाि झोपडपट्टी ह,ै दो लाख झोपडपट्टी 

नहीं ह,ै इस तिह की रिपोटा दी ह.ै उसके सलए किोडों रुपये का िेतन सदया गया. उस 

समय काँग्रेस सिकाि ने िनता का पैसा खचा सकया. इस मसाल ससमसत ने म्हाडा को 

आदशे सदया सक तीन इमाितें बनानी ह.ै सन २०१० में आदशे हुआ औि सन २०१२ 

में इसका काम शरुु हुआ. सन २०१२ में दो इमाितों का काम सकया. ७०० टेनामेंट की 

चाबी समली ह.ै एक इमाित का काम अभी भी होना बाकी ह.ै सन २०१४ में भतूपिूा 

मखु्यमंत्री माननीय श्री दिेेंद्र फडर्िीस िी की ३-४ बैठके धािािी के पनुसिाकास के 

बािे में हुई. ३५० स्क्िेअि फूट के मकान द ेसकते ह.ै इस तिह का महत्िपरू्ा सिषय 

माननीय भतूपिूा मखु्यमतं्री िी ने पास सकया. यहाँ पि लेदि कंपनी ह,ै कई स्माल स्केल 

इडंस्रीि ह.ै उनको धािािी में मकान दनेे का सिषय पास हुआ. लेसकन उससे पहले ही 

पांच सेक्टसा का िो सिषय ह,ै माननीय भतूपिूा मखु्यमंत्री श्री दिेेंद्र फडर्िीस ने इसे 

टेकओव्हि सकया, टेंडि सनकाला, लेसकन टेंडि को रिस्पाँस नहीं समला.  

 अध्यक्ष महोदय, मेिा स्पेसससफक प्रश्न यह ह ैसक दो लाख परििाि अपने मकान 

के पनुसिाकास के सलए तीन साल से कई िगहों पि प्रयास कि िहा ह.ै अभी की सिकाि 

ने इस सिषय को अपने हाथ में नहीं सलया ह.ै माननीय मंत्री श्रीमती िषाा गायकिाड 

िी उसी धािािी सिभाग से चनुकि आती ह.ै माननीय श्री एकनाथ गायकिाड िी भी 

उसी सिभाग के खासदाि थे. ये सभी होने के बाद भी धािािी का पनुसिाकास कभी तक 

नहीं हुआ ह.ै The redevelopment plans of Dharavi - it has been 

diverted into Sectors. It is very difficult. Developer would need 

consideration of the current market for retail commercial 

(Interruptions....) as per convenience of the public. ५ सेक्टसा  
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कॅप्टन आि. तसमल सेल्िन... 

सनकालकि,  सोसायटी या सितने लोगों का घि ह ैउनको इसन्डसिज्यअुल कन्िीनंस 

दकेि उनको स्ितंत्र घि समलना चासहए. अपने घि का पनुसिाकास होने संबंधी यह 

सिषय ह.ै  माननीय मंत्री िी सदन में उपसस्थत ह.ै मेिी उनसे सिनती ह ैसक धािािी का 

पनुसिाकास होना चासहए. दो लाख परििाि तकलीफ में ह.ै उनको अपना घि बनाने के 

बािे में आप आदशे दीसिए, इतना ही मेिा कहना ह.ै  

 श्री.सितेंद्र आव्हाड : अध्यक्ष महोदय, ही गोष्ट खिी आह े की, धािािीची 

ओळख आसशयातील सिाात मोठी झोपडपट्टी अशी आह.े सकंबहुना धािािी मुंबईची 

ओळख आह.े धािािी येथे केिळ झोपडपट्टीनसनू सिसिध प्रकािचे मध्यम उद्योग 

आहते. धािािीचा सिचाि किताना केिळ झोपडपट्टीचा सिचाि किता येर्ाि नाही ति 

तेथील उद्योगांच्या माध्यमातनू सनमाार् झालेल्या िोिगािाचा ि नोकऱयांचाही सिचाि 

किािा लागर्ाि आह.े सन २००५ साली धािािी असधससूचत के्षत्र म्हर्नू घोसषत 

किण्यात आले होते. त्यानंति मागील कालािधीतील मखु्यमंत्री श्री.दिेेंद्र फडर्िीस 

यांच्या काळात सनसिदा मागसिण्यात आली होती. त्यानंति त्या सनसिदते ४५ एकि 

िेल्िचेा भखूडं िोडण्यात आला. त्यामळेु फेि सनसिदा मागसिण्यात यािी, असा सल्ला 

महासधिक्ता यांनी सदला. त्यांनी ससचि  ससमती नेमली होती. ससचि ससमती ि 

महासधिक्ता यांनी संयकु्तपर्े अगोदिच्या सिकािने िी सनसिदा मागसिली होती त्याची 

फेि सनसिदा किािी, असे सांसगतले.       

यानंति श्री.तेलंग..... 
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डॉ.सितेंद्र आव्हाड....... 

फेि सनसिदा काढण्याच्या सनर्ायाला माननीय न्यायालयामध्ये आव्हान दणे्यात आले 

आह.े आता ते प्रकिर् माननीय न्यायालयामध्ये चाल ूआह.े पिंत ुआता यामधील 

पढुील कायािाही किाियाची असेल ति िेल्िे सिभागाकडून येर्े असलेली ४५ एकि 

िमीन िाज्य शासनाकडे हस्तांतरित किर्े आिश्यक आह.े कािर् उक्त िसमनीपोटी 

िाज्य शासनाने कें द्र सिकािला ८०० कोटी रुपये सदलेले आहते. तिी दखेील अद्याप 

सदि िमीन िाज्य शासनास प्राप्त झालेली नाही.  

 अध्यक्ष महोदय, आता समोिच्या बाकािि कोर्ीही सदसनू येत नाही. कें द्र 

सिकािकडील िमीन िाज्य शासनास समळिनू दणे्यासाठी माननीय श्री.दिेेंद्र 

फडर्िीस, माननीय श्री.चंद्रकांत पाटील यांनी मदत केली आसर् सदि ४५ एकि 

िमीन िाज्य शासनास प्राप्त झाली ति सदि प्रकल्पातील आपर्ास पढुील कायािाही 

किता येईल.  

 अध्यक्ष महोदय, धािािी सिकससत व्हािी, ह ेतमुचे आसर् माझे स्िप्न आह.े 

कािर् धािािीमध्ये िास्तव्य किीत असलेला मार्सू असतशय गिीब आह.े मुंबईतील 

सिाात िास्त दसलत संख्या ही धािािीमध्यचे आह.े धािािीतील सिांचे िीिन 

सखुािह व्हाि,े ह ेमाझ ेपसहले स्िप्न आह.े धािािी हा महासिकास आघाडी सिकािचा 

प्रधान्याने दणे्यात येर्ािा एकमेि असा प्रकल्प आह.े  मध्यंतिीच्या काळामध्ये 

कोिोनाचे संकट आले. त्यामळेु परू्ा िगाला हादिा बसलेला आह.े पिंत ुकोिोनाच े

सिाात िास्त रुग्र् ह े धािािीमध्ये होते. या सिा बाबींचा सिचाि किता धािािीचा 

सिकास किर्े अत्यंत आिश्यक आह ेआसर् ही बाब सिकािला दखेील पटत आह.े 

त्यामळेु सदि ४५ एकि िमीन िाज्य शासनाकडे हस्तांतरित किािी, यासाठी आम्ही 

कें द्र सिकािला सकमान १० िेळा पत्रव्यिहाि केलेला आह.े  खिे पाहता महािाष्राने 

कें द्र सिकािपढेु हात पसिण्याची गिि नाही. सदि िसमनीसाठी िाज्य शासनाने ८०० 

कोटी रुपये सदलेले आहते. त्यामळेु कें द्र सिकािने सदि िमीन दरे्े आिश्यक आह.े 

यामध्ये िािकािर् आह,े असे मला तिी िाटत नाही. कें द्र ि िाज्य सिकाि िािकािर् 

किीत आह,े असे मी कधीही म्हर्त नाही. सििोधीबाकािि बसलेल्या काही नेत्यांचे 
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सदल्लीमध्ये चांगलेे ििन आह.े त्यांनी माझ्यासािख्या कायाकत्यााला सदल्लीला 

सोबत 

डॉ.सितेंद्र आव्हाड....... 

 घेऊन िािे ि माननीय कें द्रीय िेल्िे मंत्री महोदयांशी चचाा किािी. असे केले ति फक्त 

एका तासामध्ये िाज्य शासनास िमीन प्राप्त होईल. धािािी सिकास प्रकल्पामध्य े

कोर्ीही आडिे येर्ाि नाही. त्यामळेु सििोधी पक्षाने मदत केली ति धािािीचा सिकास 

होण्यास िेळ लागर्ाि नाही.  

 कॅप्टन आि.तसमल सेल्िन : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय से मेिा 

सिाल यह ह ैसक धािािी का ५ सेक्टसा का टेंडि होने िाला नहीं ह.ै गिीब को कभी 

न्याय समलने िाला नहीं ह.ै क्या उनको अभी की सिकाि इसन्डसिज्यअुल पिसमशन द े

सकती ह ैया नहीं द ेसकती ?  इसका ििाब मंत्री महोदय ने दनेा चासहए.  

 डॉ. सितेंद्र आव्हाड : अध्यक्ष महोदय, ये टेंडि हमने नहीं सनकाला ह.ै  य ेआपने 

सनकाला हुआ टेंडि ह.ै यसद आपको दोष ही दनेा ह ैतो आप अपनी सिकाि को दीसिए. 

हमने तो अभी तक टेंडि को हाथ भी नहीं लगाया ह.ै आप िो ५ सेक्टसा की बात कह 

िह ेह ैिह ५ सेक्टसा की बात आप उनसे कीसिए.   

 कॅप्टन आि. तसमल सले्िन : अध्यक्ष महोदय, ५ सेक्टसा औि टेंडि का सिषय 

ह.ै 

 डॉ. सितेंद्र आव्हाड : टेंडि सकसने सनकाला ह ै? टेंडि िो सनकाला िह टेंडि ह.ै 

टेंडि को मैं अभी चेंि नहीं कि सकता.  

 श्री असमन पटेल : अध्यक्ष महोदय, धािािी पनुसिाकास के प्रश्न को लेकि मेिा 

स्पेसससफक प्रश्न ह.ै 

 ॲड. िाहलु नािेकि : अध्यक्ष महोदय, कोर्तहेी सिकाि स्थापन होत  तेव्हा 

in continuity, in perpetuity असते. त्यामळेु सिकाि बदलल्यानंति दखेील तो 

सनर्ाय शासनाचा असतो. आि महािाष्र शासन आपर् चालसित आहात. त्यामळेु 
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सभागहृामध्ये सििोधी पक्षाकडून उत्तिे मागिायची, ही निीन प्रथा केव्हापासनू सरुु 

झाली, याबाबत मासहती आम्हाला दखेील दणे्यात यािी. 

 

ॲड. िाहुल नािेकि....... 

 आपर् शासनकते असल्यामळेु आपर्ेास प्रश्न सिचािण्यात आला आह,े त्यामळेु 

आपर् सिचािलेल्या प्रश्नाचे उत्ति द्यािे, अशी मी सिनंती कितो.  

 डॉ.सितेंद्र आव्हाड : अध्यक्ष महोदय, मी कोर्तेही चकुीचे उत्ति सदलेले नाही. 

सदि सनसिदमेधील मासहती सन्माननीय सदस्यांना मासहती नाही. त्यामळेु त्यांनी 

त्यांच्याच नेत्याकडून ती मासहती घ्यािी, अशी मी सिनंती किीत आह.े बाकी मी 

काहीही बोललेलो नाही.  

 (सििोधी पक्षातील काही सन्माननीय सदस्य बोलण्याचा प्रयत्न कितात.) 

 अध्यक्ष महोदय, टेंडि पसब्लश किण्यात आलेली आह.े उक्त टेंडिमध्य े

सेक्टिचा उल्लेख किण्यात आलेला नाही. सदि टेंडि फडर्िीस सिकािच्या 

काळामध्ये पसब्लश किण्यात आलेले आह.े ह ेसिकाि उक्त टेंडिप्रमार्ेच कायािाही 

किीत आह.े  

यानंति श्री.कुलकर्ी....... 
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डॉ. सितेंद्र आव्हाड...... 

मागील सरकारिे काढलेल्या टेंडिििच कायािाही केली िात आह.े यात सन्माननीय 

सदस्य कॅप्टि आि. तसमल सेल्िन यांना िे पाच सेक्टि पासहिेत, ते यात नाहीत. 

 श्री. नाना पटोले : अध्यक्ष महोदय, टेंडि सनघाल्याचे मंत्री महोदयांनी मान्य 

केले आह.े कें द्र सिकािला त्या िसमनीच्या मोबदल्यात ८०० कोटी रुपये दणे्यात 

आले आहते. िाज्य सिकािकडून अनेकदा काही योिनांबद्दल सांगण्यात येते की, 

िाज्य सिकािकडे सनधी सशल्लक नाही. अस ेअसताना िाज्य सिकािने या िसमनीच्या 

मोबदल्यात कें द्र सिकािकडे ८०० कोटी रुपये िमा केले आहते. तेथील िमीन िाज्य 

सिकािच्या ताब्यात आली आह ेकाय ? िमीन ताब्यात आली नसेल ति टेंडि कशा 

प्रकािे काढले गेले ? तसेच टेंडि प्रससद्ध केल्यानंति पढेु कोर्ती कायािाही झाली             

आह े ? याबाबत मंत्री महोदयांनी सभागहृाला मासहती सदली पासहिे. हा प्रकल्प 

धािािीचा आह.े आसशयातील सिाात मोठी झोपडपट्टी धािािी येथे आह.े मुंबईला 

आर्खी सुंदि किाियाचे असेल ति धािािीला असधक सुंदि किण्याचा प्रयत्न या 

प्रकल्पाच्या माध्यमातनू किण्यात येत आह.े असे असताना यासाठी टेंडि प्रसक्रया 

झाली आह.े तसेच िमीन न समळसिता ८०० कोटी रुपये दणे्यात आले आहते. 

यासाठी कोर् दोषी आह े ? तसेच यािि पढुील कोर्ती कायािाही झाली आह,े 

याबाबत मंत्री महोदयांनी मासहती द्यािी.  

 डॉ. सितेंद्र आव्हाड : अध्यक्ष महोदय, यात अदानी आसर् सेकसलंक या दोन 

कंपन्यांनी यात भाग घतेला होता. यापैकी एका कंपनीला ह े टेंडि समळाले आह.े 

अदानी या कंपनीने ह ेटेंडि ४.२९ कोटी रुपयांना आसर् सेकसलंक या कंपनीने ह ेटेंडि 

७,२०० कोटी रुपयांना कोट केले होते. ४५ एकिचा प्रश्न हा टेंडि प्रससद्ध झाल्यानंति 

समोि आला आह.े ज्यािेळेस टेंडि प्रकासशत केले तेव्हा हा सिषय नव्हता. तो नंति 

समोि आला आह.े त्यानंति ८०० कोटी रुपये कें द्र सिकािकडे दणे्यात आले आहते. 

एिी यांच्या सल्ल्यामळेु मागील सिकािने म्हर्िेच आपर् ते टेंडि िद्द केले. त्या 

िेळच्या सिकािच्या शेिटच्या टप्प्यात ह ेटेंडि होते. त्यानंति कोिोना काळ सरुु झाला 

होता. श्री.संिीि कुमाि ह ेमाझ्या सिभागाचे ससचि होते. नंति ते मखु्य ससचि झाले  
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डॉ. सितेंद्र आव्हाड...... 

होते. त्यांनी कें द्र सिकािला ििळपास १० पते्र सलहून सांसगतले की, ही िमीन िाज्य 

सिकािला दणे्यात यािी. ज्यािेळेस माननीय कें द्रीय िेल्िे िाज्यमंत्री श्री. िािसाहबे 

दानिे ह ेठार् ेयेथे आले होते तेव्हा मी त्यांची भेट घेऊन सांसगतले की, िाज्य सिकािच े

८०० कोटी रुपये कें द्र सिकािकडे आहते. त्यामळेु कृपया आपर् आम्हाला ती िमीन 

समळिनू द्यािी. अशी मी त्यांना सिनंती केली होती. िाज्य सिकिचा सनधी सतकडे 

अडकला आह.े आपल्याला िमीन समळाली पासहिे. धािािीचा सिकास ह े या 

महासिकास आघाडीचे स्िप्न आह.े (...अडथळा...) नंति यात बदल केला. त्यािेळेस 

काय केले ह ेमला मासहत नाही. टेंडिच्या सनयमांमध्ये बदल करुन ४५ एकि िमीन 

समासिष्ट केली गेली. ज्यािेळेस एखादा निीन सनयम टेंडिमध्ये समासिष्ट केला िातो 

तेव्हा त्या सनसिदचेी प्रसक्रया बदलते. त्यामळेु एिी यांनी ते टेंडि िद्द केले. यास सिा 

ससचिांनी मान्यता सदली. त्यानंति हा प्रस्ताि तेव्हाच्या मंत्रीमंडळ बैठकीमध्ये सादि 

केला ि त्यास मान्यता दणे्यात आली. याबाबत मी असधक काही बोल ूशकत नाही. 

या सिकािचा उद्दशे आसर् सिचाि ह े एकच आहते. ४० िषाापासनू बंद असलेला 

बीडीडी चाळीचा प्रकल्प आि िेगाने सरुु आह.े त्यामध्ये कोर्ीही नािािी व्यक्त 

केली नाही. तथेील लोकांनी स्ित:हून घिे खाली केली आहते. मोतीलाल नगि येथील 

१४६ एकिचा प्रकल्प आता मागी लागला आह.े पत्राचाळ पनुसिाकासाचा प्रश्न 

मागील २५ िषाापासनू प्रलंसबत होता. तोही प्रकल्प आता मागी लागला आह.े  

यानंति श्री. चौधिी... 
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डॉ.सितेंद्र आव्हाड..... 

अशा प्रकािे अनेक प्रकल्प आपर् मागी लाित आहोत.  यामध्ये एक गोष्ट स्पष्ट आह े

की, िेल्िेने आम्हाला िमीन सदलेली नाही.  हि ेति त्यांनी आम्हाला सांगािे की, 

आम्ही िमीन दरे्ाि नाहीत.  तसे असेल ति आमचे ८०० कोटी रुपये पित किािेत.  

तसे केल्यास आम्ही नव्याने टेंडि काढून पनु्हा प्रसक्रया करु.  पिंत ु िेल्िे सिभागाने 

आम्हाला याबाबतीत अधांतिी ठेिल्यामळेु आम्ही काहीच कायािाही करु शकत 

नाहीत. 

 अध्यक्ष महोदय, या सदनाच्या माध्यमातनू मी आि िेल्िे सिभागाला हात 

िोडून िाहीिपर्े सिनंती कितो की, एक ति आमचे पैसे पित द्या सकंिा िमीन तिी 

द्या.  दोन्हीपैकी काहीतिी एक द्या.  महािाष्र सिकािच्या सखशातील पैसे आपल्याकडे 

ठेऊन आपल्याला काय समळत आह े?  मी या सनसमत्ताने सांग ूइसच्ितो की, िेल्िे ह े

एक मोठे संस्थान आह.े  त्या सिभागाचा स्ित:चा अथासंकल्प आह,े त्यांच्या अनेक 

िागा आहते.  एकटया मुंबई शहिामध्येच िेल्िचे्या किोडो रुपयांच्या िागा आहते.  

त्यांची एिढी मके्तदािी आह ेकी ते दसुऱया कोर्ाला िागा दखेील घऊे दते नाहीत.  

त्यांच्या संपरू्ा िसमनींिि झोपडपट्टी तयाि झाली आह.े   

 अध्यक्ष महोदय, िेल्िेच्या िसमनीिि तयाि झालेल्या झोपडपट्टया उठिा अशा 

नोसटसा दणे्यात आल्या आहते.  मी माननीय िेल्िेमेंत्रयांना भेटून सांसगतले की, 

आमच्याकडे झोपडपट्टी पनुिासना संबंधीचा कायदा आह.े  त्यानसुाि सन २००० 

पिूीच्या झोपडपट्टया सिुसक्षत आहते.  एिढेच नव्ह े ति सन २०११ पयंतच्या 

झोपडपट्टीधािकांना दखेील आपर् सिुक्षा सदली असनू त्यांनी पैसे सदल्यास त्यांनाही 

आपर् घिे दरे्ाि आहोत.  त्या िागेिि एस.आि.ए. योिना िाबिनू गरिबांच्या 

डोक्याििील लटकती तलिाि बािलूा किा अशी मी सिनंती केली.  तेव्हा मंत्री 

महोदयांनी मला आश्वासन सदले की, ठीक आह,े मी सोडितो.  पिंत ुआता पनु्हा 

नोसटसा दरे्े सरुुच आह.े  यासंदभाात पनु्हा माननीय कें द्रीय मंत्री श्री.िािसाहबे दानि े

यांना भेटून प्रयत्न करु. 
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डॉ.सितेंद्र आव्हाड..... 

 अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य श्री.असभमन्य ूपिाि ह ेपिूी मंत्री महोदयांच े

स्िीय सहाय्यक होते.  त्यांचे आसर् मंत्री महोदयांचे संबंध चांगले आहते.  त्यामळेु 

िाज्याच्या ८०० कोटी रुपयांबाबत त्यांनी प्रयत्न केले ति बिे होईल, असे मला िाटते. 

 श्री.नाना पटोले : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदयांनी सदलेल्या उत्तिाििच माझी 

हिकत आह.े  िाज्य सिकािच्या ताब्यात सदि िमीन नसल्याचे मंत्री महोदयांनी मान्य 

केले आह.े  असे असतानाही टेंडि प्रसक्रया सरुु करुन कें द्र सिकािच्या िेल्ि ेसिभागाला 

८०० कोटी रुपये सदले आहते.  नंति टेंडिचे क्लॉि बदलण्याचा प्रयत्न किण्यात येत 

आह.े  प्रश्न असा आह े की, घाई-गडबडीत टेंडि काढण्याचा सनर्ाय का घेण्यात 

आला?  िमीन ताब्यात नसतानाही िेल्िे सिभागाला ८०० कोटी रुपय ेका दणे्यात 

आले ?  एका बािलूा सांसगतले िाते की, िाज्य सिकािच्या सतिोिीमध्ये पैसे नाहीत.  

असे असताना दसुऱया बािलूा कें द्र सिकािकडे ८०० कोटी रुपये पडून आहते.   

 अध्यक्ष महोदय, िागा ताब्यात नसताना टेंडि काढण्यात आले.  िेल्ि े

सिभागाला पैसे दऊेनही ते िागा दते नाहीत.  असे असताना टेंडि काढण्याचा उद्दशे 

काय होता ? 

 डॉ.सितेंद्र आव्हाड : अध्यक्ष महोदय, सदनांक २८ नोव्हेंबि, २०१८ िोिी सदि 

टेंडि काढण्यात आले आह.े  त्यामध्ये टाकण्यात आलेल्या अटी-शती मी आता या 

सठकार्ी िाचनू दाखित नाही.  नंति सदनांक ३० िानेिािी, २०१९ िोिी टेंडि 

उघडण्यात आले.  सदनांक ०३ माचा, २०१९ िोिी िेल्िे सिभागासोबत ४५ एकि 

िसमनीचा ९९ िषांसाठी किाि किण्यात आला.  आता सन्माननीय सदस्यांच्या 

लक्षात आले असेल की, टेंडि अगोदि सनघाले आसर् ४५ एकि िसमनीचा किाि नंति 

झाला.   या सठकार्ी थेट क्लॉिमध्ये बदल किण्यात आला आह.े  अगोदिच्या 

टेंडिमध्ये ४५ एकि िमीन नसल्यामळेु ि त्या टेंडिचा आसर् या िसमनीचा संबंध 

आल्यामळेु टेंडि infructuous झाले.  याचा अथा निीन टेंडि काढले पासहि.े  

दिम्यान आपले सिकाि सत्तेमध्ये आले.  त्यानंति ह ेप्रकिर् न्यायालयात गेले.   
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डॉ.सितेंद्र आव्हाड..... 

आमची टेंडि काढण्याची इच्िा आह ेपिंत ुिेल्िे सिभाग स्पष्ट भसूमका घेत नसल्यामळेु 

टेंडि काढण्यात उशीि होत आह.े   

 अध्यक्ष महोदय, कें द्र सिकाि महािाष्र िाज्याला एिढी साित्र िागर्कू का दते 

आह ेहा या सनसमत्ताने प्रश्न आह.े  माननीय िेल्िे िाज्यमंत्री श्री.िािसाहबे दानिे ह े

महािाष्राच्याच मातीतील आहते.  त्यांनी २४ तासांमध्ये आपले पैसे द्यािेत, अशी 

मी या सनसमत्ताने सिनंती कितो.   

यानंति श्री.धमुाळे..... 
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 श्री. सदा सिार्कि : अध्यक्ष महोदय, धािािीचा पनुसिाकास झाला पासहिे ही 

या सदनातील सिाच सदस्यांची भािना आह.े  त्याच भािनेपोटी िाज्य सिकािने या 

सनसिदा काढल्या.  त्या सनसिदा काढताना ही ४५ एकि िमीन िगळून सनसिदा 

काढण्यात आली आह े ह े खिे असेल ति या ४५ एकि िसमनीचा पनु्हा त्या 

पनुसिाकासात समािशे केल्यामळेु मळू सनसिदचेे उसद्दष्ट ह ेबदलण्यात आले ह ेखिे आह े

काय आसर् ते कोर्ाचे सहतसंबंध िपण्यासाठी या असतरिक्त ४५ एकि िसमनीचा 

समािेश किण्यात आला, ह ेमंत्री महोदय सांगतील काय ? 

श्री. सितेंद्र आव्हाड : अध्यक्ष महोदय, मी अत्यंत अिािकीय बोलत आह ेकी 

यामध्ये कोर्ाचेही सहतसंबंध नव्हते.  पर् धािािीची व्याप्ती लक्षात घेता ही ४५ एकि 

िमीन समळर् ेअसतशय महत्त्िाचे होते.  त्यामळेु सिकािने सनसिदा सनघाल्यानंति या 

४५ एकि िसमनीचा किाि केला.  त्या िसमनीचा किाि झाल्यानंति सदिची सनसिदा 

िद्द किण्यात यािी ह ेमाझे सकंिा त्यािेळच्या सिकािचे मत नव्हते ति त्यािेळी ए.िी.ने 

सांसगतले होते की, आपल्याला ही सनसिदा पढेु नेता येर्ाि नाही.  कािर् या 

सनसिदमेधील क्लॉिेस बदलले आहते.  त्यानंति ससचि ससमती गठीत झाली ि त्या 

ससचि ससमतीनेही तचे मत सदले.  त्यानंति ह ेसिा प्रकिर् कॅसबनेटला गेले ि कॅसबनेटने 

ते काढलेले टेंडि िद्द केले.  त्यामळेु यामध्ये कोर्ाचाही काहीही सहतसंबंध नव्हता. 

श्री. अतलु भातखळकि : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय अत्यंत 

सकािात्मक पध्दतीने या सिषयािि उत्ति दते आहते.  त्याबद्दल त्यांना धन्यिाद.   

अध्यक्ष महोदय, माझे याबाबत २ प्रश्न आहते.  सदनातील अनेक सन्माननीय 

सदस्यांच्या ह ेलक्षात येत नाही की, ४५ एकि िागा ही िेल्िेच्या मालकीची होती.  

आपर् ती सनसिदा िद्द केली कािर् िेल्िेने आपल्याला ती िागा सदली.  त्यामळेु 

ए.िीं.च्या सल्ल्यानसुाि आपर् सनसिदा िद्द केल्या आहते. आता ते प्रकिर् आपर् 

म्हर्ता तसे िाज्य सिकािने िेल्िलेा पैसे सदले.  पिंत ुअद्यापपयंत त्या िसमनीचा ताबा 

िाज्य सिकािकडे आलेला नाही.  त्यामळेु यापढुील काळात सिकाि धािािीचा 

पनुसिाकास किताना कशा पध्दतीने किर्ाि आह,े ही िमीन गसृहत धरुन किर्ाि आह े

की या िसमनीसशिाय किर्ाि आह,े हा माझा पसहला प्रश्न आह.े  दसुिा प्रश्न स्कोपच्या  
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श्री. अतलु भातखळकि.. 

बाहिेचा आह.े पर् मंत्री महोदय या सिषयात सधु्दा फाि चांगले काम किीत आहते 

म्हर्नू एस.आि.ए.मध्ये ज्यांनी १० िषााच्या आत घिे सिकली आहते त्यांच्याकरिता 

आपर् एक ससमती नेमली होती.  त्या ससमतीचा सनर्ाय आसर् सन २०११ प्रमार्े 

अडीच लाखात सशलु्क घि दणे्याचा सनर्ाय असे दोन्ही सनर्ाय सिकािने घतेले आहते 

काय आसर् त्यासंबंधी शासनाने िीआि काढला आह ेकाय, असे माझे दोन प्रश्न 

आहते. 

श्री. सितेंद्र आव्हाड : अध्यक्ष महोदय, आपल्या दसुऱया प्रश्नाचे उत्ति म्हर्िे 

त्यासंबंधी िीआि सनघालेला नाही.  पर् ससमतीचा सनर्ाय झालेला आह.े  ह े मी 

िाहीिपर्े सांगतो.  कािर् त्याचा िीआि सनघाल्यासािखाच आह.े  आपला पसहला 

प्रश्न असा होता की, शासन कसे पढेु िार्ाि.... शेिटी सिकािे येतात, िातात.  मार्से 

येतात िातात.  पर् आपल्याला एक गोष्ट मान्य किािी लागेल की, महािाष्राच्या 

सतिोिीतील ८०० कोटी रुपये तथेे अडकून आहते.  त्या ८०० कोटींिि आपल्याला 

िाद घालायचा नाही.  कसंही करुन आपल्याला ती िमीन समळाली पासहिे, असे 

माझे मत आह.े कािर् धािािीच्या स्कोपमध्ये ही असधकची िमीन समळाली ति 

आपल्याला तेथे पनुिाससत भाग ठेिता येईल आसर् ४५ एकि िागेिि एकसत्रतपर् े

खलुी िागा समळते.  म्हर्िे पनुिाससत भाग बािलूा सिकित सिकित सरुुिातीला 

परू्ा करु.  त्यानंति आि महािाष्र सिकािच्या मनात त्या िागेिि एक निीन ग्रोथ सेंटि 

उभारु शकतो.  समोि बी.के.सी. आह.े  म्हर्िे एकंदि या धािािीचे Socio-

Economic Structure बदलण्याचा सिकािचा सिचाि आह.े 

यानंति श्रीमती कोळसगिे.. 
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डॉ. सितेंद्र आव्हाड..... 

खिे म्हर्िे ही िमीन आपल्याला समळाली पासहिे, यासाठी एकंदिीत सभागहृाची 

भािना पासहिे. कािर् ह े आपल्या हक्काचे पैसे आहते. ह े कोर्ी सदले त्यामध्य े

कोर्ाचा इटंिेस्ट होता यामध्ये मला काहीही किायचे नाही. I am pro-

development. बीडीडी चाळीच्या सिषयात काय झाले मला काही किायचे नाही. 

पर् मी खात्रीपिूाक ह ेसांगतो आसर् आपल्याही मनात आले असेल की, ३० ते ३५ 

िषा थांबलेला बीडीडी चाळीचा प्रकल्प आि पायसलंग स्टेिला आला आह.े इमािती 

खाली आर्ल्या िात आहते. लोक आपली घिे सोडत आहते.  We are pro-

active. आम्ही स्ित: सतथे िाऊन स्ित: सिा किीत आहोत. आपर् सिािर्च 

त्यामध्ये सासमल आहात. सन्माननीय सदस्य श्री. कालीदास कोळंबकि ह े सदु्धा 

आम्हाला मदत किीत असतात. या सिांचे श्रेय फक्त आम्हीच घेण्याचा काही सिषय 

नाही. प्रश्न असा आह ेकी, ८०० कोटी रुपयांची िमीन सदली पासहिे.....(अडथळा)... 

माझ्या नेततृ्िाखाली ही िमीन समळर्ाि नाही. मी खपू प्रामासर्क बोलत आह.े आपर् 

सिािर् माननीय सििोधी पक्ष नेते श्री. दिेेंद्र फडर्िीस यांच्या नेततृ्िाखाली िाऊया. 

तिच पैसे समळतील नाही ति पैसे समळर्ाि नाहीत. 

  श्री असमन पटेल : अध्यक्ष महोदय, धािािी को लेकि बहुत चचाा हुई औि 

माननीय मंत्री महोदय ने बहुत ही सकािात्मक ििाब सदया ह.ै मझुे यकीन ह ैसक धािािी 

के पनुसिाकास का काम बहुत ही िल्दी शरुु हो िाएगा.  

 अध्यक्ष महोदय, धािािी िैसी हालात मुंबई की औि भी िगह पि ह.ै माननीय 

मंत्री महोदय ने बहुत ही अच्िी तिह से कहा ह ै सक बीआईटी में काम हो िहा ह.ै 

अच्िी तिह से काम हो िहा ह.ै मोसतलाल नगि औि पत्रा चॉल का काम शरुु हो चकुा 

ह.ै मेिा प्रश्न स्कोप के बाहि का ह.ै मैं धािािी के बािे में इससलए प्रश्न उपसस्थत नहीं 

कि िहा हू,ं क्योंसक आपने उसका सही ििाब द ेसदया ह ैसक सदल्ली िाकि इस सिषय 

को हल किना ह.ै  

 अध्यक्ष महोदय, कमाठीपिुा के पनुसिाकास का प्रस्ताि सिकाि के पास 

प्रलंसबत ह.ै मेिा प्रश्न यह ह ैसक कमाठीपिुा के पनुसिाकास को लेकि आप क्या सनर्ाय  
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श्री असमन पटेल.... 

ले िह ेह?ै  मेिा दसूिा प्रश्न यह ह ैसक सपिली बाि िब माननीय श्री ससचन असहि िी 

गहृसनमाार् सिभाग के मंत्री थे, तो उस समय कमाठीपिुा में एक साल के सलए नया 

एनओसी दनेा बंद सकया था.  क्योंसक सिकाि ये प्रोिेक्ट किना चाहती थी. मेिी आपसे 

सिनती ह ैसक यसद आप म्हाडा को नोडल एिेन्सी बनाकि कमाठीपिुा का पनुसिाकास 

किना चाहते ह,ै तो आने िाले सदनों में िहां एक साल के सलए नया कोई एनओसी न 

दतेे हुए सिकाि ने तत्काल इस प्रोिेक्ट को अपने हाथ में लेना चासहए.  

डॉ. सितेंद्र आव्हाड : अध्यक्ष महोदय, मैं सम्माननीय सदस्य श्री असमन पटेल 

िी का शसुक्रया अदा किना चाहता हू.ं उन्होंने प्रयास किके कमाठीपिुा के सितने भी 

िमीन मासलक औि सितने भी मकान मासलक है, उनको शत प्रसतशत इकट्ठा किके 

उनका एक प्रपोिल म्हाडा को सदया ह.ै यसद खदुा ने चाहा तो आने िाले १५ सदनों में 

आपके सदल में िो इच्िा ह ैिह पिूी हो िाएगी.  

कॅप्टन आि. तसमल सेल्िन : अध्यक्ष महोदय, धािािी की कुल िमीन ६७५ 

एकड ह.ै सम् माननीय मंत्री महोदय का ििाब यह ह ैसक  िेल्िे की िमीन के सलए, ४५ 

एकड िमीन के सलए िाज्य सिकाि ने पैसा सदया. मैं ६७५ एकड के पनुसिाकास की 

बात कि िहा हू.ं िाज्य सिकाि कें द्र सिकाि से कहगेी, कें द्र सिकाि िाज्य सिकाि से 

कहगेी. लेसकन गिीब िनता ने कौनसी गलती की है? धािािी का पनुसिाकास नहीं हो 

िहा ह.ै अपनी सिकाि ने टेंडि सनकाला. लेसकन टेंडि को रिस्पाँस नहीं समला ह.ै आप 

धािािी का पनुसिाकास किेंगे या नहीं ? इसका ििाब आपने दनेा चासहए.  

डॉ. सितेंद्र आव्हाड  : अध्यक्ष महोदय, सम्माननीय सदस्य कॅप्टन आि.तसमल 

सेल्िन िी, क्या आपको आपकी सिकाि को बदनाम किना ह?ै  नहीं ना?  बात ऐसी 

ह ैसक उस िक्त की सिकाि ने सन २०१८ में टेंडि मंगिाया, उसमें दो लोग आए, टेंडि 

खलु गया, उसके बाद िेलिे का प्रश्न सनमाार् हआु, तो टेंडि िद्द सकया गया. अब सफि 

से टेंडि सनकालना ह,ै िह हम िरुि सनकालेंगे. अब आगे सिाल मत पसूिए.  

यानंति श्रीमती किंदीकि..... 
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 ॲड. अशोक पिाि  : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री डॉ. सितेंद्र आव्हाड 

चांगले काम किीत आहते. माझा प्रश्न स्कोपच्या बाहिेचा आह.े परु्े-मुंबई शहिात 

एसआिएचे काम िाबिले िात आह,े ह ेचांगले आह.े तेथे बहुसंख्य नॉन महािाष्रीयन 

लोक असनू शासनाचा सनधी त्यासाठी सदला िातो. आपल्याला धन्यिाद आहते. 

सशरुि, फलटर् या प्राईम लोकेशन येथे काम किण्याकरिता शासनाकडून एक 

रुपयाचीही आम्हाला अपेक्षा नाही. सिकासक स् िखचााने ही योिना  िाबि ूशकतो. 

येथे  तालकुा पातळीिि एसआिए योिना िाबसिण्याकरिता मी गलेे दोन िषांपासनू    

प्रयत्न किीत आह.े िेथे कमसशायल दि १० ते १५ हिाि रु.चौ.फू. आह ेतथेे झोपडपट्टी 

पनुसिाकास किण्यासाठी िागा बदल ू नका. त्यासाठी कायद्यात बदल किण्याची 

प्रसक्रया सरुु झालेली आह.े माननीय मंत्री चांगले काम किर्ािे आहते. यामळेु मी 

त्यांना नम्रपर्े सिनंती कितो. महािाष्रातील अनेक तालकु्यात मोक्याच्या सठकार्ी 

एसआिए योिना िाबिली िार्ाि आह ेकाय ? असल्यास, कायाकाळ िाहीि किािा.  

 डॉ. सितेंद्र आव्हाड : अध्यक्ष महोदय, ही गोष्ट खिी आह े की, मी मंत्री 

झाल्यापासनू सन्माननीय सदस्य ॲड .अशोक पिाि माझ्याकडे कमीत कमी १० िेळा 

आले. आम्हाला एसआिएची संधी द्या, अशी त्यांनी मागर्ी केली. महत्त्िाचा प्रश्न 

असा आह ेकी,एसआिए िाबिताना  तथेे सिकासक गेला पासहिे, त्याला पििडले 

पासहिे. याचे गसर्त येथे सांगता  येर्ाि नाही. मी  सन्माननीय सदस्य ॲड. अशोक 

पिाि यांच्यासोबत बैठक घेऊन त्यांना समििीन. सशरुि संबंधी आपल्याकडे िि 

एखादा प्रस्ताि असेल ि आपल्याला किायचे असेल ति आपर्, मी ि सिकासक 

आपर् एकत्र बस.ू मी आपल्या झोपडपट्टीत येतो. मला ती दाखिा. आपल्या 

सिकासकाला पििानगी दणे्याची िबाबदािी माझी.  िाज्यात ज्यांना झोपडपट्टीचा 

सिकास किायचा आह,े त्यांना संधी दणे्याचा आदशे काढलेला आह.े तसा महािाष्र 

सिकास आघाडीचा  सनर्ाय आह.े  

     -------- 
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  साक्री तालकु्यात झालेला अिकाळी पाऊस ि गािपीट या बाबत  

 श्रीमती मंिळुा गासित : अध्यक्ष महोदय, औसचत्याच्या मदु्दयािि 

बोलण्याकरिता मी उभी आह.े  माझ्या साक्री सिधानसभा मतदािसंघात साक्री 

तालकु्यात अिकाळी पाऊस, िादळ िाऱयासह  गािपीट मोठया प्रमार्ात झाली आह.े 

साक्री तालकु्यातील पसिम पट्टयात सद. ९ माचा, २०२२ िोिी दपुािी ४ िािताच्या 

समुािास मांििी, बािीपाडा, मोगिापाडा, मापलगाि, शेंदिड, िासाा, उमिपाडा, 

िामपिुा, उमऱयामाळ, डांगिसशििाडे, बोपिखोल, भोिटेपाडा, सशिखट्याळ,  

सिियपिू, िदाडी या परिसिात मोठया  प्रमार्ात साधािर्त:  आिळयाच्या 

आकािाएिढी गािपीट झाली आह.े यामळेु साक्री तालकु्यातील िब्बी हगंामातील 

हाता-तोंडाशी आलेला गहू, हिभिा मसिू, िाटार्ा, कांदा , मका,  आंब्याच्या बागा  

इ. सपंकांचे १०० टक्के नकुसान झाले आह.े त्यामळेु शेतकिी बांधिांची झोप 

उडालेली आह.े शेतकिी हिालसदल झालेला आह.े  

 अध्यक्ष महोदय,  माझ्या मतदािसंघात सद. ८ माचा, २०२२ िोिी साक्री 

तालकु्यात ककार्ी, भडगाि, सचंचखडेा, म्हसदी, शेिाळी, धमर्ाि, िसमाि या 

परिसिात मोठया प्रमार्ात पाऊस पडला ि गािपीट झाली.  यामळेु या परिसितील 

अनेक सपकांचे मोठे नकुसान झाले असनू बळीिािाच्या डोळयात पार्ी आले आह.े 

या अचानक झालेल्या अिकाळी पाऊस ि गािपीट यामळेु शेतकऱयांचे खपू नकुसान 

झाले असनू कांदा सपकािि  िोगाचा प्रादभुााि होण्याची दाट शक्यता आह.े या संबंधी 

महसलू सिभागाने िस्तसुस्थतीसनष्ठ पंचनामे करुन शेतकऱयांना मदत द्यािी, अशी मी 

सिनंती किते. 

 ताझलका सभाध्यक्ष ( श्री. दीपक चव्हाण ) : या बाबत  शासनाने नोंद 

घ्यािी. 

     ------ 
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पृ. शी. : बलुढार्ा सिल्यातील दसिखडे 

(ता.मलकापिु, सि.बलुढार्ा) येथील 

बॅन्िो केसमकल कंपनी मधील दसूषत 

िसायनयकु्त पार्ी टँकिव्दािे शेतिमीन 

परिसिात ि तलािात सोडण्यात 

आल्यामळेु शेतकऱयांच्या कसदाि 

शेतिसमनी खिाब होर् े

मु. शी. : बलुढार्ा सिल्यातील दसिखडे 

(ता.मलकापिु, सि.बलुढार्ा) येथील 

बॅन्िो केसमकल कंपनी मधील दसूषत 

िसायनयकु्त पार्ी टँकिव्दािे शेतिमीन 

परिसिात ि तलािात सोडण्यात 

आल्यामळेु शेतकऱयांच्या कसदाि 

शेतिसमनी खिाब होर्,े या संबंधी 

सिाश्री िािेश एकडे, असमत झनक, 

बळिंत िानखडेे, सिकास ठाकिे,          

ॲड. आकाश फंुडकि, डॉ. संिय 

िायमलुकि, श्री.संिय गायकिाड,  

सि.स.स. यांनी सदलेली लक्षिधेी 

सचूना 

 

 श्री. िािेश एकडे (मलकापिू) : अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या अनमुतीने 

म.सि.स. सनयम १०५ अन्िये पढुील तातडीच्या ि सािािसनक महत्त्िाच्या बाबीकडे 

सन्माननीय पयााििर् मतं्रयांचे लक्ष िेध ू इसच्ितो आसर् त्याबाबत त्यांनी सनिेदन 

किािे, अशी सिनंती कितो.  

       "बलुढार्ा सिल्यातील दसिखडे (ता.मलकापिु, सि.बलुढार्ा) येथील बॅन्िो 

केसमकल कंपनी अनेक िषाापासनू सरुु असर्े, सदि केसमकल कंपनी मधील दसूषत  
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श्री.िािेश एकडे .... 

िसायनयकु्त पार्ी टँकिव्दािे शेतिमीन परिसिात ि तलािात सोडण्यात आल्यामळेु 

शेतकऱयांच्या कसदाि शेतिसमनी खिाब होऊन नापीक होत असल्याबाबत 

नकुसानग्रस्त शेतकऱयांनी ि लोकप्रसतसनधींनी उपसिभागीय महसलू असधकािी 

यांचेकडे तक्राि किर्े, तक्रािीच्या अनषुंगाने चौकशी केली असता माती पिीक्षर् 

अहिालामध्ये संबंसधत शेतकऱयांच्या िसमनी शेतीयोग्य नसल्याचे सनष्पन्न होर्े, 

शेतिसमनी िसायनयकु्त पाण्यामळेु नापीक किर्ाऱया कंपनीिि नकुसानग्रस्त 

शेतकऱयांनी काििाई किण्याची मागर्ी किर्े, िािंिाि तक्रािी करूनही याप्रकिर्ी 

कोर्तीही काििाई न होर्े, यामध्ये कंपनी ि  संबंसधत असधकािी यांचेिि काििाई 

किण्याची आिश्यकता ि शासनाची प्रसतसक्रया."  

 श्री. आसदत्य ठाकिे (पयााििर् ि िाताििर्ीय बदल मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, 

लक्षिेधी सचूनेसंबंधीच्या सनिेदनाच्या प्रती सन्माननीय सदस्यांना आधीच सितरित 

केल्या असल्यामळेु मी ते सनिेदन आपल्या अनमुतीने सभागहृाच्या पटलािि ठेितो.  

 ताझलका सभाध्यक्ष (श्री.दीपक चव्हाण) : सनिेदन सभागहृाच्या पटलािि 

ठेिण्यात आले आह.े 

( प्रेस : येथे सोबतचे सनिेदन िापािे.) 

.............. 
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 श्री.िािेश एकडे : अध्यक्ष महोदय, बॅन्िो केसमकल कंपनी ही दसिखडे, ता. 

मलकापिू एमआयडीसीमध्ये आह.े बॅन्िो केसमकल कंपनीच्या सििोधात मागील २० 

िषांपासनू शेतकऱयांच्या अनेक तक्रािी आहते, तिी कंपनीच्या कािभािात कोर्ताही 

बदल झालेला नाही. बॅन्िो केसमकल ही िसायन तयाि किर्ािी कंपनी असनू त्या 

कंपनीमधनू सनघर्ािे  सांडपार्ी ह ेिसायनयकु्तच असर्ाि आह.े कंपनीकडे WTP 

आह.े पिंत,ु तो परू्ा क्षमतेने कायाासन्ित नसतो. 

 अध्यक्ष महोदय, बॅन्िो केसमकल कंपनी त्यांच्या िागेत खड्डे करुन 

केसमकलचे सांडपार्ी त्या खड्डयांमध्ये सोडून दतेे. पािसाच्या पाण्यामळेु िसमनीतनू 

सनचिा होऊन दसिखडे, सचखली, िर्थंब, िाघोळा, सचंचोळ येथे तसेच पाझि 

तलािापयंत नाल्यािाटे ह े िसायनयकु्त पार्ी पोहोचते. त्यामळेु शेतकऱयांच्या 

सिसहिीतील पार्ी प्रदसूषत होत आह.े ते पार्ी सपण्याच्या ि शेतीच्या उपयोगाचे नाही. 

त्यामळेु त्या भागातील सिा नागरिकांचे ि िनाििांचे आिोग्य धोक्यात आलेले आह.े  

 अध्यक्ष महोदय, पार्ी असनूही तथेील शेतकिी बागायती पीक घेऊ शकत 

नाही, ह ेअत्यंत ददुिैी आह.े या संदभाात एमआयडीसीच े डेप्यटुी इसंिसनअि यांनी 

महािाष्र प्रदषूर् सनयंत्रर् मंडळ यांना िेळोिेळी कळसिले. त्यांनी प्रत्यक्ष पाहर्ी केली 

असता त्या भागातील ििळपास ५० िष ेिनुी झाडे दखेील िळालेली आहते असे 

सदसले.  

 अध्यक्ष महोदय, आमच्या सिल्याचे पालक मतं्री माननीय डॉ.िािेंद्र सशंगर् े

यांच्या सनदशेानसुाि सिल्हासधकािी ि मी स्ित: तेथे स्पॉट इन्सपेक्शनकरिता गेलो 

असता शेतकऱयांनी या संदभाात तक्रािी सदलेल्या आहते. त्या १०० टक्के खऱया 

आहते. त्या कंपनीच े सांडपार्ी नाल्यामाफा त शेतामध्ये िात आह.े त्यामळेु 

नागरिकांच्या तक्रािीिरुन िेळोिेळी पंचनामे करुन पार्ी तपासनू त्याचे रिपोट्ास 

शासनाला सदलेले आहते. त्या सिा रिपोटामध्येसधु्दा कंपनीच्या सिरुध्द कठोि 

काििाईची सशफािस केलेली आह.े पिंत,ु अद्यापपयंत कोर्तीही काििाई झालेली 

नाही. या लक्षिेधी सचूनेििील मंत्री महोदयांच्या लेखी सनिेदनामध्ये दखेील याचा 

उल्लेख केलेला आह.े  
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 ताझलका सभाध्यक्ष : सन्माननीय सदस्य आपर् प्रश्न सिचािािेत. 

 श्री.िािेश एकडे : अध्यक्ष महोदय, शेतकऱयांच्या िसमनी नासपक होण्याच े

मखु्य कािर् म्हर्िे कंपनीतील सांडपाण्यािि प्रसक्रया किर्ािा WTP बंद आह.े मला 

आपल्या माफा त मंत्री महोदयांना सिनंतीपिूाक सांगाियाचे आह ेकी, गेल्या अनेक 

िषांपासनू शेतकऱयांचे नकुसान झालेले आह.े तेथे दििषी ििळपास २०० हके्टि 

के्षत्राचे नकुसान होत असते. त्याचे पंचनामे करुन त्यांना गेल्या ५ िषांचे प्रती हके्टिी 

२ लक्ष रुपये द्यािेत, असा आदशे त्या कंपनीला दणे्यात यािा. 

 अध्यक्ष महोदय, ज्या शेतकऱयांनी कंपनी सिरुध्द दसूषत पाण्यासंदभाात तक्रािी 

केल्या आहते. त्या शेतकऱयांच्या मलुांना या कंपनीने नोकिीतनू काढून टाकले आह.े 

त्या मलुांना पित नोकिीिि घेण्याबाबत आदशे दणे्यात यािा, अशी माझी सिनंती 

आह.े मला आपल्या माफा त मंत्री महोदयांना सिनंतीपिूाक सिचािाियाचे आह ेकी, 

महािाष्रातील इति एमआयडीसीमध्ये कॉमन WTP कायाासन्ित केलेला आह.े तसा 

कॉमन WTP मलकापिूच्या दसिखडे एमआयडीसीमध्ये लािर्ाि काय?  

यानंति श्री.सशंद े... 
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 श्री.आसदत्य ठाकिे : अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य यांनी ३ प्रश्न उपसस्थत 

केले आहते. त्यापैकी पसहला प्रश्न पयााििर्ाच्या संदभाात आहते. त्याबाबत सदनांक 

८ माचा, २०२२ िोिी १५ सदिसांची मदुत सदलेली आह.े त्यांनी सिहीत मदुतीत 

सांडपार्ी प्रसक्रया, त्याचा सनचिा इत्यादी बाबींच्या संदभाात उसचत कायािाही केली 

नाही ति त्यांच्यािि सिाासधक कडक काििाई किण्यात येईल, असे मी अश्वाससत 

कितो. 

 अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य यांचा दसुिा प्रश्न कामगािांच्या संदभाात 

होता. तो कामगाि सिभागास हस्तांतरित किण्यात येईल ि त्याचा आमच्या 

सिभागाच्या माध्यमातनू पाठपिुािा किण्यात येईल. 

 अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य यांचा सतसिा प्रश्न सीईटीपी प्रकल्पाच्या 

संदभाात आह.े सदिहू औद्योसगक िसाहत लहान असली तिी दखेील तेथे 

असधकासधक यंत्रर्ा उभािाियाची असेल त्यासंदभाात त्िरित बैठक घेऊन कायािाही 

किण्यात येईल. 

 श्री.चेतन तपेु : अध्यक्ष महोदय, बॅन्िो िासायसनक कंपनीच्या प्रदषुर्ामळेु 

पयााििर्ाचा ऱहास होत आह,े यासंदभाातील लक्षिेधी सचूना मांडण्यात आली आह.े 

िाज्यातील कानाकोपऱयामध्ये लहान मोठ्या िासायसनक कंपन्या आहते. त्या प्रदषूर् 

सनमाार् कितात. 

अध्यक्ष महोदय, मी प्रथम माननीय मंत्री श्री.आसदत्य ठाकिे यांचे मनापासनू 

असभनंदन कितो. त्यांनी िाज्यात इलेक्रीक िाहनांच्या िापिाचा असतशय चांगला 

सनर्ाय घेतला आह,े त्यामळेु दशेभिातील िाज्यांपैकी आपल्या िाज्यामध्ये सनसितपर् े

पयााििर् के्षत्रात चांगले काम सरुु असल्याचे पाहण्यास समळत आह.े अशाच पद्धतीने 

सधुािर्ा किीत िासहल्यास पढुील कालािधीत हिामान बदल, िागसतक तापमान 

बदल यासंदभाात िगाला ह ेिाज्य माननीय मंत्री यांच्या नेततृ्िाखाली एक मागादशाक 

सचूना घालनू दईेल, असे मला िाटते.  
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श्री.चेतन तपेु... 

अध्यक्ष महोदय, िसुधंिेचे िक्षर् किर्े ह े आपर्ा सिांचे काम आह.े 

सिसधमंडळाच्या िेगिेगळ्या ससमत्या आहते, त्याधतीिि आमदाि महोदयांची 

पयाािर्ााची एक ससमती गठीत केल्यास या सिषयाच्या संदभाातील सिा प्रश्न एकसत्रत 

करुन त्यांची पयााििर् मंत्री महोदयांच्या नेततृ्िाखाली असधक चांगली उकल 

किण्याच्या दृष्टीकोनातनू चचाा होतील. यासंदभाात मंत्री महोदय सनर्ाय कितील काय 

ि ससमती गठीत कितील काय ? 

अध्यक्ष महोदय, आता सीईआि लाग ूआह ेपिंत ुतो अनेक सठकार्ी पडून 

असतो. संबंसधत सिल्यांचा सीईआि िापिला िात नाही, असा आमचा अनभुि 

आह.े त्यासंदभाात धोिर् आखर्े आिश्यक असनू कोर्त्या प्रकल्पांना प्राधान्य 

द्याियाच े याचा अग्रक्रम सनसित किर्े गििेच े आह.े यासंदभाात पयााििर् सिभाग 

प्राधान्यक्रम ठििनू दईेल काय, त्यानसुाि सीईआि यांचा आढािा घेऊन त्याच े

लेखापरिक्षर् करुन ते त्याच िषी िापि किण्यासाठी प्रकल्पांना दणे्यात यािेत. दोन त े

तीन िषांचे सीईआि कंपन्यांकडे पडून आहते. आम्ही सिल्हासधकािी यांना भेटून 

प्रकल्प सदल्यानंति सीईआि उपलब्ध करुन दणे्याची पढुील कायािाही होते. सिा 

सीईआि दििषी सदनांक ३१ माचा पिूी िापिले िािेत याकरिता शासन सनर्ाय घेईल 

काय ? 

श्री.आसदत्य ठाकिे : अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य यांच्या दोन्ही सचूना 

चांगल्या आहते. पसहल्या सचूनेसाठी सिेशन फॉि ॲक्शन. सदिहू ससमती गठीत 

किण्यात येईल. िरिष्ठ सभागहृाच्या माननीय उप सभापती यांनी पयााििर् ससमती 

गठीत केली आह,े त्याप्रमार्े आमदाि महोदयांची ससमती गठीत किण्यात येईल. 

सन्माननीय सदस्य यांनी मांडलेली दसुिी सचूना गंभीि आह.े त्यासंदभाात प्राधान्यक्रम 

लािण्यात येईल. काही सठकार्ी Mining fund ि CER fund असतो. त्यामधनू 

पयााििर्ासाठी काय किता येईल, याबाबत नक्की सिचाि करुन सभागहृासमोि येऊ. 
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श्री.िािेश एडके : अध्यक्ष महोदय, माझ्या पसहल्या प्रश्नाचे उत्ति समळाले नाही.  

मागील २० िषाापासनू २०० हके्टि िमीनधािक शेतकऱयांचे नकुसान होत आह.े 

त्यासंदभाात मागील ५ िषाापासनू २ लाख रुपये प्रसत हके्टि नकुसान भिपाई दणे्याच े

आदशे संबंधीत कंपनीला दणे्यात येतील काय ? 

श्री.आसदत्य ठाकिे : अध्यक्ष महोदय, शेतकऱयांच्या नकुसान भिपाईचे आदशे 

दणे्यासंभाात बैठक घेऊन सिचाि किण्यात येईल. पॅिाक्लोिीन बेन्िीन िगैिे िासायसनक 

औषधे अग्रोबेस िासायसनक असतात. िासायसनक कंपनीचे सांडपार्ी मातीत गेल्याने 

थोडे नकुसान होते. त्याकरिता स्रॉम िॉटि डे्रन सनचऱयासाठी आदशे दणे्यात आले 

आहते. पढुील १५ सदिसांमध्ये रिप्लाय आल्यानंति योग्य ती काििाई किण्यात येईल. 

---------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10-03-2022 (असधुारित प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) CC - 88 

GSS/AKN/SST प्रथम कुमािीसगिप 13:45 

 

 

पृ. शी. : मुंबई-गोिा िाष्रीय महामागााििील पिशिुाम घाटामध्ये 

िस्ता चौपदिीकिर्चे काम सरुु असताना झालेल्या 

दघुाटना यासंबंधी किाियाची कायािाही, उपाययोिना 

आसर् त्यािि शासनाची प्रसतसक्रया 

मु. शी. :  

 

मुंबई-गोिा िाष्रीय महामागााििील पिशिुाम घाटामध्ये 

िस्ता चौपदिीकिर्चे काम सरुु असताना झालेल्या 

दघुाटना यासंबंधी किाियाची कायािाही, उपाययोिना 

आसर् त्यािि शासनाची प्रसतसक्रया या संबंधी सिाश्री. 

भास्कि िाधि, शेखि सनकम,सि.स.स.यांनी सदलेली 

लक्षिेधी सचूना 

 

 श्री. भास्कि िाधि (गहुागि) : अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या अनमुतीने सनयम 

१०५ अन्िये पढुील तातडीच्या ि सािािसनक महत्त्िाच्या बाबीकडे सन्माननीय 

सािािसनक बांधकाम (सािािसनक उपक्रम िगळून) मंत्रयांचे लक्ष िेध ूइसच्ितो आसर् 

त्याबाबत त्यांनी सनिेदन किािे, अशी सिनंती कितो.  

          "ित्नासगिी सिल्हयातील मुबंई-गोिा िाष्रीय महामागााििील पिशिुाम 

घाटामध्ये िस्ता चौपदिीकिर्ासाठी डोंगिकटाईचे काम सरुू असताना दिड कोसळून 

त्याखाली दोन पोकलेन, एक डंपि गाडले िाऊन एका पोकलेन चालकाचा मतृ्य ू

झाल्याची घटना सदनांक ८ फेब्रिुािी, २०२२  िोिी घडर्े, त्याआधी सदनांक ५ 

फेब्रिुािी, २०२२  िोिी याच सठकार्ी महामागााचे काम सरुू असताना अिस्त्र दगड 

कोसळून पायथ्याशी असलेल्या मौिे पेढे-बौध्दिाडीतील एका घिाला भगदाड पडून 

मोठी हानी होर्े, तसेच सदनांक २२ िलैु, २०२१ च्या असतिषृ्टीमध्ये पिशिुाम 

घाटातील काम सरुू असलेल्या सठकार्ाची दिड पेढे-कंुभाििाडी येथील घिािि पडून 

तीन िर्ांचा झालेला ददुिैी मतृ्य,ू िस्ता चौपदिीकिर्ाचे काम किर्ाऱया कंत्राटदाि 

कंपनीकडून सिुसक्षततेच्या कोर्त्याही उपाययोिना किण्यात न आल्यामळेु तेथे सतत  
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श्री. भास्कि िाधि... 

दघुाटना घडत असल्याचा आिोप स्थासनक ग्रामस्थांकडून होर्े, घाटातील 

सिुके्षबाबतच्या प्रश्नािि शासकीय यंत्रर्ा अद्यापही गंभीि नसर्े, सतत दघुाटना घडून 

सिसित ि सित्त हानी होऊनही संबंसधत कंत्राटदाि कंपनीिि अद्याप कोर्तीही काििाई 

न होर्े, सततच्या दघुाटनांमळेु पेढे गािातील ग्रामस्थ तसेच घाटातील 

सिुके्षचा  सनमाार् झालेला गंभीि प्रश्न, याबाबत शासनाने तातडीने किाियाची 

कायािाही ि उपाययोिना आसर् शासनाची प्रसतसक्रया." 

श्री.अशोकिाि चव्हार् (सािािसनक बांधकाम (सािािसनक उपक्रम िगळून) 

मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, लक्षिेधी सचूनेसंबंधीच्या सनिेदनाच्या प्रती सन्माननीय 

सदस्यांना आधीच सितरित केल्या असल्यामळेु मी ते सनिेदन आपल्या अनमुतीने 

सभागहृाच्या पटलािि ठेितो. * 

ताझलका सभाध्यक्ष (श्री.दीपक चव्हाण) :  सनिेदन सभागहृाच्या पटलािि 

ठेिण्यात आले आह.े 

सनिेदन 

( प्रेस : येथे सोबतचे सनिेदन िापािे.) 
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 श्री.भास्कि िाधि : अध्यक्ष महोदय, ही लक्षिेधी सचूना मांडत असताना 

माझ्या मनाला अत्यंत िेदना होत आह.े मुंबई-गोिा महामागा क्रमांक ६६ हा दोन 

िाज्यांना िोडर्ािा आह.े 

यानंति श्री.तेंलग.... 
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श्री.भास्कि िाधि....... 

आि महािाष्रामध्ये पासहले ति दोन सिल्यांना िोडर्ाऱया िस्त्यांचे दखेील 

चौपदिीकिर् ि ६ पदिीकिर् किण्यात आलेले आह.े पिंत ुहा दोन िाज्य िोडर्ाऱया 

िस्त्याचे मात्र अद्याप चौपदिीकिर् दखेील होऊ शकले नाही. उक्त सिषयासंदभाात 

याच सिधानसभमेध्ये माझ्यासह अनेक अनेक सन्माननीय सदस्यांनी अनेक िेळा चचाा 

दखेील केलेली आह.े त्यािि मंत्री महोदयांनी उत्ति दखेील सदलेले आह.े आिच्या 

लक्षिेधी सचुनेिि दखेील मंत्री महोदय उत्ति दतेील. या लक्षिेधी सचनेुला उत्ति दरे्ािे 

मंत्री महोदय अनभुिी आहते. ते या िाज्याचे मािी मखु्यमंत्री आहते. नेहमी 

सिकासाच्या बाबतील त्यांची भसूमका सकािात्मक असते, ह ेमला मासहती आह.े  

 अध्यक्ष महोदय, सन २०११ मध्ये उक्त िस्त्याच्या कामाची सरुुिात किण्यात 

आली होती.  सन २०११ ते सन २०२२ म्हर्िे ११ िषे परू्ा होऊन दखेील सदि 

िस्त्याचे काम परू्ा होऊ शकले नाही. दशेातील सिा िाष्रीय महामागााचा सिचाि केला 

ति  मुंबई-गोिा या िाष्रीय महामागाािि अपघात होऊन सिाात िास्त मतृ्य ूझाल्याची 

असधकृत आकडेिािी समोि आलेली आह.े  

 अध्यक्ष महोदय, कोकर्ातील बहुसंख्य मार्से मुबंई-परु्े शहिामध्ये िाहतात. 

एका-एका गािातील एका-एका िाड्यातील मार्से मुंबईमध्ये िाहण्यासाठी खोली 

घेतात ि त्या खोलीमध्ये १०-१०, २०-२० मार्से िाहतात.  सर्ासनसमत्त सकंिा अन्य 

कोर्त्या कायाक्रमासाठी गािाकडे िाण्यासाठी १०-२० मार्से बसतील अशी एक 

बस भाड्याने करुन ते िातात.  अशा िेळी अपघात झाला ति एकाच कुटंुबातील, 

एकाच गािातील सकंिा एका िाडीतील ५-५ ,१०-१० मार्से मतृ्यमूखुी पडतात. 

अशा प्रकािच्या अनेक घटना घडलेल्या आहते. एिढे अपघाचे प्रमार् असनू दखेील 

मुंबई-गोिा हा दोन िाज्यांना िोडर्ाऱया िस्त्याचे काम परू्ा होऊ शकले नाही. हा 

िाष्रीय महामागा आह,े असे मंत्री महोदय उत्तिामध्ये सांगतील, ह ेमला मासहती आह.े   

 अध्यक्ष महोदय, माननीय कें द्रीय मंत्री श्री.सनतीन गडकिी यांचा बोलबाला 

िाज्यामध्येच नव्हतेि परू्ा दशेामध्ये सरुु आह.े त्यांनी केलेली अनेक भाषर्े मी 

ऐकलेली आहते. ते िेगिेगळ्या निीन कल्पना िनतेपढेु मांडत असतात. 



10-03-2022 (असधुारित प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) DD - 92 

DST/AKN/SST प्रथम श्री.सशंद े 13:50 

 

 

श्री.भास्कि िाधि....... 

खालनू िड िाहने, त्यािरुन सिासाधािर् िाहने ि त्यािरुन मेरो धािर्ािे िस्ते व्हािते 

ि सदि िस्त्यांच्या आिबूािचूा भाग हा आसथाकदृट्या सिकससत व्हािा, अशा 

प्रकािच्या अनेक कल्पना त्यांनी मांडलेल्या आहते.   

 अध्यक्ष महोदय, मुंबई-गोिा महामागााच्या कामासंदभाात मी त्यांना स्ित: दोन 

ते तीन िेळा भेटलो आह.े त्यािेळी मी भाितीय िनता पाटीमध्ये  िात असल्याच्या 

बातम्या दखेील प्रसारित किण्यात आल्या होत्या. मी कोर्त्या पक्षात िाते हा प्रश्न 

नसनू त्या िस्त्याचे काम झाले पासहिे, अशी माझी धािर्ा होती. यासंदभाात माननीय 

श्री.सनतीन गडकिी यांना कळकळीने पत्र सलसहलेली आहते.  सन २०११ मध्ये सदि 

िस्त्याचे काम सरुु झाले तेव्हा आपर् स्ित:  आला होतात. त्यानंति सन २०१४ मध्य े

अनेक सठकार्ी भसुमपिून दखेील किण्यात आली. आता आपर् कधीतिी मुंबई-

गोिा िस्त्याने प्रिास करुन त्या िस्त्याची काय दिूिस्था झाली आह ेते पहा, अशा 

आशयाचे पत्र पाठसिलेले आहते. माननीय न्यायालयामध्ये सादि किण्यात येर्ाऱया 

शपथपत्रामध्ये साफपर् े असत्य स्िरुपाची मासहती सदलेली असते. आम्ही त्या 

िस्त्याने प्रिास किीत असताना कोर्त्या िेळी केव्हा दघुाना होईल ह ेसांगता येत नाही. 

असधकािी लेखी उत्ति दतेात आसर् आपर् त्यानसुाि माननीय न्यायालयामध्ये 

शासनाचे म्हर्र्े मांडतो. शासनाकडून माननीय न्यायालयामध्ये प्रगती अहिाल 

सादि केला िातो. मुंबई-गोिा हा िस्ता आता दपुदिी आह.े आता त्या िस्त्याच े

चौपदिीकिर् किाियाचे आह.े कोकर्ामध्ये िार्ािा हा एकमेि महामागा आह.े 

सागिी मागााचे काम सरुु करुन २५ िषे परू्ा होत आहते. तिी त्या मागााचे काम परू्ा 

होत नाही. कोकर्ामध्ये  समदृ्धी महामागाासािखा निीन महामागा किण्याचा संकल्प 

केलेला आह.े तो महामागा होईल तेव्हा होईल. पिंत ुया महामागााचे काम किण्यासाठी 

मी केिळ पिशिुाम घाटाचा सिषय आपल्यासमोि मांडलेला आह.े सन २०१६ पासनू 

१.२ सकलोमीटि असलेला  पिशिुाम घाटाच्या िस्त्याचे काम दखेील परू्ा होऊ शकले 

नाही.  

यानंति श्री.कुलकर्ी....... 
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श्री. भास्कि िाधि..... 

 अध्यक्ष महोदय, सव्वा शक.मी.च्या अांतरामध्ये यावषी ७ माणसे मतृ्यमुखूी 

पडली आहते. पािसाळ्यामध्ये िस्त्याच्या ििच्या भागातील दिड कोसळून तीन 

मार्से गाडली गेली आहते. त्यानंति एक मोठा दगड िस्त्यालगतच्या घिामध्ये गेला 

होता. तेथे एकाचा मतृ्य ूझाला आह.े मध्यंतिी तो िस्ता कट किीत असताना दोन 

पोका लँड, एक डम्पि आसर् पोका लँड िाहन चालक गाडले गेले आहते. 

िाहनचालकाचा मतृदहे असतशय परिश्रम करुन काढािा लागला. तथेील दोन्ही 

पोका लँड गाडले गेलेले आहते. अशी परिसस्थती कायम िासहली ति अनेक मतृ्य ू

होतील. मंत्री महोदयांनी उत्तिामध्ये सांसगतले की, ४०० मीटिििील दिड काढली 

आह.े उिारित दिड या पािसाळ्यापिूी काढािी. अन्यथा त्या दिडीच्या खाली 

असलेल्या पेडगािची अिस्था माळीर् या गािासािखी होईल. ते गाि गाडले िाईल 

आसर् तेथे सकती लोक गाडली िातील, ह ेसांगता येर्ाि नाही. मी मंत्री महोदयांना 

सिचारु इसच्ितो की, पािसाळा सरुु होण्यापिूी ि तेथील िाहतकू सरुुळीत होण्याच्या 

दृष्टीने पिशिुाम घाट कट किण्यात येर्ाि आह ेकाय ? तसेच ४० सक.मी. लांबीचा 

िस्ता सदला आह.े ससंधदुगुा सिल्यात हा िस्ता झाला आह.े पिंत ु ित्नासगिी आसर् 

िायगडमध्ये हा िस्ता झाला नाही. हा िस्ता परू्ा होण्याच्या दृष्टीने माननीय कें द्रीय मंत्री 

श्री. सनतीन गडकिी यांना हा िस्ता परू्ा होण्यासाठी इकडे बोलसिण्यात येर्ाि काय ? 

माननीय कें द्रीय मंत्री श्री. सनतीन गडकिी, एमएसआिडीसीचे मंत्री श्री. एकनाथ सशंद े 

आसर् आपर् सतघेिर् या िस्त्याने प्रिास  करुन पाहर्ी किर्ाि काय ? तसेच सकती 

सदिसात हा िस्ता परू्ा किण्यात येर्ाि आह े? मंत्री महोदयांनी ििच्या सभागहृामध्ये 

सांसगतले की, मे, २०२३ पयंत हा िस्ता परू्ा किण्यात येईल. सडसेंबि, २०१६ मध्ये 

याबाबत प्रश्न सिचािला तेव्हा सांसगतले की, सडसेंबि, २०१८ मध्ये िस्ता परू्ा किण्यात 

येईल. त्यानंति पनु्हा सडसेंबि, २०१९ मध्ये परू्ा होईल, असे सांसगतले होते. आता मे, 

२०२३ पयंत परू्ा होईल असे सांगण्यात येत आह.े पिंत ुमला िाटते की, मे, २०२३ 

पयंत िस्ता परू्ा होर्ाि नाही. म्हर्नू मी सिनंती कितो की, माननीय सािािसनक 

बांधकाम मंत्री, माननीय मंत्री श्री. एकनाथ सशंद ेआसर् माननीय कें द्रीय मंत्री श्री. सनतीन 

गडकिी यांनी एकत्र येऊन या िस्त्याची पाहर्ी किािी ि तो िस्ता कधीपयंत परू्ा  



10-03-2022 (असधुारित प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) EE - 94 

MJK/AKN/SST प्रथम श्री.तलंेग 13:55 

 

 

श्री. भास्कि िाधि..... 

किण्यात येर्ाि ? तसेच मतृ्यमुखूी पडलेल्या लोकांना स्थायी आदशेानसुाि पैसे 

समळतील. पिंत ुकंत्राटदािाकडून असधकचे पैसे समळिनू दणे्यात येर्ाि आहते काय ? 

मंत्री महोदयांनी सांसगतले की, ह े पैसे समळिनू दणे्याचा प्रयत्न सरुु आह.े पिंत ु

अद्यापपयंत ते समळालेले नाहीत. तसेच मखु्यमंत्री सहायता सनधीतनू असधकचे पैसे 

या लोकांना समळिनू दणे्यात येर्ाि आह ेकाय ?  

 श्री. अशोकिाि चव्हार् : अध्यक्ष महोदय, हा सिषय मुंबई-गोिा महामागााचा 

आह.े पिंत ुसन्माननीय सदस्य श्री. भास्कि िािध यांनी या अनषुगंाने ििळपास १५ 

ते २० प्रश्न एकदम उपसस्थत केले आहते. त्यामळेु सिाच प्रश्न मला आठित नाहीत. 

तिीही िेिढे उत्ति दतेा येईल, तेिढे दणे्याचा मी प्रयत्न किेल. मुंबई-गोिा महामागाािि 

ििच्याही सभागहृात चचाा झाली होती. त्याचे इसतितृ्त सिाच सन्माननीय 

सदस्यांकरिता महत्त्िाचे आह.े हा सिषय मागील अनेक िषाापासनू प्रलंसबत आह.े मी 

सांग ूइसच्ितो की, हा िाष्रीय महामागा आह.े मी असे म्हटले असते की, हा िस्ता िाज्य 

सिकािकडे येत नाही, तो िाष्रीय महामागााचा सिषय आह.े माननीय मंत्री श्री. सनतीन 

गडकिी यांच्याकडील सिभागाचा हा प्रश्न आह.े पिंत ुमी असे म्हर्र्ाि नाही. मी सांग ू

इसच्ितो की, या िस्त्याचा प्रश्न सटुण्यासाठी पाठपिुािा किण्यात येईल ि तो लिकि 

मागी लागािा, अशी शासनाची भसूमका आह.े यासाठी आम्ही सातत्याने पाठपिुािा 

किीत आहोत. मी ििच्या सभागहृात सांसगतले आह ेकी,  मुंबई-गोिा महामागााचे 

काम िेगाने होत आह.े मध्यंतिी चकुीच्या कंत्राटदािांची सनिड किण्यात आली होती. 

त्यांना टसमानेट किण्यात आले आह.े त्यांच्यािि िेगाने काििाई सरुु आह.े निीन 

कंत्राटदािांची सनयकु्ती झाली आह.े माझ्याकडे सध्या ससिस्ति मासहती उपलब्ध नाही. 

पिंत ुमी सांग ूइसच्ितो की, यातील बहुतांश भाग सडसेंबि, २०२२ मध्ये परू्ा होईल 

आसर् उिारित काम मे, २०२३ पयंत किण्याचा सिभागाचा प्रयत्न आह.े यादृष्टीने कें द्र 

सिकािकडे पाठपिुािा सरुु आह.े त्याकडे िाज्य सिकािचे लक्ष आह.े  

 

यानंति श्री. चौधिी.... 
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(अध्यक्षस्थानी माननीय उपाध्यक्ष) 

श्री.अशोकिाि चव्हार्..... 

कािर् होळी ि गर्पती सर्ाला लोक मोठया प्रमार्ात कोकर्ात िातात.  कोकर् 

ि गोव्याला िोडर्ािा हा िस्ता सनसितपर् ेमहत्त्वपणूण आह.े   

 अध्यक्ष महोदय, सन्माििीय सदस्य श्री.भास्कर जाधव याांिी उपशस्ित केलेला 

मदु्दा किेडी ते परिरुाम घाट या सेक्ििचा आह.े  या सेक्ििची एकूण लाांबी ४२ 

शकलोमीटर असिू त्यापैकी समुारे ३९ शकलोमीटर काम पणूण झाले आह.े  केवळ 

घाटातील ३.२३ शकलोमीटर रस्त्याचे काम अडचणीचे आह.े परांत ुते काम दखेील 

सध्या सरुु आह.े   

 अध्यक्ष महोदय, या शिशमत्तािे मी साांग ू इशच्ितो की परिरुाम घाट हा 

कोकणातील परुाति घाट आह.े  त्यातील काही भाग समुारे ३० ते ३५ मीटर उांचीच्या 

डोंगराांिी आशण समुारे ६० त े७० मीटर उांचीच्या खोल दऱयाांिी व्यापलेला आह.े  

म्हणज ेएकीकडे डोंगर आशण दसुरीकडे दऱया अिी शस्िती आह.े  तसचे तेिे समुारे 

४ हजार ते ४ हजार ५०० शमलीमीटर पाऊस पडतो.  म्हणज ेतो अशतवषृ्टीचा प्रदिे 

आह.े  या बाबींचा दखेील कामावर पररणाम होतो.  रस्त्याचे काम करण्यासाठी तेिील 

भौगोशलक पररशस्िती अशतिय प्रशतकूल असल्यामळेु अशतिय काळजीपवूणक काम 

करावे लागते.  तेिे प्रचांड पाऊस असल्यामळेु दरडी कोसळण्याचे प्रमाण दखेील 

जास्त आह.े   

 अध्यक्ष महोदय, या शठकाणी शदिाांक २२ जलैु, २०२१ रोजीच्या घटिेचा 

उल्लेख करण्यात आला आह.े  त्याच काळात महाड तालकु्यातील तशळय ेगावात 

८७ लोकाांचा अशतवषृ्टीमळेु मतृ्य ूझाला.  तसेच रत्िाशगरी शजल्हयातील पोसले फुदण 

या गावामध्य े१७ लोकाांचा व शचपळूण तालकु्यातील पेढे-कुां भारवाडी येिे ३ लोकाांचा 

मतृ्य ूझाल्याची िोंद आह.े  शदिाांक २१, २२ व २३ जलैु या कालावधीमध्ये शचपळूण 

पररसरामध्य े १०४ शमली, ४५० शमली व ११० शमलीमीटर एवढा पाऊस पडला.  
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पावसाचे जास्त प्रमाण व डोंगर-दऱयाांचा प्रदिे असल्यामळेु काम करणे कठीण जात 

आह.े 

 अध्यक्ष महोदय, या भागातील केवळ ३.२३ शकलोमीटरचे काम शिल्लक 

आह.े  या सेक्ििच्या वरील भागामध्य ेपेढे-परिरुाम ह ेगाव असिू खालच्या भागात 

पेढे-कुां भारवाडी ह ेगाव आह.े  येत्या दोि मशहन्याांमध्ये म्हणज ेमे, २०२२ पयंत ह ेकाम 

पणूण होईल.   

 अध्यक्ष महोदय, शदिाांक २२ व २३ जलैु रोजी जे ३ मतृ्य ूझाले त्यावेळी काम 

बांद होते.  अशतवषृ्टीमळेु ते मतृ्य ूझालेले आहते.  या कामामळेु दरड कोसळलेली िाही.  

त्यावेळी काम बांद होत.े  शदिाांक ८ फेब्रवुारी, २०२२ रोजी दरड कोसळूि एक 

अपघाती मतृ्य ूझाल्याची बाब खरी आह.े  त्यामध्य ेकिेडी परिरुाम हायिे प्रा.शल. 

या कां पिीच्या मालकीचा एक डांपर दखेील यामध्ये गाडला गलेा.  मतृ व्यक्ती हा 

पोकलेि चालक होता.  कां पिीच्या ग्रपु पसणिल ॲशक्सडेंट क्लेम आशण एम््लॉईज 

कॉम्पेन्सेिि क्लेमच्या माध्यमातिू मतृ व्यक्तीच्या कुटुांबास ५ लक्ष रुपये शमळतील 

अिी अपेक्षा आह.े याबाबतची कायणवाही सरुु झालेली आह.े 

 अध्यक्ष महोदय, जलैु, २०२१ मध्य ेदरड कोसळूि ज्या लोकाांचा मतृ्य ूझालेला 

आह ेत्याांच्या कुटुांशबयाांिा िासि शियमाप्रमाणे िैसशगणक आपत्तीमध्य ेमतृ्य ूझाल्यािांतर 

दणे्यात येणारे ४ लक्ष रुपये व पांतप्रधाि सहाय्यता शिधीतिू १ लक्ष रुपय ेअसे एकूण 

५ लक्ष रुपये दणे्यात आले आहते.  तसचे जखमींिा तहशसल कायाणलयातिू १२ हजार 

७०० रुपये दणे्यात आले आहते. 

यािांतर श्री.धमुाळे..... 
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श्री. अशोक चव्हार्.... 

या सिषयाच्या अनषुंगाने कायािाही सरुू आह.े  पिंत ुज्या सठकार्ी िॉक आह ेत्या 

सठकार्ी आपल्या स्टेप कटींग किािी लागते.  आिबुािलूा डोंगिमाथा आह ेआसर् 

खाली दिी आह.े  कठीर् परिसस्थतीत रिटेसनंग िॉलचे बांधकाम करुन ह ेकाम किायच े

आह.े  ह ेकाम थोडे अिघड आह ेआसर् अशा परिस्थतीत कामाला गती दऊेन त े

काम आपर् मागी लाि.ू मला िे सांगण्यात आले आह े त्यानसुाि आपर् म े

अखिेपयंत ते काम परू्ा होईल अशा प्रकािे मला सांगण्यात आले आह.े 

श्री. भास्कि िाधि : अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय मंत्री महोदय अशतिय 

प्रामाशणकपणे उत्ति दते होते.  काल त्यांनी मला बोलािनू घेऊन माझ्यासमिेत चचाा 

केली आह.े  मी न्रमपर् ेत्यांच्या लक्षात आर्नू दतेो.  आपर् आता सांसगतले की, 

४० सक.मी.पैकी १ सक.मी. िस्त्याच ेकाम सशल्लक आह ेम्हर्िे ३९ सक.मी. िस्त्याचे 

काम परू्ा झाले आह.े  मी त्यांना सांग ूइसच्ितो की, आपर् ह ेकशेडी ते पिशिुाम घाट 

या भागापिुत ेम्हर्ाला आहात.  पर् मी िो मदु्दा उपसस्थत केला आह ेतो पिशिुाम 

घाट ते आििली आसर् आििली ते िाकेड येथपयंतच्या िस्त्याचा आह.े  पिशिुाम 

घाट ते आििली हा िस्ता आतापयंत िेमतेम २८ टक्के झाला आह.े  माझ्याकडे 

आपल्या कायाकािी असभयंत्यांनी सदलेले औपचारिक पत्र आह.े  मी आपला मदु्दा 

खोडून काढत नाही.  पिंत ुहा २८ टक्के िस्ता झाला असला तिी त्या िस्त्यािि सलग 

३ सक.मी.चे सधु्दा कॉकं्रीटीकिर् झालेले नाही. या बािलूा १००-२०० समटि आसर् 

पनु्हा डायव्हशान ति त्या बािलूा १००-२०० समटि आसर् पनु्हा डायव्हशान असे 

िस्त्याचे काम झाले आह.े  सलग तेथे िस्त्याचे काम झालेले नाही.  आििली ते िाकेड 

हा मळूात १२ ते १४ टक्केच िस्ता झाला आह.े  इति िस्त्याचे काम झालेले नाही.  

त्यामळेु आपल्याला िी मासहती असधकाऱयांकडून सदली िाते ती धादांत असत्य 

आह.े  सभागहृात खोटे असा शब्द बोलला िात नाही म्हर्नू मी असत्य म्हर्ालो.  

यामध्ये आपला दोष काहीही नाही.   म्हर्नू मी आपल्याला आग्रह धितो की, कें द्रीय 

मंत्री श्री. सनतीन गडकिी यांना आमच्या ितीने आपर् पढुाकाि घेऊन बोलिा आसर् 

एकदा बाय-िोड प्रिास किा.  म्हर्िे आपल्याला िस्तसुस्थती समिेल की आम्ही  
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श्री. भास्कि िाधि... 

सांगतो ते खिे आह ेकी असधकािी सांगतात ते खिे आह.े  त्यामळेु आपर् एकदा कधी 

तिी त्रास घ्या.  आता आंब्यांचा ससझन आह.े  मासे पर् चांगले समळतात.  आपर् 

दोघेही चांगले खिय्ये आहात आसर् म्हर्नू आम्ही आपले दोघांचेही िोिदािपर् े

स्िागत कितो.  पर् आमच्या िस्त्याचे काम किािे, एिढीच आमची कळकळीची 

सिनंती आह.े  असधकािी सांगतात त्यापेक्षा आम्ही िोि त्या िस्त्यािरुन प्रिास कितो.  

त्यामळेु आपर् त्या अथााने या िस्त्याची पाहर्ी किािी आसर् संबंसधतांना सचूना 

द्याव्यात, अशी माझी कळकळीची सिनंती आह.े  

श्री. अशोक चव्हार् : अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य श्री. भास्कि िाधि 

यांनी पिशिुाम घाट ते आििली या भागाचा उल्लेख केला आह.े  या कामाचा 

कालािधी साधािर्पर् े मे २०२३ पयंत परू्ा व्हािे असा आमचा प्रयत्न आह.े  

आपला प्रश्न होता तो त्या घटनेसंबंधी होता आसर् त्यासंबंधी मी मघाशी खलुासा 

केला आह.े आता आपर् िेगळा संदभा दते आहात.  पिशिुाम घाटातील 

आििलीपयंतच्या सेक्शनचा आपर् उल्लेख केला आह.े  त्या भागाची लांबी ३४ 

सक.मी. आह.े त्या कामाचा कायाािंभ आदशे सन २०१७ मध्ये सदलेला आह.े  ते काम 

२०२४ पयंत परू्ा होर्े अपेसक्षत होते.  त्या कामाचा कंत्राटदाि टसमानेट झाला.  आता 

ते काम किण्याचा अंदासित सदनांक ३१ मे २०२३ पयंत ह ेकाम परू्ा व्हािे अशा 

प्रकािचा सिकािचा आह.े  समुािे ५२ टक्के काम आता परू्ा झाले आह.े  मध्यंतिी 

भसंूपादन मोबदला िाटपाच्या बाबतीत काही िाद होते ते प्रश्न आता मागी लागले 

आहते.  ते दखेील सिलंबाचे एक कािर् आह.े  पिंत ुआता ह ेसिा काम ३१ मे २०२३ 

अखिेपयंत परू्ा व्हािे, अशी अपेक्षा आह.े 

श्री. सनतेश िार्े : अध्यक्ष महोदय,  कोकर्ातील सिाच घाटांचा हा प्रश्न आह.े  

गगनबािडा आसर् भईूबािडा येथील िो घाट आह े त्याची दखेील परिसस्थती 

असतशय िाईट आह.े  माननीय िाज्यमंत्री श्री. बंटी पाटील आपल्या मागेच बसले 

आहते.  या दोन्ही घाटांची परिसस्थती अशी भयानक आह े की, तेथील िाहतकू 

मसहनोंमसहने बंद असते.  तसेच माझ्या िैभििाडी तालकु्यातनू ििच्या भागात िार्ािा  
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श्री. सनतेश िार्े... 

ऊस िो माननीय बंटी पाटील यांच्या कािखान्याकडे िातो तो दखेील नेता येत नाही.  

कािर् गाड्या नेऊ शकत नाही.  त्या घाटाची परिसस्थती असतशय िाईट आह.े  म्हर्नू 

आपर् ज्याप्रमार्े त्या घाटाबद्दल सिचाि केला तसाच सिचाि गगनबािडा ि 

भईूबािडा या घाटाच्या कामाकडे लक्ष दऊेन किािा, अशी सिनंती मी या सनसमत्ताने 

कितो. 

यानंति श्रीमती कोळसगिे.. 



10-03-2022 (असधुारित प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) HH - 100 

MOK/AKN/MMP प्रथम श्री.धमुाळे 14:10 

 

 

श्री.अिोक चव्हाण : अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य श्री. सनतशे िार् े

यांनी िो मदु्दा उपसस्थत केला आह ेत्याबाबत मी त्यांच्या उपसस्थतीत माझ्या दालनात 

एक बैठक घेऊन ज्या प्रश्नाबाबत त्यांची अडचर् असेल ते मागी लािण्याचा प्रयत्न 

किेल.  

श्री. शेखि सनकम : अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य श्री. भास्कि िाधि 

यांनी िो मदु्दा मांडला आह े तो कोकर्िासीयांसाठी खपू महत्त्िाचा आह.े कािर् 

श्रीिाम दखेील १२ िषाानंति िनिासातनू बाहिे आलेले आहते. पिंत ु आम्ही 

कोकर्िासीय १३ िषाापासनू या िस्त्यांच्याच प्रश्नामध्ये आहोत. याच्या मागनू 

आलेले अनेक िस्ते परू्ा दखेील झालेले आहते. ज्या पेडेगाि चा उल्लेख किण्यात 

आला ते गाि माझ्या मतदािसंघातील आह.े त्याबाबत तातडीची उपाययोिना केली 

नाही ति परू्ा गाि उद्धिस्त होईल ही सभती आह.े माननीय मंत्रयांनी सांसगतले की, 

तेथील काही िर् मतृ्यमुखुी पडले आहते. पािसामळेु सतथे िी दिड कोसळली 

त्यामध्ये तीन िर्ांचा मतृ्य ूझाला आसर् त्यांचे घिे परू्ापर्े उद्धिस्त झाली. सदिच्या 

लक्षिेधी सचूनेच्या माध्यमातनू माझी आपल्याकडे अशी मागर्ी आह ेकी, शासन 

त्या घिांना काही नकुसान भिपाई दरे्ाि आह ेकाय ? कािर् आि ते सिािर् िस्त्यािि 

आले आहते त्यांचाही प्रश्न तेिढाच महत्त्िाचा आह.े ह ेसिा किीत असताना आपर् 

िि पिशिुाम घाट दरुुस्त किर्ाि अस ूति त्याला पयाायी सचिर्ी मागे आमंडस माग े

सचपळूर् येथे िाता येते. या िस्त्याचे रंुदीकिर् करुन तो िस्ता िि उत्तम दिााचा झाला 

ति आपल्यासमोि एक पयााय उभा िाहू शकतो. दसुिी बाब अशी की, या घाटाच्या 

माध्यमातनू संगमशे्वि येथे खपू मोठया प्रमार्ात बोअि ब्लासस्टंग होते. तेथील श्रीमती 

खान नािाच्या मसहलेचे घि परू्ापर्े ब्लासस्टंगमळेु नष्ट झालेले आह.े तेथील श्री. म्हाते्र 

नािाच्या कंत्राटदािाकडे िेळोिेळी आमचा पाठपिुािा सरुु आह.े पिंत ुअक्षिश: या 

सिषयाला उडिनू लािले िाते. त्यामळेु या माध्यमातनू त्या घिाचीही नकुसान भिपाई 

दणे्याचे आदशे व्हािेत. दिडी कोसळतात, घिे िाहतात, मार्से मतृ्यमुखुी पडतात 

असे अनेक अपघात होत असतात. पर् त्याहीपेक्षा िस्त्याचे काम अपरू्ा असल्यामळेु 

पििा दखेील कळंबस सािख्या गािात कॉलेिला िार्ाऱया मलुीचा अपघात झाला. 

त्या िस्त्यामळेु सतचा मतृ्य ूझाला. त्यांनाही शासनाची मदत होर्े खपू गििेचे आह.े   
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श्री. शेखि सनकम.... 

माननीय सािािसनक बांधकाम मंत्री श्री. अशोक चव्हार् यांना माझी सिनंती आह ेकी, 

१३ िषााच्या कालािधीनंति तिी सनदान आम्हाला या घाटातनू मोकळीक समळािी 

आसर् खपू चांगल्या पद्धतीचा िस्ता व्हािा. कािर् आता िो िस्ता झाला आह ेतो 

अत्यंत सनकृष्ट दिााचा आह.े बिेचिर् कोर्ाकोर्ाच्या गालाची उदाहिर्े दते 

असतात आमच्या भागातील िस्त्याला कोर्ाचे उदाहिर् द्यायचे हा आमच्यासमोिील 

मोठा प्रश्न आह.े  कािर् सतथे २ सकलोमीटि गेल्यानंति खाली िाते आसर् मग पित 

गाडीतनू िि उडी मािल्यासािख ेहोते. तो िस्ता लिकिात लिकि परू्ा करुन आम्हा 

कोकर्िासीयांना न्याय द्यािा, एिढीच मागर्ी आह.े  

श्री. अशोक चव्हार् : अध्यक्ष महोदय, ह े दोन िेगिेगळे प्रश्न आहते.   

सन्माननीय सदस्य श्री. भास्कि िाधि यांनी िो प्रश्नांसकत सिषय उपसस्थत केला 

त्याबाबतीत मला एिढेच सांगायचे आह ेकी, कोकर्ामधील भौगोसलक परिसस्थती 

आसर् तथेील डोंगिातील मातीच्या अिस्था यासाठी असतिषृ्टीमळेु दिड कोसळण्याच े

प्रमार् मोठया प्रमार्ािि आह.े त्यामळेु तेथील सॉईल कंडीशनची मासहती घेण्यासाठी  

पयााििर् आसर् अन्य सिभागांना आम्ही सचूना दते आहोत. कोकर्ामध्ये दिड 

कोसळल्यामळेु िेल्िे बंद होते, िस्ता बंद होतो. याबाबत आता आपर् िे प्रश्न ऐकत 

आहोत त्यासाठी या भागाचा इकॉलॉसिकल स्टडी होऊन मधल्या काळात 

असतिषृ्टीमळेु या परिसिात खपू मोठे नकुसान झाले आह.े त्यामळेु एकंदिीत 

पयााििर्ाच्या संदभाातील िे सिषय सनमाार् होत आहते त्याचा सखोल अभ्यास 

किािा, अशा माननीय मखु्यमंत्रयांच्या सदु्धा सचूना आहते. त्यामळेु आपर् ती मासहती 

घेऊन तया अनषुंगाने व्यापक असे काय किण्याची गिि आह ेयािि धोिर्ात्मक 

सनर्ाय घेण्याची शासनाची तयािी आह.े  

अध्यक्ष महोदय, यापिूी िो सिषय उपसस्थत किण्यात आला होता आसर् 

सन्माननीय सदस्यांना आता िो सिषय सांसगतला आह ेकी, या िस्त्याला काही पयााय 

काही किता येईल काय ? ति त्यासाठी आमचा असा प्रयत्न आह ेकी, सपिलोटे, 

सचिडी, आमंडस आसर् कळंबस फाटा या मागााला िाज्य महामागााचा दिाा दऊेन   
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श्री. अशोक चव्हार्.... 

आपर् पयाायी मागा काढूया. घाटातील हा िस्ता बंद पडला, सतथे दिड कोसळली 

सकंिा सतथे काही अपघात झाला  सकंिा अन्य प्रश्न सनमाार् झाले ति याला पयाायी 

िस्ता म्हर्नू सपिलोटे पासनू कळंबस फाट्यापयात िो पयाायी िस्ता आह ेत्याला आपर् 

िाज्य महामहागााचा दिाा दऊे. तसेच हा िस्ता आपर् चौपदिी किीत आहोत. तो 

ससमेंट काँक्रीट करुन पयाायी िस्ता म्हर्नू उपलब्ध करुन दऊे हा त्यातील  पयााय 

दणे्यासाठी आम्ही सिचाि किीत आहोत. सीआयएफमधनू याला िस्त्याचे काम 

दणे्याच्या बाबतीत प्रस्ताि आम्ही पाठिर्ाि आहोत.  

     यानंति श्रीमती किंदीकि.... 
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श्री. अशोक चव्हार्... 

सीआिएफ मधनू िस्त्याचे काम घेण्याबाबत प्रस्ताि पाठिर्ाि आह.े  सन्माननीय 

सदस्य श्री. िार्े यांनी तळेिे ते गगनबािडा एनएच १६५ बाबत उल्लेख केला. 

समनीस्री ऑफ िोड रान्सपोटा यांच्या कडून िासषाक सनयोिनमध्ये ह े काम मंििू 

किण्यात आले आह,े अशी मासहती मला समळाली आह.े   

 ॲड. आसशष शेलाि : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री. भास्कि िाधि 

यांचे मी धन्यिाद व्यक्त कितो. त्यांनी या सिषयाला िाचा फोडली आह.े मंत्री दखेील 

सकािात्मक उत्ति दते आहते  आपर्ही िािकािर् बािलूा ठेिनू चचाा किीत आहोत. 

कोकर्ाला काय शाप आह ेमला माहीत नाही. मुंबई ते गोिा या महामागााची कधी 

परिपतूाता होईल, ह ेसांगता येत नाही. या करिता  आता निसच सांगािा लागेल सकंिा 

होय िे महािािा किािे लागेल. या सठकार्ी उत्तिे सदली आहते. मला आिया िाटत े

की, कोकर्ात भिपिू पाऊस गेल्या ८ ते१०िषाातच  येतो असे नाही. 

 अध्यक्ष महोदय, पिशिुाम घाटाचा सिषय सन्माननीय सदस्य श्री. भास्कि 

िाधि यांनी मांडला आह.े श्री. िार्े यांनी गगनबािडा संबंधी सांसगतले. कोकर्ात  

४ ते ५ हिाि सम.मी पाऊस पडतोच. येथे दिडी ि खोली पिूीपासनूच आह.े डी.पी 

बनिताना आपर् योग्य सिचाि केला काय, असा माझ्या मनात प्रश्न आह.े कामाची 

व्याप्ती किताना आपर् या गोष्टींचा सिचािच केला नाही काय, असा प्रश्न आह.े मात्र 

आता मागे िाऊन काही फायदा नाही. आपल्याला पढेुच िािे लागले. ३ फेब्रिुािी 

नंति ८ फेब्रिुािी िोिी घटना घडली असे सांसगतले. फेब्रिुािीच्या शेिटच्या 

आठिड्यात माझे असतशय सििलग ि घिचे संबंध असर्ािा समत्र श्री. सितेंद्र िाऊत 

याच्या सख्या भािाची बायको सौ. सनलेश िाऊत यांचा अपघात झाल. सतचे िय ४० 

िषेही नसेल. ते सतघे िर् गािािरुन सनघाले, ससंधदुगुाातनू याच िोडने िायगडपयंत 

आले.  अपघाती िळर् अशी नोंद आह.े गािकिी सांगतात की, येथे दि मसहन्याला 

काही ना काही होत आह.े ४०च्या आतील सौ. सनलेश िाऊत सहचे सख्ख्ये एक भाऊ, 

एक चलुत भाऊ सतघे गाडीखाली गलेे ि त्याच िेळी मतृ पािले. कोकर्ात अशा  
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ॲड. आसशष शलेाि .... 

घटना थांबतच नाहीत. आपर् पिशिुाम घाटाबाबत सांसगतले. मघाशी सन्माननीय 

सदस्य म्हर्ाले की, आमच्याकडे दोन सक.मी खाली ि दोन सक.मी िि िंपींग िाईड 

आह.े या महामागाािि अशी सस्थती आह.े या संपरू्ा महामागााििील िंपींग िाईड, 

अपघाती सठकार्े, दिडीची सठकार्े यांची यादी किर्ाि काय ? सौ.सनलेश िाऊत 

केसमध्ये सितेंद्र  रुगर्ालयात गेला. रुग्र्ालयात अिस्था गभंीि होती. मला या 

दघुाटनेमळेु तेथील परिसस्थती कळली. येथील आिबुािचू्या गािातील लोकांना काय 

ससुिधा समळत असतील ह े माहीत नाही. पोस्टमाटेम करिता डॉक्टि नाही, स्रेचि 

नाही,रॉमा केअि सेंटि नाही, आयसीय ुनाही. बॉडी अशीच ठेिली िाते. आपल्या 

ििळची व्यक्ती गेलेली असते,यामळेु ते बघित नाही. गािकिी मदत कितात. हा 

सिषय आपल्या अखत्यारित येईल की नाही मला माहीत नाही. कें द्रात माननीय मंत्री 

श्री. सनतीन गडकिी सकािात्मक आहते. िाज्य शासनाने मदत किािी तसेच कें द्र 

शासनानेही मदत किािी.  

       यानंति श्रीमती सगिप... 
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ॲड.आसशष शलेाि ... 

दोघांनी किािी. पिंत,ु या मागाािि १-२ सठकार्ी रॉमा सेंटसा, हॉसस्पटल्स अद्ययाित 

किर्े आिश्यक आह.े ती तमु्ही तातडीने किािीत, अशी माझी दसुिी मागर्ी आह.े 

 अध्यक्ष महोदय, माझी सतसिी सिनंती सन्माननीय सदस्य श्री.भास्कि िाधि 

यांना आह.े त्यांच्या मागर्ीला माझे परू्ा समथान आह.े माननीय श्री.सनतीन गडकिी 

साहबेांना तेथे घेऊन आलेच पासहिे. आम्ही सिापक्षीय लोक येण्यास तयाि आहोत. 

माननीय श्री.सनतीन गडकिी दखेील सकािात्मक आहते. मंत्री महोदय आपर् त्यामध्ये 

सलड घ्यािा. त्यामध्ये फक्त एकच अमेंडमेंट आह.े तमु्ही म्हर्ालात की, दोघेही 

खिय्ये आहते, मासे खपू आहते, या. पिंत,ु मासे म्हटल्यािि माननीय श्री.सनतीन 

गडकिी येर्ाि नाहीत. कािर् ते परू्ा शाकाहािी आहते. त्यामळेु अशी अमेंडमेंट किा 

की, शाकाहािी िेिर् चांगले दऊे ि मासेही चांगले दऊे. तमु्हालाही दऊे, त्यांनाही 

दऊे. त्यांना कािचूी भािी दऊे. तमु्हाला मासे दऊे. ही सव्हिीट ३१ मेच्या आधी 

किर्ाि काय? 

 अध्यक्ष महोदय, माझे ३ स्पेसससफक प्रश्न आहते. ॲक्सीडेंटल स्पॉट्स, दिडीच े

स्पॉट्स, िंपींग िाईडचे स्पॉटस ्आयडेंसटफाय करुन त्याच्या ििळ रिसलफ किर्ािी 

मेसडकल व्यिस्था उभी किर्ाि काय? या परू्ा महामागाािि रॉमा सेंटि, आयसीय ु

व्यिस्था नाही, ति एक सकंिा दोन्ही सिकाि समळून हॉसस्पटल उभािर्ी 

किण्यासाठीचा प्रयत्न किर्ाि काय? आम्ही सिा पक्षीय नेते तथेे यणे्यास तयाि 

आहोत. माननीय श्री.सनतीन गडकिी ि तमु्ही ३१ मे पिूी तशी सव्हिीट किर्ाि काय? 

 श्री.अशोक चव्हार् : अध्यक्ष महोदय, सतन्ही सिषय महत्िाचे आहते. त्या 

सठकार्ी िाण्याचा िो प्रश्न आह ेत्याबाबत माझी अडचर् नाही. माननीय श्री.सनतीन 

गडकिी यांच्याकडे िेळ असेल ति माझी िाण्याची तयािी आह.े तमु्ही मदत किा. त े

िि आले ति संयकु्तरित्या आपर् पाहर्ी करुया. माझी काही अडचर् नाही. 

माझ्याकडे िेळ आह.े त्यांना तो िेळ सटेुबल आह ेकी नाही ह ेआपर् तपासनू घ्यािे. 

माझी काही अडचर् नाही. हा एक मदु्दा झाला. 
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श्री.अशोक चव्हार् ...  

 अध्यक्ष महोदय, माझ्या मासहती प्रमार्े सचपळूर् तेथनू ९ सक.मी. अंतिािि 

आह.े त्यामळेु तेथे हॉसस्पटल आह.े त्या हॉसस्पटलची अिस्था मी काही पासहलेली 

नाही पिंत,ु तेथे िी काही व्यिस्था असेल ती. ते सचपळूर्चे हॉसस्पटल सोईचे असेल 

ि ते अद्ययाित किाियाचे असले, सचपळूर् मोठे शहि आह.े सचपळूर्मध्ये हॉसस्पटल 

आह.े ते बिोबि नसेल. ते अद्ययाित किायची गिि असेल, ते रॉमा सेंटि किायची 

गिि असेल... नसेल त्या सठकार्ी व्यिस्था ति त्याची मासहती मी िरुि घईेन.  

  अध्यक्ष महोदय, सािािसनक आिोग्य सिभागाला सांगनू त्या सठकार्ी त े

हॉसस्पटल ि अनषुंसगक बाबी लक्षात घेता त्या सठकार्ी असलेले हॉसस्पटल 

अद्ययाित किण्याच्या दृष्टीने ज्या काही कमतिता असतील त्या परू्ा किण्याच्या 

दृसष्टकोनातनू माझ्या सिभागाकडून सािािसनक आिोग्य सिभागाला आम्ही िरुि 

कळि.ू त्यातनू ज्या काही त्रटुी असतील त्या परू्ा करुन सचपळूर्चे त े हॉसस्पटल 

अद्ययाित िहािे सकंबहनुा त्या घाटाच्या परिसिात अिनू काही किण्याची गिि 

असेल ति त्याचाही सिचाि नक्की केला पासहिे, हा दसुिा सिषय झाला. 

 अध्यक्ष महोदय, सतसिा सिषय घाटामध्ये ब्लॅक स्पॉट्स, दिड कोसळण्याची 

िी काही सठकार्े असतील त्याची सिा मासहती घेऊ. आपले धोिर्च आह.े ब्लॅक 

स्पॉट्स आपर् काढतो. िेथे ॲक्सीडंट स्पॉट्स आहते. िेथे अशा घटना िािंिाि घडत 

असतात त्या संदभाात िाज्य ि कें द्र सिकाि दोघांच्याही सचूना आहते की, ह ेसिा 

स्पॉट्स आयडेंसटफाय करुन ते काढले पासहिेत.  

  अध्यक्ष महोदय, मी आिच या सभागहृाच्या माध्यमातनू सिभागाला सांगेन 

की, पिशिुाम घाट ि त्या परिसिातील सिा ॲक्सीडेंट स्पॉट्सची अद्ययाित मासहती 

घेऊन सिा ब्लॅक स्पॉट्स आपर् आयडेंसटफाय करु. ज्या सठकार्ी दिड सातत्याने 

पडण्याचे प्रमार् आह ेती दखेील मासहती घऊे. त्या सठकार्ी ज्या उपाययोिना किर् े

आिश्यक आहते त्या सनसितपर्े केल्या िातील.  

 अध्यक्ष महोदय, मुंबई परु्े एक्सपे्रस हायिेिि आपल्याकडे हायिे पेरोलची 

यसुनट्स आहते. पेरोल यसुनट्समध्ये फायि एक्सटींग्िीशि आहते, गॅस कटि आहते,  
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श्री.अशोक चव्हार् ... 

प्रोटेसक्टव्ह ग्लासेस तथेे सदल्या िातात. तेथे िॉटि कंटेनि, सपण्याचे पार्ी, िबि 

ग्लोव््ि ज्या काही गोष्टी एखाद्या िाहनामध्ये  पतूाता करुन ... ते सनसित किण्याची 

भसूमका आह.े त्याच बिोबि पेरोलींग किण्यासाठी आिश्यक ते मनषु्यबळ सधु्दा 

सनसित सदले िाईल.   

  अध्यक्ष महोदय, इमिान्सी मेसडकल सव्हीसेससधु्दा मुंबई परु्े एक्सप्रेस 

हायिेिि ज्या पध्दतीने या सिा गोष्टी केल्या िातात त्या सधु्दा सनसित केल्या िातील. 

लाईफ सपोटा सससस्टम्स ज्या लागतात म्हर्िे स्रेचि, फोसल्डंग स्रेचि, ऑक्सीिन 

सससलंडि, स्टेथोस्कोप, डॉक्टि रेन्ड स्टाफ लागतो या सिा गोष्टी नॅशनल हायिेिि िे 

स्टँडड्ास आहते त्या प्रमार्े पिुसिण्याच्या बाबतीत धोिर्च आह ेआसर् त्या सधु्दा या 

भागात नक्की पिुिल्या िातील ह ेमला मदु्दाम सांगाियाचे आह.े 

 श्री.िािन साळिी : अध्यक्ष महोदय, मुंबई गोिा महामागााबाबत सन्माननीय 

सदस्य सिाश्री भास्कि िाधि, शेखि सनकम, ॲड. आसशष शेलाि ि श्री.सनतेश िार् े

यांनी आपली बाि ूमांडलेली आह.े कोकर्िासीयांचे ह ेस्िप्न होते की, मुंबई गोिा 

महामागा झालाच पासहि.े 

नंति श्री.सशंद े... 
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श्री.िािन साळिी... 

त्याकरिता ५ िषाापिूी काम सरुु झाले असनू ते अद्याप परू्ा झाले नाही. लांिा ते गोिा 

हद्दीपयंतचा िस्ता परू्ा झाला आह.े पिंत ुपनिले ते लांिापयंतच्या िस्त्याची काय 

अिस्था आह,े याची आपर्ाला मासहती आह.े असतिषृ्टी झाली होती. मध्यंतिीच्या 

काळात आंदोलने किण्यात आली होती. सदिहू िस्त्याच ेकाम परू्ात: बंद आह ेते सरुु 

किण्यात यािे, अशी आमची मागर्ी आह.े 

 अध्यक्ष महोदय, मी माननीय मंत्री श्री.अशोकिाि चव्हार् यांचे असभनंदन 

कितो. मुंबई-गोिा महामागााििील कोल्हापिू भागात अंबाळा घाटाला पयाायी िस्ता 

दिेडेहून िात आह.े लांिा घाटाला पयाायी िस्ता भांबेडाहून आह.े अनसु्कुिाला 

घटाला पयाायी िस्ता कािेडा आह.े ह े तीन घाट फोडण्यासाठी यािषीच्या 

अथासंकल्पात सनधीची तितदू किण्यात येईल, असा मंत्री महोदयांनी सयाद्री 

असतथीगहृ येथे बैठक घेऊन सनर्ाय घेतला आह.े उक्त कामासाठी त्यांनी सनधी 

उपलब्ध करुन द्यािा, अशी माझी सिनंती आह.े  

 अध्यक्ष महोदय, मुंबई-गोिा महामागाािि  रॉमा केअि सेंटि उभािण्याची 

आिश्यकता आह.े त्यासाठी ओनी या सठकार्ची त्यांच्या सिभागाची िागा आिोग्य 

सिभागास िगा केली आह.े तेथे  रॉमा केअि सेंटि उभािण्यात यािे, अशी माझी मागर्ी 

आह.े 

 श्री.अशोकिाि चव्हार् : अध्यक्ष महोदय, मी यापिूीच सांसगतले आह ेकी, 

कें द्र सिकािच्या अख्त्यारितील िाष्रीय महामागांच्या कामाला आता बऱयापैकी गती 

आली आह.े मी सिभागसनहाय मासहती सांग ूशकर्ाि नाही. काल मी सिस्ततृ मासहती 

सदली आह.े आिची लक्षिेधी सचूना एका मयाासदत सिभागाच्या संदभाात आह.े 

सन्माननीय सदस्य यांनी उल्लेख केलेल्या बाबींच्या संदभाातील मदु्यांची मासहती 

घेऊन लेखी उत्तिाद्वािे त्यांना कळसिण्यात येईल. 
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 श्री.ससुनल प्रभ ू : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदयांनी सकािात्मक उत्ति सदले 

आह.े मुंबई-गोिा महामागाािि होर्ाऱया अपघाताबाबत सन्माननीय सदस्य 

ॲड.आसशष शेलाि यांनी सांसगतले आह.े दोन्ही बािचूे सन्माननीय सदस्य यांनी 

कोकर्ातील मागा कशा पद्धतीने तयाि किािा, याबाबत सचूना केल्या. त्यासंदभाात 

मंत्री महोदयांनी उत्ति सदले आह.े माननीय कें द्रीय मंत्री श्री.सनतीन गडकिी यांचा दौिाही 

आयोसित केला. गोव्यापासनू मुंबईपयंत महामागााचे काम किण्यात येर्ाि आह.े हा 

मागा गोिा िाज्यातनू ससंधदुगुा-ित्नासगिी-िायगड-पनिले असा आह.े या िस्त्यािि 

१५० ते २०० सक.मी.अंतिािि एक  रॉमा केअि सेंटि उभािण्याची ससुिधा दणे्यात 

येर्ाि आह,े असे मंत्री महोदयांनी सांसगतले आह.े त्यादृष्टीने सनयोिन किर्े गििेच े

आह.े सन्माननीय सदस्य श्री.िािन साळिी यांनी ओनी या सठाकर्ी  रॉमा केअि सेंटि 

उभािण्याबाबत सांसगतले आह.े ससंधदुगुा ि गोिा मागााच्या मध्यिती सठकार्ी एक  

रॉमा केअि सेंटि उभािर्े आिश्यक आह.े िायगड सिल्याच्या हद्दीतही  रॉमा केअि 

सेंटि उभािर्े गििेचे आह.े कािर् अपघात झाल्यानंति तत्काळ मदत समळण्याची 

आिश्यकता असते. त्या भागात  रॉमा केअि सेंटि असेल ति िखमी लोकांचे िीि 

िाचसिर्े शक्य होते, हा अनभुि आह.े त्यामळेु उक्त महामागाािि  रॉमा केअि सेंटि 

उभािण्याचे सनयोिन किण्यात आले आह ेकाय, नसेल ति किण्यात येईल काय ? 

 श्री.अशोकिाि दशेमखु : अध्यक्ष महोदय, िाज्य महामागा सकंिा िाष्रीय 

महामागाािि  रॉमा केअि सेंटि उभािर्े ह ेशासनाचे धोिर् आह.े संपरू्ा िाज्यांनी ह े

धोिर् स्िीकािले आह.े त्यामळेु सदिहू िस्त्यािि ज्या सठकार्ी  रॉमा केअि सेंटि 

उभािण्याची आिश्यकता आह ेत्याबाबतचा अहिाल सिभागाकडून घेण्यात येईल. 

तसचे लोकांच्या सचूना असतील त्यांचाही सिचाि किण्यात येईल. आपल्या 

िाज्याच्या हद्दीतील सदिहू महामागााििील अपघात स्थळे सिचािात घऊेन आिोग्य 

सिषय ससुिधा, िैद्यकीय ि औषधी ससुिधा दणे्याकरिता सकािात्मक दृष्टीकोन ठेिनू 

त्याबाबतचा प्लॅन आिोग्य सिभागाला पाठसिण्यात येईल. त्यासाठी मंििुी घेण्याचा 

प्रयत्न किण्यात येईल. 
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 श्री.सधुीि मनुगंटीिाि : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय  रॉमा केअि सेंटि ह े

शासनाचे धोिर् असल्याचे सांगत आहते. माझ्याकडे आिोग्य सिभागाचे लेखी उत्ति 

आह.े त्यामध्ये म्हटले आह ेकी, िाज्यतील ६० टक्के  रॉमा केअि सेंटिमधील पद े

भिर्े शक्य झाले नाही. त्यांनी असेही सांसगतले की,  रॉमा केअि सेंटि हा काही मागा 

नाही. मंत्री महोदय सभागहृाला िािंिाि चकुीची मासहती दते आहते. 

यानंति श्री.तेलंग.... 
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श्री.सधुीि मनुगंटीिाि...... 

रॉमा केअि सेंटिमध्य ेपद भिती किता येत नाही म्हर्नू आिोग्य सिभागाने अनेक रॉमा 

केअि सेंटि  त्या त्या रुग्र्ालयाला िोडले आहते. मिाठिाड्यामधील दखेील अनेक 

रॉमा केअि सेंटि रुग्र्ालयाशी िोडलेले आहते. सन्माननीय सदस्य श्री.ससुनल प्रभ ू

यांना सांग ू इसच्ितो की, ही सभागहृाची सदशाभलू आह.े आपर्ास खिच प्रश्न 

सोडिाियाचा असेल ति आपर्ाकडे एकच मागा आह.े आपल्याकडील २५ 

आमदािांची यादी माझ्याकडे द्यािी, त्यानंति मी सदिहू काम करुन दईेन.  

 श्री.अशोक चव्हार् : सन्माननीय सदस्य श्री.सधुीि मनुगंटीिाि यांनी आता 

केलेले िक्तव्य परू्ापर्े िािकीय आह.े त्याबद्दल मला असधक काही बोलायचे नाही. 

रॉमा केअि सेंटि ह ेग्रामीर् रुग्र्ालयास िोडण्याचे धोिर् आह.े रॉमा केअि सेंटि ह े

स्ितंत्र काम किीत नाही.  

 (सन्माननीय सदस्य श्री.सधुीि मनुगंटीिाि खाली बसनू बोलण्याचा प्रयत्न 

कितात.) 

 स्टाफ नाही हा येथे सिषय नाही. रॉमा केअि सेंटि बांधायचचे नाही, असे 

शासनाचे धोिर् नाही. ज्या ज्या सठकार्ी रॉमा केअि सेंटि उभािर्े आिश्यक आह,े 

त्या त्या सठकार्ी सनसितपर्े रॉमा केअि सेंटि उभािता येईल. मी मघाशी 

सांसगतल्याप्रमार्े सदि परू्ा लांबीमध्ये आिश्यक सठकार्ी या ससुिधा शासनाकडून 

पिुसिण्यात येतील.  

 श्री.िसिंद्र िायकि : अध्यक्ष महोदय, अशाच पद्धतीने कशेडी घाटामध्ये मध्ये 

अपघात होत होते ि दिडी कोसळ होत्या. त्यािेळी माननीय कें द्रीय मंत्री श्री.सनतीन 

गडकिी यांच्याकडे हा प्रश्न मांडण्यात आला. कशेडी घाटामध्ये १७ सकलोमीटि िि 

चढण्यासाठी आसर् १७ सकलोमीटि खाली उतिण्यासाठी ििळ-ििळ ३५-४० 

समसनटे लागत होती. त्यामळेु कशेडी घाटामध्ये बोगदा केला. तशाच पद्धतीचा बोगदा 

पिशिुाम घाटामध्ये किता येतो काय, याबाबतचा सिचाि किर्े आिश्यक आह.े 
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श्री.िसिंद्र िायकि....... 

 ज्या ज्या सठकार्ी घाट आहते, त्या त्या सठकार्ी भयुािी मागा सकंिा बोगदा किता 

येतो काय, याबाबत शासनाने सिचाि किर्े आिश्यक आह,े असे मला िाटते.  

 श्री.अशोक चव्हार् : अध्यक्ष महोदय, हा तांसत्रक मदु्दा आह.े तेथील 

भौगोसलक परिसस्थती ि तेथे असलेली सॉईल कंसडशनचा सिचाि करुनच बोगदा 

काढर्े शक्य आह ेकी नाही, या बाबी तपासनू घेण्यात येतील. िि शक्य असेल ति 

सनसितपर्े त्याचा सिचाि केला िाईल.  

 श्री.्ानिाि चौगलेु : अध्यक्ष महोदय, िाष्रीय महामागा क्रमांक-६६ िि चचाा 

सरुु आह.े त्या अनषुंगाने मला काही प्रश्न उपसस्थत किाियाचे आहते. िाष्रीय महामागा 

क्रमांक-६५ ची दखेील असतशय दिूिस्था झालेली आह.े सोलापिू ते कनााटक 

हद्दीपयंत एकही फ्लाय ओव्हि झालेला नाही. तिी दखेील पथकि िसलू किण्याची 

कायािाही सरुुच आह.े त्यामळेु संबंसधत असधकाऱयांच्या समिेत आपर् आपल्या 

दालनामध्ये बैठक घेर्ाि आहात काय? 

 श्री.अशोक चव्हार् : ठीक आह.े माझ्या दालनामध्ये बैठक घेण्यात येईल.  

--------- 
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पृ.शी.: ऑबेिॉय मॉल समोि,  शामबाप ूमंसदिा लगत, 

सी.एस.क्र.१०८ या शासनाच्या रिक्त भखूडंािि 

पोलीस उपायकु्त, परिमंडळ ११ ि १२ चे 

कायाालय सरुु किण्याबाबत 

मु.शी.: ऑबेिॉय मॉल समोि,  शामबाप ूमंसदिा लगत, 

सी.एस.क्र.१०८ या शासनाच्या रिक्त भखूडंािि 

पोलीस उपायकु्त, परिमंडळ ११ ि १२ चे 

कायाालय सरुु किण्याबाबत या संबंधी 

श्री.ससुनल प्रभ,ू सि.स.स. यांनी सदलेली 

लक्षिेधी सचूना 
 

श्री.ससुनल प्रभ ू(सदडंोशी) : अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या अनमुतीने सनयम 

१०५ अन्िये पढुील तातडीच्या ि सािािसनक महत्त्िाच्या बाबीकडे सन्माननीय 

सािािसनक बांधकाम (सािािसनक उपक्रम िगळून) मंत्रयांचे लक्ष िेध ूइसच्ितो आसर् 

त्याबाबत त्यांनी सनिेदन किािे, अशी सिनंती कितो. 

            “गोिेगांि (पिूा), कुिाि पोलीस ठार्े हद्दीत, ऑबेिॉय मॉल समोि,  शामबाप ू

मंसदिा लगत, सी.एस.क्र.१०८ या शासनाच्या रिक्त भखूडंािि पोलीस उपायकु्त, 

परिमंडळ ११ ि १२ च ेकायाालय सरुु किण्यासाठी लोकप्रसतसनधींनी दोन िषाापिूी 

शासनास लेखी सनिेदन दऊेनही  अद्यापपयंत सदिहू भखूडं शासनाने उपलब्ध करुन 

दणे्यास मान्यता सदली नसल्याची बाब सदनांक ७ माचा २०२२ िोिी सनदशानास 

येर्,े  सद्यसस्थतीत पोलीस उपायकु्त परिमंडळ ११  ि १२ चे कायाालय दसहसि येथे 

असल्यामळेु सामान्य ि ज्येष्ठ नागिीकांना कायाालयीन कामकािाकरिता िोगेश्विी 

(पिूा) पासनू दसहसि (पिूा) पयंत प्रिास कितांना गिैसोईचा होत असर्े, तसेच सदडंोशी 

पोलीस ठार्े सध्या खािगी सोसायटीत असनू कायाालयीन कामकािाच्या दृष्टीने 

सदिची िागा अत्यंत अपिुी पडत असर्े, त्याचप्रमार्े तथेील नागिीकांना पोलीस 

ठाण्यात येर्ािे तक्रािदाि, सततची िदाळ, गोंगाट इत्यांदी बाबीमळेु त्रास होत 

असल्याची नागिीकांची तक्राि असर्े, तसेच परिमंडळ-१२ कायाालय ह ेइति पोलीस 

ठाण्यापासनू लांब अंतिािि एका बािलुा असल्याने नागिीकांना कायाालयीन 
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श्री.ससुनल प्रभ.ू...... 

कामकािकरिता गैिसोय होत असर्े, यासंदभाात लोकप्रसतसनधींनी सदनांक १२ 

ऑक्टोबि, २०२० िोिी लेखी पत्र दऊेनही  ि त्यास दोन िषा इतका कालािधी 

होऊनही अद्याप यािि शासनाकडून कोर्तीच  दखल घेऊन कायािाही किण्यात न 

येर्,े यामळेु पोलीस उपायकु्त परिमंडळ ११ ि १२ तसेच सदडंोशी पोलीस ठार्े येथील 

कायाालयीन कामकािासाठी भेटी दरे्ाऱया नागिीकांची झालेली ि होत असलेली 

प्रचंड गैिसोय, शासनाने सदि प्रकिर्ी सी.एस.क्र.१०८ हा सिकािी भखूडं मुंबई 

पोलीस प्रशासनाच्या पोलीस उपायकु्त परिमंडळ ११ ि १२ तसेच सदडंोशी पोलीस 

ठार्े उभािण्याकरिता उपलब्ध करुन दणे्यासाठी तातडीने कायािाही किण्याची 

आिश्यकता, याकडे शासनाचे झालेले अक्षम्य दलुाक्ष, परिर्ामी येथील 

नागिीकांमध्ये सनमाार् झालेला तीव्र अंसतोष ि संतापाचे िाताििर्, याबाबत 

शासनाने तातडीने किाियाची कायािाही ि प्रसतसक्रया".  

श्री. अशोक चव्हार् (सािािसनक बांधकाम (सािािसनक उपक्रम िगळून) 

मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, लक्षिेधी सचूने संबंधीच्या सनिेदनाच्या प्रती सन्माननीय 

सदस्यांना अधीच सितिेीत केल्या असल्यामळेु मी ते सनिेदन सभागहृाच्या 

पटलािि ठेितो. 

उपाध्यक्ष : सनिेदन सभागहृाच्या पटलािि ठेिण्यात आले आह.े 

(पे्रस : येथे सोबतचे सनिेदन िापािे.) 
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 श्री.ससुनल प्रभ ू: अध्यक्ष महोदय, पोलीस उपायकु्त परिमंडळ ११ ि १२ चे 

कायाके्षत्र गोिेगाि (पिूा) आसर् मालाड (पिूा) ते कांसदिलीपयंत आह.े या परिमंडळाच े

कायाालय दसहसि येथे आह.े  सदि कायाालय ह े बैठी चाळीमध्ये आह.े आता तेथे 

डी.सी.पी. चे कायाालय आह.े उक्त कायाालाच्या दखेभाल ि दरुुस्तीसाठी 

अथासंकल्पामध्ये सनधीची तितदू करुन तथेील दरुुस्तीची काही कामे किण्यात 

आलेली आहते. पिंत ु उक्त कायाालयातील टॉयलेट, बाथरुम आसर् तेथील 

कमाचाऱयांची दिूिस्था पासहल्यानंति आपल्या लक्षात येईल की, उपायकु्त परिमंडळ 

११ ि १२ ला एक स्ितंत्र कायाालय उपलब्ध करुन दरे्े आिश्यक आह.े  

 अध्यक्ष महोदय, माझ्या मतदािसंघाचे नाि सदडंोशी आह.े माझ्या बािचूा 

मतदािसंघ हा सन्माननीय सदस्य श्री.िसिंद्र िायकि यांचा आह.े दसुऱया बािचुा 

मतदािसंघ हा सन्माननीय सदस्य श्री.अतलु भातखळकि यांचा आह.े  आम्हा सतघांचा 

मतदािसंघ हा उक्त परिमंडळाच्या कायाके्षत्रामध्ये येतो. त्यामळेु मी ऑबेिॉय मॉल 

समोि,  शामबाप ू मंसदिा लगत, सी.एस.क्र.१०८ या शासनाच्या रिक्त भखूडंािि 

पोलीस उपायकु्त, परिमडंळ ११ ि १२ चे कायाालय सरुु किण्याची मागर्ी केलेली 

आह.े सदि भखूडं हा शासनाचा आह.े सदडंोशी पोलीस स्टेशन ह ेखािगी इमाितीमध्य े

कायाित आह.े   

यानंति श्री.कुलकर्ी....... 
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श्री. ससुनल प्रभ ू..... 

शासनाच्या या भखुडंािि डीसीपी कायाालय आसर् सदडंोशी पोलीस स्टेशन झाले 

पासहिे. सन्माननीय सदस्य श्री. अतलु भातखळकि आसर् माझ्या मतदािसंघातील 

काही भागही त्या पोलीस स्टेशनच्या हद्दीला जोडण्यात आलेला आह.े ह ेपोलीस 

स्टेशन एका खािगी इमाितीमध्ये आह.े तेथे अपिुी िागा आह.े शासनाच्या या 

भखुडंािि ह े कायालय बांधले ति पोलीस स्टेशन आसर् डीसीपी परिमंडळ 

कायाालयास ते िापिता येईल. त्या भखुडंािि सध्या मेरोचे कायाालय सरुु आह.े मेरो 

प्रकल्पाचे काम परू्ा झाल्यानंति तो भखूडं मोकळा होईल. मेरोचे कायाालय नंति 

दसुिीकडे हलसिले िाईल. त्यानंति तथेील भखुडंािि असतक्रमर् होईल. याचे कािर् 

असे की, त्या भखुडंाशेिािी अशाच प्रकािे असतक्रमर् झालेले आह.े त्याबाबत 

माननीय न्यायालयात प्रकिर् सरुु आह.े तसेच बािलुाच असलेला फायि सब्रगेडचा 

भखुडंही अडचर्ीत आह.े मुंबई महानगिपासलकेचे तत्कालीन नगिसेिक आसर् 

तत्कालीन आमदाि यांनी मोठा लढा यासाठी सदला होता ि आता तो भखूडं 

फायिसब्रगेडच्या कमाचाऱयांकरिता उपलब्ध करुन सदला आह.े त्यामळेु िो भखूडं रिक्त 

होईल त्यािि असतक्रमर् होईल आसर् तो कोर्ा िमीन मासफयाच्या ताब्यात िाईल. 

म्हर्नू मी सिंनती कितो की, त्या भखुडंािि पोलीस स्टेशन आसर् डीसीपी 

परिमंडळाचे कायाालय उभे किािे. सदडंोशी पोलीस स्टेशनला यामळेु असधक िागा 

उपलब्ध करुन दतेा येईल. त्यामळेु ही िागा शासनाने ताब्यात घ्यािी. या लक्षिधेी 

सचूनेच्या उत्तिात म्हटले आह े की, १६.५० चौ.मी. िागा न्यायालयीन िादग्रस्त 

आह.े १६.५० चौ.मी. पयंतचा भखुडंाचा भाग मोकळा होता. त्याकडे शासनाचे लक्ष 

नव्हते. त्यासठकार्ी काहींनी िास्तव्याकरिता झोपड्या बांधल्या आहते. तथेील लोक 

आता पक्की घिे बांधनू तेथील त्या िागिेि स्ित:चा हक्क दाखसित आहते. त्यांनी 

न्यायालयात प्रकिर् दाखल केले आह.े त्यामळेु हा भखूडं मोकळा झाल्यानंति 

त्याििही असतक्रमर् होऊ शकते. मी सिनंती कितो की, याबाबत िाज्य सिकािने 

सनर्ाय घेतला पासहिे.  
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श्री. ससुनल प्रभ ू..... 

 अध्यक्ष महोदय, ३४ चा निीन डीपी प्रकासशत झाला आह.े त्यामध्ये या 

भखुडंािि न्यायालय आसर् शासकीय हाऊससंग असे आिक्षर् दाखसिण्यात आले 

आह.े मी सांग ूइसच्ितो की, त्या भखुडंापासनू १ सक.मी. अंतिािि सत्र न्यायालयाची 

इमाित आह.े असे असतानाही तथेे न्यायालयाचे आिक्षर् दशासिण्यात आले आह.े 

मला शंका आह े की, झािीतला शकु्राचाया हा भखूडं समळिनू शासकीय 

कमाचाऱयांकरिता इमाित सकंिा त्यांची सोसायटी करुन तो भखूडं सगळंकृत किेल. यात 

कोर्ी सिकासक आह ेकाय, असा मला संशय येत आह.े याबाबत मी असधक चचाा 

किर्ाि नाही. मी सिनंती कितो की, सिकािने हा भखूडं तात्काळ ताब्यात घ्यािा. 

महसलू सिभागामाफा त तो गहृ सिभागाकडे िगा किािा. िनसहताच्या दृष्टीने आसर् 

िाढीि लोकसंख्येचा सिचाि किता ह े महत्त्िाचे आह.े परिमंडळ कायाालयांतगात 

कांसदिली (पिूा), सदडंोशी, िोगेश्विी, दसहसि मतदािसंघाचा भाग येतो. त्यामळेु या 

सिांसाठी डीसीपी परिमडंळाचे कायाालय उभे िाहू शकेल. मी मंत्री महोदयांना सांग ू

इसच्ितो की, त्यांनी सदलेले सनिेदनातील उत्ति ह ेसदशाभलू किर्ाि आह.े ते अयोग्य 

आह.े मंत्री महोदयांनी या सिषयाबाबत असधिशेन कालािधीत बैठक आयोसित 

किािी. त्याबैठकीला आम्हाला बोलािािे. तसेच याबाबतचा सनर्ाय महसलू सिभाग, 

गहृ सिभागाने घेऊन या भखुडंािि डीसीपी परिमंडळाचे कायाालय आसर् सदडंोशी 

पोलीस स्टेशनच्या इमाितीसाठी िागा उपलब्ध करुन द्यािी. याबाबत मंत्री महोदयांनी 

सकािात्मक उत्ति द्यािे, अशी मी सिनंती कितो. 

 श्री. सतेि ऊफा  बंटी डी. पाटील : अध्यक्ष महोदय, डीसीपी झोन क्र. ११ ि 

१२ ला स्ितंत्र कायाालय नाही. मुंबईतील सिाच झोनसाठी स्ितंत्र कायाालये आहते. 

म्हर्नू ही िागा सिकािची आह.े गहृ सिभागाची इच्िा आह े की, या िागेिि ह े

कायाालय झाले ति त्या अंतगात येर्ाऱया पोलीस स्टेशनसाठी ते सोयीचे होईल. सन 

२००५ मध्ये त्या भखुडंािि मनोिंिनाकरिता आिक्षर् होते. नंतिच्या डीपीमध्ये 

न्यायालय आसर् शासकीय िसाहत असे आिक्षर् किण्यात आले होते. 

यानंति श्री. चौधिी..... 
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श्री.सतेि ऊफा  बंटी डी. पाटील..... 

या िागेििील आताच्या सधुारित आिक्षर्ाची मासहती दखेील आपर् घतेली आह.े  

त्या सठकार्ी दोन्ही झोनची कायाालये व्हािीत ही गहृ सिभाग म्हर्नू आमची दखेील 

अपेक्षा आह.े  पिंत ुहा सिषय केिळ एका खात्याशी संबंसधत नाही.  ही िागा महसलू 

सिभागाची आह ेि त्यािि महानगिपासलका म्हर्िे नगिसिकास सिभागाने आिक्षर् 

िाहीि केलेले आह.े  त्यामळेु या दोन्ही सिभागांसोबत संयकु्त बैठक घेण्यात येईल.  

सन्माननीय सदस्यांनी सांसगतल्याप्रमार्े आमच्या गहृसनमाार् सिभागाकडे ही िागा 

िगा किण्यात आली ति गहृ खात्याकडून सनधी दऊेन दोन्ही झोनची कायाालये तथेे 

उभे किर्े शक्य होईल.  मी सांग ूइसच्ितो की, असधिेशन संपण्यापिूी म्हर्िे पढुील 

आठिडयामध्येच यासंदभाातील बैठक आयोसित करु.  सदि बैठकीस सन्माननीय 

सदस्यांना ि महसलू आसर् नगिसिकास सिभागाच्या संबंसधतांना बोलािण्यात येईल. 

 श्री.अतलु भातखळकि : अध्यक्ष महोदय, सदडंोशी पोलीस स्टेशनची इमाित 

माझ्या मतदािसंघामध्ये आह.े  एका सनिासी इमाितीमध्ये ह ेपोलीस स्टेशन आह ेि 

त्यामळेु तेथील िसहिाशांच्या यासंदभाात कायम तक्रािी असतात.  कािर् तेथे िात्रभि 

िदाळ असते.  सन्माननीय सदस्य श्री.ससुनल प्रभ ू यांच्यासह मी गेल्या दोन-तीन 

िषांपासनू हा सिषय मागी लािण्यासाठी प्रयत्न किीत आह.े  माननीय मतं्री श्री.सतेि 

ऊफा  बंटी डी. पाटील यांनी यासंदभाात सकािात्मक उत्ति सदले आह.े  पिंत ुमाझा त्यांना 

एिढाच प्रश्न आह ेकी, असधिशेन काळामध्ये माननीय गहृ मंत्री, नगिसिकास मंत्री ि 

महसलू मंत्री यांची संयकु्त बैठक घेण्यात येईल का ?  तसेच या िागेिि सध्या असलेले 

शासकीय सनिासस्थाने आसर् न्यायालय यासाठीचे आिक्षर् हटिनू परिमंडळ 

कायाालय आसर् सदडंोशी पोलीस स्टेशनच्या इमाितींसाठी आिसक्षत किण्याच्या 

प्रसक्रयेला सरुुिात किर्ाि का ?  तसेच सकती सदिसांमध्ये सदि बैठक घेण्यात येईल? 

 श्री.सतेि ऊफा  बंटी डी. पाटील : अध्यक्ष महोदय, मी मघाशीच सांसगतले की 

ह े असधिेशन संपण्यापिूीच आपर् या संदभाातील बैठक घेऊ.  कािर् आम्हाला 

दखेील या िागेची गिि आह.े  यामध्ये गहृ सिभाग पढुाकाि घेईल.  पढुील 

आठिडयामध्ये बैठक आयोसित किण्याबाबत मी आिच सचूना दतेो. 
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(अध्यक्षस्थानी माननीय ताझलका सभाध्यक्ष श्री.काझलदास कोळंबकर) 

श्रीमती मसनषा चौधिी : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदयांनी उत्तिामध्ये सांसगतले 

आह ेकी, झोन-११ आसर् १२ ची पोलीस उपायकु्त कायाालये दसहसि येथे आहते.  

त्यातील झोन-११ चे कायाालय बोरििली हद्दीमध्ये ति झोन-१२ चे कायाालय माझ्या 

मतदािसंघामध्ये म्हर्िे दसहसि येथे आह.े  दसहसि येथील पोलीस उपायकु्त 

कायाालयास चांगला सनधी दऊेन ते अत्याधसुनक केलेले आह.े  आर्खी मोठी इमाित 

बांधायची असेल ति या कायाालयाच्या बािलूाच म्हाडाची मोकळी िागा आह.े  

तेथेच पोलीस उपायकु्तांचे मोठे कायाालय बांधािे.  तसेच बोरििली येथील झोन-११ 

च्या पोलीस उपायकु्त कायाालयाची इमाित धोकादायक सस्थतीत आह.े  सदि इमाित 

परू्ापर्े तोडून बोरििली स्टेशनसमोि अत्याधसुनक कायाालय किता येऊ शकते.  तथेे 

पोलीस िसाहत ि पोलीस स्टेशनची दखेील बिीच िागा उपलब्ध आह.े   

 अध्यक्ष महोदय, झोन-११ चे पोलीस उपायकु्त कायाालय बोरििली येथेच 

असले पासहिे.  हिे ति पोलीस उपायकु्त आसर् सहाय्यक पोलीस आयकु्त ह ेएकेका 

सठकार्ी बसतील अशी व्यिस्था किािी पिंत ु दसहसि येथील पोलीस उपायकु्त 

कायाालय सदडंोशी येथे स्थलांतरित किर्ाि असाल ति ते चालर्ाि नाही. 

 श्री.सतेि ऊफा  बंटी डी. पाटील : अध्यक्ष महोदय, मी सांग ूइसच्ितो की, हा 

सिषय चचेतनू पढेु आलेला आह.े  ज्यािेळी आपर् यासंदभाात बैठक घऊे त्यािेळी 

झोन-११ अंतगात येर्ाऱया पोलीस स्टेशन्सला कोर्ती िागा संयसुक्तक आह ेते पाहू.  

आता सचुसिलेली िागा संयसुक्तक िाटत नसेल ति स्थलांतरित किण्याचा प्रश्नच येत 

नाही.  पिंत ुसचुसिलेली िागा संयसुक्तक असेल ति तसा सनर्ाय अपेसक्षत आह.े  मी 

आपर्ास सांग ूइसच्ितो की, भौगोसलक आसर् कामकािाच्या बाबींच्या दृष्टीकोनातनू 

पोलीस आयकु्त ि संबंसधत िरिष्ठ असधकाऱयांशी चचाा करुन योग्य िाटल्यास सनर्ाय 

घेऊ.  सकमान झोन-१२ बाबत तिी आपर् सनर्ाय घेऊ शकतो, असे मला िाटते.  

यासंदभाातील बैठकीस पोलीस आयकु्तांना दखेील बोलािण्यात येईल ि ग्राउंड रिपोटा 

घेऊन िी िागा सोयीची असेल तथेे स्थलांतरित किण्याबाबत कायािाही किण्यात 

येईल. 

यानंति श्री.धमुाळे..... 



10-03-2022 (असधुारित प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) OO - 120 

PPD/AKN/MMP प्रथम श्री.चौधिी 14:45 

 

 

 श्री. सदलीप लांडे : अध्यक्ष महोदय, या समस्येच्या अनषुंगाने मी माझ्या मतदाि 

संघातील एक समस्या मतं्री महोदयांच्या नििेसमोि ठेितो.   

अध्यक्ष महोदय, माझे २ प्रश्न आहते.  त्यातील पसहला म्हर्िे साकीनाका 

पोलीस ठाण्याची इमाित असतशय धोकादायक आह,े ह ेखिे आह ेकाय आसर् त्या 

इमाितीला टेकू लािला आह ेह ेदखेील खिे आह ेकाय ?  सदनांक ५ ऑक्टोबि २०२१ 

िोिी गहृमंत्रयांनी या सठकार्ी पाहर्ी केली होती आसर् शब्द सदला होता की, मुंबईचे 

पोलीस आयकु्त, सािािसनक बांधकाम सिभाग, संबंसधत असधकािी ि स्थासनक 

आमदाि यांची तातडीची बैठक घेण्यात येईल.  पिंत ुआिपयंत ती बैठक झाली नाही.  

म्हर्नू माझी मंत्री महोदयांना सिनंती आह े की, या मसहन्यात सदि प्रश्नासंबंधी 

तातडीची बैठक घेतली िाईल काय ?  त्या बैठकीची िेळ समळािी.  दसुिे म्हर्िे या 

इमािती अत्यंत धोकादायक असल्यामळेु ज्या सठकार्ी कताव्यदक्ष असर्ािे 

असधकािी बसतात त्या इमाितीला टेकू लािलेला आह.े  १५ सदिसांपिूी पसहल्या 

मिल्याििील स्लॅब कोसळला होता.  िि सिसित हानी झाली ति सिकाि याची 

िबाबदािी घेईल काय ?  या इमाितीशेिािी नगिसिकास सिभाग आसर् मुंबई 

महानगिपासलकेने पोलीस सिभागासाठी भखूडं आिसक्षत ठेिला आह.े  त्या िागेची 

माननीय गहृमंत्रयांनी पाहर्ी केली आह.े  त्यामळेु मंत्री महोदय ही िागा शासनाच्या 

ताब्यात घेर्ाि आहते काय सकंिा त्या दृष्टीने मुबंई महानगिपासलकेला मागर्ी किर्ाि 

आहते काय ?   

अध्यक्ष महोदय, या पोलीस ठाण्याची निीन इमाित उभािण्यासाठी मी 

अनेकिेळा पत्र व्यिहाि केला, अनेकिेळा मागर्ी केली.  त्यामळेु या अथासंकल्पात 

सदिची निीन इमाित बांधण्यासाठी सिकाि तितदू किील काय, हा माझा प्रश्न आह.े 

श्री. सतेि उफा  बंटी डी. पाटील : अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्यांनी 

अत्यंत सिस्तािाने प्रश्न सिचािला आह.े  पिंत ुआम्ही झोन १२ संबंधी िेव्हा बैठक 

घेऊ त्याच सदिशी या सिषयासंबंधी दखेील बैठक घेऊ.   
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ताझलका सभाध्यक्ष (श्री. काझलदास कोळंबकर) : माझी मंत्री महोदयांना 

सिनंती आह ेकी, मुंबई शहिातील िी िी पोलीस ठार्ी आहते त्यांचा आपर् सव्ह े

किािा.  आपल्या लक्षात येईल की मुंबईतील सिा पोलीस ठाण्यांची परिसस्थती 

अत्यंत भयानक आह.े  काही पोलीस ठाण्यांमध्ये खचु्याा सधु्दा बसायला नाहीत.  

त्यामळेु आपर् याचा सव्ह ेकिािा. 

श्री. सतेि उफा  बंटी पाटील : अध्यक्ष महोदय, सनसितपर्े ते किता येईल.  पर् 

आपर् यासाठी आम्हाला थोडा िेळ द्यािा.  एक बैठक आपर् असधिेशन 

संपण्यापिूी घेऊ आसर् असधिशेन संपल्यानंति एक बैठक संपरू्ा मुबंईतील पोलीस 

ठाण्यासंबंधी घेऊ.  कािर् या िषीच्या बिेटमध्ये आपर् काही पोलीस ठार् े

प्रस्तासित करुन सनधीची मागर्ी केली आह.े  मागच्या िषी आपल्याला ििळपास 

७०० कोटी रुपयांचा सनधी यासाठी समळाला होता.  आपर् तो सनिासी सकंिा पोलीस 

ठार्े यांच्याकरिता खचा कितो.  "आझादी का अमतृ महोत्सि" या सनसमत्ताने या 

िाज्यातील ििळ ििळ ७५ निीन पोलीस ठाण्यांच्या इमािती कायाान्िीत किीत 

आहोत.  त्यामळेु याबाबत सिस्तािाने बैठक ह े असधिेशन झाल्यानंति आम्ही 

सनसितपर्े घेऊ आसर् एकूर्च मुंबईमधील कोर्त्या पोलीस ठाण्यात कोर्त्या 

अडचर्ी आहते ते समिनू घेऊ.  आपल्याकडे त्याचा आिाखडा सधु्दा तयाि आह े

की दििषी कोर्त्या पोलीस ठाण्याच्या इमािती बांधाव्यात.  पिंत ुत्याला अग्रक्रमाने 

पढेु नेर्े आसर् सन्माननीय सदस्य म्हर्ाले तशी ज्या पोलीस ठाण्यांच्या इमािती 

असतशय िीर्ा झाल्या आहते आसर् खऱया अथााने त्यांची दरुुस्ती किर्े गििेचे आहते 

त्यांची प्राधान्यक्रमाची यादी आम्ही तयाि करु आसर् त्यानसुाि कायािाही करु. 

श्री. सदलीप लांडे : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदयांना एिढीच सिनंती आह ेकी, 

मुंबई सिकास आिाखड्यात पोलीस सिकासासाठी िाखीि असलेली िागा एका 

सिकासकाकडून आपल्याला समळालेली आह.े  ती आता पोलीस ठाण्यासाठी 

आिसक्षत आह.े पिंत ुस्थासनक सिकासक ते आिक्षर् बदली किण्याच्या मागाािि  
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श्री. सदलीप लांडे... 

आह.े  म्हर्नू मंत्री महोदयांना माझी सिनंती आह ेकी, सदि िागा पोलीस ठाण्यासाठी 

समळण्याकरिता शासनाकडून महापासलकेला पत्र दरे्ाि आहोत काय ? 

श्री. सतेि उफा  बंटी डी. पाटील : अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्यांना 

सिनंती आह ेकी त्यांनी त्या संदभाातील पत्र आिच्या आि द्यािे.  आम्ही त्यािि 

त्ििीत कायािाही करु. 

डॉ. भािती लव्हकेि : अध्यक्ष महोदय, याच सिषयाच्या अनषुंगाने माझा प्रश्न 

आह.े  माझा िसोिा मतदाि संघामध्ये असलेले पोलीस ठार्े ह ेिसोिामध्ये येत नाही.  

ते दसुऱया सिधानसभा के्षत्रात आह.े  त्यामळेु तथेील लोकांनी अनेकदा माझ्याकडून 

डी.सी.पी. आसर् सी.पी. यांना दणे्यासाठी पत्र घऊेन गेले आहते की, ह ेपोलीस ठार् े

आम्हाला िसोिामध्ये दणे्यात यािे.  

यानंति श्रीमती कोळसगिे.. 
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डॉ. भािती लव्हकेि... 

िसोिा पोलीस स्टेशन ह ेसात बंगला येथे होमगाडाची िागा आह.े त्या अध्याा िागेिि 

पोलीस स्टेशन सशफ्ट किण्यात आले ति मला िाटते की, िसोव्यातील लोकांना 

तेथील पोलीस स्टेशनमध्ये िाता येईल. त्यामळेु त ेपोलीस स्टेशन दसुऱया सिधानसभा 

मतदािसंघामध्ये गेले आह ेति पर् आपर् त ेिसोिा सिधानसभा मतदािसंघातील 

होमगाडाच्या िागिेि दरे्ाि काय ? तसेच माझा दसुिा प्रश्न असा आह ेकी, आमच्या 

भागात सात बंगला येथे पोसलसांचे क्िॉटाि असनू ते िीर्ा झालेले आहते आसर् 

पडायला आलेले आहते. मध्यंतिी त्याची दरुुस्ती केली पर् सतथे असतशय िाईट 

परिसस्थती आह ेत्यासाठी आपर् ती इमाित दरुुस्त किर्ाि काय ? 

श्री. सतेि उफा  बंटी डी. पाटील : अध्यक्ष महोदय,  या प्रश्नाची व्याप्ती िाढत 

आह.े सन्माननीय सदस्यांना माझी सिनंती आह ेकी, त्यांनी एक प्रत्र द्यािे. कािर् 

सनिासाची बिीच कामे सरुु आहते. मुंबईमध्ये अनेक निीन सनिास केली िात आहते. 

यामध्ये मुंबई शहिाचा प्राधान्याने समािेश किण्यात आला आह.े मधल्या काळात 

काही सनिासस्थानाचे उद्घाटन झाले. सन्माननीय सदस्यांनी मांडलेला प्रश्न हा त्यांच्या 

मतदािसंघाच्या हद्दीचा आह.े त्यांनी एखाद ेपत्र सदले ति त्यातनू काय मागा काढता 

येईल ह े बसघतले िाईल. सन्माननीय सदस्यांना पोलीस स्टेशनसाठी पैसे द्यायच े

असतील ति त्यांनी माननीय उप मखु्यमंत्रयांच्या नािाने माझ्याकडे एक पत्र द्यािे. मग 

मी त्यांना सिशेष पििानगी दऊेन सतथे ह ेपैसे खचा किण्यासाठी सांगतो.  

डॉ. भािती लव्हकेि : अध्यक्ष महोदय, ह ेपोलीस स्टेशन होमगाडाच्या िागेिि 

करुन द्यायचे आह ेआसर् यासाठी पोसलसांकडूनच मागर्ी आलेली आह.े यापिूीच 

मी यासाठी आपल्याकडे पत्र सदलेले आह.े 

श्री. सतेि उफा  बंटी डी. पाटील : अध्यक्ष महोदय,  मुंबईतील ज्या ज्या  

सन्माननीय सदस्यांची पते्र आले असतील ति ते एकत्र करुन असधिेशन झाल्यानंति 

आम्ही एक बैठक आयोसित करुन ह ेसिा प्रश्न मागी लाितो.  

-------- 
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पृ.शी.: गुंठेिािी सनयमीतीकिर्ाचा लाभ सिासामान्य  

    नागरिकांना घेता न येर्े  

मु.शी. : गुंठेिािी सनयमीतीकिर्ाचा लाभ सिासामान्य  

    नागरिकांना घेता न येर्े या संबंधी श्री. चंद्रकांत  

    (दादा) पाटील, सि.स.स. यांनी सदलेली लक्षिधेी  

  सचूना 

श्री. चंद्रकांत (दादा) पाटील (कोथरुड) : अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या 

अनमुतीने सनयम १०५ अन्िये पढुील तातडीच्या ि सािािसनक महत्त्िाच्या बाबीकडे 

सन्माननीय नगिसिकास मंत्रयांचे लक्ष िेध ूइसच्ितो आसर् त्याबाबत त्यांनी सनिेदन 

किािे, अशी सिनंती कितो. 

“सन २००१ सालच्या गुंठेिािी कायद्यानसुाि िाज्य शासनाने सदनांक ३१ 

सडसेंबि, २०२० पयंतची बांधकामे गुंठेिािी सनयसमत किण्याचा असधसनयम एकमताने 

मंििू किर्,े मात्र या संदभाात माह ेऑक्टोबि, २०२१ मध्ये िाज्य शासनाने काढलेल्या 

परिपत्रकात एकासत्मक सिकास सनयंत्रर् सनयमािलीनसुाि गुंठेिािीतील बांधकाम े

सनयसमतीकिर्ाचा आदशे काढर्े, बहुतांश गािांमध्ये गुंठेिािी मध्ये झालेली 

बांधकाम े ही ९ मीटिच्या आतील िस्त्यांिि असल्यामळेु सनयसमतीकिर्ासाठी 

अत्यल्प प्रस्ताि दाखल झाले असर्े, तसेच यासाठीचा प्रशमन शलु्क अिाििी 

असनू, त्यामळेु गुंठेिािी सनयसमतीकिर्ाचा लाभ सिासामान्य नागिीकांना घेता येत 

नसर्,े त्यामळेु नागरिकांच्या मनात पसिलेला तीव्र असंतोष, याकडे शासनाचे होत 

असलेले अक्षम्य दलुाक्ष, शासनाने सदिहू गुंठेिािी बांधकामे सनयसमतीकिर्ाचा लाभ 

सिासामान्य नागिीकांना समळण्याकिीता शलु्क आकािर्ी कमी किण्याबाबत 

किाियाची कायािाही ि शासनाची प्रसतसक्रया.” 
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श्री.प्रािक्त तनपिेु ( नगिसिकास िाज्यमंत्री) : अध्यक्ष महोदय, लक्षिेधी सचूने 

संबंधीच्या सनिेदनाच्या प्रती सन्माननीय सदस्यांना अधीच सितरित केल्या 

असल्यामळेु मी ते सनिेदन सभागहृाच्या पटलािि ठेितो. 

ताझलका सभाध्यक्ष (श्री. काझलदास कोळंबकर) : सनिेदन सभागहृाच्या 

पटलािि ठेिण्यात आले आह.े 

(पे्रस : येथे सोबतचे सनिेदन िापािे.) 

------ 
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श्री. चंद्रकांत (दादा) पाटील : अध्यक्ष महोदय, ििळपास महािाष्रातील 

सिाच शहिांशी संबंधीत असतशय महत्त्िाची सदिची लक्षिेधी सचूना आह.े कािर् 

आपली घिे पाडली िार्ाि सकंिा नाही यामळेु िोि लोकांच्या डोक्यािि टांगती 

तलिाि आह.े लक्षिेधी सचूना मांडत असताना मी माननीय मंत्रयांना सिनंती किर्ाि 

आह ेकी, यामध्ये प्रोसपपल म्हर्िे याच्या माध्यमातनू लोकांना रिसलफ समळेल अशा 

पद्धतीचे उत्ति द्यािे.  

अध्यक्ष महोदय, माझा पसहला प्रश्न असा आह ेकी, गुंठेिािीच्या सिषयामध्ये 

सन २००१ साली तेव्हाच्या शासनाने कायदा केला. त्या कायद्यामळेु बिीच गुंठेिािी 

सनयसमत झाली. पर् सन २०२० िोिी सिकािच्या असे लक्षात आले की, यातील 

बऱयाच िर्ांच्या गुंठेिाऱया सनयसमत झाल्या नाहीत. त्यामळेु आपर् पनु्हा एकदा सन 

२००१ ची गुंठेिािी सिांना समळेल अशा प्रकािचा सनर्ाय केला. आपली गुंठेिािी 

सनयसमत होर्ाि सकंिा आपल्याला सनयसमत घिे समळर्ाि, यामळेु लोकांमध्ये आनंद 

सनमाार् झाला. पर् यासाठी खपू कडक सनयम लािलेले आहते म्हर्नू पणु्यासािख्या 

शहिात १०० लोकांनी सदु्धा त्यासाठी अिा केला नाही.  यासाठी मी असा प्रश्न 

सिचाित आह ेकी, सन २००१ साली िो कायदा किण्यात आला तो कायदा िसाच्या 

तसा इसम्प्लमेंट किर्ाि की नाही ? निीन डीपी रुलमध्ये ६ मीटिचा िस्ता असेल ति 

आपर् त्याला िाढीि एफएसआय दते नाही. त्या काळात गुंठेिािीमध्ये बांधलेल्या 

इमािती आहते सतथे ६ मीटिच्या आतीलच िस्ते आहते. मग आपर् ९ मीटिच्या 

आतील िस्ते असािेत असा आग्रह धित आहात. आपर् आता असा सनयम करु 

शकता की, यापढेु या इमाितींचा पनुसिाकास होईल. त्यािेळेला त्यांनी ९ मीटिचा 

िस्ता सोडायला पासहिे, असे म्हर्ायला काही हिकत नाही. पिंत ुआता आपर् असा 

आग्रह धरु शकत नाही. कािर् तसे होर्ािच नाही. दसुिे असे की, याचे प्रशमन शलु्क 

सकती असािे ति एका एका घिाला ते शलु्क १७ लाख रुपये येते. मळुात ज्याने  
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श्री. चंद्रकांत (दादा) पाटील.... 

गुंठेिािीमध्ये घि घेतलेले असते सकंिा ज्यांनी इमाित बांधलेली असत ेत्याच्याकडे 

एिढे पैसे असते ति तो एिढ्या िोटया घिात िासहलाच नसता. त्यामळेु ते सन २००१ 

च्या कायद्याप्रमार्ेच असायला पासहिे, असा माझा मदु्दा आह.े   

यानंति श्रीमती किंदीकि..... 
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श्री. चंद्रकांत पाटील.... 

िेिाने मध्येच एक पत्र काढले की, ५ हिाि चौ.फू.च्या आतील ज्या योिना आहते 

त्या बंद केल्या आहते. आपर् या बाबत चौकशी किा, सिा िसिस्रेशन बंद आह.े 

माननीय महसलू मंत्री बाळासाहबे थोिात यांनी दखेील हा मदु्दा लािनू धिला आह.े 

िेिाशी आपल्याला बोलािे लागेल की, या बाबत काय संबंध आह.े एक सनयम करुन 

लोकांना रिलीफ द्यायचा ि  मध्येच अशी पाचि मारून ठेिायची की, त्यांना रिलीफ 

समळर्ाि नाही. ६ मीटिचे िस्ते असनूही गुंठेिािी सनयसमत किािी लागले. या बाबत 

आपले काय धोिर् आह े? प्रशमन शलु्क असधक आह.े ते आपल्याला कमी किता 

येईल काय ? िेिाने अनािश्यक पाचि मािली आह,े त्या बाबत सिकाि काय किर्ाि 

आह े?  

 श्री. प्रािक्त तनपिेु : अध्यक्ष महोदय,   सन २००१ मध्ये सरुुिातीला गुठेंिािी 

असधसनयम होता. त्या नंति गेल्या २० िषाात आर्खी काही प्रकिर्े झाली असतील. 

त्या दृष्टीने महासिकास आघाडीच्या सिकािने हा अत्यंत महत्त्िाचा सनर्ाय घेतला. सन 

२०२० पयंत ििी गुंठेिािीमध्ये काही ॲक्टीसव्हटी झाली असेल ति ती दखेील... या 

ॲक्टमध्ये आपर् आता बदल केला आह.े मागे होता तसाच कायदा ठेिला आह.े 

केिळ यामध्ये तािीख बदललेली आह.े बाकी पिूी िसा कायदा होता तसाच आह.े 

६ मी ि ९ मी. बाबत येथे सांसगतले. खिे ति महापासलका के्षत्र िगळून नगि पासलका 

के्षत्रामध्ये डीपी िोड सकंिा साडे चाि मी. पयंत आपर् मान्य किीत आहोत. 

महापासलका क्षेत्रामध्य े ९ मी. आह.े त्या व्यसतरिक्त नगिपासलका क्षेत्र, लहान 

गािांमध्ये आपर् ९ मी च्या खाली िाऊन ॲक्टीसव्हटी करु शकतो.  

 अध्यक्ष महोदय,  दोन्ही बाि ू पासहल्या पासहिेत. लोकांच्या ससुिधेकरिता 

आपर् ह ेआर्ले आह.े एकदा ही घिे सनयसमत झाली की, लोकांचा प्रॉपटी कि सनम्मा 

होर्ाि आह.े लोकांच्या सोयीसाठी हा सिषय आर्ला आह.े कायदा आर्ताना दोन्ही 

बािुंचा सिंकष सिचाि किर्े गििेचे आह.े या करिता एखाद ेअसनयसमत बांधकाम 

सनयसमत कितो, डीसीपीआिमध्ये सिचाि करुन सनयम आर्ले आहते. ते दखेील सनयम  
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श्री. चंद्रकांत पाटील.... 

सिचाि करुन आर्लेले असतात. ९ मी. िस्ता या करिता आह ेकी, कमी रंुदीच्या 

िस्त्यािि लोकसंख्येची घनता असधक नसािी. अग्नीशमन सेिा, पाकीगं या गोष्टी येथे 

िाहर्ाऱया लोकांच्या सोयीसाठी त्याचा सिचाि किर्े अपेसक्षत आह.े  हा सिंकष 

सिचाि करुन हा कायदा आर्लेला आह.े सन्माननीय सदस्यांनी अशी भािना व्यक्त 

केली की, प्रशमन शलु्क िास्त आह.े प्रशमन शलु्क तेथील िेडी िेकनिच्या दिािि 

आधारित आह.े या सठकार्ी १७ लाख रुपयांचे उदाहिर् सदले. कदासचत महागडी 

िमीन खिेदी केलेली असल्यामळेु ते अस ूशकेल. महागडी िमीन खिेदी किर्ािा 

तेिढा आसथाक सक्षम अस ूशकेल. माझ्याकडे गर्ना केलेली आह.े भखूडंांची िी 

सकंमत आह े त्याच्या ४ टक्क्यांच्या पढेु प्रशमन शलु्क िात नाही. बांधकामाच े

ॲडीशन केले ति बांधकाम ि िसमनीची सकंमत बघता प्रशमन शलु्काची टक्केिािी 

कमी आह.े प्रशमन शलु्क आकािताना िागेिि आकािले िाते. बांधकाम 

एफएसआयनसुाि असत.े  प्रशमन शलु्क बांधकामािि आकािले िात नाही. सिंकष 

सिचाि करुन लोकांची सोय झाली पासहिे अशी आपली भसूमका आह.े प्रशमन 

शलु्काचा उपयोग त्याच िेखांकनाच्या सिकासासाठी केला िातो. बेकायदशेीि 

लेआऊटचा सिकास आह.े आपर् सनयसमतपर्े एखाद्या लेआऊटचा  सिकास कितो 

तेव्हा िस्ते, गटािी, डे्रनेि, स्रीट लाईट इ. ससुिधा सिकासकाने किाव्यात, अशी  भखूडं 

मालकाला  अपेक्षा असते. त्यांनी िि ह ेकेले नसेल ति तिेढे बेटिमेंट चािेस प्लासनंग 

ॲथॉरिटीला भिर्े अपेसक्षत असते. प्रशमन शलु्क प्लासनंग ॲथॉरिटीकडे िगा होर्ाि 

आह.े त्याची ८५ टक्के िक्कम ले आऊटच्या सिकासासाठी  खचा केली िार्ाि आह.े 

        यानंति श्रीमती सगिप... 
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श्री.प्रािक्त तनपिेु .... 

कािर् ती बाब दखेील सततकीच महत्िाची आह.े उद्या सिा सनयसमत झाले आसर् 

सपण्याच्या पाण्याची लाईनच नसेल सकंिा तेथील सांडपाण्याकरिता गटािेच नसतील 

सकंिा चांगले िस्ते नसतील ति या बाबींकडे दखेील आपल्याला दलुाक्ष करुन 

चालर्ाि नाही. 

 ताझलका सभाध्यक्ष (श्री.कुणाल पाटील) : मंत्री महोदयांना सिनंती आह े

की, त्यांनी थोडक्यामध्ये उत्ति द्यािे. 

 श्री.प्रािक्त तनपिेु : अध्यक्ष महोदय, या सिा बाबी सिचािात घेऊन ही प्रशमन 

शलु्काची िचना आह.े ही काही िास्त आह ेअसे म्हर्र्े मला सयसुक्तक िाटत नाही. 

िेिाचा सिषय खिे ति या लक्षिेधी सचूनेमध्ये नसला तिी, संबंसधत मंत्री महोदयांसमिते 

बोलनू आपल्याला त्याचा खलुासा करु. 

 श्री.चंद्रकात पाटील : अध्यक्ष महोदय, आता ह ेनिीन डीसी रुल लािर्ाि, 

त्याबाबतचा सनर्ाय घेतल्यापासनू सकती अिा आले त ेसांगािे. काही लाख लोक 

यामध्ये बासधत आहते. शेिटी आपर् सनर्ाय घतेला त्याबद्दल मी तमुच ेअसभनंदन 

किेन. गुंठेिािीने सपंपिी, सचंचिड, परु् ेइव्हन मुंबई सिा सठकार्ी लोक संत्रस्त आहते. 

तमु्ही म्हर्ता त्या प्रमार्े खपू चांगला सनर्ाय असेल ति काही लाख लोकांमधील 

काही हिाि लोकांनी तिी फायदा घेतला पासहिे. याचा अथा अडचर् आह.े  

  अध्यक्ष महोदय, निीन डी.सी. रुलप्रमार्े तमु्ही निीन पििाने द्या. आता 

एखादी इमाित बांधली ति त्याला तमु्ही कसे म्हर्र्ाि? येथे इमाित बांधली तेथे 

इमाित बांधली मधला िस्ता ६ फुटांचा असेल ति तो तमु्ही भसिष्यात ९ फुटांचा किा. 

आता पणु्यामध्ये महानगिपासलकेने एक सनर्ाय घेतला की, यापढेु तमु्हाला िि 

एफएसआय िाढिनू हिा असेल ति िस्ता ९ फुटी व्हािा म्हर्िे काय, ति त्या िोडिि 

निीन इमाित बांधताना  एफएसआय समळत असल्याने उंच इमािती बांधािी ि थोडे 

आत सिकािे. त्यामळेु तो िस्ता थोडा सझगझॅग होर्ाि आह.े पिंत,ु कधी तिी तो िस्ता 

९ फुटी होईल. आता तो ६ फुटी आह े... (अडथळा).. सॉिी ९ समटि... ते प्रॅसक्टकली  
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श्री.चांद्रकांत पाटील .... 

समिािनू सांगा. काही लाख लोक िाहत आहते िि तमु्ही आता ही अट लािा अस े

म्हर्त असाल ति, ठीक आह.े ती अट लािनू आता सकती अिा आले ते सांगा. 

 श्री.प्रािक्त तनपिेु : अध्यक्ष महोदय, सकती अिा आले ही मासहती आम्ही 

सनसितपर्े घऊेच. त े दखेील सनसितपर् े िास्त असतील. माझ्याकडे िी मासहती 

असेल ती मी आपल्याला दईेन.  पिंत,ु शासनाकडे काही पासलकांनी असेही अिा 

केले आहते की, िे प्रशमन शलु्क आकािलेले आह ेते उलट िाढिले पासहिे. अशा 

आशयाचे १-२ महानगिपासलकांचे ... (अडथळा)... ते म्हर्ाले की, सकती लोकांनी 

अिा केले. ति काही महापासलका बोलत आहते की, उलट प्रशमन शलु्क िाढिा. 

असे आकडे दखेील आपल्याकडे आलेले आहते. 

  अध्यक्ष महोदय, मी मागच्या उत्तिात सांसगतले की, आपल्याला दोन्ही गोष्टींचे 

भान ठेिािे लागर्ाि आह.े पिूी ति काहीच कायदा नव्हता. आता उलट महासिकास 

आघाडी सिकािने लोकांना काही ना काही रिसलफ दणे्याकरिता कायदा आर्लेला 

आह.े पिंत,ु ह ेपाहताना दोन्ही बािमूध्ये आपल्याला समतोल साधर्े गििेचे आह.े 

त्यांना आपल्याला ससुिधा दखेील दतेा आल्या पासहिेत. उद्या तेथे आग लागली ति 

आपल्या असग्नशमनच्या गाडीला दखेील तथेे िाता आले पासहिे. 

 श्री.चेतन तपेु : अध्यक्ष महोदय, गुंठेिािी या शब्दामध्येच सिा काही येत आह.े 

िो िोटा गुंठा घेतो ि बांधतो त्यामध्येच सिा येत आह.े यामध्ये प्रथम एक समिनू 

घेतले पासहिे की, आपर् सद. ३१ सडसेंबि, २०२० पयंतची बांधकामे सनयसमत 

किण्याचा अध्यादशे सनगासमत केलेला आह.े एकासत्मक सिकास सनयमािली ही सन 

२०२० च्या मध्यानंति आलेली आह.े मग २-३ मसहन्यांत कोर्ाची घिे बांधनू होर्ाि 

आहते का, ति असिबात होर्ाि नाहीत. त्यामळेु घिे बांधनू झाल्यानंति िी 

सनयमािली येते ती सनयमािली आपर् लािर्ाि का, हा खिा प्रश्न आह.े िी निीन 

सनयमािली आलेली आह,े ती खपू सक्लष्ट आह.े त्यातील सक्लष्टता कमी होर्ाि 

काय? 

 



10-03-2022 (असधुारित प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) RR - 132 

SSG/AKN/SST प्रथम श्रीमतीकिंदीकि 15:00 

 

 

श्री.चेतन तपेु ... 

 अध्यक्ष महोदय, मी महासिकास आघाडी सिकािचे असभनंदन कितो. सन 

२००१ नंति पित एकदा सन २०२० मध्ये कायदा आर्ला गलेा. त्यामध्ये लाखो 

लोकांचा फायदा होईल ह े पासहले गेले. यापिूी मधल्या काळात िि हा कायदा 

आर्ला असता ति, आि हा प्रश्न उपसस्थत झाला नसता.  आता निीन एकासत्मक 

सिकास सनयंत्रर् सनयमािली आली आह.े त्यािेळेच्या सिकािने कायदा आर्ला 

असता ति ह ेसिा सिषयच उपसस्थत झाले नसते. हा एक सिषय झाला. 

 अध्यक्ष महोदय, दसुिा सिषय असा आह ेकी, ज्यािेळेस प्लॉट पाडले िातात 

ते बेकायदा पाडले िातात की, प्लॉसटंग कायदशेीि आह ेहा िेगळा सिषय आह.े  

नंति श्री.सशंद े...  
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श्री.चेतन तपेु... 

गुंठेिािी के्षत्रात प्लॉटींग पाडतानाचा एक अनभुि आह ेकी, त्यामध्ये १० सकंिा १५ 

फुटांच्या िस्त्यांचे सनयोिन किण्यात येते. हा िस्ता ६ मीटिही नाही. ही िस्तसुस्थती 

आह.े गुंठेिािीमधील बांधकामासाठी निीन सनयमािली लाग ूकिण्यात आली आह,े 

त्यामध्ये काही सधुािर्ा किण्यात येईल काय ? संपरु्ा िाज्यात उक्त सनयमािलीनसुाि 

काम किण्यात यािे, असे आमचे मत आह.े सन्माननीय सदस्य श्री.चंद्रकांत (दादा) 

पाटील यांनी परु्े शहिासाठी हा प्रश्न उपसस्थत केला आह.े तथेील लोकांनी निीन 

अिा सादि केले नाहीत. औिंगाबाद महानगिपासलकेत अत्यंत सुंदि काम सरुु आह.े 

ज्या सनयमािलीने औिंगाबाद महानगिपासलका काम किते त्यानसुाि परु् े

महानगिपासलका काम का करु शकत नाही,  िार्ीिपिूाक सक्लष्टता िाढिनू लोकांना 

िेठीस धिण्याचे काम किण्यात येत आह ेकाय, यासंदभाात शासन कोर्ती कायािाही 

किर्ाि आह े? औिंगाबाद येथे उभािण्यात येर्ाऱया इमाितींसाठी भसिष्यात होर्ािी 

िस्ता रंुदी सिचािात घेऊन आखर्ी किण्यात येते ि त्यांचे अिा स्िीकािले िातात. 

पिंत ु याप्रमार्े परु्े महानगिपासलकेत कायािाही किण्यात येत नाही. परु् े

महानगिपासलकेच्या के्षत्रात हद्दिाढीमळेु अनेक ग्राम पंचायती असलेल्या गािांचा 

समािेश किण्यात आला आह.े त्यांचे डीपी तयाि किण्यात आले नव्हते ि आिपीचा 

प्रश्नच उद्भित नाही. महानगिपासलकेमध्ये गािांचा समािेश झाल्यानंति डी.पी.तयाि 

किण्याची कायािाही सरुु आह.े अशा परिसस्थतीत गाि नकाशातील िस्त्यांना 

एकासत्मक सिकास सनयमािली लािली ति त्यांची गुंठेिािी कशी होईल ? यामध्ये 

दोन प्रकाि आहते. काही लोकांनी गुंठाभि िमीन खिेदी करुन स्ित:साठी घि बांधले 

आह,े हा एक सिषय आह.े काही लोकांनी सिाास मोठ्या इमािती उभारुन त्यामधील 

सदसनका सिक्री केली आह,े हा दसुिा सिषय आह.े ज्या लोकांनी स्ित:साठी घि 

बांधले त्यांना काही सिलती ि सटू दणे्यात येईल काय ? ज्यांनी मोठ्या इमािती 

बांधनू त्यामधील सदसनका सिक्री केल्या आहते त्यांना िेगळे शलु्क आकािण्यास 

हिकत नाही. आर्खी एक अडचर् आह े की, मोठ्या इमािती बांधनू त्यातील 

सदसनका सिकासक सिक्री करुन सनघनू गलेा आह ेि त्यामध्ये िाहर्ािे सदसनकाधािक 

आता पैसे भरु शकत नाहीत. यासंदभाात कोर्ती उपाययोिना किर्ाि आह े? 
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 श्री.प्रािक्त तनपिेु : अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य यांनी अनेक प्रश्न 

उपसस्थत केले आहते. शासनाने यडुीसीपीआिमधील तितदुी सिचािपिूाक केल्या 

आहते. िो व्यक्ती अिा सादि किील त्याला उक्त तितदुी लक्षात घेऊन न्याय द्यािा 

लागर्ाि आह.े सन्माननीय सदस्य यांनी सांसगतले आह ेकी, डीसीपीआिमध्ये खपू 

सक्लष्टता आह.े यासंदभाातील मदु्द ेत्यांनी सदले ति त्याबाबत एक बैठक घेण्यात येईल. 

परु्े महानगिपासलकेत काही ग्रामपंचातय असलेल्या गािांचा समािशे झाल्याच े

सन्माननीय सदस्य यांनी सांगनू प्रश्न उपसस्थत केले आहते, त्यासंदभाात एक बैठक 

घेण्यात येईल.   

यानंति श्री.तेलंग... 
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 श्री.योगेश सागि : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय फाि टेसक्नकल उत्ति दते 

आहते. सन्माननीय सदस्य श्री.चंद्रकांत पाटील यांनी सिचािलेला प्रश्न असतशय स्पष्ट 

आह.े शहिाच्या सिकासबिोबि शहिालगत असलेल्या सिभागांचा सिकास होतो. पिंत ु

ते सिभाग महानगिपासलकेच्या हद्दीमध्ये नसतात. त्यामळेु अशा प्रकािचे प्रश्न सनमाार् 

होतात.  

 अध्यक्ष महोदय, िेव्हा सदि सिभागाचा समािेश महानगिपासलकेच्या 

हद्दीमध्ये केला िातो, तवे्हा त्या सिभागामध्ये अनसधकृत केलेले बांधकाम सनयसमत 

किण्याबाबतचे ह ेधोिर् आह.े  

 अध्यक्ष महोदय, यामध्ये दोन सिषय आहते. आपर् ९ मीटि िस्त्याची सक्ती 

केली आह.े त्यामळेु आपर् अनु् ेय  िाढीि चटईके्षत्रासह टीडीआि  दरे्ाि आहात. 

महानगिपासलकेच्या कायाके्षत्रामध्ये येण्यापिूी एखाद्याने बांधकाम केले असेल आसर् 

आि शासन त्यांना ९ मीटिची अट घालीत असाल ति ते बांधकाम सनयसमत किता 

येत नाही. त्याबाबत आपर् १.१ एफएसआय दरे्ाि असे सांसगतले आह.े पिंत ु अनेक 

बांधकामे १.१ एफएसआयच्या पढेु गेलेले आहते. असग्नशमन दलाच्या सकंिा 

महानगिपासलकेच्या सनयमानसुाि अशी बांधकामे सनयसमत किता येर्ाि नाहीत. 

त्यामळेु सद्य:सस्थतीमध्ये िेसे आह े तसे सकंिा कोर्तीही अट न घालता सदि 

बांधकामे सनयसमत किण्यात यािी. असे किाियाचे असेल ति आपर् सदि ९ मीटिची 

अट मागे घ्यािी लागेल. सदि सठकार्ी िेव्हा पनुसिाकास होईल, तेव्हा शासनास काय 

अटी लािाियाच्या आहते त्या आपर् लाि ूशकता. पिंत ुआता ९ मीटिची अट माग े

घेण्यात यािी, अशी मी सिनंती कितो. िेथे िसा िस्ता आह े आसर् तो गुंठेिािी 

कायद्यामध्ये बसल असेल ति ते बांधकामे आपर् सनयसमत किर्ाि आहात काय? 

 अध्यक्ष महोदय, माझा दसुिा प्रश्न असा आह े की, प्रशमन शलु्काबाबत 

शासनाने उदािता दाखसिण्याची गिि आह.े िेव्हा आपर् सदि बांधकामे सनयसमत 

किर्ाि आहात तेव्हाचा बािािमलू्य न मोिता ज्यािेळी त्यांनी बांधकाम केले आह,े 

तेव्हाच्या बािािमलू्याच्या १० टक्के शलु्क आकािले ति सिकािला उत्पन्न समळेल 
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श्री.योगेश सागि....... 

 आसर् लोकांची बांधकामे दखेील सनयसमत होतील तसेच लोकांना त्यांच्या घिांची 

शाश्वती दखेील समळेल. त्यामळेु शासन याप्रमार् ेकायािाही किर्ाि आह ेकाय? 

 श्री.प्रािक्त तनपिेु : अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्यांनी दोन प्रश्न 

सिचािलेले आहते. महानगिपासलकेच्या कायाके्षत्रामध्ये ज्या निीन गािांचा समािशे 

किण्यात आलेला आह,े त्याबद्दल मी बैठक घेण्यात येईल, असे सन्माननीय सदस्य 

श्री.चेतन तपेु यांनी सिचािलेल्या प्रश्नाला उत्ति दतेाना सांसगतले आह.े उक्त बैठकीमध्ये 

याबाबत सिचािसिसनमय किण्यात येर्ाि आह.े  

 अध्यक्ष महोदय, ९ मीटिच्या अटीबाबत मी िािंिाि सांसगतले आह े की, 

यसुनफाईड डीसीपीआि हा खपू सिचािपिूाक तयाि किण्यात आलेला आह.े या दोन्ही 

बाबींचा ताळमेळ घालनू पढेु गेले पासहिे, असे माझे मत आह.े मागील सिकािच्या 

काळामध्ये कम्पाउंडींग ऑफ स्रक्चिची एक योिना आर्ली होती. पिंत ुददुिैाने 

माननीय  उच्च न्यायालयाने ती योिना मान्य केली नाही. त्यामळेु अशा प्रकािच्या 

सिा बाबींचा सिचाि करुन आपर्ास हा सनर्ाय घरे्े आिश्यक आह.े  

 अध्यक्ष महोदय, शासन कशा प्रकािे प्रशमन शलु्क आकािीत आह,े याबाबत 

मी मघाशीच खलुासा केलेला आह.े ज्या सठकार्ी िेडीिेकनिचा दि िास्त आह,े त्या 

सठकार्ी प्लॉट घेर्ाऱया व्यक्तीची आसथाक क्षमता चांगली असते. त्यामळेु 

िेडीिेकनिच्या दिानसुाि प्रशमन शलु्क आकािण्याबाबत शासनाने सनर्ाय घेतलेला 

आह.े सदि शलु्क िास्त आकािण्याचे कािर् दखेील सांसगतलेले आह.े िेव्हा 

अनसधकृत ले-आऊट पडतो तेव्हा िस्ते, गटाि, पार्ी सकंिा अशा प्रकािच्या 

कोर्त्याही ससुिधांचा सिचाि केला िात नाही. िेव्हा सनयमानसुाि ले-आऊट पाडतो 

तेव्हा या सिा बाबी सिकासक सकंिा संबसधत मालकाकडून करुन घेतल्या िातात 

सकंिा बेटिमेंट चािेस आकािले िातात.  िस्ते, पार्ी, गटाि या तथेे िाहर्ाऱया 

लोकांच्या मलूभतू ससुिधा आहते. त्यामळेु या सिा बाबींची काळिी घेर्े आिश्यक 

आह.े शासन या सिा ससुिधा प्रशमन शलु्कामधनू किर्ाि आह.े त्यामळेु शासनाने 

िेडीिेकनि दिानसुाि प्रशमन शलु्क आकािण्याचा सनर्ाय घेतलेला आह.े  
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 श्री.ससुनल सटंगिे : अध्यक्ष महोदय, अनसधकृत बांधकामे सनयसमत 

किण्याबाबतची सनयमािली प्रथम सन २००१ मध्ये असस्तत्त्िात आली आह.े त्याचे 

कािर् असे आह े की, सन १९९७ मध्ये परु्े महानगिपासलकेमध्ये २३ गािांचा 

समािेश किण्यात आला होता. तेव्हा त्या गािांमध्ये मोठ्या प्रमार्ािि असनधकृत 

बांधकामे किण्यात आली होती. पिंत ुतेव्हाची सनयमािली सटुसटुीत होती. त्यामळेु 

सदि गािातील अनसधकृत बांधकामे सनयसमत किर्े सोयीचे झाले होत.े सन २०१७ 

मध्ये परु्े महानगिपासलकेमध्ये काही गािांचा समािेश किण्यात आला होता.  त्या 

गािांतील अनसधकृत बांधकामे सनयसमत किण्याबाबत पनु्हा सन २०२० मध्ये निीन 

सनयमािली तयाि किण्यात आली. पिंत ुया सनयमािलीमध्ये ९ मीटिची अट ठेिण्यात 

आलेली आह.े िेव्हा अनसधकृत ले-आऊट पाडण्यात आला त्याििील प्लॉटची 

नोंदर्ी दखेील किण्यात आली. पिंत ु तेव्हा त्या सठकार्च्या िस्त्यांची रंुदी १५ 

फुटांपेक्षा िास्त ठेिण्यात आली नाही.  

 यानंति श्री.कुलकर्ी.......  
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श्री. ससुनल सटंगिे.... 

परांत ुअिशधकृत ्लॉशटांग करण्यात आल ेआशण त्याांची िोंदणी झाली होती. तेिील 

रस्ते १५ फुटापेक्षा कमी होते. दसुरे असे की, तिेील लोक स्ित: ते सनयसमत करु 

शकत नव्हते. याचे कािर् असे की, आता समािशे झालेल्या ११ गािांचा डीपी तयाि 

झाला नाही. त्यामळेु तथेील असधकासधक घिे ही ॲग्रीकल्चि झोनमध्ये आहते. ती 

घिे िि िेससडेसन्शअल झोनमध्ये असतील तिच ती सनयसमत होतील, अशी अट आह.े 

तेथे घिे बांधण्यात आलेली आहते. त्यामळेु मला असे िाटते की, ही अट सशसथल 

केली पासहिे. दसुिे असे की, १५ फुटापेक्षा असधक िस्ता िाढसिला ति तेथील घिे 

िस्त्यांििच आहते. त्यामळेु तेथील लोक ते सनयसमत किीत नाहीत. तेथे अनु् ेय 

एफएसआय ठेिण्यात आला आह.े ९ मीटिकरिता कमीतकमी १.१ आसर् 

असधकासधक २.५ एफएसआय आह.े मी सांग ूइसच्ितो की, तेथील घिे यापिूीच २.५ 

एफएसआयला एक्सीड झाली आहते. त्यामळेु २.५ पेक्षा असधक झाले असेल ति 

उिारित घि पाडाियाचे काय ? अशी त्या लोकांच्या मनात सभती आह.े यामळेु तेथील 

लोक घिे सनयसमत किीत नाहीत. सतसिे असे की, परु्े महािनगिपासलकेतील िागेला 

ििळपास १७०० रुपये स्क्िेअि फूट असा दडं आह.े त्यामळेु यात सप्रसमअम 

आकािण्यात आला आह.े पिंत ुअसे न किता लमसम (एकसत्रत) स्क्िअेि फुटास दडं 

असधक फी अशी आकािर्ी केली पासहिे. त्यामळेु असधकासधक लोक सनयमात 

बसतील. असधक एफएसआयची अट शासनाला सशसथल किािी लागेल. कदासचत 

ही चािपयंत किािी लागेल. परु्े महानगिपासलकेतील झोपडपट्टी भागातील लोक 

आसथाकदृष्टया सक्षम झाल्यानंति दसुिीकडे िागा घेऊन घि बांधत असतात. ही घिे 

तीन मिली ि िोटी असतात. ही घिे सनयसमत व्हािीत, अशी त्यांची इच्िा असते.  

 अध्यक्ष महोदय, ही घिे सनयसमत न झाल्यामळेु त्यांना ३ पट दडं आकािण्यात 

आला आह.े त्यामळेु त ेलोक नािाि आहते. यासाठी शासनाला सनमयामध्ये बदल 

किािे लागतील. िेर्ेकरुन ती घिे सनयमानकूुल होतील. ह ेकेले नाही ति अनसधकृत 

घिे बांधण्याचे प्रमार् कमी होर्ाि नाही. मी मंत्री महोदयांना सिनंती कितो की, त्यांनी 

या सनयमांमध्ये सशसथलता आर्ािी. एफएसआय, िस्ते, सप्रसमयम, झोन याबाबतच्या  
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श्री. ससुनल सटंगिे.... 

अटी बदलाव्यात. िेर्ेकरुन ही घिे सनयसमत होतील. अन्यथा एकही घि सनयमानकूुल 

होर्ाि नाही. सन्माननीय सदस्य श्री. चंद्रकांत पाटील यांनी सांसगतल्याप्रमार्े १० पेक्षा 

असधक अिा प्राप्त झालेले नाहीत. 

 श्री. प्रािक्त तनपिेु : अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्यांनी परु्े येथील 

परिसस्थतीचा उल्लेख केला आह.े तत्कालीन काही गािे महानगिपासलका हद्दीत 

घेतली आहते आसर् आता निीन गािांचा समािशे केला असल्याचे त्यांनी सांसगतले. 

मी मघाशी सांसगतल्याप्रमार्े या सिषयाच्या अनषुंगाने बैठक घेण्यात येईल. ही बैठक 

माननीय उप मखु्यमंत्री याांिी त्याांच्या अध्यक्षतखेाली घ्यावी, अशी मी माननीय उप 

मखु्यमंत्रयांना सिनंती किर्ाि आह.े त्या बैठकीमध्ये पणु्यातील इतिही सिषय चचेला 

घेतले िातील.  

 श्रीमती माधिुी समसाळ : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदयांनी सांसगतले की, ९ 

मीटिची अट महानगिपासलकेपिुती मयाासदत आह.े गािामध्ये गुंठेिािीकरिता ही अट 

नाही. परु्े सिल्यातील ३४ गािांचा महानगिपासलकेमध्ये समािशे केला होता. 

सिकािने गुंठेिािी पद्धत बंद केली आह.े असे असले तिी ३४ गािांमध्ये प्लॉसटंग करुन 

बेकायदशेीि बांधकाम किर्े सरुु होते. त्यािेळेस िे िे प्लॉट सिकण्यात आले आहते 

त्यामध्ये गािठार्ाचा समािेश किण्यात आलेला आह.े गािठार्ामध्ये अनेकांनी 

गुंठेिािी पद्धतीने घिे बांधली आहते. मागील २० िषाापासनू शासन सनर्ाय न 

काढल्यामळेु अनसधकृत घिे बांधण्याचे थांबलेले नाही. आता या गािांचा समािेश 

शहिामध्ये किण्यात आला आह.े तथेे ९ मीटिची अट लाग ूहोत नाही. याचे कािर् 

तेथे प्लॉसटंग करुन घिे बांधली आहते. परु्े शहिातील सदासशि पेठ सकंिा िनु्या 

भागामध्ये ९ मीटिची अट परू्ा होत नाही. तथेे क्लस्टि डेव्हलपमेंट होत नाही. 

शासनाकडून सांगण्यात येते की, शासनाची सनयमािली योग्य आह.े मी सिचारु 

इसच्िते की, ही सनयमािली योग्य असती शासनाकडे गुंठेिािीचे प्रस्ताि सनयसमत 

किण्यासाठी दाखल झाले असते. परांत ुते दाखल झालेले नाहीत. त्यामळेु या अटी िद्द 

किर्े आिश्यक आह.े परु्े शहिात िी गािे समासिष्ट झाली आहते, त्यामध्ये मोठ्या  
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श्रीमती माधिुी समसाळ ..... 

प्रमार्ात गािठार् आहते. गािठार्ामध्ये घिे बांधलेली आहते. आता डीसी 

रुलप्रमार्े दडं आसर् त्याििील व्याि असे शलु्क आकािले िात आह.े 

यानंति श्री. चौधिी..... 
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श्रीमती माधिुी समसाळ..... 

तसेच यासंदभाात सनगाशमत करण्यात आलेल्या िासि शिणणयामध्य ेकुठलीही स्पष्टता 

िाही.  अजण दाखल केल्यािांतरच्या प्रसक्रयेबाबत अशधकाऱयाांिाच व्यवशस्ित माशहती 

िसल्यामळेु बरेचसे अजण िाििी करण्यासाठीच प्रलांशबत आहते.  सवणच सदस्याांचा हा 

प्रश्न आह ेअसल्यािे आपण यासांदभाणत एक बैठक आयोशजत करणार का ?  तसचे ९ 

समटिचा प्रश्न सोडिनू गुठेंिािीला न्याय दरे्ाि का ? 

 श्री.प्रािक्त तनपिेु : अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्यांनी प्रशमन 

शलु्काििील व्यािाचा उल्लेख केला.  पिंत ुतशी काही तितदू आह,े असे मला िाटत 

नाही.  सध्याच्या िेडी िेकनि दिािि सिकास शलु्क काढले िाते.  भखूडंाच्या के्षत्राच्या 

०.५ टक्के सिकास शलु्क ि त्याच्या ३ पट प्रशमन शलु्क असते.  त्यािि व्याि सकंिा 

दडंाची कोर्तीही तितदू नाही. 

 अध्यक्ष महोदय, दसुिा सिषय नव्याने समािेश झालेल्या गािांचा आह.े  दोन-

तीन िेळा हाच सिषय समोि आलेला आह े ि मी मघाशीच सांसगतले आह े की, 

पणु्यातील प्रश्नांच्या संदभाात बैठक आयोसित किण्यात येईल.  सदि बैठकीमध्ये 

यातनू सनसितपर्े मागा सनघेल.  तसेच महानगिपासलकेतील असधकाऱयांना काही 

सक्लष्ट बाबींच्या संदभाात मागादशान हि े असेल ति नगिसिकास खात्यामाफा त 

आिश्यक ते मागादशान केले िाईल. 

 श्री.संिय सशिसाट : अध्यक्ष महोदय, माझ्या मतदािसंघामध्ये 

महानगिपासलकेची हद्दिाढ होऊन दिेळाई-सातािा हा परिसि महापासलका हद्दीमध्ये 

आला.  दिेळाई-सातािा परिसिातील लोकांनी ग्रामपंचायत असस्तत्त्िात असताना 

ग्रामपंचायतीच्या पििानगीने बांधकामे केलेली आहते.  उदाहिर् द्यायचे झाले ति 

गुंठेिािी म्हर्िे काय ति २०x३० आकािाचे एखाद े िोटे घि असेल ति त्याला 

सनयसमत किर्े.  पिंत ुमाझ्या मतदािसंघातील ज्या भागाचा मी उल्लेख केला तेथील 

एकेक भखूडं पाच-पाच हिाि चौिस मीटिचा आह.े  त्यािि दोन-दोन चाि-चाि मिली 

इमािती आहते.  त्या भाड्याने दणे्यासाठी बांधलेल्या नसनू मालकांनी स्ित:साठी 

बांधलेल्या आहते.   
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(अध्यक्षस्थानी माननीय ताझलका सभाध्यक्ष श्री.भास्कर िाधव) 

श्री.संिय सशिसाट..... 

पिंत ुमहापासलका सांगत आह ेकी, दिेळाई-सातािा हा भाग महापासलका हद्दीमध्ये 

आल्यामळेु आम्ही या बांधकामांना अनसधकृत ठिसित आहोत.  असे सांगनू या 

िसहिाशांकडून गुठेंिािी करुन घेतली िात आह.े  आिच्या िेडी िेकनि दिाप्रमार् े

अव्िाच्या सव्िा शलु्काची आकािर्ी केली िात आह.े  माझ्याकडे काही नोसटसा 

ति अशा आहते की त्यामध्ये २५ लाख रुपये, २० लाख रुपये भिण्याबाबत सांसगतले 

आह.े  २५ िषांपिूी या िागा ५० रुपये चौिस फूट दिाने खिेदी केलेल्या आहते.  पिंत ु

आता त्यांना आिच्या िेडी िेकनि दिाप्रमार्े िीस-िीस पंचिीस-पंचिीस लाख रुपये 

शलु्क आकािले िात असेल ति मला िाटते ह ेकोर्ीही भरु शकत नाही.  त्यातनू 

काही दकुानांना ससल किण्याचे दखेील प्रकाि घडले आहते. 

 अध्यक्ष महोदय, आमची महानगिपासलका चांगली काम किीत असल्याची 

स्ततुी या सठकार्ी एका सन्माननीय सदस्यांनी केली. पिंत ुदसुऱया बािलूा हा भाग 

महापासलका हद्दीमध्ये समासिष्ट करुन सात िषे उलटून दखेील तथेे महापासलकेने एक 

रुपयाही खचा केलेला नाही.  त्याउलट समुािे ३४ कोटी रुपयांची िसलुी या 

कालािधीत केली आह.े  त्यामळेु मंत्री महोदयांना सिनंती आह ेकी, िी घिे पिूी 

ग्रामपंचायत हद्दीमध्ये होती, िे ग्रामपंचायतीचा कि भित होते, ज्यांची ७/१२ िि नाि े

आहते... त्यामध्ये मंत्री महोदयांच्या घिाचा दखेील समािेश आह.े  त्यांच्या घिाला 

दखेील अनसधकृत ठिसिले गेले आह.े  त्यांना दखेील गुंठेिािीसाठीचे शलु्क भिाि े

लागर्ाि आह.े  त्यामळेु माझा प्रश्न आह ेकी, या भागातील घिांना अत्यंत कमी शलु्क 

आकारुन सनयसमत केले िाईल का ? 

 श्री.प्रािक्त तनपिेु : अध्यक्ष महोदय, मी मघाशी दखेील सांसगतले की 

ग्रामपंचायतीमधनू महानगिपासलकेमध्ये समासिष्ट झालेल्या के्षत्राबाबत सन्माननीय 

सदस्य श्री.ससुनल सटंगिे आसर् सन्माननीय सदस्य श्री.चेतन तपेु यांनी दखेील त्यांची 

भसूमका मांडली.  मी त्याच िेळी सांसगतले आह ेकी, यासंदभाात बैठक आयोसित 

किण्यात येईल.  बैठकीत या सिषयाबाबत ससिस्ति चचाा किण्यात येईल. 

यानंति श्री.धमुाळे..... 
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 श्री. सििय दशेमखु : अध्यक्ष महोदय, ज्याप्रमार्े मंत्री महोदयांनी परु् े

सिल्यातील गुंठेिािीच्या बाबतीत बैठक आयोसित किण्याचे कबलू केले आह े

त्याप्रमार्े माझ्या सोलापिू सिल्यातही गुंठेिािीच्या अनषुंगाने अनेक प्रश्न आहते.  तथेे 

िसमनीची मोिर्ी झाल्यासशिाय गुठेंिािीला पििानगी समळत नाही.  बांधकामाची 

पििानगी समळत नाही.  अशा अनेक गोष्टी आहते की, मोिर्ी फी िास्त असल्यामळेु  

सकंिा िाचक अटी असल्यामळेु लोकांचे अिा दखेील कमी येतात.  त्यामळेु सोलापिू 

सिल्यातील गुठेंिािीच्या प्रश्नासंबंधी मंत्री महोदयांनी तातडीने बैठक लािािी अशी 

मी सिनंती कितो.  मंत्री महोदय अशी बैठक लािर्ाि आहते काय,  अशी मी त्यांना 

सिचािर्ा कितो. 

श्री. प्रािक्त तनपिेु : अध्यक्ष महोदय, आपर् यासंबंधी ज्या ज्या अटी लािल्या 

आहते, त्यामध्ये नकाशे, मालकी हक्कांची कागदपते्र असािीत ही त्याबाबतची 

प्रसक्रया व्यिसस्थतपर्े पाळली िािी यासाठी आहते.  त्यामळेु या अटी काही िाचक 

नाहीत.  प्रश्न फक्त परु्े सिल्यातील ग्रामपंचायतीसंबंधी आह ेतो मला िेन्यअून सिषय 

िाटतो.  त्या अटी िाचक नाही ति आिश्यकच आहते असे मला िाटते.  कािर् मळू 

मालक कोर् आह,े त्याचे िेखांकन कसे आह ेह ेससुनयोसित सिकास किण्याच्या दृष्टीने 

आिश्यक आह.े 

श्री. सनुील शेळके : अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य श्री. चंद्रकांत दादा पाटील 

यांनी अत्यंत महत्त्िाच्या सिषयाला हात घातला आह.े  खिं म्हर्िे शहिालगत 

गुंठेिािी होत असताना त्यांना मलूभतू ससुिधा समळाल्या पासहिेत. ९ समटि सकंिा ६ 

समटि याबाबत आपर् साधक बाधक चचाा केली.  त्यािि एकासत्मक सिकास सनयंत्रर्  

सनयमािलीच्या अधीन िाहून िे सनयम तयाि होर्े आिश्यक आह ेते होतील.  पिंत ु

परु्े शहिाच्या लगत िो ग्रामीर् भाग आह ेत्या ग्रामीर् भागामध्ये अनेक सठकार्ी 

गुंठेिािी होत आह.े  ही गुंठेिािी सनिासी झोनमध्ये नाही ति शेती असलेल्या 

ग्रीनझोनमध्ये होत आह.े  अशी गुंठेिािी होत असताना त्या सठकार्ी कोर्त्याही 
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श्री. सनुील शेळके... 

प्रकािे िस्ते, पार्ी आसर् िीिेची ससुिधा केली िात नाही.  लोक आपापल्या 

एैपतीप्रमार्े १ ते २ गुंठा िमीन  आपापल्या कुटंुबासाठी घेत असतात.  अशी खिेदी 

किीत असताना ११ गुंठे िसमनीची खिेदी किायची आसर् कुटंुबात १-१, २-२ गुंठे 

िमीन िाटून घ्यायची अशी पध्दत आह.े  त्यािि िाज्य शासनाने काही सनबंध घातले.  

त्यानंति डीडीआि यांनी दखेील काही अटी ि शती टाकल्या.  त्या अटी ि शतीचं्या 

अधीन िाहून डी.ए.पी.ए.च्या माध्यमातनू खिेदीखते सरुू आहते.  मंत्री महोदयांना प्रश्न 

आह ेकी, ज्या सठकार्ी ग्रीनझोन आह ेतेथील गुंठेिािी आपर् थांबसिर्ाि आहात 

काय, सकंिा त्यांचे असतक्रमर् सनयमानकूुल करुन त्यांना मलूभतू ससुिधा दरे्ाि 

आहात काय ? 

श्री. प्रािक्त तनपिेु : अध्यक्ष महोदय, मळूातच ज्या सठकार्ी अनसधकृत 

बांधकामे आहते ती असधकृत किण्यासंबंधीचा हा सिषय आह.े  मघाशी अनेक 

सन्माननीय सदस्यांनी िािंिाि प्रशमन शलु्कासंबंधी मदु्दा उपसस्थत केला होता.  त्यांना 

मी सांग ू इसच्ितो की, ह ेप्रशमन शलु्क त्या लोकांना ससुिधा दणे्याकरिता िापिले 

िार्ाि आह.े  त्यामळेु असा प्रश्न येत नाही. 

श्री. सभमिाि तापकीि : अध्यक्ष महोदय, अनसधकृत बांधकामे सनयसमत किण्यासाठी 

गुंठेिािी कायदा अमंलात आला आह.े  खिं ति १९९७ साली परु्े महानगिपासलकेत 

२३ गािे समासिष्ट किण्यात आली.  ती गािे परु्े महापासलकेत समासिष्ट केल्यानंति 

२००१ साली तेथे गुंठेिािी कायदा सनयसमत किण्यात आला.  हा कायदा सनयसमत 

केल्यानंति त्या महापासलकेतील सहआयकु्त, असतरिक्त आयकु्त यांनी प्रत्यक्ष ज्या 

सठकार्ी अनसधकृत बांधकामे झाली त्या िागेिि िायचे आसर् तेथे ज्यांची 

अनसधकृत बांधकामे झाली त्यांच्या बैठका घेत होते.  त्या बैठकांनंति ते गुंठेिािीच्या 

कायद्यानसुाि ही बांधकामे सनयसमत होती, असे त ेसांगायचे.  त्यामळेु त्यािेळी परु्े  
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श्री. सभमिाि तापकीि... 

महापासलकेच्या हद्दीमध्ये अशी हिािो बांधकामे सनयसमत किण्यात आली आहते.  

अध्यक्ष महोदय, आि अशी परिसस्थती आह ेकी, परु्े महानगिपासलकेमध्ये 

आर्खी ३४ गािे आली आहते.  आता ही ३४ गािे आल्यानंति खिे म्हर्िे ज्यांच े

घि सनयसमत किायचे आह ेते घि गुंठेिािीमधील नसल्यामळेु त्यांच्या घिाची नोंदर्ी 

होत नाही.  ती िमीन सकंिा घि सिकता येत नाही.  िी व्यक्ती तेथे िहाियास आली 

आह ेतो सधु्दा तेथे सभतीच्या िाताििर्ात िाहतो.  ही सिा बांधकामे अनसधकृत आहते 

आसर् ही अनसधकृत बांधकामे सनयसमत किण्यासाठी आपर् हा गुंठेिािी कायदा 

सनमाार् केला आह.े  त्यामळेु आपर् िो सन २००१ मध्ये कायदा सनमाार् केला आह े

त्या कायद्यामध्येच या प्रकिर्ांचे सनयसमतीकिर् किण्याचा प्रयत्न केला ति बिे होईल.   

यानंति श्रीमती कोळसगिे..  
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श्री. सभमिाि तापकीि.... 

सन २०२० मध्ये गुांठेवारी कायदा शवकशसत केलेला आह.े पिंत ुहा कायदा सिकससत 

किीत असताना आपर् ज्या अटी ि शती घातलेल्या आहते त्या बसघतल्या ति ८ 

मीटि सकंिा ९ मीटि अशा िस्त्याची िागेिि पाहर्ी केली ति खिे म्हर्िे सतथे 

िाहर्ाऱया गोिगरिबांना िाण्यासाठी ५ फुटाचे िस्ते नाहीत. अशा िेळेस ती गुंठेिािीची 

घिे सनयसमत झाली पासहिे. त्यामळेु आपर् कायद्यामध्ये सशसथलता आर्नू सन 

२००१ च्या सनयमानसुाि किण्याचा प्रयत्न केला ति बहुतांश गुंठेिािी सनयसमत होईल. 

माझा दसुिा प्रश्न असा आह े की, हा गुंठेिािी कायदा आल्यानंति आिपयंत परु् े

महानगिपासलकेकडून आपल्याला सकती प्रस्ताि प्राप्त झाले आहते ? 

श्री. प्रािक्त तनपिेु : अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्यांनी पणु्यासिषयी आसर् 

निीन समासिष्ट गािांसिषयी मासहती सांसगतली आह.े मी त्यांना सांग ूइसच्ितो की, 

सन २००१ आसर् सन २०२० च्या कायद्यामध्ये काहीच बदल नाही. आपर् फक्त 

तािीख बदलेली आह.े त्या त्या िेळेचे डीसीपीआि रुल असतील ति आता यसुनफाईड 

डीसीपीआि रुल आलेले आहते. त्यामळेु आताच ेरुल लाग ूहोतात. मी यापिूी दखेील 

सांसगतले आह ेकी, आपल् याला दोन्ही कायद्याचे बॅलेन्स ठेिनू ह ेकिािे लागर्ाि 

आह.े खपू सनयोिन करुन ि शहिाचा सिचाि करुन डीसीपीआि रुल आपर् आर्लेले 

आहते. निीन ग्रामपंचायती समासिष्ट झालेल्या गािांचा एक प्रश्न उपसस्थत किण्यात 

आला ति याबाबत मी आधीच सांसगतलेले आह ेकी, या संदभाात बैठक आयोसित 

किण्यात येईल.  

-------- 
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पृ.शी.: परु्े सिल्यातील तळेगाि दाभाडे नगि परिषद हद्दीत गौर्  

   खसनिाचे होत असलेले बेकायदा उत्खनन ि सिक्री.  

मु.शी. : परु्े सिल्यातील तळेगाि दाभाडे नगि परिषद हद्दीत गौर् 

 खसनिाचे होत असलेले बेकायदा उत्खनन ि सिक्री या  

 संबंधी श्री. ससुनल शेळके, सि.स.स. यांनी सदलेली लक्षिधेी  

  सचूना 

श्री. ससुनल शेळके(मािळ) : अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या अनमुतीने सनयम 

१०५ अन्िये पढुील तातडीच्या ि सािािसनक महत्त्िाच्या बाबीकडे सन्माननीय 

नगिसिकास मंत्रयांचे लक्ष िेध ूइसच्ितो आसर् त्याबाबत त्यांनी सनिेदन किािे, अशी 

सिनंती कितो. 

 “परु्े सिल्हयातील तळेगाि दाभाडे नगिपरिषद हद्दीमधील तळयातील माती, 

मरुुम गौर् खसनिाचे बेकायदा खोदकाम किण्यात आले असल्याचे सनदशानास येर्े, 

तसेच नगिपरिषद प्रशासनाने सदि तळयातील गौर् खसनिांची पिस्पि सिक्री करुन 

शासनास स्िासमत्ि धन (िॉयल्टी) िमा न केल्यामळेु शासन महसलुाचे नकुसान 

केल्याप्रकिर्ी मा.तहससलदाि यांनी, तळेगांि दाभाडे नगिपरिषदसे रुपये ७९ कोटी 

६४ लाख ९४ हिाि ६०० इतक्या िकमेचा दडं ठोठािला असल्याचे सदनांक ८ िलैु, 

२०२० िोिी िा त्यासमुािास सनदशानास येर्े, सदि गैिव्यिहाि ि आसथाक 

घोटाळयाप्रकिर्ी सीआयडीमाफा त चौकशी करुन संबंसधत पदासधकािी, असधकािी ि 

संबंसधत ठेकेदािासिरुध्द फौिदािी गनु्हा नोंदसिण्यात यािा अशी आग्रही मागर्ी 

मा.लोकप्रसतसनधींनी मा.सिल्हासधकािी,परु्े यांचेकडे किण्यात येर्े, त्यानसुाि 

मा.सिल्हासधकािी यांनी, याप्रकिर्ी केलेल्या चौकशीत दोषािोप सनसित करुन 

प्रथमदशानी दोषी ठित असलेल्या नगिपरिषद पदासधकाऱयांबाबत अपात्रता ि 

मखु्यासधकािी ि कमाचािी यांचेसिरुध्द सशस्तभंगाची काििाई किण्याबाबतचा 

अहिाल मा.सिभागीय आयकु्त,परु्े यांना सादि करुन सदि प्रकिर्ी शासनाकडे 

पाठसिण्यात येर्,े तथासप, मागील ६ मसहन्यापासनू ही बाब शासनाकडे कोर्तीही  
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श्री. ससुनल शेळके.... 

कायािाही न होता प्रलंसबत असल्याचे आढळून येर्े, परिर्ामी या प्रकिर्ी सिा 

संबंसधतांसिरुध्द अपात्रता ि सशस्तभंगाची काििाई किण्याची होत असलेली मागर्ी, 

तथासप, काििाई होत नसल्यामळेु तथेील िनतेमध्ये सनमाार् झालेले नैिाश्याचे 

िाताििर्, प्रकिर्ी शासनाने केलेली कायािाही ि उपाययोिना.” 

श्री.प्रािक्त तनपिेु ( नगि सिकास िाज्यमंत्री) : अध्यक्ष महोदय, लक्षिेधी सचूने 

संबंधीच्या सनिेदनाच्या प्रती सन्माननीय सदस्यांना अधीच सितरित केल्या 

असल्यामळेु मी ते सनिेदन सभागहृाच्या पटलािि ठेितो. 

ताझलका सभाध्यक्ष (श्री. भास्कर िाधव) : सनिेदन सभागहृाच्या पटलािि 

ठेिण्यात आले आह.े 

(पे्रस : येथे सोबतचे सनिेदन िापािे.) 

------ 
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श्री. ससुनल शेळके : अध्यक्ष महोदय, माझ्या मािळ सिधानसभा 

मतदािसंघामध्ये तळेगाि दाभाडे नगिपरिषदचे्या हद्दीमध्ये ििळपास ६५ एकि 

िागेिि ऐसतहाससक तलाि आह.े या तलािामध्ये काही सदिसांपिूी बेकायदशेीिपर् े

उत्खनन सरुु होते. तसेच मोठ्या प्रमार्ात मरुुम मातीची बेकायदशेीि सिक्री सरुु होती. 

त्या संदभाात माननीय सिल्हासधकाऱयांकडे सदनांक १३ माचा, २०२० िोिी मी तक्राि 

दाखल केली होती. त्या तक्रािीच्या अनषुंगाने त्यांनी उप सिभागीय असधकािी, 

कायाकािी असभयंता, िलसंधािर् आसर् मािळ तहससलदाि अशी सत्रसदस्यीय 

ससमती गठीत केली आसर् या ससमतीने संपरू्ा तलािाची पाहर्ी करुन अहिाल तयाि 

किण्याचे काम केले. या ससमतीने  ििळपास ७०० पानाचा अहिाल तयाि केला. 

यामध्ये उप सिभागीय असधकाऱयांनी त्यांच्या अहिालामध्ये असे म्हटले की, सदि 

तलािाचे उत्खनन किीत असताना नगिपरिषदमेधील सन्माननीय सदस्यांनी ि 

असधकाऱयांनी नगि परिषदमेध्ये स्थायी ससमतीचा ठिाि घेतला. पिंत ुसदि कामाची 

तांसत्रक मान्यता न घेता नगिपरिषदचे्या किातील िकमेची ििळपास ७ कोटी ४० 

लक्ष रुपयांची सबले ठेकेदािाला अदा किण्यात आली. कायाकािी असभयंता, 

िलसंधािर्, परु्े यांनी त्या अहिालामध्ये असे म्हटले आह े की, सदि तलािाचे 

उत्खनन किीत असताना तलािाच्या बंधाऱयाचे खोलीपेक्षा िास्त खोलीचे उत्खनन 

केल्यामळेु या तलािामध्ये पार्ी साठा किण्यापिूी बंधाऱयाचे मिबतुीकिर् किर्े 

आिश्यक आह.े िोपयंत मिबतुीकिर् केले िात नाही तोपयंत बंधाऱयामध्ये 

कोर्त्याही पाण्याचा साठा करु नये. मािळ तहससल महसलू सिभागाचा अहिाल 

असा आह ेकी, ...(अडथळा)....अध्यक्ष महोदय, मी दीड िषाापासनू या सिषयाचा 

पाठपिुािा किीत आह ेत्यामळेु मी प्रश्न समिनू सांगत आह ेकािर् मला याचे उत्ति 

अपेसक्षत आह.े  

अध्यक्ष महोदय, सदि तलािाचे उत्खनन किताना कोर्त्याही प्रकािची 

उत्खनन पििानगी न घतेा ििळपास २ लाख ३७६ ब्रासची  िॉयल्टी ि दडं असा 

एकूर् ८० कोटी रूपये हा दडं नगिपरिषदलेा ठोठािलेला आह.े यामध्ये नगिाध्यक्ष, 

सन्माननीय सदस्य, असधकािी, ठेकेदाि आसर् दिेिाई संस्था यांच्या संगर्मताने ह े

सिा उत्खनन झालेले आह.े या सिा प्रकिर्ाचा मी गेल्या दीड िषाापासनू सातत्याने  
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श्री. ससुनल शेळके.... 

पाठपिुािा किीत आह.े तिी दखेील सिभागीय आयकु्तांनी डीएमए कायाालयाकडेसिा 

मासहती पाठिली. ही सिा मासहती घेत असताना िबाबदािी सनसित करुन द्या अस े

सांसगतल्यास िबाबदािी सनसित करुन सदली. माझा स्पेसससफक प्रश्न एिढाच आह ेकी, 

या सिा प्रकिर्ाची चौकशी किीत असताना संबंधीत असधकािी ि संबंधीत सदस्य 

ठेकेदाि, दिेिाई संस्था यांच्यािि दोषपत्र  सादि केल्यानंति सदु्धा अद्याप या सिषयािि 

कोर्ताही सनर्ाय घेतला िात नाही.  

      यानंति श्रीमती किंदीकि.... 
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श्री. सनुील शेळके .... 

मी मंत्री महोदयांना सिचारु इसच्ितो की, ही प्रकिर्े सकती सदिसात सनकाली काढर्ाि 

तसेच नगिपासलकेमध्ये िनतेने कि रुपी पैसा भिलेला आह.े तो शासनाचा सनधी आह.े 

हा गेलेला सनधी संबंसधत व्यक्तींकडून िसलू किर्ाि काय ? 

 श्री.प्रािक्त तनपिेु : अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्यांनी त्यांच्या 

मतदािसंघातील तळेगाि दाभाडे नगिपरिषदते एका तलािामध्ये गाळ माती 

काढण्याचा सिषय येथे मांडलेला आह.े सन २०१७ च्या दिम्यान झालेला हा सिषय 

असेल. त्या िेळी गाळ काढण्याचा उद्दशे चांगला असला, लोकांच्या सहतासाठी 

असला तिी दखेील एकंदरित ज्या प्रकािे ही प्रसक्रया िाबिण्यात आलेली आह ेत े

बघता सनसितपर्े यामध्ये प्रोसीिि फॉलो केलेली सदसत नाही. नगिपरिषदचेा ठिाि 

न घेता ८९ लाख रुपये इ. खचा होर्ाि असतील म्हर्िे .... 

 ताझलका सभाध्यक्ष ( श्री. भास्कर िाधव ) : ८९ लाख रुपये की कोटी ? 

 श्री. प्रािक्त तनपिेु : अध्यक्ष महोदय, ही िक्कम ८९ लाख रुपये आह.े ठिाि 

केल्यासशिाय एक रुपयाही खचा किता येत नाही.  

 ताझलका सभाध्यक्ष : सन्माननीय सदस्यांनी ८९ कोटी रुपयांचा उल्लेख 

केला होता.  

 श्री.प्रािक्त तनपिेु : अध्यक्ष महोदय,  तो सिषय िेगळा  आह.े ते दखेील मी 

पढेु सांगर्ाि आह.े ही िक्कम ८० लाख रुपये आह.े लोक सहभागातनू गाळ 

काढायचा होता. त्यासाठी सडझेल नगिपासलकेकडून पिुिले िार्ाि होते. मात्र 

नगिपासलकेने सडझलेला पैसे दणे्याबाबत कोर्ताही ठिाि केला नाही. कोर्ाला पैस े

सदले, सकती सदले याची नोंद ठेिल्याचे सदसत नाही. यामध्ये प्रोसीििल लॅप्स आह.े 

या संबंधी नंति दखेील कायोत्ति मंििुी घेण्यात आली नाही, असे  प्रथमदशानी सदसनू 

येत आह.े नगिपासलकेमध्ये ठिाि न किता बिेचसे सिषय केलेले आहते. यामध्य े

सिल्हासधकाऱयांनी सिभागीय आयकु्तांच्या माफा त डीएमए यांना अहिाल सादि 
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श्री.प्रािक्त तनपिेु..... 

 केलेला आह.े या अहिालानसुाि, नगिाध्यक्ष ि काही नगिसेिक यांना कलम ५५ ि 

कलम ४२ नसुाि पढुील सनुािर्ीची तािीख सदलेली आह.े तसेच शो कॉि नोटीसही 

सदली आह.े ३०तािखलेा पदासधकाऱयांची सनुािर्ी घेतली िार्ाि आह.े  

 अध्यक्ष महोदय,  सन्माननीय सदस्यांच्या भािना मी समि ू शकतो. त्यांचे 

म्हर्र्े आह े की, यास बिेच सदिस झाले  आहते. कालमयाादमेध्ये ह े संपिर् े

आिश्यक होते. या सनुािण्या घेण्याकरिता आता आर्खी िेळ िार्ाि नाही. 

तातडीने या बाबत एखादी पढुील तािीख द्यािी लागली, ति ती दऊेन सिांना न्याय 

दऊे. सिांची बाि ूसनुािर्ीमध्ये ऐकली िाते. या करिता सनसित अशी कालमयाादा 

आता सांगता येर्ाि नाही. आम्ही प्राधान्याने तािीख घेऊन मसहन्यात सनुािर्ी 

संपिण्याचा प्रयत्न करु. असधकाऱयांच्या बाबतीतही सांग ू इसच्ितो. िे दोषी 

असधकािी आहते, ज्यांच्यािि ठपका ठेिलेला सदसत आह,े त्यांच्या सिरुध्द महािाष्र 

नागिी सेिा सनयम, १९७९च्या सनयम ८ अंतगात सिभागीय चौकशी किण्याचे ठििले 

आह.े त्यांच्यािि लिकिच दोषािोप पत्र बिािण्यात येईल.  

 अध्यक्ष महोदय,  दिेिाई संस्थेचा या सठकार्ी उल्लेख केला गेला. त्याबाबत 

काही नसेल ति सिल्हासधकाऱयांच्या माफा त चौकशी करु सकंिा आधीच चौकशीमध्ये 

ते दोषी ठिले असतील ति त्यांच्यासिरुध्द दखेील योग्य ती कडक काििाई किण्यात 

येईल.  

 श्री.सनुील शेळके : अध्यक्ष महोदय, नगिपासलकेच्या नफा फंडातील 

ििळपास ७ कोटी ४० लाख रुपयांचे सबल अदा संबसधत ठेकेदािाला केले 

आह.ेतांसत्रक मान्यता नाही, ठिाि नाही. अशा परिसस्थती ििळपास ७ कोटी ४० 

लाख रुपयांचे सबल ठेकेदािाला सदले. िाज्य शासनाच्या  महसलू सिभागाने  ७९ कोटी 

रुपये दडं ठोठािला.  

        यानंति श्रीमती सगिप... 
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श्री.सनुील शेळके .... 

७ कोटी ४० लक्ष रुपयांची नगिपासलकेची ... ही सिा िसलुी तमु्ही संबंसधत ठेकेदाि 

सकंिा असधकाऱयांकडून किर्ाि काय? सदस्य म्हर्नू मला येथे ििळपास ४ लाख 

िनतेने पाठसिले आह.े मी दीड िषे या प्रकिर्ाचा पाठपिुािा किीत आह.े अिनू 

सकती सदिस सकंिा सकती मसहने सकंिा सकती िष ेयाचा पाठपिुािा किायचा, ह ेतमु्ही 

मला सांगािे. आपर् मला सदिस ठििनू द्यािा. 

 श्री.प्रािक्त तनपिेु : अध्यक्ष महोदय, मी मघाशी सांसगतल्याप्रमार्े सन्माननीय 

सदस्यांच्या भािना खपू तीव्र सदसत आहते. नगिपरिषदचे्या मोठ्या सनधीची 

अफिातफि झाल्याची त्यांची भािना आह.े पदासधकाऱयांसिरुध्द कलम ५५ ि ४२ 

अन्िये सनुािर्ी सरुु आह.े मी त्यांना मघाशी दखेील सांसगतले की, एका मसहन्यामध्ये 

ही सनुािर्ी संपसिण्याचा आमचा प्रयत्न िाहील. शेिटी ही अधान्यासयक प्रसक्रया 

आह.े त्याला एखाद्याने पढुची तािीख... िसकलाचे काय आग्युामेंट होतात ते कधी 

कधी सांगता येत नाही. पिंत,ु एका मसहन्यामध्ये सनुािर्ी संपिनू सनकाल दणे्याचा 

आमचा प्रयत्न िाहील. महसलू सिभागाने िो काही ७९ कोटीचा दडं ठोठािलेला 

आह,े माझ्या मासहतीप्रमार्े त्यामध्ये नगिपासलकेने उप सिभागीय असधकाऱयांकडे 

अपील केलेले आह.े िे काही योग्य आह ेते तपासनू सनसितपर्े .... कािर् मरुुमांच े

दखेील उत्खनन झालेले आह ेअसा तलाठ्यांचा अहिाल आह.े   

  अध्यक्ष महोदय, गाळ ि िनस्पती िगैिे काढर्े अपेसक्षत होते. पिंत,ु मरुुम 

दखेील काढला गेलेला आह,े असे तलाठ्यांचे सनिीक्षर् सदसत आह.े महसलू 

सिभागाच्या अंतगात ही काििाई आह.े ती उप सिभागीय असधकाऱयांच्या स्तिािि सरुु 

आह.े यामध्ये सिा दोष ससध्द झाले ति सनसितपर्े नगिपासलकेचे झालेले िे नकुसान 

आह ेते दखेील... कािर् शेिटी लोकांचा पैसा आह.े नगिपासलका फंडातनू ही काम े

झाली असे सन्माननीय सदस्यांच ेम्हर्र्े आह ेआसर् िि का सिा दोषािोप ससध्द झाले 

ति, त्या प्रमार्े उसचत काििाई किण्यात येईल. 

 श्री.सधुीि मनुगंटीिाि : अध्यक्ष महोदय, ही लक्षिेधी सचूना ििी एका सिसशष्ट 

सिषयाच्या, एका प्रसंगाच्या संदभाात असली तिी, सिादिू हाच अनभुि आह.े त्यामळेु  
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श्री.सधुीि मनुगंटीिाि .... 

माझे दोन स्पेसससफक प्रश्न आहते. िेव्हा अशा पध्दतीने एखादा गनु्हा उघडकीस येतो 

तेव्हा काही लोक मॅच सफसक्संग कितात. सनर्ाय द्यायला ६ मसहने, िषा, दोन िषा आसर् 

कधी कधी असतशय िास्त कालािधी लाितात. सिकाि कायद्यामध्ये काही बदल 

करुन स्पेसससफक ६० सदिसांत, ९० सदिसांत हा सनर्ाय लािर्े बंधनकािक किर्ाि 

आह ेकाय? कािर् ज्या सठकार्ी चोऱया होतात अशा सठकार्ी माझा-तझुा, आपला-

तपुला, आिडता-नािडता अशा भािनेतनू एक-दीड िषा सनर्ाय लागत नाही. त्यामळेु 

कायद्यामध्ये सधुािर्ा करुन एका सिसशष्ट कालमयाादमेध्ये आपल्याला हा सनर्ाय 

केला पासहिे. त्याििच्या  ५० टक्के दडंाची िक्कम अंडि प्रोटेस्ट भिली पासहिे.  

  अध्यक्ष महोदय, हा गनु्हा का घडतो आह,े खिे ति सिकािचे एक धोिर् आपर् 

मागे सिधानसभेत अनभुिले आह.े चंद्रपिू सिल्यामध्ये दारुबंदी होती. आपर् 

सांसगतले की, मोठ्या प्रमार्ािि अिैध दारु सिकली िाते. त्यामळेु आपर् तथेील 

दारुबंदी हटिली. कािर् आपर् त्यांना पकडूच शकत नव्हता. आताही तोच प्रश्न 

आह.े दारु अिधै का सिकली िाते, पििा .... (अडथळा)... सन्माननीय सदस्य 

श्री.प्रकाश सोळंके थांबा. आपर् ऐका. तमु्ही िाग आर् ूनका. मी काय बोलतो ते 

ऐका. मी तमु्हाला सडस्टबा किीत नाही. कमीत कमी तमु्ही मला सडस्टबा करु नका. 

आपर् थांबा. आपर् सडस्टबा करु नका, पनु्हा सनिडून या. मला सडस्टबा किर्ािा पनु्हा 

सनिडून येत नाही. ती दिैी शक्ती आह.े भानगडीत पडू नका.... (अडथळा)... आह े

म्हर्नू सांगत आह.े कािर् प्रश्न िनतेच्या .... (अडथळा)...  ठीक आह.े सन २०२४ 

मध्ये भेटू.  

 अध्यक्ष महोदय, माझा स्पेसससफक प्रश्न असा आह ेकी, अिैध उत्खनन होत 

आह ेकािर् शासन िेतीचे घाट काढत नाही. आता पििा पनु्हा शासनाने निीन बॉम्ब 

टाकला. मरुुम उत्खनन िे तमु्ही अगोदि असधकृतपर्े द्यायचे ते पििा बंद केले. आता 

परिर्ाम काय होईल? आतापासनू ते िनू मसहन्यापयंत िस्ते सकंिा सिा काम परू्ा 

किण्याचे सदिस आहते. आता मरुुमासाठी कोर्ी टी.पी. मागायला गलेा ति पििा 

तमुच्या सिभागाने सनर्ाय केला की, आम्ही मरुुम उत्खनन करु दरे्ाि नाही. परिर्ाम 

काय होईल एक ति िस्त्याचे काम थांबिािे लागेल. त्यािि आपर् काही उपाय 
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श्री.सधुीि मनुगंटीिाि ... 

शोधर्ाि आहात की नाही? िाज्य सिकािने मरुुमाच्या संदभाात २ सदिसांपिूी बंदी 

घातली आह,े िाज्यातील सिा सठकार्च्या टी.पी. थांबिल्या, ती बंदी एनिीटीचे नाि 

सांगनू तमु्ही सकती सदिस अशीच ठेिर्ाि आहात? 

नंति श्री.सशंद े... 
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श्री.सधुीि मनुगंटीिाि... 

यासंदभाात ताबडतोब पयााििर् सिषय असधकािी ि कमाचािी यांची संख्या 

िाढसिण्यात यािी. टेक्नॉलॉिी िाढसिण्यात यािी. िाज्यातील िस्त्यांची काम े

थांबसिली ति त्याचा दषु्परिर्ाम होईल. यासंदभाात सिकािचे धोिर् काय आह े? 

 श्री.प्रािक्त तनपिेु : अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य यांनी या सिषयाला 

कालमयाादा आह े काय, त्यासंदभाात कोर्ती उपाययोिना किर्ाि का, अशी 

सिचािर्ा केली आह.े सन्माननीय सदस्य श्री.ससुनल शेळके यांनी संबंसधत नगिाध्यक्ष 

ि सदस्य यांच्यासिरुध्द काििाई किण्यात येर्ाि का, असा प्रश्न उपसस्थत केला आह.े 

ही अधान्यायासयक प्रसक्रया आह,े कायद्यात ती कालमयाादा सनसित किता येर्ाि नाही.  

 श्री.सधुीि मनुगंटीिाि : अध्यक्ष महोदय, िाज्यातील अनेक कायद्यांमध्ये 

कालमयाादा समासिष्ट केली आह,े हा आपला असधकाि आह.े या प्रकिर्ी 

कालमयाादा समासिष्ट किाियाची नसेल ति करु नये. पिंत ुचकुीची मासहती दऊे नये. 

िाज्यातील सिद्याथ्यांचे सामान्य ्ान सबघडि ूनका. त्यांना ्ान दतेा येत नसेल ति 

दऊे नका पिंत ुत्यांच ेसामान्य ्ान सबघडि ूनका. या सिषयािि आपर्ा सोबत चचाा 

किण्यास मी केव्हाही तयाि आह.े 

 श्री.प्रािक्त तनपिेु : अध्यक्ष महोदय, माझे ् ान सन्माननीय सदस्य यांच्या एिढे 

नाही. पिंत ुअधान्यासयक प्रसक्रया पाि पाडत असताना अनेक िेळा सिा बािूंचे म्हर्र् े

ऐकून घ्यािे लागते. िेगिेगळ्या िेळी िेगिेगळे पिुािे सादि किण्यात येतात, ते 

तपासनू घ्यािे लागतात. त्यामळेु न्यायालयीन बाबींसाठी कालमयाादा सनसित किता 

येर्ाि नाही. मी सन्माननीय सदस्यां एिढा अनभुिाने मोठा नाही.  

 ताझलका सभाध्यक्ष (श्री.भास्कर िाधव) : सन्माननीय सदस्य यांनी दीड 

िषे पाठपिुािा करुन हा सिषय सभागहृाच्या माध्यमातनू आपर्ापयंत पोहोचसिला 

आह.े ह ेप्रकिर् आपल्या सिभागास केव्हा प्राप्त झाले आह े? 
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 श्री.प्रािक्त तनपिेु : अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य यांचे सिसशष्ट सिषय 

आहते, त्याबाबत उत्ति सदले आह.े मसहनाभिाच्या कालािधीत प्रयत्न किण्यात 

येतील, असे मी सांसगतले आह.े त्यांना मी सिसशष्ट कालमयाादा दऊे शकलो नाही. 

अधान्यासयक बाबींमध्ये आठिड्यात सनकाली काढतो...(अडथळा)... 

 ताझलका सभाध्यक्ष : सन्माननीय सदस्य यांनी प्रकिर् सनकाली 

काढण्यासाठी एक आठिडा कालािधीची मागर्ी केली नाही. सदिहू प्रकिर्ी 

आपल्या सिभागाला केव्हा प्राप्त झाले ?  

 श्री.प्रािक्त तनपिेु : अध्यक्ष महोदय, आता माझ्याकडे सनसित तािखचेी 

मासहती नाही, मी ती आपर्ास नंति दईेल. सन्माननीय सदस्य श्री.ससुनल शेळके यांना 

मी उत्तिामध्ये सांसगतले आह े की, सदिहू बाब अधान्यासयक प्रसक्रयेची आह.े एक 

मसहन्यात ती संपसिण्याचा प्रयत्न किण्यात येईल. समोिील बािचू्या िकील तािखा 

नसल्याचे सांग ूशकतात, ही बाब सिचािात घऊेन लिकि लिकि तािखा घेऊन सदिहू 

बाब सनकाली काढण्यात येईल. महसलू सिभागाच्या संदभाातील सिषय माननीय 

महसलू मंत्री श्री.बाळासाहबे थोिात यांच्या सनदशानास आर्नू दणे्यात येईल ि योग्य 

उत्ति समळिनू दणे्याचा प्रयत्न किण्यात येईल. 

 श्री.सदलीप लांडे : अध्यक्ष महोदय, हा प्रश्न परु्े सिल्याच्या संदभाातील आह.े 

परु्े सिल्यातील कात्रि घाटातील ििील भागातील डोंगि मोठ्या प्रमार्ात खोदल्याने 

िीसित हानी झाली होती. ही बाब सिा िाज्याला मासहती आह.े 

 ताझलका सभाध्यक्ष : हा तळेगाि-दाभाडे नगिपासलका हद्दीतील प्रश्न आह.े 

आपर् या प्रश्नाच्या स्कोपच्या बाहिे िाऊन प्रश्न सिचारु नयेत, मंत्री महोदय त्याच े

उत्ति दऊे शकर्ाि नाहीत, असे मला िाटते. 

 श्री.सदलीप लांडे : अध्यक्ष महोदय, परु्े सिल्यातील भोि तालकु्यातील तांबाड 

या गािी मोठ्या प्रमार्ात डोंगि खोदण्यात येत आहते, असतथी गहृ ेबांधण्यात येत 

आहते. त्यामळेु खालील भागातील िस्तीमधील लोकांची पिुी घडलेल्या घटनेप्रमार् े 
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श्री.सदलीप लांडे... 

िीसित हानी होण्याची शक्यता आह.े ही बाब मंत्री महोदयांना मासहती आह ेकाय, 

बेकायदशेीि खोदकाम थांबिनू संबंसधतांिि काििाई किण्यात येईल काय ? 

 श्री.प्रािक्त तनपिेु : अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य यांनी मांडलेला प्रश्न 

या सिषयाच्या स्कोपच्या बाहिेील आह.े मी त्यांच्या भािना िार्नू घेतल्या आहते. 

िस्तसुस्थतीची मासहती घऊेन त्यांना उत्ति दणे्याचा प्रयत्न किण्यात येईल. 

 श्री.प्रकाश सोळंके : अध्यक्ष महोदय, तळेगाि दाभाडे नगिपरिषदनेे 

कोर्त्याही प्रकािचा ठिाि न घेता नगिपासलका फंडातनू समुािे ७४० कोटी रुपय े

कामािि खचा केले आहते. 

यानंति श्री.तेलंग.... 
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श्री.प्रकाश सोळंके..... 

आपर् सांसगतले की, सनयमाप्रमार्े नगिाध्यक्ष ि इति पदासधकाऱयांिि काििाई 

किण्यात येईल. तसेच असधकािी/कमाचािी यांची सिभागीय चौकशी किण्यात येईल, 

असे सांसगतले आह.े संबंसधत असधकािी/कमाचािी प्रथमदशानी दोषी असतील ति 

त्यांना सनलंसबत करुन त्यांची चौकशी किर्े आिश्यक आह.े  मागील दीड िषांपासनू 

सन्माननीय सदस्य प्रयत्न किीत आहते. अिनू दखेील त्यांना न्याय समळत नाही. 

असधकािी/कमाचािी यांच्या सिभागीय चौकशीसाठी अिनू सकती सदिसांचा 

कालािधी लागर्ाि आह?े संबंसधत असधकािी/कमाचािी यांना सनलंसबत करुन 

सिभागीय चौकशी किर्ाि आहात काय?  

 श्री.प्रािक्त तनपिेु : अध्यक्ष महोदय, सनयमाप्रमार्े संबंसधत 

असधकािी/कमाचािी यांच्या चौकशीचे आदशे दणे्यात आलेले आहते. उक्त 

चौकशीमध्ये दोषी आढळून आल्यानंति संबंसधत असधकािी/कमाचािी यांच्यािि 

कठोि काििाई किण्यात येईल.  

 ताझलका सभाध्यक्ष : आपल्या सिभागाने सनयम ५५ (अ) अतंगात 

लोकप्रसतसनधींची चौकशी सरुु केलेली आह.े म्हर्िे आपल्या सिभागाकडून 

लोकप्रसतसनधींिि काििाई केली िार्ाि आह.े पिंत ु असधकािी/कमाचािी 

यांच्याबाबतच आपर् सहानभुतूीचे धोिर् का ठेित आहात, असे सन्माननीय 

सदस्यांचे म्हर्र्े आह.े  

 श्री.प्रािक्त तनपिेु : अध्यक्ष महोदय, असधकािी/कमाचािी यांच्याबाबत शासन 

कोर्तेही सहानभुतूीचे धोिर् ठेित नाही. पढुील ६ मसहन्याच्या आत सदि चौकशी 

परू्ा होईल. उक्त चौकशीमध्ये दोषी आढळून आलेल्या असधकािी/कमाचाऱयांिि 

कठोिातील कठोि काििाई किण्यात येईल.  

 श्री.अशोक पिाि : अध्यक्ष महोदय, आपर् नगि सिकास खाते चांगले 

सांभाळलेले आह.े आपर् खाली बसल्यानंति एखाद ेमंत्री महोदय ठोस उत्ति दते 

नसतील ति आपर् अध्यक्ष महोदयांकडून ते उत्ति घेता. 
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श्री.अशोक पिाि....... 

पिंत ुआता मंत्री महोदय, सनबंधासािख ेउत्ति दते आहते. सन्माननीय सदस्य श्री.प्रकाश 

सोळंके यांनी सिचािलेला मदु्दा असतशय गंभीि असल्याचे आपल्याही लक्षात आलेले 

आह.े त्यामळेु आपर् मंत्री महोदयांना आदशे दऊेन शासन संबंसधत 

असधकािी/कमाचािी यांच्यािि कोर्त्या सदिशी काििाई किर्ाि आह,े याची मंत्री 

महोदयांकडून तािीख तिी सनसितकरुन घ्यािी. आपर् खाली बसले असताना 

आपली  िी भसूमका असते तीच भसूमका आपर् तासलका सभाध्यक्ष असताना 

असतील पासहिे, अशी माझी सिनंती आह.े त्यामळेु आपर् मंत्री महोदयांकडून 

काििाईचा सदनांक सनसित करुन घ्यािा, अशी मी सिनंती  कितो. 

 ताझलका सभाध्यक्ष : सन्माननीय सदस्यांना सांग ूइसच्ितो की, मघाशी मंत्री 

महोदयांना तीन प्रश्न सिचारुन उत्ति घेण्याचा प्रयत्न केला. पिंत ु त्यांनी सन्माननीय 

सदस्यांनी सिचािलेला प्रश्न िेगळा आह,े असे म्हर्त माझ्या प्रश्नाला उत्ति दणे्याच े

टाळत होते. कदासचत ते निीन मंत्री असल्यामळेु माझ्या प्रश्नाला उत्ति दरे्े टाळत 

असतील सकंिा मंत्री आहते म्हर्नू उत्ति टाळत असतील. ठीक आह.े त ेनिीन मंत्री 

आहते म्हर्नू मी समिनू घेतलो. त्यातल्या त्यात ते माननीय श्री.ियंतिाि यांचे भाच्च े

आहते, हहेी आपर् लक्षात घेतले पासहिे. सभागहृाच्या भािना लक्षात घेता 

असधकािी सांगतात, म्हर्नू केिळ त्यािि सिसंबनू िाहून चालर्ाि नाही. अशा 

प्रकािचे एखाद े प्रकिर् धसास लािनू मंत्री महोदयांना थातिू-मातिू उत्ति दऊेन 

चालर्ाि नाही, ह ेप्रशासनाच्या लक्षात आर्नू द्यािे लागते. त्यामळेु उक्त प्रिकर्ी 

आपर् सिशेष लक्ष घालनू आिश्यक काििाई किण्यात यािी.  

--------- 
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पृ.शी.: नासशक सिल्यातील चांदिड ि दिेळा 

तालकु्यातील शेतकऱयांना असतिषृ्टी ि पिुामळेु 

झालेल्या नकुसानीपोटी मदत दरे्ेबाबत. 

मु.शी.: नासशक सिल्यातील चांदिड ि दिेळा 

तालकु्यातील शेतकऱयांना असतिषृ्टी ि पिुामळेु 

झालेल्या नकुसानीपोटी मदत दरे्ेबाबत.या संबंधी 

डॉ. िाहूल आहिे, सि.स.स. यांनी सदलेली लक्षिधेी 

सचूना 
 

डॉ.िाहुल आहिे (चांदिड) : अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या अनमुतीने सनयम 

१०५ अन्िये पढुील तातडीच्या ि सािािसनक महत्त्िाच्या बाबीकडे सन्माननीय मदत 

ि पनुिासन मतं्रयांचे लक्ष िेध ूइसच्ितो आसर् त्याबाबत त्यांनी सनिेदन किािे, अशी 

सिनंती कितो. 

       “िाज्यात माह े ऑगस्ट-सप्टेंबि, २०२१ या कालािधीत असतिषृ्टी ि 

पिुामळेु झालेल्या नकुसानीमळेु बाधीत शेतकऱ यांना मदत दणे्याकिीता िाज्य आपत्ती 

प्रसतसाद सनधी ि िाज्य शासन सनधीमधनू सदनांक २८ ऑक्टोबि, २०२१ च्या 

परिपत्रकानसुाि नासशक सिल्यातील ९ तालकु्यांना १२०२४०७००० इतकी मदत 

दणे्यात येर्,े पिंत ु यामध्ये शासकीय यंत्रर्ेमाफा त दणे्यात आलेल्या चकुीच्या 

आकडेिािीनसुाि अथिा चकुीच्या मासहतीमळेु चांदिड ि दिेळा तालकु्यात मोठ्या 

प्रमार्ात नकुसान होऊनदखेील दणे्यात आलेल्या मदतीत दोन्ही तालकु्यांचा समािेश 

न झाल्यामळेु तेथील शेतकऱ यांिि अन्याय झालेला असर्े, सदनांक २८ ि २९ 

सप्टेंबि, २०२१ िोिी झालेल्या पािसाच्या आकडेिािीत सिल्हासधकािी कायाालय, 

सिल्हा कृषी असधकािी कायाालय यांच्या ि तालकुास्तिीय यंत्रर्ेमाफा त सादि 

किण्यात आलेल्या आकडेिािीत प्रचंड मोठी तफाित असल्याने शासनास चांदिड 

ि दिेळा तालकु्याची सदलेली आकडेिािी ही चकुीची असल्याचे स्पष्ट होर्े, सदनांक 

३० सप्टेंबि, २०२१ अखिेीस चांदिड तालकु्यात सिासिी ७०२ एम.एम. पाऊस 

झालेला असला तिी तालकुा स्तिीय यंत्रर्ेकडील मासहतीिरून फक्त ३५८ एम.एम. 

पाऊस झाल्याचे कळसिण्यात आल्याने यात हतेपुिुस्सि तालकुा िगळण्याचे काम 
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डॉ.िाहलु आहिे....... 

केले िात असल्याचे सनदशानास येर्े, त्यामळेु तालकु्यातील नागरिकांमध्ये 

शासनासिषयी पसिलेला तीव्र असंतोष ि चीडीची भािना, उक्त प्रकिर्ी स्थासनक 

लोकप्रसतसनधी (चांदिड) यांनी कृषी मंत्री यांना सनिेदन दऊेन मदत समळण्याकिीता 

सिनंती किर्,े शासनाने तातडीने खऱ या आकडेिािीनसुाि चांदिड ि दिेळा 

तालकु्याला मदत दणे्याबाबत किाियाची कायािाही ि उपाययोिना.” 

श्री.सििय िडेट्टीिाि (मदत ि पनुिासन मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, लक्षिेधी 

सचूने संबंधीच्या सनिेदनाच्या प्रती सन्माननीय सदस्यांना अधीच सितरित केल्या 

असल्यामळेु मी ते सनिेदन सभागहृाच्या पटलािि ठेितो. 

ताझलका सभाध्यक्ष  : सनिेदन सभागहृाच्या पटलािि ठेिण्यात आले आह.े 

(पे्रस : येथे सोबतचे सनिेदन िापािे.) 
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 डॉ.िाहुल आहिे : अध्यक्ष महोदय, आपर् सिा बाबींचा सखोल अभ्यास 

किता ही लक्षिेधी सचूना माझ्या मतदािसंघाची असली तिी यातील सिषय परू्ा 

िाज्याच्या दृष्टीने खपू महत्त्िाचा आह.े  

 अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदयांनी सदलेल्या उत्तिाचा सिचाि केला ति संबंसधत 

असधकाऱयांने मंत्री महोदयांना चकुीची मासहती सदली आह.े त्यामळेु उत्तिामध्ये खोट 

आह,े असे मला िाटते. कािर् आपर् आपल्या उत्तिामध्ये असे नमदू केले आह ेकी, 

िेव्हा गलुाब चक्रीिादळ आले होते तेव्हा माझ्या मतदािसंघामध्ये शासनाच्या 

सनयमानसुाि ६५ एमएमपेक्षा िास्त पाऊस झाला नाही. िेव्हा असतिषृ्टी होते तेव्हा 

सदि गािामध्ये सकती नकुसान झाले आह ेते तलाठी िेकॉडािि आर्तात आसर्  त्याच 

मासहतीच्या आधािे पढुील कायािाही केली िात.े  सदि नकुसानीचे सव्हके्षर् ह ेतीन 

सिभागाचे कमाचािी कितात.  तलाठी हा महसलू सिभागाचा कमाचािी असतो. कृषी 

सहाय्यक हा कृषी सिभागाचा कमाचािी असतो आसर् ग्रामसेिक हा ग्राम सिकास 

सिभागाचा कमाचािी असतो. या कमाचाऱयांनी सव्हके्षर् केल्यानंति तो अहिाल 

सिल्हासधकािी यांच्याकडे सादि केला िातो ि तो अहिाल सिल्हासधकािी 

यांच्याकडून मदत ि पनुिासन सिभागाकडे सादि केला िातो. िेव्हा गलुाब 

चक्रीिादळ आले होते तेव्हा १०० एमएमपेक्षा िास्त पाऊस पडला होता.  

 यानंति श्री.कुलकर्ी....... 
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डॉ. िाहुल आहिे.... 

सन २०१६ पासनू आपर् ऑटोमेटेड रेि गेजेस वापरत आहोत. आता मॅन्यअुल रेि 

गेज स्टेिि वापरण्यात येत िाही. तिीही माझ्या मतदािसंघात मॅन्यअुल िेन गेिच े

आकडे कळसिले आहते. याबाबत मी सिल्हासधकािी यांच्यासोबत चचाा केली. 

याबाबत त्यांना तहससलदािांना सनदशे दणे्याबाबत सांसगतले. पिंत ु मघाशी चचाा 

किताना सांगण्यात आले की, तेथे ६५ सम.मी.पेक्षा असधक पाऊस झाला नाही. सिल्हा 

कृसष असधकािी आसर् सिल्हासधकािी कायाालयाकडे ऑटोमेटेड िेन गेि स्टेशनची 

आकडेिािी येत असते. ही आकडेिािी तहससल कायाालयाकडे येत नाही. याची की 

त्यांच्याकडे नसते. त्यामळेु ही तफाित सदसते. माझ्याकडील ८ मंडळांपैकी चांदिड 

मंडळामध्ये ४३ सम.मी. पािसाची आकडेिािी दशासिण्यात आली आह.े पिंत ु

सिल्हासधकािी कायाालयाच्या ऑटोमेटेड िेन गेि कायाालयात हीच आकडेिािी ८७ 

सम.मी. इतकी सदसनू येत आह.े िायपिू मंडळातील सब स्टेशनमधील आकडेिािी ३९ 

सम.मी. इतकी सदसत आह.े पिंत ुती ६९ सम.मी. आह.े सतसऱया मंडळात मॅन्यअुल िेन 

गेि स्टेशनची आकडेिािी िेगळी असनू सिल्हासधकािी कायाालयातील ऑटोमेटेड 

िेन गेि स्टेशन आसर् सिल्हा कृसष असधकािी कायाालयातील आकडेिािी ९९ सम.मी. 

सदसनू येत आह.े ज्यासठकार्ी ३० सम.मी. पाऊस दाखसिण्यात आला आह े तेथे 

ऑटोमेटेड िेन गेि स्टेशनमधील नोंदीनसुाि ११० सम.मी. पाऊस सदसत आह.े दिेळा 

मंडळामध्ये ४७/७८, ९२/७७ आसर् ५२/५७ अशी आकडेिािी आह.े याचा अथा 

के्षत्रीय कायाालयातनू चकुीची आकडेिािी समळाली आह.े िािंिाि सांगनूही 

याबाबतचे पंचनामे होऊ शकले नाहीत.  

 अध्यक्ष महोदय, माझ्या तालकु्याच्या शेिािी माननीय कृसष मंत्रयांचा तालकुा 

आह.े दसुिीकडे माननीय मंत्री श्री. िगन भिुबळ यांचा तालकुा आह.े माननीय कृसष 

मंत्रयांच्या तालकु्यामध्ये १०० टक्के नकुसान सदसनू येते. तेथे ४० कोटी रुपयांची 

नकुसानभिपाई समळाली आह.े नासशक सिल्यामध्ये १२० कोटी रुपयांच्या 

नकुसानीत माझ्या भागातील शेतकऱयांचे मालेगाि तालकु्यात के्षत्र असतानाही काही 

भागामध्ये १०० टक्के नकुसान सदसनू येते. माझ्या भागातील लागनूच असलेल्या  
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डॉ. िाहुल आहिे.... 

के्षत्रामध्ये शनू्य टक्के नुकसान सदसते. ही तफाित केिळ तहससल कायाालयातनू 

पाठसिण्यात आलेल्या चकुीच्या आकडेिािीमळेु झाली आह.े माझ्या भागात संपरू्ा 

पािसाळ्यातील पािसाची आकडेिािी ३५८ सम.मी. दाखसिण्यात आली आह.े पिंत ु

सिल्हासधकािी कायाालयातील हीच आकडेिािी ७०२ सम.मी. इतकी आह.े तहससल 

कायाालयाने ४८ टक्के पाऊस झाल्याचे सांसगतले. पिंत ुिस्तसुस्थतीमध्ये १२२ टक्के 

पाऊस झाला आह.े  

 अध्यक्ष महोदय, तहससल कायाालयाने चकुीची आकडेिािी कळसिली आह.े 

याबाबत सिल्हासधकािी यांना िािंिाि सांगनू आसर् तहससल कायाालयाशी बोलनूही 

पंचनामे होऊ शकले नाहीत. याचे कािर् असे की, तहससल कायाालयाकडून 

सांगण्यात येते की, २० ते ३० सम.मी. पाऊस झाला आह.े त्यामळेु पंचनामे किण्याची 

आिश्यकता नाही. त्यामळेु बासधत शेतकऱयांना नकुसानभिपाई कशी समळेल, 

याबाबत मंत्री महोदयांनी उत्ति द्यािे. शासकीय आकडेिािीनसुाि ६२ सम.मी. पेक्षा 

असधक आकडे माझ्या मतदािसंघातील सिा मडंळामध्ये आहते. याबाबत कृसष मंत्री 

महोदयांनीही एक बैठक घेतली होती. यािेळेस सिा असधकाऱयांना बोलसिले होते. 

त्यािेळेस त्यांच्या लक्षात आले की, के्षत्रीय कायाालयातील िापिण्यात आलेली 

प्रर्ाली चकुीची आह.े त्यामळेु शेतकिी नकुसानभिपाईपासनू िंसचत आहते. या 

शेतकऱयांना मंत्री महोदय कसा न्याय दरे्ाि आहते ? 

 श्री. सििय िडेट्टीिाि : अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्यांनी मालेगाि येथे 

केलेल्या मदतीबाबतचा उल्लेख केला आह.े मी सांग ूइसच्ितो की, याच सिषयाच्या 

अनषुंगाने ििच्या सभागहृात प्रश्न मांडला होता. तेव्हाही हा सिषय उपसस्थत केला 

गेला. तेव्हा सांगण्यात आले की, चकुीच्या अहिालािरुन ४० कोटी रुपयांची मदत 

केली आह.े त्यामळेु मी याबाबत काििाई किण्याची सचूना सदली आह.े  

 

यानंति श्री. चौधिी.... 
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श्री.सििय िडेट्टीिाि..... 

एस.डी.आि.एफ. च्या सनकषांमध्ये बसत नसतानाही प्रस्ताि आले होते.  ग्राम 

पातळीवर तलाठी, ग्रामसेवक याांच्यामाफण त पांचिामे केले जातात.  गटशवकास 

अशधकारी, तालकुा कृषी अशधकारी आशण तहशसलदार याांच्यामाफण त ते प्रमाशणत केले 

जातात.  िांतर ही माशहती शजल्हाशधकारी याांच्यामाफण त िासिाकडे मदतीसाठी येत.े  

त्याआधारे मदत शदली जाते.  परांत ुएका बाजलूा चकुीची मदत करण्यात आल्यामळेु 

दसुरे लोक दखेील म्हणायला लागल ेकी, आम्हाला का मदत करण्यात आली िाही?  

त्यामळेु आम्हाला काििाई किण्याची िेळ आली.  ही बाब सन्माननीय सदस्यांच्याच 

तालकु्यामध्ये घडली आह.े   

अध्यक्ष महोदय, यामध्ये असे झाले की, िे लोक मदत समळण्यास पात्र होते त े

बािलूा िासहले आसर् अपात्र लोकांचीच यादी सिकािकडे सादि किण्यात आली.  

आलेल्या मासहतीच्या आधािे सिकािने ४० कोटी रुपये मदत केली.  त्यामध्ये 

सिकािचा काहीही दोष नाही.  नंति एका सन्माननीय सदस्यांच्या तक्रािीिरुन 

चौकशीचे आदशे दणे्यात आले.  त्यामळेु मी सांग ू इसच्ितो की, सनकषात बसत 

असेल ति मदत न दणे्याचा प्रश्नच येत नाही.  सनकषात बसत असल्यास मदत सदलीच 

पासहिे यामध्ये दमुत नाही.  

 अध्यक्ष महोदय, हा सिा घोळ पिान्यमापन यंत्रांमळेु होत आह.े  मी या सनमत्ताने 

सभागहृाला सांग ू इसच्ितो की, आपर् आता ग्रामपंचायत सनहाय ॲटोमॅसटक 

पिान्यमापन यंते्र बससिण्याचा सनर्ाय घेतला आह.े  ही कायािाही या िषीच परू्ा केली 

िार्ाि आह.े  हा गोंधळ प्रामखु्याने पिान्यमापन यंत्रामळेुच होतो.  नंति कोर्ी म्हर्ते 

अमकू सठकार्ी कमी पाऊस पडला ति दसुिे कोर्ी सांगते त्या सठकार्ी िास्त पाऊस 

पडला.  अशा सस्थतीत आम्ही तिी काय किायचे ?  कािर् यासंदभाातील प्रस्ताि 

खालच्या स्तिािरुन येत असतो.  तसेच असेही ठिले आह ेकी, Wind Vane दखेील 

या सठकार्ी बससिण्यात येतील.  त्यामळेु िाऱयाचा ताशी िेग कळून िादळाची 

पिूाकल्पना समळू शकेल.  ही दोन्ही यंते्र ग्रामपंचायत पातळीिि बससिण्यात येर्ाि 

आहते. 
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श्री.सििय िडेट्टीिाि..... 

 अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्यांनी सांसगतले की के्षत्रीय पातळीििील 

अहिाल आसर् सिल्हासधकािी यांच्या अहिालामध्ये तफाित आह.े  मी पनु्हा एकदा 

सांग ूइसच्ितो की, ही मदत शेतकऱयांना समळर्ाि आह ेि शेतकिी आपर्ा सिांचचे 

आहते.  ते केिळ तमुचे आहते सकंिा आमचे आहते, असे नाही.  त्यामळेु शेतकऱयांना 

मदत केली पासहिे ही आपल्या दोघांचीही प्रामासर्क भािना आह.े  मी मघाशी 

दखेील सांसगतले की, कोर्ताही पात्र शेतकिी मदतीतनू सटुता कामा नये.  तसेच िी 

मदत चकुीची झाली ती दखेील कोर्ा व्यापाऱयाला गलेेली नसनू शेतकऱयांनाच गेली 

आह.े  पिंत ुकाही पात्र शेतकिी िंसचत िासहले आहते ही बाब दखेील खिी आह.े  

त्यामळेु मी संबंसधतांना सनदशे सदले आहते की, आठ-पंधिा सदिसांमध्ये या सिा 

शेतकऱयांना मदत दणे्यात यािी.  सन्माननीय सदस्यांनी सदलेल्या मासहतीनसुाि मी 

तहससल कायाालयाचा ि सिल्हासधकाऱयांचा अहिाल पनु्हा मागसितो.  ६५ 

समलीसमटिपेक्षा िास्त पाऊस ि ३३ टक्क्यांपेक्षा असधक नकुसान दोन्ही सनकषांमध्ये 

सदि प्रस्ताि बसत असल्यास या सिा शेतकऱयांना १०० टक्के मदत दणे्यात येईल. 

 श्री.िमेश बोिनािे : अध्यक्ष महोदय, हा प्रश्न नासशक सिल्हयाचा असला तिीही 

संपरू्ा महािाष्रामध्ये हीच परिसस्थती आह.े  माझ्या िैिापिू-गंगापिू सिधानसभा 

मतदािसंघामध्ये सप्टेंबि-ऑक्टोबि, २०२१ मध्ये असतिषृ्टी झाली. त्यािेळी 

असतिषृ्टीमळेु झालेल्या नकुसानीची भिपाई आम्हाला समळाली ि त्याबद्दल मी मंत्री 

महोदयांचे आभाि मानतो.  पिंत ु या असतिषृ्टीमळेु माझ्या मतदािसंघातील १७० 

सिसहिींचे परू्ापर्े म्हर्िे १०० टक्के नकुसान झाले आह.े  सिसहिींची परू्ा पडझड 

झाली आह.े  तहससल कायाालय, कृषी सिभाग यांच्याकडून याचे पंचनामे झाले.  पिंत ु

अद्यापपयंत या १७० सिसहिींना कोर्त्याही प्रकािची नकुसान भिपाई समळालेली 

नाही.   
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श्री.िमेश बोिनािे..... 

 अध्यक्ष महोदय, याच काळात नािळी, ससिना, खािी-खामगाि, नािंगी-

सािंगी, बोळ, ढेकू या नद्यांिि िेिढे के.टी. िेअि होते ते सिा िाहून गेले.  सोबतच 

त्याच्या बािचूी िमीन परू्ापर्े खिडून गलेी.  याचे दखेील पंचनामे झाले.   

 अध्यक्ष महोदय, या अनषुंगाने मंत्री महोदयांना माझे प्रश्न आहते की, 

असतिषृ्टीमध्ये नकुसान झालेल्या १७० सिसहिींना नकुसानभिपाई दणे्यात येईल का ?  

तसेच ज्या िसमनी खिडून गेल्या त्यांची दखेील नकुसानभिपाई दणे्यात येईल का ? 

यानंति श्री.धमुाळे..... 
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 श्री. सििय िडेट्टीिाि : अध्यक्ष महोदय, या सिा प्रकिर्ासंबंधी सिल्हासधकािी 

यांच्याकडून मासहती घऊे.  शासनाकडे प्रस्ताि असेल ति लगचे दऊे आसर् नसेल 

ति प्रस्ताि मागिनू घेऊ.  सनकषात बसत असेल ति १०० टक्के दऊे. 

श्री. सदलीप बोिसे : अध्यक्ष महोदय, २ फेब्रिुािी २०२१ िोिी आमच्या 

नासशक सिल्यात िे अिकाळी पािसाने नकुसान झाले.... 

ताझलका सभाध्यक्ष (श्री. भास्कर िाधव) : मी सिा सन्माननीय सदस्यांना 

बोलण्यापासनू थांबसित नाही सकंिा फाि तत्त्ि्ानही सांगत नाही.  पर् येथे ज्येष्ठ 

सदस्य बसलेले आहते.  आम्ही िेव्हा या सभागहृात सदस्य म्हर्नू आलो तेव्हा 

आमच्या लक्षात आले की, अशा सिषयािि फक्त ३-४ सकंिा िास्तीत िास्त ५ प्रश्न 

सिचािले िात होते आसर् तेही पॉईन्टेड असायचे.  पिंत ुमी गेल्या ५-७ िषाापासनू 

पाहतो आह ेकी, प्रत्येक िक्ता, प्रत्येक सदस्य प्रत्येक प्रश्न मांडताना तो डेव्हलप करुन 

मांडतो.  त्यामळेु मी सन्माननीय सदस्यांना सांग ूइसच्ितो की, पसहल्या सन्माननीय 

सदस्यांनी तो प्रश्न डेव्हलप केल्यानंति इति सन्माननीय सदस्यांनी त्या अनषुंगाने आता 

उपप्रश्न आसर् तेही पॉईन्टेड सिचािािेत.  मी आपल्याकरिताच ह ेसांगत आह ेअसे 

नाही ति सिांसाठी सांगत आह.े  आपर् पसहल्यांदाच बोलत आहात.  म्हर्नू आपर् 

आपले प्रश्न सिचािािेत.  निीन सदस्यांनी ह ेसशकले पासहिे की, कमी िेळात िास्तीत 

िास्त प्रश्न सिचारुन ते कसे सोडिनू घ्यािेत, याला सभागहृामध्ये कौशल्य म्हटले 

िाते.  सकती िेळ बोलले... काही सिषयािि िास्त बोलािे लागते.  पिंत ुिेळ अगदी 

कमी असतो अधाा समसनट सकंिा एक समसनटच समळतो.   

श्री. सदलीप बोिसे : अध्यक्ष महोदय, नासशक सिल्यातील माझ्या बागलार् 

तालकु्यामध्ये प्रामखु्याने आली द्राक्ष पीक घेतले िाते.  २०२०-२१ मध्ये या द्राक्ष 

सपकाची झालेली नकुसान भिपाई पासहली ति ५०० ते ६०० कोटींचे नकुसान झाले 

आह.े  त्या  नकुसान भिपाईपोटी फक्त दीड कोटी रुपये समळाले आह.े  आपल्या 

माध्यमातनू माझी सिकािला एकच सिनंती आह े की, िेथे आमच्या द्राक्ष 

बागायतदािांचे ५ हिाि टनांचे नकुसान झाले म्हर्िे ५०० ते ६०० कोटी रुपयांच े

नकुसान झाले त्या बदल्यात फक्त दीड कोटी रुपये समळाले. 
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श्री. सदलीप बोिसे... 

अध्यक्ष महोदय, त्यानंति फेब्रिुािी २०२२ मध्ये आमच्या भागात द्राक्ष आसर् 

डाळींबाच्या सपकाचे नकुसान झाले.  त्याबद्दल आमच्या िेतकऱयाांिा एकही रुपया 

सरकारकडूि शमळाला िाही.  पनु्हा काल परवा आमच्या तालकु्यात अवकाळी 

पावसािे िैमाि घातले.  त्यात प्रामखु्यािे काांदा, द्राक्ष या शपकाांचे मोठे िकुसाि झाल.े  

मी आपल्या माध्यमातनू मंत्री महोदयांना सिनंती कितो की या द्राक्ष बागायतदािांच े

नकुसान भिपाईचे सशल्लक िासहलेले पैसे दरे्ाि आहात काय आसर् काल पििा िो 

पाऊस होऊन नकुसान झाले त्याचे पंचनामे किण्याचे आपर् आदशे दरे्ाि आहात 

काय ? 

श्री. सििय िडेट्टीिाि : अध्यक्ष महोदय, होय. 

श्री. बाळासाहबे आिबे : अध्यक्ष महोदय, माझ्या बीड सिल्यामध्ये एकूर् 

६३ मंडळे आहते आसर् त्यापैकी ७ मंडळांना असतिषृ्टीचे अनदुान समळालेले आह.े  

माझ्या मतदाि संघातील आष्टा आसर् टाकळससंग या २ मंडळांना अनदुान समळाले 

नाही.  िास्तसिक पाहता त्यातील आष्टा ह ेनिीन मंडळ झाले आह.े  त्या मंडळामध्ये 

पिान्यमापक बसलेले नाही.  मग तेथे पिान्यमापक बसलेले नसताना तेथील अहिाल 

कशा पध्दतीने पाठसिला.  िास्तसिक पाहता संपरू्ा ६३ मंडळांमध्ये असतिषृ्टी झाली 

आह.े  सिल्यातील फक्त ३ मंडळे िासहली आहते.  तथेेही चांगला पाऊस झाला.  

पिंत ुपिान्यमापकाच्या चकुीच्या अहिालामळेु तेथील लोकांना अनदुान समळालेले 

नाही.  आपर् आता सनर्ाय घेतला.   

ताझलका सभाध्यक्ष : मला असे िाटते की, ििळपास सिा सन्माननीय 

सदस्यांचे प्रश्न सािखचे आहते. 

श्री. बाळासाहबे आिबे : अध्यक्ष महोदय, आपर् गािसनहाय पिान्यमापन 

किण्याचा िो सनर्ाय घेतला तो असभनंदनीय आह.े  कािर् एका मंडळामध्ये 

िेगिेगळ्या गािात कमी िास्त पाऊस होतो.  त्यामळेु गाि ह ेसनकष धिले ति येथनू 

पढुील काळात शेतकऱयांना फायदा होईल.   
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श्री. सधुीि मनुगंटीिाि : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदयांनी उत्तिामध्ये मान्य केले 

आह ेकी, ६५ मी.मी.पाऊस पडला की नाही याबद्दल सन्माननीय सदस्य डॉ. िाहूल 

आहिे यांनी प्रश्न सिचािला.  त्यांनी प्रश्न सिचािल्यानंति सिल्हासधकािी आसर् 

पिान्यमापक यांच्या अहिालामध्ये तफाित येत आह.े 

यानंति श्रीमती कोळसगिे.. 
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श्री. सधुीि मिुगांटीवार...  

आता माननीय मंत्री असे म्हर्त आहते की, मी सिल्हासधकाऱयांना आदशे दईेल की, 

या संदभाात त्यांनी अहिाल पाठिािा. पिंत ुते पंचनामे कसे कितील ? कािर् आता 

शेतीमध्ये पीक उभे नाही. आता तमु्ही काहीही निि अंदाि करु शकत नाही सकंिा 

सतथे िाऊन  पीक पार्ी बघ ूशकत नाही. त्यामळेु माननीय मंत्रयांना उत्ति दरुुस्त किाि े

लागेल की, सतथे तेिढा पाऊस आला होता दि हके्टिी त्यांना सनकषानसुाि मदत 

किािी लागेल असे सिल्हासधकाऱयांनी मान्य किािे. कािर् सिल्हासधकािी आता 

पंचनामे करु शकत नाहीत. त्यामळेु मी हिकतीचा मदु्दा मांडलेला आह.े माझी एिढीच 

सिनंती आह ेकी, त्या भागात िो अन्याय झाला त्यासाठी आपर्  सिसकट मदत 

िाहीि किािी.  

श्री. सििय िडेट्टीिाि : अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य श्री. सधुीि 

मनुगंटीिाि यांना मी सांग ूइसच्ितो की,  त्यांच्या तालकु्यामध्ये पडलेले पिान्यमान 

आसर् त्यांनी सदलेला अहिाल आसर् सिल्हासधकाऱयांकडे नोंद झालेले पिान्यमान 

हा सिा फिक आह ेअसा सन्माननीय सदस्यांचा प्रश्न आह.े याबाबत मी असे म्हटले 

की, पिान्यमानामध्ये असलेला फिक आम्ही सिल्हासधकाऱयांकडून व्हरेिफाय करुन 

घेऊ. पिान्यमानाचा सिषय मी म्हर्ालो नाही. सन्माननीय सदस्यांनी सांसगतले की, 

तहससलदािांकडे सकंिा खालच्या पातळीिि िे पंचनामे झाले त्यांच्या अहिाल 

मधील तफाित दरुुस्त किायची असेल ति मला पित त्यांच्या सिल्हासधकाऱयांकडून 

प्रस्ताि मागिािा लागले. पंचनाम्याचा काहीही सिषय नाही.  

श्री. सधुीि मिुगांटीवार : अध्यक्ष महोदय, ६५ समसलमीटिपेक्षा पाऊस पडला 

होता असे िि सिल्हासधकाऱयांनी सांसगतले ति आपर् शेतकऱ यांना कशी  मदत 

किर्ाि आहात, एिढाच माझा प्रश्न आह.े कािर् आता पंचनामे किता येर्ाि नाहीत.  

श्री. सििय िडेट्टीिाि : अध्यक्ष महोदय, ६५  समसलमीटिपेक्षा िास्त पाऊस 

पडला असे िि सिल्हासधकाऱयांनी सांसगतले ति त्यांचा िो प्रस्ताि असेल तो मान्य 

किण्यात येईल. खालच्या पातळीिरुन आलेला प्रस्ताि....(अडथळा)... यािि  
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श्री. सििय िडेट्टीिाि.... 

काहीतिी मागा काढािा लागेल. आपर् सांसगतलेला आपला आकडा योग्य असेल 

ति कुठेतिी.... 

ताझलका सभाध्यक्ष ( श्री. भास्कर िाधव) : मंत्री महोदय, थोडक्यात असा 

सिषय आह ेकी, पिान्यमानातील दोघांच्या अहिालातील फिकामळेु िि नकुसान 

भिपाई समळाली नसेल ति सिल्हासधकाऱयांच्या अहिालानसुाि नकुसान भिपाई 

दणे्यात येईल, एिढेच साधे या प्रश्नाचे उत्ति आह.े आता या प्रश्नाला न्याय समळाला 

आह ेअसे मला िाटते.  

ॲड. आसशष िसै्िाल : अध्यक्ष महोदय, सकतीही सनकष असले तिी 

शेतकऱयांना नकुसान होऊ नये. कािर् ह ेसिा सनकष शेतकऱयांना न्याय दणे्यासाठी 

आहते. त्यांचे िि नकुसान झाले असेल ति माननीय पालकमंत्री सकंिा आमदाि एकदा 

त्या सठकार्ी भेट दतेात. शेतकऱयांचे नकुसान झालेले आपल्या डोळयांना सदसते. 

पिंत ुआपर् त्याला िाज्य शासनाचे सनकष सांगनू त्याला मदतीपासनू िसंचत ठेिता 

ही बाब योग्य नाही. त्यामळेु अनेक अपिादात्मक परिसस्थतीमध्ये म्हर्िे आमच्या 

सिल्यात  पािसामळेु मध्यप्रदशेचे पार्ी िाहून आल्यामळेु आमची घिे िाहून गेली. 

आमच्या सिल्यात पाऊस पडला नाही. पिंत ुतिी दखेील शासनाला मदत किािी 

लागली. प्रश्न असा आह ेकी, मदत सकंिा सनकष शेतकऱयांसाठी आहते. त्यामळेु 

आिश्यकतेप्रमार्े ते सनकष माईल्ड किायला पासहिे सकंिा सिकािने या संदभाात 

धोिर्ात्मक सनर्ाय घेऊन याचा पनुसिाचाि किायला पासहिे. ३३ टक्के लोकांचे 

नकुसान झाले तिी दखेील मदत न किर्े ही बाब योग्य नाही.  

अध्यक्ष महोदय, माझा दसुिा मदु्दा असा आह े की, असतिषृ्टी झाल्यानंति 

माननीय मंत्रयांनी आमच्या सिल्यात बैठक घेतली. तेव्हा सिल्हासधकाऱयांचा 

अहिाल आला. तो अहिाल सनकषात बसर्ािा आह.े पिंत ु ११ िानेिािी िोिी 

असतिषृ्टी झाल्यानंति ६ मसहने पैसे समळत नाहीत. आि िखम झाली ति सकती 

सदिसांनी उपचाि किर्ाि आहात ? आपल्या एसडीआिएफमध्य े पैसे आहते ति  

आपर् असा काही मेकॅसनझम किर्ाि काय ? नकुसान झाले ह ेआपल्याला मान्य  
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ॲड. आसशष िसै्िाल... 

आह ेआसर् त्यासाठी मदत किण्याचा शासनाचा सनर्ाय झाला आह.े पिंत ुती मदत 

किण्यासाठी ६ मसहन्याचा सिलंब लागतो. त्यामळेु द:ुख आि झाले, घाि आि 

लागला आह ेति मिर् सकती सदिसात लािर्ाि आहात ? तसचे ही मदत तात्काळ 

होण्यासाठी आपर् सनर्ाय किर्ाि काय ? 

यानंति श्रीमती किंदीकि.... 
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ताझलका सभाध्यक्ष (श्री. भास्कर िाधव ) : मला असे िाटते की, आता 

आपर् येथे थांबलेले बिे. 

 श्री. सििय िडेट्टीिाि : अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य ॲड. आसशष 

िैस्िाल यांनी या सठकार्ी सिषय उपसस्थत केलेला आह.े आपले सनकष ठिलेले 

आहते. सनकषाच्या बाहिे िाता येत े काय ? असे झाले ति संपरू्ा िाज्यातील 

लोकप्रसतसनधींची मागर्ी होईल. आपर् आता ह ेसनकष िाढिले  आहते. ६५ सम.मी 

पेक्षा िास्त पाऊस असले, ३३ टक्क्यांपेक्षा िास्त सपकाचे नकुसान  असे दोन सनकष 

सनसित केलेले आहते. आता सनकष बदलायच ेअसतील ति मी आपल्याला सांग ू

इसच्ितो की, एसडीआिएफमध्ये िाज्य शासनाला असधकाि नाहीत.  

एसडीआिएफमध्ये कें द्र शासनाच्या माध्यमातनू  सनकष ठििले िातात. आपले 

सनकष सनसित किताना आपर् सनधी िाढिनू सदला. सििायती शेतीकिता 

एसडीआिएफचे सनकष ६ हिाि ८०० रुपये होते. आपर् ते १० हिाि रुपये केले 

आहते. आपर् अशा प्रकािे सिसकट सनधी िाढिनू सदला. आता बागायतचे १३ 

हिाि ५०० रुपये सनकष होते. आता आपर् ििळपास १५ हिाि रुपये केले आहते.  

सन्माननीय सदस्य ॲड. आसशष ियस्िाल यांनी प्रश्न सिचािला आह ेकी, आपल्या 

या दोन्ही सनकषामध्ये   नकुसान भिपाई असेल ति नागपिू सिल्यातील एकही प्रस्ताि 

प्रलंसबत िाहर्ाि नाही. असधिशेन संपल्यानंति १५ सदिसात आलेले सिा प्रस्ताि 

मंििू करु. 

 श्री. योगेश कदम : अध्यक्ष महोदय, सन २०२० मधील िनू मसहन्यात सनसगा 

चक्रीिादळ आले. या िादळाचा तडाखा आपल्याही मतदािसंघाला मोठया प्रमार्ात 

बसला होता. हा प्रश्न स्कोपच्या बाहिे असला तिी दखेील हा महत्त्िाचा प्रश्न 

असल्यामळेु,  माझी आपल्याला  सिनंती आह.े  या पिूी असतिषृ्टीबाबत गेल्या 

सहिाळी असधिेशनातही मी प्रश्न सिचािला होता. शेतीच्या तसेच घिे ि दकुानाच्या 

नकुसानाची भिपाई शासनाने सदलेली आह.े मात्र सािािसनक मालमत्ता, स्मशान शेड, 

सिल्हा परिषद शाळा, ग्रामपंचायत कायाालय यांची बिीच पडझड झालेली आह.े  
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श्री. योगेश कदम .... 

माझ्या मतदािसंघात सव्िा दोनशे गािात स्मशान शेड अिनूही पडलेले आह.े टायि 

िाळून पे्रतांचे दहन किािे लागते, एिढी गंभीि परिसस्थती माझ्या मतदािसंघात आह.े  

माझा मंत्री महोदयांना स्पेसससफक प्रश्न आह.े या सिा सािािसनक मालमत्तांच्या 

मागर्ीचे प्रस्ताि मदत ि पनुिासन सिभागाकडे आले आहते. सकती सदिसात या सिा 

सािािसनक मालमत्तांचा सनधी उपलब्ध करुन दरे्ाि ? 

 श्री. सििय िडेट्टीिाि : अध्यक्ष महोदय,  आपला प्रश्न नासशक पासनू पढेु 

सिकत कोकर्ात गेला. आह.े तसेच पनु्हा सिदभाात िाऊन आला. आता मिाठिाडा 

सशल्लक आह.े त्याचाही येथे उल्लेख झालेला आह.े ह ेखिे आह ेकी, कोकर्ात 

सनसगा चक्रीिादळ आल्यानंतिआपर् मदत केली. ह े सिांना माहीत आह.े 

शाळेकरिता मदत सशल्लक िासहली होती. सिल्हा परिषदचे्या शाळांकरिता १२ कोटी 

रुपयांची मदत काल -पििा मंििू करुन सदलेली आह ेतसेच सनधी दखेील सदलेला 

आह.े  

 ताझलका सभाध्यक्ष : ती मदत असते. परू्ा भिपाई नसते. 

 श्री. सििय िडेट्टीिाि : अध्यक्ष महोदय,  स्मशान भमूीच्या संदभाात िि प्रस्ताि 

आला असेल ि तो सनकषात बसत असले.... मध्ये बीडच्या सिसहिींचा प्रश्न होता. 

तेथील सिसहिी बिुल्या होत्या. हा सिषय सनकषात बसत नाही ति कशी मदत दरे्ाि.   

 ताझलका सभाध्यक्ष : सदस्यांनी थोडक्यात प्रश्न सिचािािा.  

डॉ.िाहुल आहिे : अध्यक्ष महोदय, मी आपल्याला आकडेिािी सांग ूइसच्ितो. 

सिल्हा परिषद कायाालयात १०० एमएम पाऊस झाला अशी आकडेिािी आह.े  अस े

असताना आपर् ३३ टक्के नकुसान  झाले ह ेकसे सनसित किर्ाि ? यामळेु आपर् 

एकच आश्वासन द्या. आता ह ेपंचनामे झालेले नाहीत. ती िेळ आता सनघनू गेलेली 

आह.े पंचनामे झालेले नसताना पािसाच्या आकडेिािीिि ..... 
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 ताझलका सभाध्यक्ष : मंत्री महोदयांनी या बाबत मघाशीच स्पष्टपर्े उत्ति 

सदलेले आह.े  

 डॉ.िाहुल आहिे : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदयांनी उत्ति सदलेले नाही. त्यांना 

उत्ति दऊे द्या. मंत्री महोदय पनु्हा तेिढे बोल ूशकतात. ३३ टक्क्यांची नकुसान भिपाई 

कशी सदसर्ाि आह े ? 

 श्री. सििय िडेट्टीिाि : अध्यक्ष महोदय,  या संबंधी सन्माननीय सदस्यांना 

बोलािनू बैठक घेऊन योग्य तो सनर्ाय घेऊ. 

       यानंति श्रीमती सगिप... 
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म.झव.स. झनयम २९३ अन्वयेच्या झवरोधी  पक्षाच्या 

 प्रस्तावावरील माननीय मंत्री यांच्या उत्तराबाबत 

 श्री.सदलीप िळस-ेपाटील (गहृ मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, म.सि.स. सनयम २९३ 

अन्ियेच्या सििोधी पक्षाच्या प्रस्तािािि आि उत्ति द्यायचे ठिले होते. पिंत,ु समोिच्या 

बािलूा सन्माननीय सदस्य नाहीत. तसचे माननीय सििोधी पक्ष नेते दखेील नाहीत. 

त्यांनी अनेक प्रश्न उपसस्थत केलेले आहते. तसचे, उद्या दखेील या बाबतचे उत्ति दतेा 

येर्ाि नाही. कािर् उद्या िाज्याचा अथासंकल् प सादि होर्ाि आह.े त्यामळेु मी 

म.सि.स. सनयम २९३ अन्ियेच्या सििोधी  पक्षाच्या प्रस्तािािि सोमिािी उत्ति दईेन. 

 ताझलका सभाध्यक्ष (श्री.भास्कर िाधव) : ठीक आह.े सदनांक ९ माचा, 

२०२२ िोिी सििोधी पक्षाने म.सि.स. सनयम २९३ अन्िये मांडलेल्या प्रस्तािाला गहृ 

मंत्री महोदय सोमिाि, सदनांक १४ माचा, २०२२ िोिी उत्ति दरे्ाि आहते. आपर् त्या 

प्रस्तािािि काही सन्माननीय सदस्यांना बोलण्याची संधी दरे्ाि आहात का की, 

केिळ उत्ति सदले िार्ाि आह े ... फक्त उत्ति सदले िार्ाि आह.े ठीक आह.े मंत्री 

महोदय आपण एवढा वेळ उगाच बसलात. आपण ह ेअगोदर साांगिू शिघिू दखेील 

जाऊ िकला असता. 

 श्री.असमत झनक : अध्यक्ष महोदय, माझा मासहतीचा मदु्दा आह.े 

 ताझलका सभाध्यक्ष : सन्माननीय सदस्य मी आपल्याला मासहतीचा मदु्दा 

मांडण्याची अनमुती दरे्ाि नाही. मासहतीच्या मदु्दयाद्वािे आपर् कोर्त्या घटनेकडे 

लक्ष िेध ूइसच्िता?...   ठीक आह ेआपर् बोलािे. 

माझहतीचा मुद्दा 

 श्री.असमत झनक : अध्यक्ष महोदय, सिदभा बळीिािा प्रकल्पग्रस्त संघषा 

ससमती मागच्या ४ तािखपेासनू सिल्हासधकािी कायाालय परिसि, अमिािती यथेे 

उपोषर्ाकरिता बसलेली आह.े त्यांच्या शासनाकडून माफक अपेक्षा आहते. सन 

२००६ ते सडसेंबि, २०१३ या कालािधीत ..... 
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 ताझलका सभाध्यक्ष : ठीक आह.े त्यांच्या ज्या काही मागण्या आहते तेथे 

शासनाने लक्ष द्यािे, एिढेच म्हर्ा आपल्याला सडटेल सांगता येर्ाि नाही. 

 श्री.सिक्रमससंह सािंत : अध्यक्ष महोदय, .... 

 ताझलका सभाध्यक्ष : आपले काय म्हर्र्े आह?े 

 श्री.सिक्रमससंह सािंत : अध्यक्ष महोदय, माझा कायदा ि सवु्यिस्थेच्या 

बाबतीत मासहतीचा मदु्दा आह.े माझ्या मतदािसंघातील उमदी परिसि येथे अनेक 

सदिसांपासनू ...(अडथळा)... 

 श्री.सधुीि मनुगंटीिाि : अध्यक्ष महोदय, अस े ठिले होते की, लक्षिेधी 

सचूनेििील चचाा संपल्यानंति अधाा तास चचाा घ्यायच्या. 

 ताझलका सभाध्यक्ष : होय. मी आता सतच सरुु किर्ाि आह.े 

 श्री.सधुीि मनुगंटीिाि : अध्यक्ष महोदय, माझी अधाा तास चचचेी सचूना आह.े 

 ताझलका सभाध्यक्ष : मी त्यांना अधाा तास चचेची सचूना मांडण्याची 

अनमुती सदलेली नाही. त्यांनी पत्र सदले होते. त्यांना मासहतीचा मदु्दा मांडायचा आह.े 

सन्माननीय सदस्य श्री. असमत झनक िनेु आहते. मला माहीत होते की, ते मासहतीचा 

मदु्दा उपसस्थत किर्ाि. सन्माननीय सदस्य आपला मासहतीचा मदु्दा काय आह?े 

 श्री.सिक्रमससंह सािंत : अध्यक्ष महोदय, कायदा ि सवु्यिस्थेच्या 

सिषयाबाबत मासहतीचा मदु्दा उपसस्थत किीत असताना मी सभागहृाच्या समोि काही 

बाबी ... 

 ताझलका सभाध्यक्ष : आता म.सि.स. सनयम २९३ अन्ियेची चचाा होर्ाि 

नाही. तो सिषय संपलेला आह.े 

 श्री.सिक्रमससंह सािंत : अध्यक्ष महोदय, आपर् माझा मदु्दा ऐकून घ्यािा. 

 ताझलका सभाध्यक्ष : आता म.सि.स. सनयम २९३ अन्ियेची चचाा होर्ाि 

नाही. मग मी आपले म्हर्र्े कसे ऐकून घेर्ाि? 

 श्री.सिक्रमससंह सािंत : अध्यक्ष महोदय, माझा मासहतीचा मदु्दा आह.े 
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 ताझलका सभाध्यक्ष :  आपर् कायदा ि सवु्यिस्थेचा उल्लेख केला. 

आपल्याला मासहतीच्या मदु्दयाद्वािे  काय मांडाियाचे आह?े 

माझहतीचा मुद्दा 

 श्री.सिक्रमससंह सािंत : अध्यक्ष महोदय, माझ्या मतदािसंघातील उमदी गािात 

सकिकोळ कािर्ािरुन तलिािी नाचिनू त्याच बिोबि ... 

 ताझलका सभाध्यक्ष : ही कधीची घटना आह?े 

 श्री.सिक्रमससंह सािंत : अध्यक्ष महोदय, पििा िात्री साडेअकिा िािताची ही 

गोष्ट आह.े 

 ताझलका सभाध्यक्ष : हा तेथील लोकल लॉ अडँ ऑडािचा सकिकोळ सिषय 

आह.े हा सिषय मासहतीचा मदु्दयाद्वािे मांडायचा होऊ शकत नाही. िाज्याशी संबंसधत 

काही धोिर्ात्मक सिषय असेल ति तो मासहतीच्या मदु्दयांतगात मांडािा. आपल्या 

मतदािसंघात अशी घटना घडली ति लगेच मासहतीचा मदु्दा मांडायचा नसतो. 

लक्षवेधी सूचनेवरील प्रश्न झवचारण्यासाठी मयाादा झनझित करणे 

 श्री.प्रकाश सोळंके : अध्यक्ष महोदय, दोन सदिसांपासनू आपर् पाहत आहोत 

की, प्रश्नोत्तिाच्या तासामध्ये २ नाही ति ३ प्रश्नांिि चचाा होते. लक्षिेधी सचूनेिि ५-

५ तास चचाा होते. या संदभाात माझी आपल्याला सिनंती आह ेकी, सििोधी पक्षासह 

सिा नेत्यांना एकत्र बसिनू या बाबतीत काही ना काही धोिर् ठिले पासहिे. सकमान 

१० ते १५ प्रश्न झाले पासहिेत. लक्षिेधी सचूनेििील चचाा एक तासाच्या आत संपली 

पासहिे. ही चचाा पासहली ति, प्रत्येक लक्षिेधी सचूनेिि बोलण्याकरिता प्रत्येक 

आमदाि महोदय उभे िाहतात ि माझ्या मतदािसंघात असे झाले असे सांगतो. ह ेिे 

काही चाललेले आह े तो िेळेचा अपव्यय आह.े या बाबतीत माझी आपल्याला 

सिनंती आह ेकी, सिा नेत्यांना एकसत्रत घेऊन आपर् या बाबतीत सनसित कालमयाादा 

ठििािी. 

 ताझलका सभाध्यक्ष : आपर् मघाशी सभागहृात उपसस्थत नव्हता. मी 

त्यािेळेस सन्माननीय सदस्यांच्या एक गोष्ट लक्षात आर्नू सदली की, लक्षिेधी 

सचूनेििील चचेकरिता इतका िेळ नसतो. तमु्ही लक्षिेधी सचूनेििील चचेमध्ये  
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ताझलका सभाध्यक्ष ... 

भाषर् किता ि प्रश्न सिचािता. ठीक आह.े आि आपल्या समोि दसुिे काही काम 

नव्हते. बऱयाच सदिसांनी कामकािपसत्रकेिि दशासिल्याप्रमार्े अधाा तास चचाा होर्ाि 

आहते.  

   तमु्ही म्हर्ता त्या गोष्टीिि सिा सभागहृाने नक्की लक्ष कें सद्रत केले पासहिे. 

सभागहृात िास्तीत िास्त चचाा सिधेयकािि झाली पासहिे. सन्माननीय सदस्य 

श्री.सधुीि मनुगंटीिाि माझ्या मताशी १०० टक्के सहमत असतील. मघाशी 

सभागहृात... आता तो सिषय नाही पिंत,ु ज्यािळेेस काही एका सिसशष्ट सिषयािि 

ॲकेडेसमक सडस्कशन सरुु होते त्यािेळेस सधु्दा सभागहृाने अशा सिषयािि असतशय 

गांभीयााने लक्ष घातले पासहिे. 

नंति श्री.सशंद े.... 
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ताझलका सभाध्यक्ष (श्री.भास्कर िाधव)... 

ह े सिषय गांभीयााने ऐकले पासहिे, असे सिषय िािंिाि चचलेा येत नाहीत. पिूी 

खळेीमेळीने सभागहृात चचाा होत असत, िक्तव्ये किण्यात येत असत. ती आता 

किण्यात येत नाही, असा शब्द प्रयोग मी किर्ाि नाही. पिंत ुतशा प्रकािची िक्तव्ये 

ि चचाा झाल्या सशिाय निीन सन्माननीय सदस्यांना अनभुि समळर्ाि नाही. तो 

कोर्त्याही पसु्तकातनू समळिता येर्ाि नाही. सभागहृाच्या माध्यमातनूच ते अनभुि 

निीन सन्माननीय सदस्यांना प्राप्त होतील. त्याचा फायदा िाज्याच्या िडर्घडर्ीला 

होईल. सिा सन्माननीय सदस्यांना माझी सिनंती आह ेकी, अशा पद्धतीने कायद्याच्या 

संदभाात दोन्ही बािूचंी चचाा होत ेि एकमेकांना चचनेे उत्ति सदले िाते. पयाायाने चचनेे 

एकमेकांिि मात किण्याच्या प्रयत्न कायद्याने केला िातो. अशा चचलेा असधक 

प्राधान्य सदले पासहिे. अशा चचाा ऐकल्या पासहिे. त्यातनू फाि मोठे ्ान प्राप्त होते.  

सन्माननीय सदस्य श्री.प्रकाश सोळंके म्हटल्याप्रमार्े काही सिषयांिि एकसत्रत 

बसनू सनर्ाय किण्याची आिश्यकता आह.े मागील िेळी एक महत्त्िाचा सनर्ाय घेतला 

आह.े सभागहृामध्ये श्रद्धांिलीचा ठिाि मांडल्यानंति गट नेत्यांच्या भाषर्ानंति 

अनेक सन्माननीय सदस्य भाषर् किीत असत. आता माननीय महािाष्र सिधानसभा 

अध्यक्ष श्रद्धांिलीचा ठिाि मांडतील ि सभागहृाचे सन्माननीय सदस्य त्यास पासठंबा 

दतेील, असा सनर्ाय घेण्यात आला. अशा पद्धतीचे काही सनर्ाय घ्यािे लागतात. मी 

सन्माननीय सदस्य यांनी मांडलेला सिषय माननीय अध्यक्ष यांच्यापयंत पोहोचितो. 

 श्री.प्रकाश सोळंके : अध्यक्ष महोदय, आपर् आताच सांसगतले की, 

सिधेयकािि चचाा झाली पासहिे. मागील २-३ असधिशेनामध्ये सिधेयकािि चचाा 

झाली नाही. सििोधी पक्षाचे सन्माननीय सदस्य गोंधळ कितात ि त्या गोंधळामध्य े

सिकाि सिधेयके मंििू करुन घेते. निीन सन्माननीय सदस्य यांना सिधेयकािि 

बोलण्याचे केव्हा सशकािे ? सिधेयक काय असते, कशासाठी असते, ह ेत्यांना चचाा 

झाली नाही ति कसे समिेल ? या सिषयाच्या संदभाात पढुील आठिड्यात बैठक 

घेऊन सिांना आमंसत्रत किण्यात यािे. निीन सन्माननीय सदस्यांना सिा सिषयांिि 

बोलता आले पासहिे. याकरिता आपर् पढुाकाि घ्यािा, अशी माझी सिनंती आह.े 



10-03-2022 (असधुारित प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) III - 184 

GSS/AKN/MMP प्रथम कुमािीसगिप 16:25 

 

 

 ताझलका सभाध्यक्ष : ठीक आह.े मी ि सन्माननीय सदस्य श्री.सधुीि 

मनुगंटीिाि या सिषयात पढुाकाि घेऊ. मागील िळेी अशाच पद्धतीने सििोधी पक्षाने 

सभात्याग केला होता. त्यािेळी सभागहृामध्ये केिळ सत्ताधािी पक्षाच ेसन्माननीय 

सदस्य उपसस्थत होते. त्यािेळी सिधेयके मंििुीसाठी मांडण्यात असताना मी सांसगतले 

होते की, सभागहृात सन्माननीय सदस्य नसले तिी मंत्री महोदय यांनी सिधेयकाचा 

अथा, त्याचा उद्दशे ि कािर्े सिषद किािीत. त्यानंतिच मंििुी समळेल असे मी 

तासलका सभाध्यक्षाच्या खचुीिि बसनू मी बोललो होतो. त्यािेळी सन्माननीय सदस्य 

श्री.प्रकाश सोळंके सभागहृामध्ये उपसस्थत होते. मी आिचा सिषय माननीय 

सिधानसभा अध्यक्ष यांचेकडे मांडतो.  

 श्री.सधुीि मनुगंटीिाि : अध्यक्ष महोदय, मी या सिषयाच्या संदभाात बैठक 

घेण्यासाठी सिनंती पत्र दरे्ाि आह.े मी सदनांक ि िेळ नमदू करुन घेतली आह.े 

तासलका सभाध्यक्ष यांनी सदलेले आश्वासन ह ेआश्वासन ससमतीकडे सनयमानसुाि िात.े 

त्यामळेु यासंदभाात बैठक घ्यािीच लागर्ाि आह.े  

---------- 
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पृ. शी. : अनसुसूचत िमाती प्रिगाातील उमेदिािांच्या    

पद भिती बाबत माननीय सिोच्च   

न्यायालयाने सदलेल्या सनर्ायाची 

अंमलबिािर्ी किर्े 

मु. शी. : अनसुसूचत िमाती प्रिगाातील उमेदिािांच्या    

पद भिती बाबत माननीय सिोच्च   

न्यायालयाने सदलेल्या सनर्ायाची 

अंमलबिािर्ी किर्े यासंबंधी श्री.सधुीि 

मनुगंटीिाि यांनी उपसस्थत केलेली अधाा-तास 

चचाा. 

 

 श्री. सधुीि मनुगंटीिाि (बल्लािपिू) : अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या अनमुतीने 

सनयम ९४ अन्िये पढुील सिषयािि अधाा-तास चचाा उपसस्थत कितो. 

“अनसुसूचत िमातीची िगा १ ते ४ पयंतची प्रलंसबत सिशेष पदभिती प्रसक्रया 

महािाष् र लोकसेिा आयोगासह इति प्रासधकिर्ांनी िाहीिाती दिेनू परू्ा किण् याची 

आिश् यकता असर्े, न् यायालयीन आदशेाप्रमार् ेि सदनांक २१ सडसेंबि, २०१९ 

च् या शासन सनर्ायानसुाि शासकीय तसेच खािगी अनदुासनत संस् थातील पदभिती 

प्रसक्रया परू्ा किण्याची गिि असर्े, मा. सिोच् च न् यायालयाने ससव् हील अपील 

क्रमांक ८९२८/२०१५ ि इति यासचका यामध् ये सदनांक ६ िलैु, २०१७ िोिी 

सदलेल् या सनर्ायाची िाज् यात अंमलबिािर्ी किण् याच् या दृष् टीने सामान् य प्रशासन 

सिभागाने सदनांक २१ सडसेंबि, २०१९ िोिी शासन सनर्ाय सनगासमत केलेला असर्े, 

अद्याप या शासन सनर्ायाची अमंलबिािर्ी झालेली नसर्े,  परिर्ामी अनसुसूचत 

िमातीतील बेिोिगाि उमेदिािांमध् ये तीव्र असंतोष पसिलेला असल्याने सदि 

िखडलेली पदभिती प्रसक्रया तातडीने परू्ा किण् याची शासनाने किाियाची 

कायािाही.”  
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श्री. सधुीि मनुगंटीिाि... 

 अध्यक्ष महोदय, हा असतशय महत्त्िचा सिषय आह.े माझी सिनंती आह ेकी, 

आसदिासी समािाचे नेततृ्ि किर्ािे सन्माननीय सदस्य श्री.संदीप धिुे या चचते 

भाग घेर्ाि आहते, त्यांना अनमुती दणे्यात यािी. 

 ताझलका सभाध्यक्ष :  ठीक आह.े 

 श्री.सधुीि मनुगंटीिाि : अध्यक्ष महोदय, ह ेअमतृ महोत्सिी िषा आह,े याची 

आपर्ास िार्ीि आह.े हिािो लाखो शसहदांनी प्रार्ांची आहुती दऊेन स्िाततं्रयाचा 

मंगल कलश भाितातील िनतेला प्राप्त करुन सदला. एकच संकल्प होता की, प्रत्येक 

िात, समहु, धमाातील लोकांना िगण्याचा असधकाि आह.े एका गोष्टीचे आिया 

िाटते की, माननीय सिोच्च न्यायालयाच्या सनर्ायानंति दखेील मंत्रालयातील काही 

झािीतील शकु्राचाया ह े आसदिासी बांधिांना त्यांच्या हक्कापासनू िंसचत ठेित 

आहते. आसदिासी बांधि मखु्य प्रिाहात यािे याकरिता सिश्वित्न, भाितित्न 

डॉ.बाबासाहबे आबेंडकि यांनी संसिधानात त्यांना संिक्षर् सदले आह.े 

यानंति श्री.तेलंग.... 
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श्री.सधुीि मनुगंटीिाि….. 

माननीय सिोच्च न्यायालयाने असतशय स्पष्ट शब्दात सांसगतले आह ेकी, आसदिासी 

सिभागातील १२ हिाि ५०० पद ेभिण्यासाठी सिशेष भिती मोसहम घेण्यात यािी. त्या 

अनषुंगाने िाज्य शासनाच्या सामान्य प्रशासन सिभागाने सदनांक २१ सडसेंबि, २०१९ 

िोिी शासन सनर्ाय दखेील सनगासमत केला. मी आि तािीख, नंबि याच्या खोलात 

िार्ाि नाही. आशय, भाि आसर् भािनािि सिकािकडून उत्तिाची अपेक्षा किीत 

आह.े  

 अध्यक्ष महोदय, आि आपर् मुंबईमध्ये प्रगतीच्या गोष्टी किीत आहोत. पिंत ु

आसदिासी बांधिाच्या नािे सबल्डि कंपनी असल्याचे ित्रपती सशिािी महािाि 

टसमानसपासनू बोरििलीपयंत आसर् चचागेट स्टेशनपासनू मुंबईतील शेिटच्या 

टोकापयंत एक तिी बोडा आह ेकाय? आसदिासी बांधिानी फक्त भामिागड, चंद्रपिू, 

िाििूा, गडसचिोली ि मळेघाटमध्ये िाहायचे, अस ेया सिकािचे धोिर् आह ेकाय? 

माननीय सिोच्च न्यायालयाने स्पष्ट आदशे सदले. पिंत ु त्या अनषुंगाने आपल्या 

सिकािने काय कायािाही केली?  

 अध्यक्ष महोदय, असधकािी/कमाचािी यांच्या िेतनािि िाज्य शासन १ लाख 

४४ कोटी रुपये खचा किीत आह.े त्यामळेु आपल्याकडून एिढीच अपेक्षा आह ेकी, 

"िाष्र सहत में किेंगे काम, काम के लेंगे पिेू दाम."  आता काय होत आह?े "हम िाष्र 

सहत में कुि नहीं किेंगे काम, मगि िसलू किेंगे िनता के पैसों से पिूा का पिूा दाम." 

आपर् िाज्यमंत्री असल्यामळेु आम्हाला आपल्याकडून अपेक्षा आहते. पद 

भितीसंदभाात एक िेळा नाही ति अनेक िेळा पत्रव्यिहाि केलेला आह.े माननीय 

सिोच्च न्यायालयाच्या आदशेानसुाि आपर् १२ हिाि ५०० पद ेभिण्यासंदभाात 

िाज्य शासनाने शासन सनर्ाय दखेील सनगासमत केला. तिी दखेील पद भिती किण्यात 

आलेली नाही. आसदिासी समाि सिकासापासनू िंसचत आह.े त्यांना दखेील 

िगण्याचा असधकाि आह.े  मी माझ्याििळचे सिा कागदपत्र ेआपल्याकडे सादि 

कितो. पिंत ुसदि पद ेलिकिात लिकि भिािेीत, अशी मी सिनंती कितो. 
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श्री.सधुीि मनुगंटीिाि…..  

 अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य डॉ.संदेीप धिुे आसदिासी 

समािाबाबतची त्यांची भसूमका ते मांडर्ाि आहते. आसदिासी समािाच्या 

आयषु्यामध्ये असलेला अंधाि ह े शासन दिू किर्ाि आह े की नाही? आसदिासी 

समािातील बांधिामध्ये सकती शक्ती असते याचा मी अनभुि घतेलेला आह.े मी 

समशन शौया कायाक्रम िाबसिलेला आह.े आसदिासी समािातील १८ ते २० िषाांच े

मलू कधीही सिमानामध्य ेबसले नव्हत.े पिंत ुत्यांनी फक्त ८ मसहन्यांच्या प्रसशक्षर्ानंति 

२९ हिाि फुटांच्या एव्हिेस्टिि चढले आहते. िो आसदिासी समहु प्रामासर्क आह,े 

सासत्त्िक आह,े त्यांना मखु्यप्रिाहामध्ये आर्ण्यासाठी सिा पदांची भिती किण्यात 

यािी, एिढीच माझी सिनंती आह.े 

 अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या पक्षाचा िाहीिनामा सोबत आर्लेला आह.े 

यामध्य े स्पष्ट नमदू केले आह े की, आमचे सिकाि आल्यानंति मोठ्या प्रमार्ािि 

पदांची भिती किण्यात येईल. रिक्त पदांच्या बाबतीत माननीय न्यायालयाने दखेील 

ताशेिे ओढलेले आहते. रिक्त पदांमळेु िाज्यातील सिा कािभाि सिस्कळीत झालेला 

आह.े कापसू कोड्यांच्या गोष्टीसािख े महािाष्र लोकसेिा आयोगाच्या १५ हिाि 

५११ पद ेभिण्यासाठी शासनाने फक्त मान्यता सदलेली आह.े “सचऊताई सचऊताई दाि 

उघड” पिंत ु दाि काही उघडल्याच िात नाही. पद भिती संदभाात िाज्य शासन 

महािाष्र लोकसेिा आयोगाकडे प्रस्ताि पाठसित आह े पिंत ु महािाष्र लोकसेिा 

आयोग पिीक्षा घेण्यास तयाि नाही. मानिासधकाि आयोगािरुन माननीय न्यायालयाने 

िाज्य शासनाचे कान उपटून रिक्त असलेली पद ेभिण्यास सांसगतले. िाज्यातील १६ 

हिाि उमेदिाि अनकंुपातनू सनयकु्तीच्या प्रसतक्षेत आहते. त्यामळेु अनकंुपातील ि 

आसदिासी समािातील १२ हिाि ५०० पद े भिण्यासाठी िाज्य शासनाने िेगाने 

कायािाही किर् ेआिश्यक आह.े  सदि पद ेभरुन त्यांना न्याय दरे्े आिश्यक आह.े 

आसदिासी समािाची शिुता, प्रामासर्कता, सासत्त्िकता या सिा बाबींचा आपर् 

सन्मान करु शकलो नाही ति आपल्याला लोकप्रसतसनधी म्हर्नू घेण्याचा असधकाि 

नाही.  
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श्री.सधुीि मनुगंटीिाि….. 

अध्यक्ष महोदय, िाज्यातील िंगल कोठे आह?े िेथे िास्त आसदिासी बांधि 

आहते, त्याच सठकार्ी मोठ्या प्रमार्ािि िंगले आहते. पयााििर्ामध्य ेईश्वािाचा अशं 

पाहण्याच्या आसदिासी समािाच्या स्िभािामळेु ही िंगले सििंत िासहलेली आहते. 

अन्यथा हा मानिी समाि तेंव्हाच नष्ट झाला असता. त्या आसदिासी बांधिांना न्याय 

दणे्यासाठी मी सिनंती किीत आह.े सदि पद ेभिण्यास कोर्ते असधकािी/कमाचािी 

आडिे येत आहते?  असधकाऱयांच्या फायद्याची फाईल २४ तासाच्या आत सनकाली 

सनघते. कािर् ह ेमी अनभुिले आह.े आसदिासी बांधिाची फाईल असेल ति त्या 

फाईलमधील काना, मात्रा पासहला िातो आसर् िास्तीत िास्त त्रटुी काढून ती फाईल 

पनु्हा पित पाठसिली िाते. मंत्री महोदयांनी सांसगतले की, मला तांदळू मोिनू पासहिे. 

त्यािि असधकािी सलहून पाठसितात, ग्रॅमने मोिनू पाठिनू की दार्े मोिनू पाठि?ू 

 यानंति श्री.कुलकर्ी…….. 
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श्री. सधुीर मिुगांटीवार.... 

आपण आता २१ व्या ितकात आहोत. ह ेजग पढेु जात आह.े या अमतृमहोत्सिी 

िषाात िि आपर् आसदिासी बांधिांना मखु्य प्रिाहात आर् ूशकलो नाही ति काळ 

आपल्याला कधीच माफ किर्ाि नाही. माननीय मंत्री ह ेअसतशय चांगले काम किीत 

आहते. त्यांच्याबद्दल माझ्या मनात आदि आह.े माननीय मंत्री श्री. गलुाबिाि पाटील 

ह े दखेील चांगले काम किीत आहते. िनसेिचेी संधी आपर्ास सदली आह.े या 

संधीचा आपर् उपयोग किािा. यासाठी दोन, तीन बैठका घ्याव्यात. एखाद्या 

बैठकीमध्ये आम्हालाही सनमंत्रर् द्यािे. मंत्री म्हर्नू काही शब् द आपर्ास िापिता 

येर्ाि नाही. पिंत ुआमदाि म्हर्नू आम्हाला काही असतरिक्त शब्द िापिता येतात. 

आमच्याकडील शब्दकोशामध्ये असधक पाने आहते. त्या शब्दांचा उपयोग करुन 

काही लोक सधुािर्ाि असतील ति आम्ही त्या शब्दांचा उपयोग करु. तसेच 

शासनाचा नस्ती सनपटािा कायदा आह.े त्यानसुािही मंत्री महोदय काििाई कितील. 

हा कायदा मी माननीय मंत्री श्री. दादािी भसेु यांच्याकरिता िापिर्ाि आह.े त्या 

कायद्याचा उपयोग किािा. 

 डॉ. संदीप धिुे : अध्यक्ष महोदय, अधाा-तास चचिेि बोलण्याची आपर् मला 

संधी सदल्याबद्दल मी आभाि व्यक्त कितो.  

 अध्यक्ष महोदय, सन २००४ ते सन २००९ या कालािधीत मी आमदाि म्हर्नू 

सनिडून आलो होतो. त्यािेळेस मी या सभागहृामध्ये आसदिासी समािाचे प्रश्न मांडले 

होते. त्यािेळेस ह ेप्रकिर् न्यायप्रसिष्ट असल्याचे कािर् सांगनू कायािाही झाली नाही. 

मध्यंतिी मी १० िषे सदस्य नव्हतो. तिीही सभागहृाच्या बाहिे मी या मदु्याचा 

पाठपिुािा किीत होतो. सदनांक ६ िलैु, २०१७ िोिी माननीय सिोच्च न्यायालयाने 

आदशे दऊेन सांसगतले आह ेकी, िाज्य शासनाने १२ हिाि ५०० बोगस आसदिासी 

कमाचािी ठिसिले आहते. त्यांना तात्काळ नोकिीिरून काढून त्यासठकार्ी खऱया 

आसदिासी समािातील उमेदिािांची नोकिभिती किािी. तिीही मंत्रालयातील काही 

भ्रष्ट असधकािी, कमाचाऱयांच्या संगनमताने ही पदभिती होत नाही. ही असतशय 

खदेाची आसर् गंभीि बाब आह.े मी आमदाि झाल्यापासनू प्रत्येक असधिेशनामध्ये  



10-03-2022 (असधुारित प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) KKK - 191 

MJK/AKN/MMP प्रथम श्री.तलंेग 16:35 

 

 

डॉ. संदीप धिुे ...... 

हा मदु्दा मांडत आह.े कोिोना काळ सरुु होण्यापिूीही मी या सिषयािि चचाा केली 

होती. त्यािेळेस यािि कोर्तीही कायािाही झाली नाही. मागील सहिाळी 

असधिशेनातही या सिषयािि बोललो होतो. तिी कोर्तीही कायािाही केली गेली 

नाही. सदनांक २ माचा, २०२१ िोिी मी तािांसकत प्रश्न मांडला होता. त्यावर िाज्याच्या 

माननीय मखु्यमंत्री यांनी लेखी उत्ति सदले की, २०२१ अखिेपयंत बोगस भिती झाललेे 

१२ हिाि ५०० पद ेभिली िातील. पिंत ुत्याििही कोर्तीही कायािाही झाली नाही. 

या संघटीत भ्रष्टाचािाचा फटका गिीब, होतकरु आसदिासी लोकांना होत आह.े याचा 

त्यांना त्रास होत आह.े आसदिासी समािामध्ये बेिोिगािी िाढली आह.े आसदिासी 

समािाकडे लक्ष दणे्यासाठी कोर्ीही नाही. त्यांची मानससकता सबघडत आह.े उद्या 

िि त्या यिुकांनी हातामध्ये बंदकुा घेतल्या आसर् ते नक्षली झाले ति यास ह ेिाज्य 

सिकाि िबाबदाि िाहील.  

 अध्यक्ष महोदय, आसदिासी समािातील अनेक यिुक डॉक्टि आहते. मी सन 

१९९१ मध्ये यितमाळ सिल्यातनू पसहला आसदिासी डॉक्टि झालो होतो. 

त्यानंतिच्या काळात अनेक तरुर् पदिीधि, डॉक्टि, प्राध्यापक, असभयंता झालेले 

आहते. ह ेसिा लोक नोकिीसाठी आता भटकत आहते. तटुपुंज्या पगािािि ते बाहिे 

िात आहते. काहीिर् कंत्राटी पद्धतीिि काम किीत आहते. बोगस आसदिासी 

कमाचाऱयांना काढून टाकण्याबाबत माननीय सिोच्च न्यायालयाने आदशे सदला 

आह.े पिंत ुते भ्रष्ट असधकाऱयांच्या सहकायााने आसदिासी समािािि अन्याय किीत 

आहते.  

 

यानंति श्री. चौधिी.... 
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डॉ.संदीप धिुे..... 

 अध्यक्ष महोदय, मी स्ित: आसदिासी डॉक्टि आसर् आमदाि आह.े  

आसदिासी होतकरु उमेदिािांसाठी मी स्ित: एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंि डेटा एकसत्रत केला 

आह.े  त्याची आकडेिािी मी या सनसमत्ताने आपर्ास सांग ूइसच्ितो. 

 अध्यक्ष महोदय, एम.बी.बी.एस., एम.एस., एम.डी. झालेले ५५ आशदवासी 

डॉक्टसण िाज्यामध्ये असिू सरकारी िोकरी शमळत िसल्यामळेु ते खासगी शठकाणी 

शकां वा कां त्राटी तत्त्वावर िोकरी करीत आहते.  तसेच एम.बी.बी.एस. आशण 

बी.ए.एम.एस. झालेले २७४ आशदवासी डॉक्टसण कां त्राटी तत्त्वावर काम करीत आहते.  

बी.ई., बी.टेक., शड्लोमा पास असलेल्या आशदवासी शवद्यार्थयांची सांख्या २ हजार 

५३४ असिू ते िोकरीसाठी वणवण भटकत आहते.  तसेच िेट-सेट परीक्षा उत्तीणण 

असलेले १७९ आशदवासी उमेदवारही िोकरीशविा आहते.  याशिवाय कला, 

वाशणज्य, कृषी पदवीधर व पदव्यतु्तर पदवीधराांची सांख्या समुारे १५ हजाराांच्या वर 

आह.े  परांत ुया सवांचे दभुाणग्य अस ेआह ेकी, सध्या सेवेमध्य ेअसलेल्या १२ हजार 

५०० आशदवासींिा सवोच्च न्यायालयािे बोगस ठरविू दखेील त्याांच्या जागी या 

उमेदवाराांिा िोकरी शमळत िाही.  खऱया आसदिासी उमेदवाराांवरील हा खपू मोठा 

अन्याय आह.े  महाराष्ट्रासारख्या प्रगत राज्यामध्य ेअसे कधीपयंत चालणार आह े?  

झािखडं, ित्तीसगड, गिुिात आसर् मध्य प्रदशे या िाज्यांमध्ये सिशेष मोसहम िाबिनू 

बोगस आसदिासींना सेिमेधनू काढून अस्सल आसदिासींना सेिेमध्ये सामािनू घेतले 

आह.े  अशी सिशेष कायािाही आपल्याकडे का केली िात नाही ?  या सनसमत्ताने 

माझी मागर्ी आह े की, अशा प्रकािे सिशेष मोसहम िाबिनू बोगस आसदिासींिि 

काििाई केली पासहिे.  याबाबत कें द्र सिकािने दखेील महािाष्र शासनाला िािंिाि 

सचूना केलेल्या आहते.  मात्र, त्याबाबत कायािाही होत नाही ही बाब अत्यंत 

अन्यायकािक आह.े  आम्ही या सठकार्ी सकती िेळा भाषर्े द्यायची, सकती िेळा 

तािांसकत प्रश्न उपसस्थत किायचे हा खिा प्रश्न आह.े  कािर् एिढे करुनही सिकािला 

पाझि फुटत नाही.  यािरुन असे सदसते की, आसदिासींचा कोर्ी िालीच िासहलेला 

नाही.  सन्माननीय सदस्य श्री.सधुीि मनुगंटीिाि यांनी सांसगतले की,  
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डॉ.संदीप धिुे..... 

प्रत्येक पक्षाच्या िाहीिनाम्यामध्ये सांसगतलेले आह े की, "आम्ही आसदिासी 

सिद्याथ्यांची भिती करु."  त्यातील तीन पक्ष सध्या सत्तेिि आहते.  त्यामळेु सकमान 

िाहीिनाम्यामध्ये सदलेले आश्वासन तिी परू्ा केले पासहिे.  पिंत ुतेही होताना सदसत 

नाही.  

 अध्यक्ष महोदय, सिोच्च न्यायालयाने बोगस ठिसिलेल्या १२ हिाि ५०० 

आसदिासींपैकी ५३२ बोगस आसदिासी असधकािी / कमाचािी आिही मंत्रालयात 

काम किीत आहते.  यातील खिे कलाकाि तेच आहते.  ते यासंदभाातील कुठलीही 

फाईल पढेु िाऊ दते नाहीत.   

अध्यक्ष महोदय, असतरिक्त सिल्हासधकािी सकंिा उप ससचि पदी कायाित 

असलेले खिे ६ आसदिासी असधकािी आहते.  पिंत ुत्यांना आय.ए.ए. केडि सदले 

िात नाही.  त्यांना आय.ए.एस. केडि सदले पासहिे अशीही या सनसमत्ताने माझी सिनंती 

आह.े  तसेच बोगस आसदिासींना सेिेतनू कमी किण्यासाठी या सिकािने सिशेष 

मोसहम िाबसिली पासहि ेि बोगस १२ हिाि ५०० आसदिासींच्या िागी अस्सल 

आसदिासी उमेदिािांची भिती करुन त्यांना न्याय सदला पासहिे. 
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 श्री.दत्तात्रय भिर्े (सामान्य प्रशासन िाज्यमंत्री) : अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय 

सदस्य श्री.सधुीि मनुगंटीिाि ि सन्माननीय सदस्य डॉ.संदीप धिुे यांनी अधाा तास 

चचेच्या माध्यमातनू या सठकार्ी अनेक सचूना केल्या ि अडचर्ीही मांडल्या आहते.   

 सन्माननीय सदस्य डॉ.संदीप धिुे यांनी सांसगतल्याप्रमार्े िगदीश बसहिा 

आसर् इति यांनी दाखल केलेल्या सससव्हल अपील क्रमांक १६२८/२०१५ मध्ये 

सिोच्च न्यायालयाने सदनांक ६ िलैु, २०१७ िोिी सनर्ाय सदला होता की, "ज्या 

व्यक्तींचे अनसुसूचत िातीचे दािे अिैध ठिले आहते त्या व्यक्तींना शासकीय सेिेमध्ये 

संिक्षर् दतेा येर्ाि नाही.  घटनेतील तितदू लक्षात घेता त्यांना संिक्षर् दरे्े ही बाब 

घटनासििोधी आह.े"  माननीय उच्च न्यायालय, नागपिू खडंपीठ येथे दाखल किण्यात 

आलेल्या यासचका क्रमांक ३१४०/२०१८ मध्ये सनर्ाय दणे्यात आला की, "ज्या 

कमाचाऱयांचे अनसुसूचत िमातीचे िात प्रमार्पत्र अिैध ठिले आह ेअशा सठकार्च्या 

रिक्त पदी ज्यांचे िात प्रमार्पत्र िैध आह ेत्यांची सदनांक १ फेब्रिुािी, २०२० पयंत 

ताबडतोब नेमर्कू किािी."  माननीय सिोच्च ि उच्च न्यायालयाच्या आदशेानसुाि 

सदनांक २१ सडसेंबि, २०१९ िोिी शासन सनर्ाय सनगासमत किण्यात आला ि 

अनसुसूचत िमातीची रिक्त पद ेकालबध्द कायाक्रम आखनू ताबडतोब भिासित, अस े

आदशे सिा सिभागांना दणे्यात आले.   

यानंति श्री.धमुाळे..... 
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श्री. दत्तात्रय भिर्े... 

सन्माननीय सदस्य श्री. सधुीि मनुगंटीिाि यांनी रिक्त पदांच्या सांसगतलेल्या 

आकड्यांमध्ये कदासचत थोडी तफाित असेल.  पर् आि िाज्यामध्ये शासनाचे २८ 

ते ३२ सिभाग कायाित आहते.  त्यामध्ये अनसुसूचत िमातींसाठी साधािर्त: 

५५,३१९ पद ेिाखीि होतील.  ते कमी िास्त अस ूशकतात.  त्यापैकी ४४००१ पद े

भिलेली असनू त्यापैकी ११४३५ पद ेरिक्त आहते.  आि मी या सभागहृाला आसर् 

सिा सन्माननीय सदस्यांना आश्वाससत कितो की, ही रिक्त पद ेतातडीने भिण्यासाठी 

शासन सिशेष भिती मोहीम िाबसिल.  तसचे या सिभागात िे सन्माननीय सदस्य येतात 

त्या सिांची एक संयकु्त बैठक शासन तातडीने घेईल.  त्यातनूही आपल्याला काही 

अडचर्ी सकंिा प्रश्न लक्षात येतील ि त्यामधनू आपल्याला योग्य तो सनर्ाय घेता 

येईल.  दसुिा मदु्दा सन्माननीय सदस्य डॉ. संसदप धिुे यांनी अनसुसूचत िमातीच्या 

कायाित पदांबाबत उपसस्थत केला होता. साधािर्त: ४४००१ इतक्या कमाचाऱयांपैकी 

३५५९३ इतक्या कमाचाऱयांनी त्यांच्या िातीचे िैधता प्रमार्पते्र सादि केली आहते.   

उिारित ८४०८ कमाचाऱयांचे िात िैधता प्रमार्पत्रांबाबत कायािाही सरुू आह.े  

त्यांनी अद्याप ही प्रमार्पते्र सादि केलेली नाहीत.  त्यांना यासाठी आपर् समुािे ३ 

मसहन्यांचा कालािधी सदलेला आह.े  अनसुसूचत िमातीचे िात िैधता प्रमार्पत्र 

सादि न केलेल्या कमाचाऱयांची आसर् ते असधसंख्य ठिलेल्यांची संख्या ३२१४ 

इतकी आह.े त्यातील सिळसेिेची १९२१ इतकी अनसुसूचत िमातीची पद ेआहते.  

उिारित १२९३ पद ेही पदोन्नतीने भिाियाची आहते.  आिपयंतचा आढािा घतेला 

ति आपल्या सिांना मासहती आह ेकी, सन २०१९ कोसिडचे संकट आसर् कोटााच्या 

काही सनर्ायांमळेु आपल्याला ही नोकि भिती किता आली नाही.  पिंत ु आता 

सिळसेिेपैकी ३९४ पदांचे मागर्ीपत्र एमपीएससीकडे सादि केलेले आह.े  त्यानसुाि 

त्यातील समुािे ८२ पद ेभिण्यात आली आहते.  सदनांक २१.१२.२०१९ िोिीच्या 

शासन सनर्ायानसुाि िाज्यातील अनसुसूचत िमातीची कायािाही सरुू केली होती.  पर् 

मघाशी मी आपल्याला कोसिडच्या संकटाचे उदाहिर् सदले आह.े  तसेच ज्यांचे िात 

िैधता प्रमार्पत्र अिधै ठिले ते उमेदिाि कोटाामध्ये गेल्यामळेु तशा प्रकिर्ांमध्य े

थोडा सिलंब झाला आह.े  पिंत ुआता आपर् यासाठी सिशेष भिती मोहीम िाबसिर्ाि  
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श्री. दत्तात्रय भिर्े... 

आहोत आसर् याबाबत मी माननीय मखु्यमंत्रयांशी चचाा केलेली आह ेआसर् त्यांनी 

दखेील आपर् सभागहृाला तस ेआश्वाशसत करावे, अिा सचूिा शदलेल्या आहते.  

त्यािसुार आपण ही शविेष भरती मोहीम राबशवणार आहोत.   

 अध्यक्ष महोदय, िे कमाचािी असधसंख्य पदािि िगा झाले आहते त्या 

कमाचाऱयांचा सनर्ाय घेण्यासाठी सदनांक १५.६.२०२० िोिी माननीय अन्न ि नागिी 

पिुिठा मंत्री श्री. िगन भिुबळ यांच्या अध्यक्षतेखाली एक ससमती गठीत केली आह.े  

त्या ससमतीचा िेव्हा अहिाल येईल त्या अहिालानसुाि आपर् त्यासंबंधी पढुील 

कायािाही करु. 

 अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य श्री. सधुीि मनुगंटीिाि यांनी 

एमपीएससीच्या बाबतीत एक प्रश्न उपसस्थत केला होता.  त्याबाबत मी सभागहृाला 

अिगत व्हािे म्हर्नू सांगर्ाि आह.े  एमपीएससीच्या बाबतीत गले्या २-३ िषाात 

सिद्याथ्यांचा फाि मोठ्या प्रमार्ािि िोष होता.  पिंत ु कोिोनाच्या संकटामळेु 

आपल्याला िासहिाती दतेा येत नव्हत्या सकंिा भिती किता येत नव्हती.   पिंत ुआता 

शासनाने सदनांक ३०.७.२०२१ िोिी सनर्ाय घेतला की, महािाष्र लोकसेिा 

आयोगाच्या कक्षेतील रिक्त पद े ही ताबडतोब ि १०० टक्के भिािीत.  मागच्या 

काळातील सिषय लक्षात घेतला ति आपर् साधािर्पर्े एका िषाात ३ हिाि पदांची 

िासहिात दते होतो आसर् त्यापैकी ६० ते ७० िासहिाती महािाष्र लोकसेिा 

आयोगामाफा त सदल्या िात होत्या.   

यानंति श्रीमती कोळसगिे.. 



10-03-2022 (असधुारित प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) NNN - 197 

MOK/AKN/MMP प्रथम श्री.धमुाळे 16:50 

 

 

श्री. दत्तात्रय भिर्े... 

सिा सन्माननीय सदस्यांना मी मासहतीसाठी सांगतो की, ऑक्टोबि, २०२१ मध्ये 

म्हर्िे सहा मसहन्यामध्ये महािाष्र लोकसेिा आयोगाच्या माध्यमातनू ६२०० 

असधक १७०० अशा साधािर्त: एकूर्  ७९०० पदांसाठी ३०० िासहिात सदलेल्या 

आहते.  सन २०१९ पिूी मिाठा आिक्षर् सकंिा न्यायालयाच्या अडचर्ीमळेु काही 

पदांसाठीच्या मलुाखती िासहल्या त्या मलुाखती घेण्यात येतील ि सनसितपर् े

याबाबतीत शासन सकािात्मक आह.े शासनाला माहीत आह ेकी, महािाष्र लोकसेिा 

आयोगाच्या स्पधाा परिके्षसाठी ग्रामीर् भागातील हिािो लाखो मलेु शहिात येऊन 

अभ्यास कितात. त्यांची आसथाक परिसस्थती खपू अडचर्ीची असते. त्यांचे आई-

िसडल कुठे तिी कामािि िाऊन सकंिा त्यांच्या घिातील सोने मोडून माझा मलुगा 

सकंिा माझी मलुगी असधकािी व्हािेत अशी मागच्या दोन ते तीन िषाात अपेक्षा होती.  

िाज्याचे माननीय उप मखु्यमंत्री श्री. असित पिाि यांनी सांसगतले की, रिक्त असर्ाऱया 

१५००० िागा ताबडतोब भिण्यात येतील. त्याप्रमार्े कायािाही सरुु आह.े येर्ाऱया 

एका िषाात आम्ही शासनाच्या ितीने महािाष्र लोकसेिा आयोगाच्या सिद्याथ्यांना 

न्याय दणे्याचा  प्रयत्न करु.  

श्री. ससुनल भसुािा : अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य श्री. सधुीि मनुगंटीिाि 

आसर् सन्माननीय सदस्य डॉ. संसदप धिुे यांनी आिच्या चचेला अनसुरुन बोगस 

आसदिासींचा प्रश्न उपसस्थत केला आह.े सिोच्च न्यायालयाने आदशे दऊेन सदु्धा 

१२,५०० लोक अिनूही काम किीत आहते असे सचत्र सदसनू येते. महासिकास 

आघाडी सिकािच्या माध्यमातनू आसदिासी समािािि िो अन्याय झाला आह ेतो 

अन्याय दिू किण्यासाठी आपर् काही उपाययोिना किर्ाि आहात काय ? 

त्याचबिोबि पद भिती किण्यासाठी आपर् शासन सनर्ाय काढलेला आह.े त्या शासन 

सनर्ायाची अंमलबिािर्ी किीत असताना आपर् सिािर् मागच्या  काळात 

कोिोनाच्या परिसस्थतीला सामोिे गेले आहोत. मला िाटते की, आता आपर् बऱयाच 

बाबी नव्याने सरुु केल्या आहते ति पद भिती सदु्धा आपर् लिकिात लिकि किर्ाि 

काय ? 



10-03-2022 (असधुारित प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) NNN - 198 

MOK/AKN/MMP प्रथम श्री.धमुाळे 16:50 

 

 

श्री. दत्तात्रय भिर्े : अध्यक्ष महोदय,  होय. 

श्री. सधुीि मनुगंटीिाि : अध्यक्ष महोदय, मला प्रश्न सिचािायचा नाही ति 

माननीय मंत्री श्री. दत्तात्रय भिर्े यांचे असभनंदन किायचे आह.े त्यांनी सािेसे उत्ति 

सदले आह.े फाि कमी लोक नािानसुाि  िागतात पिंत ुआपला आडनािच भिर्े आह े

त्यामळेु पद भिण्याची प्रसक्रया िेगाने होईल अशी अपेक्षा आह.े ११,४३५  पद ेरिक्त 

आहते त्यासाठी आपर् सांसगतले की, सिशेष मोहीम करुन ही पद ेभिण्यात येतील. 

तसेच बैठक घेण्याचे आपर् आश्वासन सदले आह.े मी ते सिा पनु्हा सनसित करुन घेत 

आह.े याबाबत आमची एिढीच सिनंती आह ेकी, आपर् बैठक घेताना आम्हाला 

थोडी सोयीची होईल अशी तािीख द्या.  ११,४३५ पद ेभिण्याच्या दृष्टीने आम्हाला 

िे सहकाया किता येईल ते करु. पनु्हा एकदा आम्ही तमुचे मनापासनू असभनंदन कितो.  

श्री. दत्तात्रय भिर्े : अध्यक्ष महोदय,  होय. 

श्री. सिकास कंुभािे : अध्यक्ष महोदय, माझा प्रश्न एिढाच आह ेकी, फक्त २२ 

िर्ांच्या बाबतीत  सिोच्च न्यायालयाचा सनकाल आला होता. पिंत ुतिी तो सनकाल 

संपरू्ा समािाला लाग ू केला. ह े चकुीचे आह.े िैयसक्तकपर्े हा सनकाल बऱयाच 

लोकांना समळाला आह.े पिंत ु २२ लोकांच्या बाबतीत लागलेला सनकाल सिा 

समािाला आह े ह े योग्य नाही. त्यामळेु आपल्याला आग्रहाची सिनंती आह े की, 

आपर् िे बोगस आसदिासी म्हर्ता त्यांची आपर् असधसंख्य पदािि नेमर्कू केली 

आह.े याचा अथा त्यांना आसदिासी पदािरुन काढून टाकले आह.े त्या कमाचाऱयांनी 

२० ते २५ िषा सेिा केली आह.े  आता त्यांची िी ५ सकंिा १० िषााची सिेा िासहली 

असेल ति त्यांना ती करु द्यािी, अशी मी आपल्याला आग्रहाची सिनंती कितो.  

श्री. दत्तात्रय भिर्े : अध्यक्ष महोदय, या संदभाात माननीय मंत्री श्री. िगन 

भिुबळ यांच्या अध्यक्षतेखाली एक ससमती स्थापन किण्यात आली आह.े ती ससमती 

िो सनर्ाय घेईल तो आपर् मान्य करु. बैठकीसाठी सन्माननीय सदस्यांना दखेील 

बोलािण्यात येईल.  

      यानंति श्रीमती किंदीकि...... 
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   अधाा तास चचाा क्रमांक ३ बाबत  

 श्री. अतलु भातखळकि : अध्यक्ष महोदय, हा पोयसि नदीच्या पनुसिाकासाचा 

मदु्दा आह.े या  सिषयाबाबत कोर्ते मंत्री महोदय उत्ति दरे्ाि आहते ?  

 ताझलका सभाध्यक्ष ( श्री. भास्कर िाधव )  : प्रतोद कोठे आहते ? ठीक 

आह.े आपर् बसािे. आपर् संबंसधत मंत्री महोदयांना सदनात बोलाि.ू एक ति अधाा 

तास चचाा लागत नाहीत. आता लागली आह ेति आपर् ती लॅप्स होऊ दरे्ाि नाही. 

आपल्याला ऊिाा मंत्री ि नगि सिकास मंत्री हिे आहते ना. माननीय िाज्य मंत्री 

यांच्याकडे ऊिाा ि नगि सिकास ही दोन्ही खाती आहते. मघाशी या सठकार्ी िाज्य 

मंत्री उपसस्थत  होते. नगि सिकास मंत्री यांना बोलिािे. 

      ------  
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   पृ. शी. :  चंद्रपिू सिल्यातील चंद्रपिू- बल्लािपिू मागाािि  

     सिसापिू गािानसिक बॉटसनकल गाडा उभािण्याकरिता  

    सनधी उपलब्ध करुन दरे् े 

   मु. शी. : चंद्रपिू सिल्यातील चंद्रपिू- बल्लािपिू मागाािि  

     सिसापिू गािानसिक बॉटसनकल गाडा उभािण्याकरिता  

    सनधी उपलब्ध करुन दरे् ेया संबंधी श्री. सधुीि  

    मनुगंटीिाि यांनी उपसस्थत केलेली अधाा-तास चचाा 

 श्री. सधुीि मनुगंटीिाि (बल्लािपिू) : अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या अनमुतीने 

सनयम ९४ अन्िये पढुील सिषयािि अधाा-तास चचाा उपसस्थत कितो. 

          "चंद्रपिू सिल् हयातील चदं्रपिू-बल् लािपिू मागाािि सिसापिू गािानसिक 

बंगलिुच् या धतीिि बॉटसनकल गाडान उभािण् याच ेकाम सरुू असर्े, िाज् य शासनाच् या 

सदनांक १६ िनू २०१५ च् या शासन सनर्ायानसुाि बॉटसनकल गाडान उभािण् यात येर्,े 

सदि प्रकल् पाची योिना िाबसिण् याकरिता िाष् रीय िनस् पती  संशोधन  संस् था लखनऊ 

या संस् थेची तांसत्रक कामात मदत झालेली असर्े, फुलांचे सनिालीकिर् तंत्र ि 

त्याबाबतचे प्रसशक्षर् ह े या संस्थेच्या सहभागाचा मखु्य भाग असर्े,  सायकॅड 

हाऊस, हबेरिअम, बीि संग्रहालय, बोन्साय गाडान, कॅना गाडान, बोगनिलेीया गाडान 

इत्यादी घटकांचा समािेश किण्यात आला असर्े, त्यामळेु चंद्रपिू सिल्हयातील 

आसदिासी गिीब लोकांना िगण्याचे साधन सनमाार् होर्ाि असर्े,  तसेच 

िनसिभागामाफा त िोपिन कामे, सनिीक्षर् पथ, िल ि मदृ संधािर्ाची कामे, िॉच 

टािि पलू, िस्ते, िलाशय, सशुोभीकिर्, ससमेंट नाला बांध, री हाऊस, इति कामे 

प्रगतीपथािि असर्े, सनधी अभािी सदि बॉटसनकल गाडानमधील अनेक कामे 

िखडली असर्े, सनसगािन आसर् िैिसिसिधतनेे संपन् न आसर् समधृ् द या क्षेत्राला ि 

त् याच् या सनसगा िभैिाला संिीिनी ठिर्ाऱया या प्रकल् पाच् या परू्ा होण् यात अडसि 

सनमाार् झालेली  
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श्री. सधुीि मनुगंटीिाि ..... 

असर्े, शासनाचे याकडे झालेले अक्षम् य  दलुाक्ष,  सदि प्रकल् पासाठी तातडीने सनधी 

उपलब् ध करुन प्रकल् पाचे काम िलदगतीने परू्ा किण् याची सनतांत आिश् यकता, 

याबाबत शासनाने तातडीने किाियाची कायािाही ि उपाययोिना." 

 अध्यक्ष महोदय, चंद्रपिू सिल्याच्या महत्त्िाच्या सिषयािि अधाा तास चचचे्या 

माध्यमातनू मी आपले लक्ष िेध ूइसच्ितो.  

 अध्यक्ष महोदय, एकसिसाव्या शतकात सि्ानाने बिीच प्रगती केलेली आह.े 

मात्र िनांची अधोगती मोठया प्रमार्ात होत आह.े ' िंगलसे िीिन के मंगल तक, 

धन से तनको समाधान समलता ह,ै िन से मन को समाधान समलता ह.ै' िाज्यात सुंदि 

बॉटसनकल गाडानची स्थापना  किण्याबाबत िन सिभागाने दोन अडीच िषाापिूी 

सनर्ाय  घेतला. या सनर्ायानसुाि,  १०८ हके्टिमध्ये या संबंधी काम सरुु झाले. १४ 

हके्टिमध्ये रिक्रीएशन झोन ि ९४ हके्टिमध्ये कन्झव्हशेन झोन तयाि किण्यात आला.   

िैसिक साठा ितन किर्े, येर्ाऱया सपढीला िनाचे महत्त्ि अिगत किर्े, या सठकार्ी 

िैि सिसिधतचेे महत्त्ि पटिनू िनांच ेसंिक्षर् ि संिधान किर्ािी सपढी सनमाार् किर्े,  

त्यांची मानससकता तयाि किर्े या दृष्टीने येथे अनेक सनर्ाय किण्यात आले. या 

सनर्ायाला अनरुूप  िन सिभागाने असतशय उत्तम काम केले आह.े 

 अध्यक्ष महोदय,   या अधाा तास चचेच्या माध्यमातनू माननीय मंत्री महोदयांना 

माझी सिनंती आह.े येर्ाऱया मसहन्याच्या कालािधीत असधिेशन संपल्यानंति स्ित: 

मंत्री महोदयांनी प्रत्यक्षपर्े  आमच्या सोबत भेट द्यािी. िैि सिसिधता ह े या 

बॉटसनकल गाडानचे मखु्य उसद्दष्ट आह.े येथे काही चाि लोकांनी यायचे, आपले 

मनोिंिन करुन मनाचे समाधान किािे, एिढेच या गाडाच ेउसद्दष्ट नाही.  ह ेगाडान म्हर्िे 

एक  चालते बोलते सिद्यापीठ आह.े या उद्यानामळेु येर्ाऱया सपढीला िैि सिसिधतचे े

महत्त्ि समिर्ाि आह.े  
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श्री. सधुीि मनुगंटीिाि ..... 

 अध्यक्ष महोदय,  माझ्याकडे ही सिस्ततृ सटप्पर्ी असनू त्या बाबत  मी असधक 

बोलत नाही. आपल् याकडे दखेील ही सटप्पर्ी आह.े माझी स्पेसससफक सिनंती आह े

की, या संबंधी बैठक घेतली पासहिे. मी सिशेष करुन आपले पनु्हा एकदा या सनसमत्ताने 

असभनंदन कितो. संिेदनसशलता आपर् दाखित अनेकदा मदत सदलेली आह.े काही 

काही टाईम पास  मंत्री असतात. त्यांचे आयषु्य दखेील टाईम पास असते. मात्र आपर् 

स्ित: या सिषयाची मासहती घेतली. मासहती घेऊन या संबंधी योग्य तो सनर्ाय 

घेण्याबाबत भाि व्यक्त केला. मला मंत्री महोदयांकडून दोन उत्तिे हिी आहते. आपर् 

स्ित:  येथे  यािे, अशी माझी सिनंती आह.े दसुिा मदु्दा असा आह ेकी, या उद्यानाच े

थोडे काम अधािट िासहले आह.े या करिता लिकिात लिकि मान्यता प्रदान 

किण्याकरिता आपर् स्ित: िातीने लक्ष द्यािे, एिढीच माझी सिनंती आह.े 
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 श्री. दत्तात्रय भिर्े (िने िाज्यमंत्री) : अध्यक्ष महोदय, चंद्रपिू सिल्यापेक्षा 

आपल्या संपरू्ा िाज्याला असभमान िाटािा तसेच महािाष्राच्या लौसककामध्ये भि 

पाडर्ािे िागसतक दिााच ेबॉटसनकल गाडान होर्ाि आह.े मला एिढेच सांगायचे आह े

की, आपल्या संपरू्ा दशेात अत्याधसुनक ससुिधेने परिपरू्ा असर्ािे ह े पसहलेच 

बॉटसनकल गाडान असािे. 

       यानंति श्रीमती सगिप... 
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श्री.दत्तात्रय भिर्े ... 

त्यासाठी त्यांनी सांसगतले की, साधािर्त: सन २०१७-२०१८ सकंिा सन २०२१-

२०२२ मध्ये त्याला एकूर् १२२ कोटी ५२ लाख रुपये इतका सनधी उपलब्ध करुन 

दणे्यात आलेला होता. या प्रकल्पास आर्खी ८ कोटी ५८ लाख म्हर्िे िनु्या 

आिाखड्यानसुाि ८ कोटी ५८ लाख इतक्या सनधीची आिश्यकता आह.े या 

व्यसतरिक्त आपर् काही गोष्टी ॲसडशनल िाढसिल्या. आपल्या आिाखड्याच्या 

बाहिेच्या काही गोष्टी लक्षात आल्या. असग्नशामकसिषयक बाबीसाठी पिुिठा किर्े, 

खडीकिर्ाद्वािे िाहनतळाचे बांधकाम किर्े, भमूीगत संग्रहालय, सि्ान कें द्र, 

उपहािगहृ, प्रशासकीय भिन, एनडीआिआय इमाितीकरिता एचव्हीएसी  यंत्रर्ा 

बसिर्े अशा ३ बाबींकरिता आपर् िाढीि ७ कोटी ७ लाख इतक्या सनधीची 

आिश्यकता आह ेअसे म्हटलेले आह.े साधािर् ८ ि ७ समळून एकूर् १५ कोटी ६५ 

लाख रुपयांचा सनधी यासाठी आिश्यक आह.े बैठक आपर् सनसित प्रकािे घेऊ. खिे 

ति हा काही तमुच्या तालकु्या, सिल्याचा सिषय नाही.  शेिटी हा महािाष्राचा सिषय 

आह.े आमच्या िन सिभागाच्या दृसष्टकोनातनू ह े एक खपू महत्िाचे काम आह.े 

यासाठी एकूर् साधािर्त: १५ कोटी ६५ लाख रुपये एिढा सनधी लागर्ाि आह.े 

   अध्यक्ष महोदय, मी सांग ू इसच्ितो की, िन सिभागाच्या माध्यमातनू इको 

टूरिझम या योिनेंतगात २०२१-२०२२ या आसथाक िषाामध्ये सधुारित अदंाि अंतगात 

मंििू होर्ाऱया िक्कमेतनू याला सनसित प्रकािे सनधी सदला िाईल. हा केिळ चंद्रपिूचा 

सिषय नाही. यातनू आमच्या िन सिभागाला सधु्दा खपू महत्िाचे ... होर्ाि आह.े 

त्यामळेु याबाबतीत िी बैठक आह ेसकंिा इपीसीचा िो सिषय आह,े इपीसीची बैठक 

असेल त्या बाबतीत आपर् सिािर् अथामंत्री महोदयांच्या, मखु्यमंत्री महोदयांच्याही 

कानािि या गोष्टी घाल ूि त्याला िो सनधी लागले तो सनधी कमी पडू सदला िार्ाि 

नाही. त्याबाबतीतील बैठक दखेील आपर् लिकिच लाि.ू... मी त्या भागात आलो 

नाही. मला दखेील चंद्रपिूला यायचे आह.े आपर् दौिा लिकि लाि.ू असधिेशन 

संपल्यानंति दौिा लािण्यात येईल.  

........ 
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माझहतीचा मुद्दा 

 

  श्री.िसि िार्ा : अध्यक्ष महोदय, माझा मासहतीचा मदु्दा आह.े अमिािती 

सिल्यामध्ये गेल्या ४-५ सदिसापासनू अमिािती सिल्यातील ससंचन प्रकल्पाचे काही 

लाभाथी त्या सठकार्ी उपोषर्ास बसले आहते. त्यातील दोन लाभाथ्यांची प्रकृती 

गंभीि आह.े सनम्न सपढी प्रकल्प, चंद्रभागा, बोळर्ी नाला, शहापिू टाकडी, टाकडी 

कलाम, िाघाडी या सिा प्रकल्पाचे ते लाभाथी आहते.  

  अध्यक्ष महोदय, सद. ६ िनू, २००६ च्या िी.आि. प्रमार्े त्यांना न्याय 

समळाला पासहिे यासाठी ते मागर्ी किीत आहते. १८९४ चे परिपत्रक आह े त्या 

परिपत्रकाच्या सनयमानसुाि त्यांना लाभ समळाला ति ते उपोषर् मागे घेण्यास तयाि 

आहते. संबंसधत मंत्री महोदयांनी याची नोंद घऊेन असधकाऱयांना उपोषर्कत्यांना भेट 

द्यायला लािािी ि त्यांचे उपोषर् मागे कसे घेता येईल, याबाबत प्रयत्न किािेत, 

अशी मी सिनंती कितो. 

........ 
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पृ. शी. : तीव्र पार्ीटंचाई असलेल्या सचपळूर् 

तालकु्यातील सपंपळी बदुु्रक, सतििे, 

रिक्टोली, आकले, कादिड, दादि, 

कळकिर्े या गािांनाही गॅ्रव्हीटीने पार्ी 

दरे्ेबाबत सव्ह े होिनू त्यांचा यादीत 

समािेश किण्यात येण्याबाबत 

मु. शी. : तीव्र पार्ीटंचाई असलेल्या सचपळूर् 

तालकु्यातील सपंपळी बदुु्रक, सतििे, 

रिक्टोली, आकले, कादिड, दादि, 

कळकिर्े या गािांनाही गॅ्रव्हीटीने पार्ी 

दरे्ेबाबत सव्ह े होिनू त्यांचा यादीत 

समािेश किण्यात येण्याबाबत यासंबंधी 

श्री. भास्कि िाधि, सि.स.स., यांनी 

उपसस्थत केलेली 

           

 श्री. भास्कि िाधि (गहुागि) : अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या अनमुतीने 

म.सि.स. सनयम ९४ अन्िये पढुील सिषयािि अधाा-तास चचाा उपसस्थत कितो. 

   "ित्नासगिी सिल्हयातील कोळकेिाडी (ता. सचपळूर्) धिर्ाच्या 

आऊटलेटमधनू २४ ग्रामपंचायतीमधील २७ गािांना गॅ्रव्हीटीने पार्ी दरे्े शक्य 

असल्याचा सनष्कषा शासनाकडून नेमण्यात आलेल्या मे. मॉडना सव्ह ेकन्सल्टन्सी, परु्े 

या एिन्सीने सव्हके्षर् करून काढर्े याबाबत महािाष्र िीिन प्रासधकिर् 

सिभागाकडून या सिा २७ गािांना भेटी दिेनू सद्य:सस्थतीची पाहर्ी किण्यात आली 

असनू त्याबाबतचा अहिाल या सिभागाचे असधक्षक असभयंता यांचेकडून माह ेम े

२०२१ मध्ये पार्ीपिुिठा ि स्िच्िता सिभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचेकडे सादि 

किण्यात येर्,े मात्र, सात मसहने उलटले तिी यािि कोर्तीही कायािाही किण्यात न 

येर्,े परिर्ामी पार्ीटंचाईची समस्या अत्यंत गंभीि होत असर्े, त्याचबिोबि 

धिर्ापासनू ििळ असलेल्या आसर् तीव्र पार्ीटंचाई असलेल्या सचपळूर्  
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श्री.भास्कि िाधि ... 

तालकु्यातील सपंपळी बदुु्रक, सतििे, रिक्टोली, आकले, कादिड, दादि, कळकिर्े या 

गािांनाही गॅ्रव्हीटीने पार्ी दरे्ेबाबत सव्ह े होिनू त्यांचा यादीत समािशे किण्यात 

यािा, याबाबत शासनाने तातडीने किाियाची कायािाही ि उपाययोिना." 

 अध्यक्ष महोदय, मी या सठकार्ी माननीय पार्ी पिुिठा मंत्री महोदयांकडून 

काही सनर्ाय व्हािेत या करिता ही अध्याा तासाची चचाा मांडलेली आह.े माझ्या 

सचपळूर् तालकु्यामध्ये त्याच बिोबि सचपळूर् ि गहुागि सिधानसभा मतदािसंघामध्ये 

आपर् मे. मॉडना सव्ह े कन्सल्टन्सी, परु्े या एिन्सीने सव्हके्षर् करुन सचपळूर् 

तालकु्यामध्ये िे कोळकेिाडी धिर् आह,े त्याच ेग्रॅव्हीटीद्वािे िे पार्ी िाया िाते ते 

पार्ी या २७ गािांना समळािे याकरिता म्हर्नू गेले ४-५ िषे सातत्याने प्रयत्न करुन 

आता िलसंपदा सिभागाने या गािात पार्ी योिना िाबसिण्यास हिकत नाही, अशा 

प्रकािचा दाखला सदलेला आह.े त्याची सिा प्रश्नोत्तिे माझ्याकडे आहते. ती सांगनू मी 

िेळ घेत नाही.  

  अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदयांकडे माझी पसहली मागर्ी अशी आह े की, 

त्यामध्ये ७ गािे ॲड किण्याचे िाहून गेले आह.े त्या गािांची नािे मौिे सपंपळी बदुु्रक, 

सतििे, रिक्टोली, आकले, कादिड, दादि, कळकिर्े अशी आहते. या गािांचा सधु्दा 

या २७ गािांच्या यादीमध्ये समािेश किािा. याचे कािर् असे आह ेकी, बािचूे गाि 

घेतले गेले. त्याच्या बािचूे गाि... कािर् काही काही सठकार्ी पिूी एकच ग्रपु ग्राम 

पंचायत होती. आता ती स्ितंत्र ग्राम पंचायत झाली. पिूी ते गाि ग्रपु पंचायतीमध्ये 

होते. पिंत,ु आता .... 

 

नंति श्री.सशंद े.... 
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श्री.भास्कि िाधि... 

ते गाि ग्रपु ग्रामपंचायतीमध्ये नाही, स्ितंत्र झाले आह.े त्यामळेु त्यास योिनेतनू 

िगळले आह,े त्याचा समािेश योिनत किण्यात यािा, अशी माझी आग्रही मागर्ी 

आह.े  

 अध्यक्ष महोदय, माझी दसुिी मागर्ी अशी आह ेकी, गॅ्रसव्हटीद्वािे पार्ी दणे्यात 

यािे. मला खात्रीपिूाक मासहती आह ेकी, आपल्या खात्याच्या असधकाऱयांनी अशा 

प्रकािे पार्ी दतेा येर्ाि नाही याची िगेिेगळी कािर्े सांसगतलेली आहते. त्यातील 

पसहले कािर् असे आह ेकी, काही गािांना िेगिगेळ्या योिनेतनू पार्ी पिुिठा सरुू 

आह,े काही गािांना सध्याच्या िल िीिन समशन योिनेमधनू पार्ी पिुिठा किता 

येतो म्हर्नू या योिनेंतगात पार्ी दऊे नये, काही गािे दिडोई खचााच्या सनकषापेक्षा 

असधक खचाामध्ये िातात. अशा प्रकािची प्रमखु तीन कािर्े सांसगतले आहते, अशी 

माझी मासहती आह.े  ही मासहती खोटी असले ति काही अडचर् नाही. सदिहू 

कािर्ांमळेु या योिनेची अंदािपत्रकीय सकंमत िाढते. 

अध्यक्ष महोदय,  माझ्या चाि मागण्या आहते. सात गािांचा योिनेत समािेश 

किण्याची आपर् घोषर्ा किािी. आम्हाला अन्य कुठल्याही योिनेतनू पार्ी नको, 

कोळकेिाडी धिर्ातनू गॅ्रसव्हटीने पार्ी द्यािे. कािर् ह ेपार्ी ग्रॅसव्हटीने समळाले ति 

खालील भागातनू डोंगिाच्या ििील भागात पार्ी घेऊन िाण्यासाठी लागर्ािा 

पंसपंगच्या इलेसक्रसीटीचा खचा ग्रामपंचायतीस किािा लागर्ाि नाही. यासाठी आम्ही 

मागील ४-५ िषाापासनू मेहनत किीत आहोत.  

 अध्यक्ष महोदय, मी मंत्री महोदयांना सांग ूइसच्ितो की, मला िादात अडकि ू

नये. त्यांच्या सिभागाचे असधकािी ही बाब दिडोई खचाात बसर्ाि नाही असे सांगत 

असतील ति मी िाज्यातील काही सिल्यांचे िेकॉडा सोबत आर्ले आह.े साडे तीन 

हिाि रुपये दिडोई खचााचा सनयम योिनेत असताना २० हिाि रुपये दिडोई खचा 

असलेल्या काही सठकार्ी योिना मंििू किण्यात आल्या आहते. त्यािेळी योिनेतील  
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श्री.भास्कि िाधि... 

सनकष सिचािात घेण्यात येत नाही. आमची योिना एकंदिीत ८० ते ८१ कोटी 

रुपयांची होते. त्यामध्ये ७ गािांचा समािशे केल्यास त्यामध्ये ७ ते ८ कोटी रुपय े

आर्खी िाढ होईल.  

 अध्यक्ष महोदय, आम्ही कोकर्ातील लोक केिळ िस्ता ि पाण्याची मागर्ी 

शासनाकडे किीत असतो. यासशिाय िाज्याच्या सिधानसभेमध्ये कोकर्ासाठी सिशषे 

काही मागर्ी किण्यात येत नाही. आमच्या भागामध्ये असतिषृ्टी होत असल्याने िस्त े

खिाब होतात. त्यामळेु आम्ही िस्त्यांची मागर्ी कितो. आमच्या भागामध्ये साडे चाि 

ते पाच हिाि सम.मी.पाऊस पडतो ि ते पार्ी डोंगिािरुन समदु्रात सिलीन होते. 

आमच्या भागामध्ये सपाट िसमनी नाहीत. त्यामळेु पार्ी िसमनीमध्ये सििण्याच े

प्रमार् नगण्य आह.े कोकर्ामध्ये कागदोपत्री पाऊस असधक पडत असला तिी 

सपण्याच्या पाण्यासाठी आम्हाला िर्िर् किािी लागते. शेती करिता पाण्याची 

मागर्ी किर्े ही िेगळी बाब आह.े मंत्री महोदय सकािात्मक उत्ति दखेील अशी मला 

अपेक्षा आह.े सात गािांचा योिनेत समािेश किण्यात यािा, त्यासाठी निीन सव्ह े

किण्यात यािा. आपल्या असधकाऱयांनी दसुऱया योिनेतनू पार्ी दणे्याचा सकंिा 

दिडोई खचा याबाबत सांसगतले ति याचा सिचाि किण्यात येऊ नये. कािर् आम्ही 

मागील ४-५ िषाापासनू प्रत्येक असधिेशनामध्ये सिसिध आयधुांच्या माध्यमातनू हा 

प्रश्न उपसस्थत किीत आहोत. आम्हाला अशा प्रकािची उत्तिे आपल्या 

असधकाऱयांकडून नकोत. माझ्या प्रश्नाचे उत्ति आपर् सदले नाही ति मी आपले आभाि 

ही मानेन. सदिहू योिना १२५ कोटी रुपयांची झाली तिी त्यास मंििूी दणे्यात येईल, 

असे आपर् सांगािे. यासाठी ही अधाा-तास चचाा मी उपसस्थत केली आह.े 

 अध्यक्ष महोदय, माझे सहकािी सन्माननीय सदस्य श्री. शेखि सनकम यांना या 

सिषयािि बोलण्याची संधी दणे्यात यािी, अशी माझी सिनंती आह.े  माझ्या दोन्ही 

प्रश्नांची सकािात्मक उत्तिे मंत्री महोदयांनी द्यािी, एिढीच माझी अपेक्षा आह.े  
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 श्री.शेखि सनकम (सचपळूर्) : अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य श्री.भास्कि 

िाधि यांनी अधाा-तास चचेच्या माध्यमातनू केलेल्य सचूना िास्त आहते. मंत्री 

महोदय दखेील सकािात्मक आहते. त्यांनी कळकिर्े, दादि, िालोटी येथील पार्ी 

योिनांना मंििुी दतेाना ती गॅ्रसव्हटी योिनेच्या माध्यमातनू दणे्याचे मान्य केले आह.े  

 अध्यक्ष महोदय, प्रत्येक योिनेच्या िेळी टॅसपंगची पििागनी घ्यािी लागते ि 

त्यासाठी मंसत्रगर्ाच्या बैठकीत मंििुी घ्यािी लागते. 

यानंति श्री.तेलंग.... 
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श्री.शेखि सनकम : अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य श्री.भास्कि िाधि 

यांनी ज्या सचूना केलेल्या आहते, त्या असतशय िास्त अशा सचूना आहते. तसेच 

माननीय मंत्री श्री.गलुाबिाि पाटील दखेील असतशय सकािात्मक आहते. कािर् 

त्यांनी आता कळकिडा, दादि, िाळिोटी येथील ग्रॅव्हीटीने  पार्ी पिुिठा किण्याच्या 

योिनेला दखेील मंििुी दणे्याचे मान्य केले आह.े प्रत्येक योिने िळेी टॅसपंगची 

पििानगी घ्यािी लागत.े  टॅसपंगची पििानगीसाठी मंसत्रमंडळाची बैठक घ्यािी लागत.े 

सदि बैठक ििळ-ििळ एक-एक िषे होत नाही. त्यामळेु िषाानिुषे टॅसपंगची 

पििानगी समळत नाही. सन्माननीय सदस्य श्री.भास्कि िाधि यांनी सचूना 

केल्याप्रमार्े सदि सिा गािांचा समािेश करुन एकाच िेळी टॅसपंगची पििानगी 

दणे्याचे धोिर् सनसित किािे आसर् या गािांबिोबि सचपळूनला दखेील ग्रॅव्हीटीने 

पार्ी पिुिठा किण्याच्या योिनेस मंििुी द्यािी, अशी मी सिनंती कितो.  

 अध्यक्ष महोदय, ओळी, िालिटी, दादि यथेील पार्ी पिुिठा  योिनेला मंत्री 

महोदय सनसितपर्े मंििुी  दतेील.  तसेच टॅसपंगला दखेील पििानगी दतेील, अशी मी 

आशा कितो.  

 श्री.गलुाबिाि पाटील : अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य श्री.भास्कि िाधि 

यांनी उपसस्थत केलेल्या अधाा-तास चचेला उत्ति दणे्यासाठी मी उभा आह.े  

 अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य श्री.भास्कि िाधि यांनी सांसगतल्याप्रमार् े

कोळकेिाडी धिर्ामध्ये िसशष्ठ नदीिरुन पार्ी समळािे याकरिता सन २०१७ मध्ये 

मे.मॉडना सव्ह ेकन्सल्टन्सी, परु् ेया एिन्सीकडून सव्ह ेकिण्यात आला.  सन्माननीय 

सदस्य श्री.भास्कि िाधि यांनी सदि योिनेस लिकिात लिकि मंििुी 

समळसिण्याकरिता कायम माझ्याकडे पाठपिुािा किीत होते. योगायोगाने िाज्यात तीन 

पक्षाचे सिकाि सत्तेमध्य ेआले ि कें द्रात माननीय श्री.निेंद्र मोदीचे सिकाि सत्तेमध्य े

आह.े कें द्र ि िाज्य सिकािने समळून लोकांना पार्ी दणे्याची एक प्रसत्ा केली. मला 

िाटते तो एक उत्सि आह.े एक प्रकािचे ह ेसमशन आह,े एक प्रकािची ही िल यात्रा 

आह.े या योिनेसाठी कें द्र सिकाि ५० टक्के सनधी दते आह ेआसर् िाज्य सिकाि ४० 

टक्के सनधी दते आह ेआसर् उिारित १० टक्के सनधी लोकिगार्ीतनू उभािला िात 



10-03-2022 (असधुारित प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) RRR - 212 

DST/AKN/SST प्रथम श्री.सशंद े 17:10 

 

 

श्री.गलुाबिाि पाटील....... 

आह.े या योिनेच्या माध्यमातनू २७ हिाि गािांना पार्ी पािण्याची संधी मला प्राप्त 

आह.े त्याबद्दल मी कें द्र ि िाज्य शासनाचे आभाि मानतो. 

 अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य श्री.भास्कि िाधि यांनी २७ गािांचा प्रश्न 

उपसस्थत केला. तसेच उक्त २७ गािाेंमध्य े इति ७ गािांचा दखेील समािेश 

किण्याबाबतची सिनंती केली. आपर् सांसगतलेले काही मदु्द े सत्य आहते. 

अहमदनगि, परु् ेसकंिा इति काही सिल्यांमध्ये पार्ी पिुिठा किाियाचा असेल ति 

स्टोि टँक केल्यासशिाय पार्ी पिुिठा किता यते नाही.  ज्या गािामध्ये ५०० पेक्षा 

कमी लोकिस्ती आह,े अशा गािांमध्ये मातोश्री टँक उभारुन सौि ऊिेच्या 

माध्यमातनू त्या गािाला सकमान तीन मसहने तिी पाण्याचा पिुिठा किता येतो. आपर् 

सिासामान्य िनतेसाठी पाण्याची मागर्ी किीत आहात. त्यामळेु आपल्या सािख्या 

ज्येष्ठ सन्माननीय सदस्यांनी केलेली सचूना कोर्त्याही मंत्री महोदयांनी मान्यच केली 

पासहिे, असे मला तिी िाटते.  

 अध्यक्ष महोदय, यासंदभाात मी असधकाऱयांसोबत बैठक घेतली होती. तेव्हा 

मी त्यांना सांसगतले होते की, ८१ कोटी रुपयांऐििी ८८ कोटी रुपये लागले तिी 

चालतील. पिंत ुसिा गािांना चांगला पार्ी पिुिठा झाला पासहिे. ३५०० रुपयांचा 

दि २० हिाि रुपयांपयंत गेला तिी काही हिकत नाही. कािर् कोकर्ातील पाण्याच े

सचत्र भयािह आह.े कोकर्ामध्य े५ ते ७ मसहने चांगले पार्ी समळत.े पिंत ुत्यानंतिच े

चाि पाच मसहने कोकर्ामध्य ेपार्ी समळत नाही. त्यामळेु मी आपर्ास असभमानाने 

आसर् स्िासभमानाने सांग ूइसच्ितो की, कोर्ते आमदाि कोर्त्या पक्षाचे आहते, ह े

मला मासहती नाही. पाण्यासंदभाात सिपंचेापासनू मखु्यमंत्री महोदयापयंत मला 

कोर्ीही सचूना केली तिी मी लगेच कायािाही कितो. कािर् पाण्यामध्ये िािकािर् 

आर्ायचे नाही, ह ेमी सनसितपर्े मनामध्ये ठिसिलेले आह.े  

 अध्यक्ष महोदय,  पार्ी पिुिठा योिनेच्या उद्घाटनासाठी मी एका गािामध्ये 

गेलो होते. तेव्हा तथेील एक म्हातािी आिी मला पाहून “पार्ीिाला बाबा आला” 

असे म्हर्ाली. माझी दाडी पाहून ि त्यांच्या गािाला पार्ी समळत ेह ेपाहून त्यांच्या 
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श्री.गलुाबिाि पाटील....... 

 तोंडून ह ेशब्द सनघाले होते. िनतेला पार्ी पािण्याचे असे पणु्याचे काम महासिकास 

आघाडी सिकािने माझ्याकडे सदले आह.े सन्माननीय सदस्यांनी मागर्ी केलेल्या ७ 

गािांचा समािेश १०० टक्के समािेश किण्यात येईल, अशी मी ग्िाही दतेो. सदि 

योिनेसाठी ८० कोटी रुपये खचा येत असेल सकंिा ८८ कोटी रुपये खचा येत असता 

तिी  

यानंति श्री.कुलकर्ी……. 
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श्री. गलुाबराव पाटील..... 

 अध्यक्ष महोदय, मी सांग ू इसच्ितो की, उत्ति महािाष्र आसर् कोकर्ामध्ये 

कधीच दिी पडर्ाि नाही. याबाबत सनसिंत िहािे. सात ते आठ कोटी रुपयांचा हा 

सिषय आह.े या सात गािांचा समािेश केला िाईल. यामध्ये सपंपळी बदुु्रक, सतििे, 

रिक्टोली, आकले, कादिड, दादि, कळकिर्े या सिा गािांचा समािेश केला िाईल. 

सचपळूर् तालकु्यामध्ये एकूर् १५५ गािे आहते. यामध्ये सिल्हा परिषदचे्या ४९ 

योिना आहते. गहुागि तालकु्यात १५५ गािे आहते. त्यामध्ये सिल्हा परिषदचे्या 

११८ योिना आहते. खडे तालकु्यात एकूर् १८६ गािे असनू सिल्हा परिषदचे्या ९७ 

योिना आह.े महािाष्र िीिन प्रासधकिर्च्या सकिकोळ योिना आहते. या योिना 

लिकि होण्यासाठी कायािाही केली िाईल. िाज्यातील २७ हिाि गािांतील 

योिनांपैकी केिळ ४५० योिना िाज्य शासनाकडील आहते. मी ५ कोटी रुपयांच्या 

योिनेपयंतचे सिा असधकाि खालच्या स्तिािि सदले आहते. यासाठी सिपंच, सिल्हा 

परिषद, आमदाि यांना माझ्याकडे येण्याची आिश्यकता नाही. पालकमंत्रयांनी कृती 

आिाखडता तयाि करुन आमदािांनी त्यामध्ये त्यांच्या योिनेचा समािशे किािा. ह े

केल्यानंति आम्ही पीएमसी सनयकु्त केली आह.े यासाठी बाय यंत्रर्ेद्वािे इसंिसनअि 

सनयकु्त केले आहते. आठ सदिसाच्या आत डीपीआि तयाि झाला पासहिे. सात 

सदिसांची सनसिदा नोटीस काढली पासहिे आसर् िका  ऑडाि सदल्यानंति काम केले 

पासहिे, अशी गतीमान यंत्रर्ा सनमाार् किण्याचा आम्ही प्रयत्न केला आह.े माननीय 

पंतप्रधान आसर् माननीय मखु्यमंत्रयांचे स्िप्न आह.े सन २०२४ पयंत दशेात आसर् 

िाज्यात 'हि घि िल' ही योिना परू्ा किण्यासाठी प्रयत्न किण्यात येत आह.े मी सांग ू

इसच्ितो की, या सात गािांना पार्ी समळण्यासाठी समािेश केला िाईल.  

 श्री. भास्कि िाधि : अध्यक्ष महोदय, मी मंत्री महोदयांचे आभाि मानतो. पिंत ु

एक गोष्ट स्पष्ट किण्याची आिश्यकता आह.े मंत्री महोदय एस्टीमेट कॉस्ट दणे्यासाठी 

आसर् सात गािे समासिष्ट किण्यासाठी सहमत झाले आहते. पिंत ु सिभागाच्या 

असधकाऱयांनी यातील काही गाि े िगळण्याच े ठिसिले आह.े ती गािे न िगळता 

कोळकेिाडी धिर्ातनूच पार्ी दणे्याचे मंत्री महोदयांनी मान्य किािे. 
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 श्री. गलुाबिाि पाटील : अध्यक्ष महोदय, माझ्या मासहतीनसुाि ३ गािांना 

बािमाही पार्ी समळते. इति गािांना काही सदिस पार्ी समळत नाही, अशी मासहती 

मला दणे्यात आली होती. इति गािांना एमआयडीसीमधनू पार्ी समळत असल्याची 

मासहती माझ्याकडे आह.े तिीही सन्माननीय सदस्यांनी सदलेल्या संपरू्ा गािांचा 

यामाध्ये समािशे केला िाईल.  

 ताझलका सभाध्यक्ष : अधाा-तास चचाा संपली आह.े मला िाटते की, पढुील 

१५ सदिसांमध्ये मंत्रीमडंळामध्ये याबाबतचा प्रस्ताि मंत्री महोदय सादि कितील. 

पढुील मंत्रीमंडळ बैठकीमध्ये प्रस्ताि आर्ला िाईल, असे उत्ति मंत्री महोदयांकडून 

अपेसक्षत होते.  आता सन्माननीय सदस्य श्री. कृष्र्ा गिबे यांची अधाा-तास चचाा 

घेतली िाईल.  

--------- 
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पृ.शी. :

  

गडसचिोली सिल्यातील शेतकऱयांना 

कृसषपंपाकरिता २४ तास िीि पिुिठा किर्े 

मु.शी. : गडसचिोली सिल्यातील शेतकऱयांना 

कृसषपंपाकरिता २४ तास िीि पिुिठा यासंबंधी 

श्री. कृष्र्ा गिबे यांनी उपसस्थत केलेली अधाा-

तास चचाा 

  

श्री. कृष्र्ा गिबे (आिमोिी) : अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या अनमुतीने सनयम 

९४ अन्िये पढुील सिषयािि अधाा-तास चचाा उपसस्थत कितो. 

 अध्यक्ष महोदय, "गडसचिोली हा आसदिासी, दगुाम ि नक्षलग्रस्त सिल्हा 

असर्े, सिल्यात कोर्तहेी मोठे उद्योग, व्यिसाय नसर्,े सिल्यातील नागिीक परु्ात: 

शेती व्यिसायािि अिलंबनू असर्,े गडसचिोली सिल्यातील मखु्य पीक असलेल्या 

धान सपकाच्या ससंचनासाठी मोठ्या प्रमार्ात पाण्याची आिश्यकता असर्े, सिल्यात 

िीि सितिर् कंपनीकडून केिळ ८ तास िीि पिुिठा किण्यात येर्,े ससंचनाची सोय 

उपलब्ध असनूही सििे अभािी पिेुसे ससंचन किता येत नसल्याने शेतकऱयांचे मोठे 

आसथाक नकुसान होर्े, शेतकिी ि स्थासनक लोकप्रसतसनधींनी सनिेदने ि 

आंदोलनाव्दािे सिल्यात कृसष पंपाना २४ तास िीि पिुिठा किण्याची िािंिाि 

मागर्ी किर्े, याकडे शासनाचे होत असलेले दलूाक्ष, याबाबत शासनाने किाियाची 

कायािाही ि उपाययोिना." 

 अध्यक्ष महोदय, शेतकऱयांच्या कृसष पंपांना २४ तास िीि समळािी या 

महत्त्िाच्या बाबीिि ही अधाा-तास चचाा आह.े गडसचिोली हा आसदिासी आसर् दगूाम 

ि नक्षलग्रस्त सिल्हा आह.े या सिल्यात कोर्तेही मोठे उद्योग नाही. मंत्री महोदय ह े

सिदभाातील आहते. त्यामळेु त्यांना असधक काही सांगािे लागर्ाि नाही.  सदनांक १३ 

माचा, २०२१ पासनू मी त्यांच्याकडे या सिषयाचा पाठपिुािा किीत आह.े सिद्यतु 

सिभागाने कृसष पंपांना २४ तास िीि दणे्याऐििी केिळ ८ तास िीि कृसष पंपांना 

समळत आह.े या सिषयाचा पाठपिुािा किीत असताना मंत्री महोदयांकडून आसर्  
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श्री. कृष्र्ा गिबे ..... 

सिभागाकडून अशी मासहती समळाली की, एमईआिसीने ठिसिलेला हा सिषय आह.े 

कृसष िासहन्या िेगिेगळ्या केल्या आहते. याबाबत कें द्र सिकािचे असतशय चांगले 

धोिर् आह.े 

 यानंति श्री. चौधिी.... 
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श्री.कृष्र्ा गिबे..... 

कृषी िासहन्या िेगळया केल्या ति सदिसा सौि ऊिेििील सिद्यतु पिुिठा ि त्याच 

िासहन्यांिरुन िात्री दखेील ८ तास सिद्यतु पिुिठा किण्याबाबत आयोगाचे शिदिे 

आहते. 

 अध्यक्ष महोदय, गडशचरोली हा अशतिय दगुणम, आशदवासी व िक्षलग्रस्त 

शजल्हा आह.े  या शजल्हयामध्य ेमोठे उद्योग, व्यवसाय िा बाजारपेठा िाहीत.  या 

शजल्हयामध्य ेकेवळ ितेी उत्पादि होते.  शसांचिासाठी मोठी धरण ेदखेील िाहीत.  

शजल्हयाच्या काही भागातिू वैणगांगा, गाढवी, इत्यादी िद्या वाहतात.  तसेच गोंशदया 

शजल्हयातील इशटयाडोह धरणामळेु काही िद्याांिा बारमाही पाणी असते.  परांत ुत्यातिू 

शसांचि करण्यासाठी परेुसा शवद्यतु परुवठा असणे आवश्यक आह.े  अिा शठकाणच्या 

िेतकऱयाांिा केवळ ८ तास वीज परुवठा केला तर त्याांिा काहीही उत्पन्ि शिघ ूिकणार 

िाही. 

 अध्यक्ष महोदय, शदिाांक १३ माचण, २०१९ रोजी यासांदभाणत गडशचरोली 

शजल्हयातील सिापक्षीय शिष्टमांडळ मांत्री महोदयाांच्या भेटीसाठी मी आणले होत.े  

त्यावेळी मांत्री महोदयाांिी आम्हाला आश्वासि शदले.  तसचे शदिाांक १३ माचण, २०२१ 

रोजी एम.डी., प्रकािगड याांिा एका पत्राद्वारे शिदिे दणे्यात आले.  त्यािसुार कुरखडेा 

तालकु्यातील गवेरदा या पॉवर स्टेििवरील तीि शफडरवरील कृषी वाशहन्याांिा आठ 

तास शवद्यतु परुवठा करण्यास स्िशगती दणे्यात आली.  मे, २०२१ पयतं २४ तास 

शवद्यतु परुवठा करण्यात आला.  िांतर पनु्हा कुरखडेा तालकु्यातील तीि शफडर, वळसा 

तालकु्यातील तीि शफडर आशण आरमोरी तालकु्यातील तीि शफडरवरील कृषी 

वाशहन्याांिा ८ तास शवद्यतु परुवठा सरुु करण्यात आला.  माझा प्रश्न आह ेकी, असा 

पक्षपात किामळेु केला जात आह े?   

 अध्यक्ष महोदय, ज्या सठकार्ी कृषी िासहन्या िेगळया झाल्या नाहीत त्या 

सठकार्ी शेतकऱयांना २४ तास सिद्यतु पिुिठा केला िातो.  पिंत ुज्या सठकार्ी कृषी 

िासहन्या िेगळया किण्यात आल्या आहते त्यांना ८ तासच सिद्यतु पिुिठा केला 

िातो.  अथाात, ही योिना चांगली आह ेपिंत ुिाज्य सिकािने अगोदि सौि ऊिेसाठी  
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श्री.कृष्र्ा गिबे..... 

मोठा प्लांट उभािला पासहिे. तसे केल्यास शेतकऱयांना २४ तास सिद्यतु पिुिठा होऊ 

शकेल.  पिंत ु अशा प्रकािचे कोर्तेही सनयोिन नसताना ९ सफडिििील कृषी 

िासहन्यांना ८ तास सिद्यतु पिुिठा किण्याचे ठिसिण्यात आले.   

 अध्यक्ष महोदय, सदनांक २ माचा, २०२१ िोिी सन्माननीय सदस्य 

श्री.धमािािबाब आत्राम, सन्माननीय सदस्य डॉ.दिेिाि होळी ि मी स्ित: अशा 

गडसचिोली सिल्हयातील तीनही आमदािांनी समळून माननीय मखु्यमंत्री ि माननीय 

ऊिाा मंत्रयांना पत्र सदले.  त्यामध्ये नमदू केले होते की, "गडसचिोली सिल्हयाची एकंदि 

परिसस्थती पाहता ८ तास सिद्यतु पिुिठ्याच्या संदभाातील धोिर्ास गडसचिोली 

सिल्हयापिुती स्थसगती दणे्यात यािी."  माननीय पालकमंत्रयांना दखेील आम्ही पत्र 

सदले.  त्यािरुन त्यांनी माननीय ऊिाा मंत्रयांना पत्र दऊेन सांसगतले की, "सन्माननीय 

सदस्यांच े म्हर्र्े खिे आह.े  मी त्या सिल्हयाचा पालकमंत्री आह े ि तेथील 

शेतकऱयांची ही समस्या बऱयाचदा माझ्या सनदशानास आली आह े ि त्यामळेु या 

सिल्हयाला सदि योिनेमधून िगळण्यात यािे." 

यानंति श्री.धमुाळे..... 
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श्री. कृष्र्ा गिबे... 

म्हर्नू मंत्री महोदयांना माझी सिनंती आह ेकी, आपल्याला कृषी िासहन्यांना ८ तास 

िो िीि पिुिठा सदला जातो तो त्याऐवजी २४ तास दणे्याबाबत शिणणय घ्यावा.  दसुरी 

मागणी मी अिी करतो की, आपण याबाबत महाराष्र सिद्यतु सनयामक आयोगाला 

सधु्दा सिनंती करू शकता.  कािर् मागच्या िेळी सन्माननीय सदस्य श्री. सधुीि 

मनुगंटीिाि ह ेसित्तमंत्री असताना हा प्रश्न उद्भिला होता.  तेव्हा सन २०१६-१७ मध्य े

महासितिर् कंपनीने शेतकऱयांच्या कृषी पंपाना ८ ते १० तासाऐििी १२ तासांचा 

िीि पिुिठा केल्यामळेु िीि दि सिलतीपोटी महािाष्र िाज्य सिद्यतु सितिर् कंपनीने 

त्यािेळी सदनांक २४ मे २०१८ िोिी एक परिपत्रक सनगासमत केले होते.  याचा सिचाि 

किता त्या कृषी पंपांना सकमान १६ तास िीि पिुिठा केला तिी शेतकऱयांना शेतातनू 

उत्पादन घेता येईल.  शेतकऱयांनी शेतामध्ये िे बी िोपर् केलेले आह े त्यामध्ये 

अडचर् येऊ नये म्हर्नू शासनाने ३१ मे २०२२ पयंत सध्याच्या धोिर्ाला  स्थसगती 

द्यािी.  त्यानंति आपर् सिद्यतु सनयामक आयोगाच्या माध्यमातनू सनर्ाय घेऊ शकाल.  

या सनसमत्ताने माझी सिनंती आह ेकी, आपर् गडसचिोली सिल्यामधील कृषी पंपांना 

िी ८ तास िीि सदली िाते ती २४ तास दणे्यात यािी.  अन्यथा शासनाच्या िाचक 

अटीमधनू गडसचिोली सिल्हा िगळण्यात यािा, एिढी मागर्ी मी ऊिाा मंत्री 

महोदयांना कितो. 

 श्री. िािेश पिाि : अध्यक्ष महोदय, आताच माझ्या सन्माननीय सहकाऱयांनी 

मागर्ी केल्याप्रमार्े शेतकऱयांसाठी सकंिा शेती व्यिसायासाठी महासितिर् सकंिा 

िीि ही लाईफ लाईन म्हर्िे िीिनिेखा आह,े  ह ेआपल्या सिांना मासहती आह.े  

सन्माननीय सदस्यांनी २४ तास िीि पिुिठा किण्याची मागर्ी केली.  पिंत ु मी 

आपल्या माध्यमातनू ऊिाा मंत्री महोदयांना सिनंती कितो की, २४ तास शक्य नसेल 

ति सकमान १२ तास आसर् तेही शक्य नसेल ति सकमान ८ तास तिी िीि द्यािी.  मात्र 

ती सदिसा द्यािी आसर् आपर् तशी ती दरे्ाि आहात काय ?   

अध्यक्ष महोदय, दसुिी माझी मागर्ी आह ेकी, ३१ माचा २०१८ पासनू ज्यांनी 

िीि कनेक्शनसाठी कोटेशन भिलेली आहते त्या शेतकऱयांना आपर् अद्यापही िीि  
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श्री. िािेश पिाि... 

िोडर्ी सदलेली नाही ति ती आपर् दरे्ाि आहात काय, आसर् दरे्ाि असाल ति 

कधीपयंत दरे्ाि आहात ? 

अध्यक्ष महोदय, सतसिी मागर्ी अशी आह ेकी, आि िाज्यात िीि सबल 

िसलुीची सरुू असलेली मोहीम स्थसगत किण्याबाबत सिापक्षीय सन्माननीय 

सदस्यांनी मागर्ी केली आह.े  त्यामळेु मला याबाबत सिचािायच ेआह ेकी, आपर् 

संपरू्ा िाज्यात ििी स्थसगती दऊे शकत नसलात तिी सकमान मिाठिाडा आसर् 

सिदभाातील मागासलेले शेतकिी सिचािात घतेा या दोन सिभागात िीि सबल 

िसलुीच्या मोहीमेला स्थसगती दरे्ाि आहात काय ?  तसेच िाज्यात पेड पेंसडंगच े

कनेक्शन्स िाज्यात मोठ्या प्रमार्ािि आहते त्यांना आपर् िीि िोडर्ी दरे्ाि 

आहात काय ? शेिटची मागर्ी अशी आह ेकी, आपर् सिद्यतु सहायकांची भिती 

सरुू केली आह ेत्यामध्ये मिाठा समािातील उमदेिािांिि अन्याय झाल्याची भािना 

अनेकांमध्ये आह.े  त्यामळेु याबाबतच्या अडचर्ी आपर् दिू किर्ाि आहात काय? 

श्री. ससध्दाथा सशिोळे : अध्यक्ष महोदय, या सिषयाला अनसुरुन मी काही 

मागर्ी करु इसच्ितो. बऱयाच सठकार्ी सध्या काही भागातील शेतीला आठिड्यातनू 

३ सदिस पार्ी सदले िाते आसर् इति ४ सदिस िात्री पार्ी सदले िाते.  िात्री िीि 

पिुिठा केल्यामळेु शेतकऱयांना अनेक समस्यांना तोंड द्यािे लागते.  अंधािामध्ये 

सपकाचे के्षत्र व्यिसस्थत सभिले िात नाही.  त्यामळेु पार्ी सोडूनही सपकांचे नकुसान 

होते.  सशिाय सबबट्या, तिस, मगिी आसर् साप यासािख्या प्राण्यांचे हल्ले होत 

असतात.  हा धोका फाि मोठा आह ेआसर् कधी कधी तो िीिघातकही असतो.  

त्यामळेु नदीकाठचे सकंिा सिसहिीचे पंप िात्री अपिात्री िाऊन शेतकऱयांना सरुू किाि े

लागतात, ह ेधोकादायक आह.े  अनेकिेळा अंधािात िायि न सदसल्यामळेु शॉक 

लागनू अनेक शेतकऱयांचे मतृ्य ूसधु्दा झालेले आहते.  या सिा बाबींचा सिचाि करुन 

शेतकऱयांना सदिसा कमीत कमी १० तास िीि उपलब्ध करुन दणे्यासाठी एक चांगले 

िीि धोिर् ठिसिले पासहिे आसर् शासन ते किील काय ? 

यानंति श्रीमती कोळसगिे.. 
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श्री. सधुीि मनुगंटीिाि : अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य श्री. कृष्र्ा गिबे 

यांनी एका महत्त्िाच्या सिषयािि अधाा-तास चचाा उपसस्थत केली आह.े माननीय 

मंत्रयांनी सकािात्मक उत्ति सदले पासहिे, अशी त्यांच्याकडून अपेक्षा आह.े गडसचिोली 

सिल्याचा भाग हा दगुाम, गरिब आसर् असतशय असिकसीत, आसदिासी बहुल, 

नक्षलग्रस्त आह.े उत्ति दतेाना आपर् या सिा सिषयांचा भाि लक्षपिूाक बघण्याची 

आिश्यकता आह.े दशेामधील ७४० सिल्यांपैकी गडसचिोली, िासशम, नंदिूबाि 

आसर् उस्मानाबाद ह े४ सिल्ह ेआकांसक्षत म्हर्नू सनिडले आहते. माननीय मंत्रयांनी 

नेहमीच िंसचतांचे नेततृ्ि केलेले आह.े एक िंसचत मुंबईमध्ये येऊन बदलला असे 

उत्तिामध्ये होऊ नये. एक िंसचत शोसषतांचे नेततृ्ि किर्ािा नेता सतथे असर्ाऱया 

शोसषत समािाला न्याय दरे्ािा असला पासहिे. गडसचिोली हा नो इडंस्री सिल्हा 

आह.े मला ही  आठिते की, आम्ही या सिल्यासाठी ८ तासाच्या ऐििी १२ तासाची 

िीि सदली होती. याचे कािर् साधे होते की, साधािर्त: ७० टक्के भाग िंगलाचा 

आह.े त्यामळेु िात्री िाऊन शेतीला पार्ी दरे्े कठीर्च आह.े त्यामळेु आम्ही सतथे 

११,५०० धडक ससंचन सिसहिी सदु्धा सदल्या आहते. माझ्या हातात िे पसु्तक आह े

त्या ससमतीचे आपर् सदस्य होते. आपर् एकदा ह े पसु्तक िाचा. यािि डॉ. 

बाबासाहबे आंबेडकिांचा तसेच तमुचाही फोटो आह.े या सठकार्ी आपर् सांसगतले 

की, तासमळनाडू ि आंध्रप्रदशे िाज्याच्या धितीिि िीि सबल माफ करुन शेतकऱयांना 

सदिसा १२ तास िीि मोफत दरे्ाि असे तमु्ही स्ित: आश्वासन सदले आह.े आपर् 

िि डॉ. बाबासाहबे आंबेडकि यांना खिे मानर्ािे अनयुायी असाल ति आपर् 

त्यांच्या फोटो िापनू कमीत कमी असत्य कथन करु नका. एका सत्य  कथनाची 

सरुुिात आपर् गडसचिोली सिल्यापासनू किा. आपर् दिडोई उत्पन्नामध्ये ३६ 

सिल्यात हा ३५ व्या क्रमांकाचा सिल्हा आह.े माझी आपल्याला सिनंती आह ेकी, 

आम्ही किाबािािी आहोत सकंिा आमच्यािि खपू किा आह े असे उत्ति आपर् 

आम्हाला दऊेच नका. अशा प्रकािचा प्रश्न मलाही पडायचा. माझ्या एका समत्राने 

सिचािले की, "िास्त किा असते ति  तमु्ही काय मंत्री पदाची शपथ घतेली नसती 

काय ?"  घेतलीच असती ना ! किा असले तिी दखेील एमएसईबी िि अिनू किा 

होईल. ६० हिाि कोटी रुपये किा झाले ति माननीय मंत्री डॉ. सनतीन िाऊत यांचे  
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श्री. सधुीि मनुगंटीिाि... 

घोषर्ापत्र येईल की, मी आता िािीनामा दतेो कािर् ६० हिाि कोटी रुपयांचे किा 

झाले आह.े मंत्री महोदय, आपर् काही सचंता करु नका कािर् आपल्या पढुची सपढी 

आपल्यापेक्षा बसुद्धमान आह.े ते एका समसनटात ६० हिाि कोटी रुपयांचे किा 

फेडतील. आपर् त्यांची सचंता न किता आधी शेतकऱयांची, आसदिासी बांधिांची 

आसर् कष्टकऱयांची सचतंा किा. आपर् िि डॉ. बाबासाहबे आंबेडकिांचे खिे 

अनयुायी असाल ति १२ तास िीि मोफत द्या. 

ॲड. आसशष िैस्िाल : अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य श्री. कृष्र्ा गिबे 

यांनी िी अधाा-तासाची चचाा उपसस्थत केली आह ेत्याकडे मला शासनाचे आसर् 

माननीय मंत्रयांचे लक्ष िधेायचे आह.े पििाच्या सदिशी सभागहृात हा प्रश्न दखेील 

झाला होता. त्यामळेु दगुाम भागात िाहर्ाऱया आसदिासी शेतकऱयांच्या व्यथा आपर् 

समिनू घ्या. आम्ही ज्या भागात असतो त्या भागात धिर् असतात आसर् तेथील 

पार्ी शेतात येते. पिंत ु िंगलामध्ये िेिढे आसदिासी िाहतात त्यांच्याकडे कुठेही 

ससंचनाची ससुिधा नाही. कािर् धिर् आसर् कॅनॉल त्यांच्या भागात होते ही िन 

कायद्याची अडचर् आह.े पसहली अडचर् अशी आह ेकी, ससंचनाला पार्ी नाही.  

दसुिी अडचर् अशी आह े की, शेतात िे काही िाचले त्याचा िंगली िनािि  

सत्यानाश कितात आसर् त्यानंति सनसगााचा कोप होतो, ही सतसिी अडचर् आह.े 

अशा सतहिेी संकटात तो मार्सू िगत आह.े सन्माननीय सदस्य श्री. सधुीि मनुगंटीिाि 

यांनी सांसगतल्याप्रमार्े माझ्या मतदािसंघात दखेील १०० ते १२५ गािे आसदिासी 

आहते त्या गािाची परिसस्थती आपर् स्ित: सफरुन पासहलेली आह.े या 

परिसस्थतीमध्ये िीिन िगर्ाऱया मार्सांसाठी आपर् डोंगिी सिकास सनधी सरुु केला 

आह.े मानि सिकास समशनमध्ये आपर् १२५ तालकेु सनिडले त्यांच्यासाठी आपर् 

काही योिना दते आहोत. या दगुाम आसदिासी भागात िाहर्ाऱया शेतकऱयांना ससंचन 

दऊे शकत नाही. त्यामळेु त्यांना सिसहिीतनूच पार्ी घ्यािे लागते आसर् सिसहिीतही 

पार्ी लागत नाही. मला माहीत आह ेकी, आपर् फक्त ८ तास िीि दते असताना 

४० लाख कृषी पंपांना ४ हिाि कोटी रुपयांची सबसीडी दतेो. एमईआिसीचा िेट  
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ॲड. आसशष िसै्िाल.... 

सकती आह ेआसर् सकती रुपये सबसीडी दतेो याची मला मासहती आह.े पिंत ुह ेदखेील 

आपल्याला माहीत आह ेकी, ११ सिल्यात ििेढे सििचेे कनेक्शन आह ेतेिढे फक्त 

परु्े आसर् नगि सिल्यामध्ये आहते.  

     यानंति श्रीमती किंदीकि..... 
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ॲड. आसशष िसै्िाल.... 

आपल्याला माहीत आह ेकी, या सिषयासंबंधी आपर् सिधानसभते आिाि बलंुद 

केला. आपर् सिदभााचे सपुतु्र आहात. सिदभााच्या शेतकऱयाला आपर् न्याय दरे्ाि 

अशी आमची आपल्याकडून अपेक्षा आह.े  या भागात शेती किर्ाऱया शेतकऱयांची  

अिस्था असतशय भयनाक आह.े त्यांच्यािि अनेक संकटे येत आहते. ते अनेकदा 

सििेच्या कनेक्शनच्या मागर्ीकरिता आमच्याकडे येतात. मात्र एमएसईबीच े

लाईनमन दगुाम भागात िात नाहीत. ५० -१०० सक.मी आतल्या भागात गािे आहते. 

त्यांची लाईन गलेी ति कोर्ी दरुुस्तीसाठी तेथे िात नाहीत. तेथे अनेक अडचर्ी 

आहते.  येथे िीि दणे्याकरिता एिढे पोल लागर्ाि आहते, आम्ही लाईन दरे्ाि नाही, 

आपर् सन २०१८ पिूी अिा केला काय अशा प्रकािे सिचािर्ा केली िाते. 

आसदिासी सिकास सिभागाकडून काही सठकार्ी कनेक्शन सदले िाते. 

 अध्यक्ष महोदय,  या सिषयासंबंधी मी पििा दखेील मागर्ी केली. आसदिासी 

भागातील गािांमध्ये शेतकिी शेती कितात. या संबंधी निीन धोिर्ाचा सिचाि 

शासनाने  केला पासहिे. ही दखेील आपल्याच िाज्याची िनता आह.े त्यांनाही चांगले 

िीिन िगण्याचा असधकाि आह.े िाज्य शासनाचा मंत्री म्हर्नू ि सिदभााचा सपुतु्र 

म्हर्नू आपर् मदत केली पासहिे. या भागात आसदिासी लोकसंख्या असधक आह.े 

शेतकऱयांची पाण्याची, ससंचनाची अडचर् दिू किण्यासाठी आपर् ठोस सनर्ाय 

घ्यािा, अशी मी सिनंती कितो. आपल्याला िो काही िेळ लागर्ाि असेल तो घ्यािा, 

त्यासाठी कसमटी तयाि किा. या शेतकऱयांसाठी  िि आपर् सनर्ाय केला नाही, त्यांना 

ससंचनासाठी सििेची ससुिधा सदली नाही ति ते कधीच उभे िाहू शकर्ाि नाहीत. या 

बाबत आपर् सनर्ाय घ्यािा, अशी माझी सिनंती आह.े 
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डॉ. सनतीन िाऊत ( ऊिाा मंत्री ) : अध्यक्ष महोदय,  मसिस सनयम ९४ अन्िये 

या सठकार्ी अधाा तास चचाा मांडली असनू त्यािि उत्ति दणे्याकरिता मी उभा आह.े 

 अध्यक्ष महोदय,  या चचेत सन्माननीय सदस्य सिाश्री कृष्र् गिबे, िािेश 

पिाि, सधुीि मनुगंटीिाि, सन्माननीय सदस्य ॲड. आसशष िैस्िाल यांनी प्रश्न 

उपसस्थत केले आहते. शेतीसाठी िीि उपलबध करुन दतेाना अनेक सनयमािलींचा 

सिचाि किािा लागतो. त्यासाठी टेसक्नकल सफिीसबलीटी बघािी लागते. गडसचिोली 

सािखा सिल्हा अत्यंत दगुाम, नक्षलग्रस्त, िनाने िेढलेला असनू येथे आसदिासी 

लोकसंख्या असधक आह.े येथे िाज्य शासनाने अनेकदा मदत किण्याचा प्रयत्न केला. 

पाण्याचे योग्य सनयोिन किण्यासाठी, कृषी पंपासाठी आिश्यक िीि पिुिठा लक्षात  

घेऊन  शासनाच्या प्रचसलत धोिर्ानसुाि, िीि व्यिस्थापन किण्यासाठी आिश्यक 

िीि पिुिठा किण्याकरिता  महािाष्र सिद्यतु सनयामक आयोगाच्या सनयमांचे पालन 

आम्हाला किािे लागते. 

अध्यक्ष महोदय,  कृषी िासहनीििील ग्राहकांना िात्री दहा तास,आठ तास 

सकंिा सदिसा आठ  तास थ्री फेि सििेची उपलब्धता चक्राकाि पद्धतीने करुन सदली 

िाते. या सठकार्ी सध्याची सस्थती लक्षात घेतली ति असे सदसनू येईल की, 

गडसचिोली सिल्यांतगात १३१ िासहन्या असनू ९ िासहन्यांना सिलसगकृत कृषी 

िासहन्या असनू त्या माध्यमातनू िीि पिुिठा दणे्याचे मागील सिकािने ठििले होते. 

एकूर् ३२३० म्हर्िे १५ टक्के कृषी ग्राहकांना सिद्यतु सनयामक आयोगाच्या 

आदशेानसुाि, िात्री सकंिा सदिसा ८तास चक्राकाि पद्धतीने िीि पिुिठा केला िात 

आह.े 

     यानंति श्रीमती सगिप... 
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डॉ.सनतीन िाऊत ... 

उिारित १७८८० म्हर्िे ८५ टक्के कृषी ग्राहकांना समश्र सिद्यतु िासहन्यांद्वािे २४ तास 

िीि पिुिठा किण्यात येतो. मी सांगेन की, ह े सिा किीत असताना कुिखडेा 

तालकु्यातील कृषी सिलगीकिर् झालेल्या िासहन्यांििील कृषी पंपांना २४ तास िीि 

पिुिठा किण्याबाबत शेतकिी ि स्थासनक लोकप्रसतसनधींनी सनिेदने ि 

आंदोलनामाफा त मागर्ी केल्यानसुाि तसेच माननीय सिल्हासधकािी गडसचिोली यांनी 

२४ तास अखसंडत ३ फेि सिद्यतु पिुिठा किण्यासाठी येर्ाऱया असतरिक्त खचााच्या 

प्रसतपतूीच ेलेखी आश्वासन सदल्यामळेु ११ के.व्ही. सचखली, ११ के.व्ही. कुिर्ोली ि 

११ के.व्ही. केििदा या ३ कृषी िासहन्यांिि माह ेसडसेंबि, २०२० पासनू मे, २०२१ 

पयंत प्रती सदिस २४ तास ३ फेि िीि पिुिठा दणे्यात आला होता.   

  अध्यक्ष महोदय, मी आपर्ांस सांग ूइसच्ितो की, सन्माननीय सिल्हासधकािी 

यांनी या सठकार्ी कसमटमेंट केले. आमच्या खात्याने िीि पिुिठा केला. त्याला 

२४२.१८ लाख इतक्या असतरिक्त आसथाक भािाची अनदुान स्िरुपात शासनाने 

महासितिर् कंपनीस तत्काळ प्रसतपतुी किािी, असा प्रस्तािसधु्दा सद.२०.८.२०२१ 

अन्िये पाठसिला. पिंत,ु अद्यापही या संबंधी कंपनीस कोर्त्याही प्रकािे प्रसतपतूी 

झालेली नाही. मी संबंसधत खात्याच्या मंत्री महोदयांच्या लक्षात ही बाब आर्नू 

सदलेली आह.े शेिटी सदिसा िीि द्यायची असेल ति सदिसा सििचेा दि िास्त 

असतो. कृषीचा सदिसाचा दि िास्त आह.े  

  अध्यक्ष महोदय, आम्ही कृषी िीि िोडर्ी ही एक चांगली योिना आर्ली. 

त्या योिने अंतगात िो कोर्ी ती कृषी िीि िोडर्ी घेईल, त्याला सदिसा िीि 

समळेल. ती िीि दते असताना त्यांचे ५० टक्के ति आधीच सनलेखन केले आह.े त े

सनलेखन केल्यानंति आि गडसचिोली सिल्याची अिस्था आपर् पासहली ति, 

ग्राहकांची संख्या ७३८७ इतकी आह.े सप्टेंबि, २०२० मध्ये थकबाकी १२७५ लक्ष 

होती. सनलेखनाद्वािे आम्ही २८ लक्ष रुपयांची सटू सदली आसर् सिलंब आकाि आसर् 

व्यािातील सटू ििळपास ८३ लक्ष इतकी सदली. त्यानसुाि ११३५ लक्ष थकबाकी 

आली. त्यातनू पनु्हा आम्ही िीि दयेक दरुुस्ती केली... (अडथळा)... नाही १० कोटी 

नाही १ हिाि १६५ लक्ष आह.े त्यातनू १३ लक्ष रुपये ििा केले ति १.१५२ लक्ष  
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डॉ.सनतीन िाऊत ... 

इतकी आकडेिािी येते. आता चाल ू दयेक ४११ लक्ष नव्ह ेति ६८९ लक्ष आह.े 

त्यामध्ये आकसस्मक सनधी... ७९३ लक्ष इतका एसीएफ तमुच्याकडे तयाि झाला. 

एसीएफमध्ये २ लक्ष ६२ हिाि तमुच्या तालकु्याला आसर् २ लक्ष ६२ हिाि तमुच्या 

सिल्याला प्राप्त झाले. त्यातनू तमु्हाला सििेच्या कृषी िासहन्या दरुुस्त किाियाच्या 

असतील त्याचे प्रस्ताि आम्ही एसीएफ मधनू मान्य करु.  

  अध्यक्ष महोदय, शेिटी २४ तास िीि द्यायची असेल ति त्या सफडिची 

सस्टेनेसबसलटी दखेील आपल्याला लक्षात घ्यािी लागते. ती नाही. त्या सठकार्ी फक्त 

९ सफडिची सस्टेनेसबसलटी आह.े त्यापैकी ३ सफडििि मागच्या िेळेस आपर् त े

सदलेले होते. मागे आपर् माझ्याकडे तक्राि केली होती. त्या अनषुंगाने मी एक बैठक 

लािनू सांसगतले की, आसदिासी असो, दगुाम असो, डोंगिी असो, नक्षलग्रस्त असो, 

ज्यांचा एसडीआय कमी आह ेअसे प्रदशे असो, त्या सिभागांना सदिसा िीि पिुिठा 

किाियाचा असेल ति त्या संबंधी िो असतरिक्त सनधी द्यािा लागतो .... 

यानंति श्री.सशंद े... 
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डॉ.सनतीन िाऊत... 

तो असतरिक्त सनधी आसदिासी सिभागाच्या माध्यमातनू, अनसुसूचत िातीच्या 

सिभागाच्या माध्यमातनू, ओबीसींच्या सिभागातनू दणे्यात यािा. अशा पद्धतीने सनधी 

एकसत्रत किण्यासाठी मी त्या भागाचा डीपीआि तयाि करुन घेतला. त्यासाठी संबंसधत 

खात्याला सनधीची मागर्ी केलेली आह.े तो असतरिक्त सनधी प्राप्त झाला ति 

एमईआिसीची मान्यता घेऊन िीि उपलब्ध करून दणे्याचा मी सनसित प्रयत्न किेन. 

काही सन्माननीय सदस्यांनी सांसगतले की, काही लोकांना िीि िोडर्ी दते असताना 

अडचर्ी सनमाार् झालेल्या आहते. त्या दिू किण्याचा प्रयत्न किण्यात येत आह.े 

त्यासाठी सािखा प्रयत्न सरुु आह.े ज्या लोकांना िीि दयेक असधक आले असले त े

तपासण्यासाठी सशसबि लािण्याचे आदशे काढले आहते. काल-पििापयंत तीन 

प्रकािचे किोना येऊन गलेे. आता थोडी मोकळीक समळाली आह.े िीि दयेके  दरुुस्त 

किण्यासाठी सशसबिे लािण्यात येतील ि ती दरुुस्त करुन दणे्यात येतील. किंट सबल 

तीन मसहन्याचं असते ते भिल्यानंति थकबाकी उिारित िाहत असले ति त्यासाठी हप्त े

पाडून पासहिे असतील ति त्याकरिता लेखी घेऊन हपे्त पाडून दणे्याची आमची तयािी 

आह.े िीि दयेक ति भिािेच लागते. 

अध्यक्ष महोदय, मला आनंद आह ेकी यािेळी मोठ्या प्रमार्ात शेतकऱयांनी 

िीि दयेके भिलेली आहते ि ती भिण्यात येत आहते. चंद्रपिू ि गडसचिोलीसह इति 

सिल्यातील शेतकिीही िीि दयेक अदा कितात. कृसष िीि िोडर्ी योिनेबाबत 

आपर् मला पत्र सदले आह.े या योिनेचा परू्ा फायदा पसिम महािाष्र आसर् उत्ति 

महािाष्रातील काही लोकांनी घेतला आह.े मिाठिाडा आसर् सिदभाातील अनेक 

भागातील लोक त्याच्यापासनू दिू िासहले आहते. िे बािमाही पीक घेतात 

त्यांच्यासाठी िेगळी योिना ि िे आठमाही पीक घेतात त्यांच्यासाठी िेगळी योिना 

आर्ण्याचा सिचाि सरुु आह.े उिारित िे लोक योिनेत बसत नसतील त्यांच्यासाठी 

स्ि.सिलासिाि दशेमखु अभय योिना लाग ूकेलेली आह.े अशा रितीने प्रयत्न किीत 

आहोत.  सििोधी पक्ष असो की सत्ता पक्ष असो दोघांनाही शेतकऱयांच्या सिषयी िास्त  
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डॉ.सनतीन िाऊत... 

कळिळा आह.े आम्ही शेतकऱयांचा उपसस्थतीमध्ये त्यांना साक्षी ठेिनू सत्तेत आलो 

आहाेत. त्यांच्या साक्षीने आमचा शपथ सिसध झाला आह.े त्यामळेु त्यांना आम्हाला 

काही तिी द्यािे लागेल म्हर्नू ही योिना आर्ली आह.े ही एक चांगली योिना सरुू 

झालेली आह.े मला िाटते की या योिनेचा अिश्य लाभ घेतला पासहिे. तद्वतच 

आपल्याकडे ईसीएफ सक्रएट होर्ाि आह.े आपर् संबंधीत असधकाऱयांना भेटून ज् या 

िासहन्या सक्षम किर्े शक्य असेल त्या सक्षम किाव्यात, रांसफामाि बदली किाियाचे 

असतील ति ते बदली किािेत. त्यातनूही शक्य झाले नाही ति गडसचिोली हा सिल्हा 

नक्षतग्रस्त असल्याने त्यांना कें द्र सिकािचा सदु्धा सनधी उपलब्ध होतो.  त्या सनधीचा 

िापि सिल्हासधकाऱयांनी किािा यासाठी सदु्धा मी सचूना दईेल. या व्यसतरिक्त िि 

आर्खी मदत लागत असेल ति सडस्कॉमसाठी निीन आिडीएसए रिस्रक्चिींगची रि-

व्हमॅ्प योिना कें द्र सिकािने सरुु केली आह.े त् या योिनेमध्ये त्याचा समािेश केला 

िाईल ि  त्यांची मागर्ी मान्य किण्याच्या सदशेने पािले उचलली िातील. 

श्री.सधुीि मनुगंटीिाि : अध्यक्ष महोदय, गडसचिोलीसाठी १२ तास दपुािी िीि 

उपलब्ध करुन दणे्यात यईेल काय ? मंत्री महोदय यांनी सांसगतले की, सिल्हासधकािी 

२ कोटी रुपये सनधी दते नाही. त्यांना येथे बोलिािे, आपर् २८८ सन्माननीय सदस्य 

त्याच्या िाताडािि बस.ू सिल्हासधकािी सनधी दते नाही, असे मंत्री महोदय उत्तिात 

सांगत आहते. ही लोकशाही आह.े संसिधानाने आम्हाला शक्ती सदली आह,े 

आपर्ासमोि िािदडं सदला आह.े 

यानंति श्री.तेलंग.... 
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श्री.सधुीि मनुगंटीिाि…… 

सिल्हासधकािी सनधी दते नाहीत, असे मंत्री महोदय उत्ति दते आहते. ह ेिाज्य कोर्ाच े

आह,े ह ेिाज्य आमचे आह.े ह ेिाज्य सिासामान्य िनतेचे आह.े  सिल्हासधकािी का 

सनधी दते नाहीत? आपर् त्यांच्या िातीिि िाऊन बसत नाही काय? मंत्री 

महोदयांकडून असे उत्ति अपेसक्षत नाही. आपल्याकडून साधे आसर् सोपे उत्ति 

अपेसक्षत आह.े गडसचिोली सिल्हा असतशय दगुाम भागामध्य े आह े आसर् तो या 

िाज्यातील शेिटचा सिल्हा आह.े  माझा एिढाच प्रश्न आह े की, िाज्य शासन 

गडसचिोली सिल्याला सदिसा १२ तास िीि पिुिठा किर्ाि आह ेकाय? कािर् या 

सिल्यामध्ये ७० टक्के िंगल असल्यामळेु िन्य प्राण्यांचा मोठ्या प्रमार्ािि त्रास 

होतो. अनेक लोकांना मतृ्यमूखुी पडािे लागते. गडसचिोली सिल्यामध्ये 

िन्यप्रेाण्याेमंळेु सकती लोकांचा मतृ्य ूझाला, याची मासहती नाही. पिंत ुचदं्रपिू 

सिल्यामध्ये मागील ११ मसहन्यांमध्ये ४२ लोकांचा मतृ्य ूझालेला आह.े हा मागील 

५० िषाातील सिाात मोठा आकडा आह.े  

 अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदयांनी एक गोष्ट मान्य की, दोन्ही पक्ष 

शेतकऱयांसाठी आहते. आपर् ससचिांच्या दबािाखाली येऊन का काम किीत 

आहात? आपर्ास िाज्य चालिायचे आह.े गडसचिोली सिल्याला सदिसा १२ तास 

िीि सदल्यामळेु िाज्याच्या सतिोिीतनू चाि पैस े िातील. िाज्य शासनाने ३७६ 

प्रशासकीय असधकािी कशासाठी सनयकु्त केले आहते? ते बदु्धीचा िापि करुन 

शासनाची सतिोिी भितील, यासाठीच आपर् एिढे आयएएस असधकािी सनयकु्त केले 

आहते. आपर् का टेंशन घेत आहात? िसे आपर् सचिेंिीिच आहोत, असे सिचाि 

किीत आहात. शोसषत, िंसचतांचे खिे नेते म्हर्नू गडसचिोली सिल्याला सदिसा १२ 

तास िीि दरे्ाि आहात काय? 

 अध्यक्ष महोदय, गडसचिोली सिल्यातील िनता मोफत सििचेी मागर्ी किीत 

नाही. ते त्यासाठी पैसे दणे्यास तयाि आह.े आपर् यापिूी त्या सिल्याला सदिसा १२ 

तास िीि सदलेली आह.े मी आपर्ास सांग ू इसच्ितो की, आपर् खिच 



10-03-2022 (असधुारित प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) ZZZ - 232 

DST/AKN/SST प्रथम श्री.सशंद े 17:50 

 

 

असधकाऱयांच्या नादी लाग ू नका. मंत्री झाल्यािि मी दखेील एक िषे 

आपल्यासािखेेच  

श्री.सधुीि मनुगंटीिाि…… 

िागत होतो. ह ेिनतेचे िाज्य आह.े "ये पसब्लक ह.ै सचंता नहीं किना चासहए." मी 

आपर्ास खिे सांग ूइसच्ितो आपर् कशाचीही सचंता करु नका. भगित गीतेचा सािच 

असा आह ेकी, "क्या लेकि आए थे, क्या लेकि िाओगे, आि िो तमु्हािा ह,ै कल 

सकसी औि का था, पिसों सकसी औि का होने िाला ह.ै"  आपर् कोर् आहोत? 

त्यामळेु आपर् गडसचिोली सिल्याला सदिसा १२ तास िीि दणे्यात यािी, अशी मी 

पनुि: एकदा सिनंती कितो.  

 डॉ.सनतीन िाऊत : अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य श्री.सधुीि 

मनुगेंटीिाि यांनी हा मदु्दा असतशय स्पष्टपर्े मांडण्याची सिनंती केली आह.े त्यांनी 

शेिटी भगित सगतेचे साि दखेील सांसगतले आह.े तसेच त्यांनी सरुुिातीलाच 

भाितित्न बाबासाहबे आंबेडकि यांचे दखेील नाि घेतले आह.े  

 अध्यक्ष महोदय, फडर्िीस सिकाि सत्तेमध्य ेहोते तेव्हाचे एक पत्र माझ्या 

हातामध्य ेआह.े या पत्रामध्ये तत्कालीन ऊिाा मंत्री श्री.चेंद्रशेखि बािनकुळे यांनी 

सदनांक १६ िनू २०१७ िोिी तत्कालीन या सभागहृाचे सन्माननीय सदस्य श्री.डी. 

मसल्लकािूान िेड्डी यांना पत्र सलहून असे कळसिले होते की, “पाण्याचे योग्य सनयोिन 

किण्यासाठी कृषी पंपासाठी आिश्यक असलेला िीि पिुिठा लक्षात घेऊन 

शासनाच्या प्रचसलत धोिर्ानसुाि ि महािाष्र सिद्यतु सनयामक आयोगाच्या मान्यतनेे 

िाज्यातील कृषी ग्राहकांना िात्रीच्या काळात १० तास ि सदिसा ८ तास थ्रीफेि 

सििेची उपलब्धता चक्रकाि पद्धतीने दणे्यात येत आह.े  एकूर् १२ पैकी ५० टक्के 

भाि असलेल्या कृषी िासहन्यांना सदिसा ८ तास ि उिारित ५० टक्के भाि असलेल्या 

िासहन्यांना िात्री १० तास आठिड्यातनू दोन िेळा सकंिा प्रत्येक आठिड्यात 

चक्राकाि पद्धतीने सििचेी उपलब्धता दणे्यात येत आह.े”   

 अध्यक्ष महोदय, मी तत्कालीन मंत्री महोदयांसािख ेबोललो नाही.  
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(सन्माननीय सदस्य श्री.सधुीि मनुगंटीिाि खाली बसनू बोलण्याचा प्रयत्न कितात.) 

  

डॉ.सनतीन िाऊत....... 

अध्यक्ष महोदय, मी त्यांच ेसिा भाषर् शांततते ऐकले आह.े आता आपर् माझे उत्ति 

ऐकािे, अशी मी सिनंती कितो. मी आपल्याच माननीय मंत्रयांनी सलसहलेले पत्र िाचनू 

दाखसित आह,े ह ेमाझे पत्र नाही. सशिसेना पक्षाचे सिल्हा प्रमखु श्री. सिुेंद्रससंग चेंदल 

यांनी तेथे आंदोलन केले होते. तसेच सन्माननीय सदस्य श्री.कृष्र्ा गिबे यांनी दखेील 

आंदोलन केले होते. या सिांनी आंदोलन केल्यानंति सिल्हासधकािी गडसचिोली यांनी 

लेखी सलहून सदले आह ेकी, सदिसा िीि पिुिठा किीत असाल ति त्या सििेचा खचा 

आम्ही भिण्यास तयाि आहोत.  

(सन्माननीय सदस्य श्री.सधुीि मनुगंटीिाि खाली बसनू बोलण्याचा प्रयत्न कितात.) 

 अध्यक्ष महोदय, मला ती बाब मासहती नाही. िे सत्य आह,े ते आपर्ास 

सांसगतले आह.े गडसचिोली सिल्हा मला मासहती नाही काय? आपर् लक्षलग्रत 

भागेातील िनतेसाठी सििेची मागर्ी किीत आहात. पिंत ुमी नक्षलग्रस्त भागातील 

आह.े  गडसचिोली हा नक्षलग्रस्त भाग आह ेआसर् त्या भागाशी माझा चांगला संबंध 

आह.े  

यानंति श्री.कुलकर्ी……. 
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डॉ. सनतीन राऊत.... 

त्या भागाशी माझा संबंध आह.े तेथील भािना माझ्या लक्षात आहते. त्यामळेु मी त्या 

सठकार्ी िीि सदली आह.े आताही त्यासठकार्ी िीि दणे्याची सिभागाची तयािी 

आह.े पिंत ु सदिसाचा दि दणे्याबाबत सनर्ाय किण्यात यािा. याकरिता संबंसधत 

लोकप्रसतसनधींनी त्या भागातील लोकांशी चचाा किािी. या चचतेनू मागा काढािा. 

एक पाऊल त्यांनी पढेु यािे आसर् एक पाऊल सिभाग पढेु येईल. पिंत ुज्या िासहन्या 

सस्टेनेबल नसतील त्यािि दतेा येर्ाि नाही. सिभागाची तयािी आह.े याबाबतचा 

प्रस्ताि माझ्याकडे आर्ािा. मी एमईआिसीकडे याबाबत चचाा किीन. सन्माननीय 

सदस्य श्री. िािेश पिाि यांनी सिद्यतु सहायकाबाबतचा प्रश्न उपसस्थत केला आह.े मी 

सांग ूइसच्ितो की, माननीय सिोच्च न्यायालय आसर् माननीय उच्च न्यायालयाच्या 

सनदशेानसुाि सिा ऑडाि काढल्या आहते. उप कें द्र सहायक पदाच्या ५ हिाि आसर् 

सहायक पदांच्या २ हिाि ऑडाि काढण्यात आल्या आहते.  

 श्री. सधुीि मनुगंटीिाि : अध्यक्ष महोदय, या चचचे्या सनसमत्ताने माननीय मंत्री 

श्री. गलुाबिाि पाटील, माननीय मंत्री श्री. दत्तात्रय भिर्े यांनी सकािात्मक उत्तिे सदली 

आहते. शेतकऱयांच्या प्रश्नाबाबत माननीय ऊिाा मंत्रयांनी नागपिू सिल्यासंदभाातील 

पत्र िाचले आह.े गडसचिोली आसर् चदं्रपिू सिल्यात यापिूी १२ तास िीि दणे्यात 

आली होती. गडसचिोलीमध्ये ज्या िासहनीचे िहन किण्याची क्षमता नसेल 

त्यासठकार्ी १२ तास िीि दऊे नये. पिंत ुइति सठकार्ी १२ तास िीि द्यािी, अस े

माझे म्हर्र्े आह.े  

 डॉ. सनतीन िाऊत : अध्यक्ष महोदय, मी दखेील ह ेम्हर्ालो आह.े मी सांसगतले 

की, लोकप्रसतसनधींनी संबंसधतांशी चचाा किािी. सदिसाच्या िीिेच ेदि ठिसिण्याचा 

असधकाि िाज्य सिकािला नसनू तो आयोगाला आह.े मी िे पत्र िाचले आह ेत े

आयोगाच्या सनदशेानसुािच िाचले आह.े आयोगाचे सनदशे आपर्ास मान्य किािे 

लागतात. िीिेचा दि शासन ठिसित नाही. त्या दिानसुाि काम किािे. यासाठी 

आमची हिकत नाही. त्या दिामध्ये काही सिलती दणे्याची आिश्यकता असेल ति 

िाज्य सिकाि याबाबत सनसितपर्े सिचाि किेल.  
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 श्री. सधुीि मनुगंटीिाि : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री ह े असधकाऱयांनी 

सदलेली चकुीची मासहती िाचत आहते. एमईआिसीला िीि दि ठिसिण्याचा 

असधकाि असला तिी सिकाि म्हर्नू िे सनबाल, दबूाल, शोसषत, िंसचत आहते त्यांना 

हव्या त्या दिामध्ये िीि दणे्याचा असधकाि आह.े यासाठी सिकािला अनदुान द्याि े

लागते. चंद्रपिू, गडसचिोली सिल्यामध्ये दििषी साधािर्पर्े ३२ ते ३५ कोटी रुपयांच े

अनदुान सदले िात असे. याचे कािर् असे की ते िंगल के्षत्र आह.े मंत्री महोदयांनी 

सन्माननीय सदस्य श्री. चदं्रशेखि बािनकुळे यांचे पत्र ह ेनागपिूबाबत िाचनू दाखसिले 

आह.े मी नागपिू सिल्याचा सिषय मांडत नाही. हा भाग दबूाल आह.े  

 अध्यक्ष महोदय, आपर् ज्याला आिश्यकता आह े त्यांना सलाईन लाित 

असतो. सिांनाच सलाईन दते नसतो. मंत्री महोदय चकुीचे उत्ति दते आहते. 

आसदिासी बांधिांना न्याय समळािा, यासाठी मी सिनंती किीत आह.े मंत्री महोदय ह े

केिळ त्यांच्या सिभागापिुते उत्ति दते आहते. सिकाि म्हर्नू ते उत्ति दते नाहीत. मंत्री 

महोदयांनी गांभीयापिूाक केलेल्या दृढ कथनानसुाि त्यांना असे उत्ति दतेा येत नाही. 

सिकािचा प्रसतसनधी म्हर्नू उत्ति सदले पासहिे. मी सांग ूइसच्ितो की, तो नक्षलग्रस्त 

भाग आह.े त्या भागाला १२ तास िीि द्याियाची आह.े यात एमईआिसीचा सिषय 

येत नाही. इति शेतकऱयांना दणे्यात येर्ाऱया ८ तासांच्या सििेचा दि यात 

आकािाियाचा आह.े िो दि बािामती, परु्े, नागपिू येथे आह े तोच दि 

आकािाियाचा आह.े दपुािी १२ तास िीि द्याियाची आह.े तसेच यासाठी निीन 

िासहनी लागर्ाि नाही. या िासहन्यांची क्षमता आह.े यातील गॅप (अनदुान) सिकाि 

भरु शकते. आमच्या सिकािच्या काळात असा फिक आम्ही सदलेला आह.े 

गडसचिोली सिल्याचा सिषय असल्याने मी ह ेपोटसतडसकने सांगत आह.े मंत्री महोदय, 

गडसचिोली सिल्यास न्याय दरे्ाि नाहीत काय ? नसल्यास, शिेटी सत्ता आपली 

आह.े सनर्ाय घेण्याचा असधकाि मंत्री महोदयांचा आह.े पिंत ुमी सांग ूइसच्ितो की, ह े

योग्य होर्ाि नाही.  

 ताझलका सभाध्यक्ष : सभागहृाची िेळ सभागहृाचे कामकाि संपेपयंत 

िाढसिण्यात येत आह.े 
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 डॉ. सनतीन िाऊत : अध्यक्ष महोदय, मी नागपिू सिल्यासिषयी बोललो नाही. 

मी केिळ पत्र िाचनू दाखसिले आह.े सनयामक आयोगाने ज्या सचूना केल्या होत्या 

त्या सचूनांच्या अनषुंगाने मंत्री महोदयांनी कसे उत्तिे सदलेली आहते, त ेमी िाचनू 

दाखसिले. गडसचिोली सिल्यास मदत किण्याची माझी भािना आह.े मी यासाठी 

मदत किर्ाि आह.े याकरिता बैठक आयोसित किण्यात येईल.  

 

यानंति श्री. चौधिी..... 
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 श्री.ित्नाकि गटेु्ट : अध्यक्ष महोदय, माझ्या मतदािसंघामध्ये प्रती गावठाण मीटर 

७ हजार २०० रुपये याप्रमाणे वीज शबल वसलुी सरुु आह.े  तसेच ५ एच.पी., ७.५ 

एच.पी., १० एच.पी. क्षमतेच्या कृषी पांम्पाांसाठी वेगवेगळया रकमा शिशित करण्यात 

आल्या आहते.  माझ्या मतदारसांघातील ७० ते ७५ टक्के गावाांमध्ये १०० टक्के वीज 

आकडे टाकूि घेतली जाते.  त्यामळेु माझा प्रश्न असा आह ेकी, ज्या गावाांमध्ये १०० 

टक्के आकडे टाकूि वीज घेतली जाते त्याांच्याकडूि प्रत्येकी ७ हजार २०० रुपये वीज 

शबल भरुि घेतल्यािांतर त्याांिा शमटर दणे्यात येईल का ? 

 श्री.सहिामर् खोसकि : अध्यक्ष महोदय, ज्याप्रमार्े गडसचिोली सिल्हयाचे मदु्द े

या सठकार्ी मांडण्यात आले त्याप्रमार्चे उत्ति महािाष्रातील नासशक सिल्हयातील 

७ तालकेु आसदिासी ि दगुाम आहते.  आमच्याकडे पािसाळयामध्ये चाि मसहने 

मोठया प्रमार्ात पाऊस पडतो त्यामळेु पाण्याची अडचर् येत नाही ि सििेची दखेील 

चर्चर् भासत नाही. पिंत ुउिारित आठ मसहने पाण्याची कमतिता असते ि पार्ी 

ऊपसा किण्यासाठी िळेेिि िीि पिुिठा होत नाही.  आसदिासी बांधिांना िन 

सिभागाच्या िागेमध्ये सिकािकडून सिसहिी समळालेल्या आहते पिंत ुसििेचे कनेक्शन 

नसल्यामळेु आिही तेथनू पार्ी ऊपसा किर्े शक्य होत नाही.  यासंदभाात माननीय 

ऊिाा मंत्री यांच्या दालनामध्ये दोन िेळा बैठका घेण्यात आल्या.  पिंत ुअद्याप प्रश्न 

सटुलेला नाही.  त्यामळेु माझी सिनंती आह ेकी, ज्याप्रमार्े िस्ते तयाि किण्यासाठी 

सिसशष्ट लेखासशषांतगात सनधी उपलब्ध करुन दणे्यात येतो तसाच सनधी िीि 

पिुिठयासाठी उपलब्ध करुन सदला ति आमच्या आसदिासी शेतकऱयांचे स्थलांति 

थांबनू ते आपापल्या गािातच शेती कितील.   

 अध्यक्ष महोदय, माझी मंत्री महोदयांना सिनंती आह े की आपर् माननीय 

आसदिासी सिकास मंत्रयांशी चचाा करुन त्यांच्याकडून सनधी उपलब्ध करुन घ्यािा ि  

हा सिषय मागी लािािा. 

 डॉ.सनतीन िाऊत : अध्यक्ष महोदय, सिेशन फॉि ॲक्शन. 

 ताझलका सभाध्यक्ष : अधाा-तास चचाा संपली आह.े 

--------- 
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पृ.शी. : मुंबईतील पोयसि नदीचे पनुरुज्िीिन किण्याबाबत. 

मु.शी. : मुंबईतील पोयसि नदीचे पनुरुज्िीिन किण्याबाबत 

सन्माननीय सदस्य श्री.अतलु भातखळकि यांनी 

उपसस्थत केलेली अधाा-तास चचाा. 

 

 श्री.अतलु भातखळकर (काांशदवली पवूण) : अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या 

अिमुतीिे शियम ९४ अन्वय ेपढुील शवषयावर अधाण-तास चचाण उपशस्ित करतो. 

       "मुंबईतील पोयसि नदीचे पनुरुज्िीिन किण्यासाठी मुबंई महानगिपासलकेने 

१४२८ कोटी रुपयांच्या प्रस्तािास माह े िानेिािी २०२२ च्या समुािास मान्यता 

सदलेली असर्े, पिंत ुिळेोिेळी खचााच्या अंदािपत्रकात होर्ािे बदल ि िाढीमळेु 

तसेच सनसिदा प्रसक्रया िाबसिण्यासाठी होर्ाऱया सिलंबामळेु सदि प्रकल्प मागील 

अनेक िषाापासनू िखडला असर्े, त्यामळेु पोयसि नदीचे पनुरुज्िीिन किण्यासाठी 

सनयोिनबद्ध कायाक्रम आखण्याबाबत शासनाने तातडीने किाियाची कायािाही, 

उपाययोिना ि शासनाची प्रसतसक्रया." 

 अध्यक्ष महोदय, मुंबई शहिातील आसर् सिशेषत: माझ्या मतदािसंघातनू 

िार्ाऱया पोयसि नदीच्या पनुरुज्िीिनाच्या संदभाात मी सदि अधाा-तास चचाा 

उपसस्थत केली आह.े  सदि नदी बोरििली येथील संिय गांधी िाष्रीय उद्यानामध्ये 

उगम पािते आसर् माझ्या मतदािसंघातील हनमुाननगि, पोयसि या सिभागातनू पसिम 

दु्रतगती महामागा ओलांडून मालाडच्या खाडीमध्ये सिससिात होते.  मुंबई 

महानगिपासलकेला िाष्रीय हरित आयोगाने दडं आकािल्यामळेु आसर् लोकांनी 

मागर्ी केल्यामळेु या नदीच्या पनुरुज्िीिनाचा प्रस्ताि महापासलकेने पारित केला 

आह.े  पिंत ुप्रस्ताि पारित केला आह ेम्हर्िे काय केले आह ेति समुािे १४०० कोटी 

रुपयांचे टेंडि महापासलकेच्या स्थायी ससमतीने मंििू केले आह.े  पनुरुज्िीिनाच्या 

अनषुंगाने मलसनस्सािर् िासहन्या टाकू, ५ सठकार्ी मल िल कें द्र ेउभी करु, इत्यादी 

बाबी या दहा पानी प्रस्तािामध्ये नमदू आहते.   

यानंति श्री.धमुाळे..... 
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श्री. अतलु भातखळकि.. 

एखाद्या सतसऱया व्यक्तीने ह ेटेंडि आसर् त्याचा प्रस्ताि िाचला ति त्यांना असे िाटेल 

की, या सिा नदीच्या अितीभिती परू्ापर्े मोकळी िागा आह.े  पर् िस्तसुस्थती अशी 

आह ेकी, शेकडो नव्ह ेति हिािो झोपड्या या पोयसि नदीच्या दोन्ही बािनेू िषाानिूष े

िसलेल्या आहते आसर् या प्रस्तािामळेु स्िाभासिकपर्े संभ्रमाचे आसर् सभतीच े

िाताििर् सनमाार् झाले आह.े  कािर् गेल्या पािसाळ्यात पोयसि नदीला आलेल्या 

पिुामळेु माझ्या मतदाि संघातील हनमुाननगि भागामधील ७ पात्र झोपड्या पडल्या 

आसर् पोयसिमधील पात्र ३ झोपड्या पडल्या.  पिंत ुसिकािने आितागायत त्यांच े

सिकािने सकंिा मुंबई महापासलकेने पनुिासन केलेले नाही.  हा प्रस्ताि िेव्हा मुंबई 

महापासलकेने िेव्हा मंििू केला... नदीचे पनुरुज्िीिन कितात, ही चांगली गोष्ट आह.े  

पण ह ेकरीत असतािा यामधील कळीचा जो मदु्दा आह ेतो म्हर्िे त्या सठकार्ी 

असलेल्या लोकांचे पनुिासन होर्े.  म्हर्नू माझे या सनसमत्ताने २-३ नेमके प्रश्न मंत्री 

महोदयांना आहते की, महानगिपासलकेला सकंिा िाज्य सिकािला याची कल्पना आह े

काय की या पोयसि नदीचे पनुरुज्िीिन किताना तेथील सकती झोपड्या बासधत होर्ाि 

आहते,  हा पसहला प्रश्न.  दसुिे म्हर्िे आपर् या लोकांचे पनुिासन कुठे किर्ाि 

आहात.  उपनगिातील लोकांना मुबंई महापासलका पनुिाससत किण्यासाठी माहूल येथे 

पाठसिते आसर् माहूलच्या लोकांना मालाडच्या आप्पापाड्यामध्ये पनुिाससत किते.  

त्यामळेु माझा दसुिा प्रश्न असा आह ेकी, यामळेु िी लोकं बासधत होर्ाि आहते त्यांना 

त्याच भागामध्ये पनुिासन किण्याची व्यिस्था मुबंई महापासलका किर्ाि आह ेकाय? 

सतसिा प्रश्न असा आह ेकी, मसहदं्रा कंपनी यलो गेट ते पसिम दु्रतगती मागाापयंत या 

पोयसि नदीला लागनू एक सेिा िस्ता प्रस्तासित आह.े त्याकरिता मी स्थासनक 

आमदाि म्हर्नू गेली २ पासनू प्रयत्न किीत आह.े  त्या संदभाात गतीने पािले उचलली 

िातील काय, हा माझा सतसिा प्रश्न आह.े  समठी नदीची सधुािर्ा किण्याकरिता 

प्रासधकिर् स्थापन केले होते, हिािो कोटी रुपये खचा झाले.  पर् समठी नदी आिही 

गाळातल्या गाळातच आह.े  पोयसि नदी, दसहसि नदी, िालबाट नदी या सिा नद्यांच्या  
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श्री. अतलु भातखळकि.. 

पनुरुज्िीिनाकरिता एखाद ेप्रासधकिर् स्थापन किर्ाि आहात काय ?  या सिा प्रश्नांचा 

सिचाि किण्याकरिता मंत्री महोदयांच्या दालनात महानगिपासलकेच्या 

असधकाऱयांसमिेत बैठक घ्यािी.  या संदभाात सिसिध सिधानसभा क्षेत्राचे िे 

िनप्रसतसनधी असतील त्यांनाही बोलासिण्यात यािे आसर् मला दखेील बोलासिण्यात 

यािे, असे माझे ४ स्पेसससफक प्रश्न आहते. 

श्री. प्रािक्त तनपिेु : अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्यांच्या मतदाि संघातनू 

सिशेषत: कांसदिली भागातनू पोयसि नदी ििळपास १० सक.मी.चा प्रिास करुन 

अिबी समदु्राला समळते.  नदीपात्राच्या सठकार्ी क्रांती नगि, गोकूळनगि, दगुाानगि, 

कुिाि गाि, सबहाि टेकडी इत्यासद बऱयाच सठकार्ी झोपड्या आसर् िनाििांची गोठी 

सधु्दा आहते.  त्या भागामध्ये आपल्या मलसन:सािर् िासहन्या नसल्याकािर्ाने 

सनसितपर्े दसुषत पार्ी त्या नदीला समळते.  सिशेषत: पािसाळा नसताना त्याची 

तीव्रता खपू िास्त िार्िते.  याबाबत िनशक्ती नािाची संस्था एन.िे.टी.मध्ये गेली 

होती.  पर् त्या आधी दखेील एन.िे.टी.च्या काही मागादशाक सचूना आल्या होत्या.  

त्या अनषुंगाने आयआयटी मुंबई, सनिी (National Environmental 

Engineering Research Institute) आसर् महानगिपासलकेचे संबंसधत असधकािी 

यांची आपर् एक बैठक घेतली होती.  त्या बैठकीमध्ये एन.िी.टी.चे िे नॉम्सा आहते 

ते अत्यंत स्रीनिंट आहते असे एन.िी.टी.ने सांसगतले आहते.  आपर्ही सांसगतले 

की, कोटाामध्ये खपू मोठा दडं एन.िी.टी.ने मुबंई महानगिपासलकेला सचूसिला आह.े  

आपर् आता सपु्रीम कोटाात िाऊन त्याला 'स्टे' घेतला आह.े  म्हर्नू एन.िी.टी.ने 

सांसगतलेले स्रीनिंट नॉम्सा परू्ा किण्याकरिता सरुूिातीला आपर् िे तंत्र्ान िापित 

होतो त्यापेक्षा लेटेस्ट तंत्र्ान िापिण्याचा सनर्ाय घेतला आह.े 

यानंति श्रीमती कोळसगिे.. 
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श्री. प्रािक्त तनपिेु.. 

कािर् की, बाथींग स्टॅडंडाच ेपार्ी असािे. १० सकंिा ३ पयंत अत्यंत कमी बीओडी 

असािा, अशा प्रकािचे सनदशे एनिीटीने सदले होते. त्यामळेु एमबीआि 

Membraine Bio-Reactor Technology (MBR) बससिण्याचा सनर्ाय दखेील 

घेतलेला आह.े याचे बिेच फायद ेआपल्याला समळर्ाि आहते. त्यामध्ये आपर् शॉक 

लोडचे ५० टक्केपयंत शोषर् करु शकतो. आपर् िो झोपडपट्टीचा सिषय काढला 

त्यामध्ये अत्यंत कमी िागेमध्ये दखेील प्रसक्रया कें द्र उभािण्याचे शक्य होर्ाि आह.े 

याचे िगेिेगळे बिेच फायद ेअसल्यामळेु आपर् उच्चतम टेक्नॉलॉिी घेण्याचा सिषय 

केला आह.े त्या अनषुगंाने सनसिदा प्रसक्रया होऊन आता आपर् िका ऑडाि दखेील 

इश्य ुकेलेली आह.े सन्माननीय सदस्यांनी उपसस्थत केलेले मदु्द ेयोग्य आहते. यामळेु 

साधािर्पर्े १,६३३ झोपड्या बासधत होतील, असा अंदाि आह.े मुंबई 

महानगिपासलकेच्या पनुिासनाच्या धोिर्ाच्या अनषुंगाने लिकिात लिकि या सिांच े

पनुिासन किण्याची िबाबदािी आह.े पिंत ु िसे शक्य होईल त्याप्रमार्े सतथल्या 

सतथेच त्यांचे पनुिासन होईल काय असे आपर् सिचािले ति ती शक्यता पसहल्या 

प्रथम पडताळून बसघतली िाईल. त्या प्रमार्ात त्यांचे िास्तीचे सिस्थापन होर्ाि नाही 

तसेच महानगिपासलकेच्या प्रचसलत धोिर्ाप्रमार्े आम्ही त्यांचे पनुिासन किण्याचा 

प्रयत्न किर्ाि आहोत. यामध्ये काही मदु्द े िासहले असतील ति ते सिा बैठकीमध्ये 

घेण्यात येतील.  

श्री. अतलु भातखळकि : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रयांनी चांगले आसर् 

सकािात्मक उत्ति सदले आह.े मी दखेील त्यांना आश्वासन दतेो की, तेथील 

लोकप्रसतनीधी या नात्याने  त्या नदीचे पनुसिािन झालेच पासहिे अशी सिांची भसुमका 

आह.े ह ेकिीत असताना स्थासनक लोकांिि अन्याय होता कामा नये. त्यांना माहलु, 

चेंबिु सकंिा कुठेतिी लांब िाहायला पाठिले िाते. त्यामळेु माननीय अध्यक्षांमाफा त 

माझी आपल्याला सिनंती आह ेकी, आपर् एक बैठक बोलािनू या संदभाातील सिा 

प्रश्न एकदा सोडिािेत. तसेच मी ज्या सेिा िस्त्याचा उल्लेख केला आह ेतो ति  
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श्री. अतलु भातखळकि... 

तात्काळ म्हर्िे ६ मसहन्यात परू्ा होऊ शकतो. त्या सदशेने आपर् संबंधीत 

असधकाऱयांना बोलािनू लिकिात लिकि एक बैठक आयोसित किािी.  

श्री. प्रािक्त तनपिेु : अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्यांनी सांसगतल्याप्रमार् े

लिकिात लिकि एक बैठक आयोसित करुन या सिा सिषयांची ससिस्ति चचाा किता 

येईल.  

श्री. सदलीप लांडे : अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य श्री. अतलु 

भातखळकि ह े माझे असतशय ििळचे आसर् लाडके समत्र आहते. त्यांनी मुंबई 

शहिातील नदीचा एक चांगला प्रश्न सभागहृाच्या माध्यमातनू शासनासमोि आर्लेला 

आह.े अशाच प्रकािे त्यांनी समठी नदीचे नाि दखेील घेतले आह.े या प्रासधकिर्ाच्या 

माध्यमातनू आतापयंत ३,२०० झोपड्यांचे पनुिासन झालेले आह.े त्यामळेु मुंबई 

महानगिपासलका सक्षम आह ेह ेमला त्या माध्यमातनू सांगायच ेआह.े कें द्र शासन 

आसर् महािाष्र शासनाच्या माध्यमातनू महानगिपासलकेकडून समठी नदीच्या 

प्रासधकिर्ाचे काम धीमी गतीने सरुु आह.े कालीना सब्रि ते सीएसएमटी सब्रि 

यामधील िासहलेला काही भाग रंुदीकिर् न झाल्यामळेु क्रांती नगि झोपडपट्टीमधील 

घिांमध्ये प्रत्येक िषी ५ ते ६ फुट पार्ी भिते. आपल्या माध्यमातनू माननीय मंत्रयांना 

माझी एक सिनंती आह ेकी, सदिचे काम तातडीने झाले ति गोिगरिबांच्या घिांिरुन 

पार्ी िार्ाि नाही आसर् यामळेु िी सिसित हानी होईल ती थांब ूशकते. माझा दसुिा 

प्रश्न असा आह ेकी, या सठकार्ी मोठ्या प्रमार्ािि केसमकलचे काळे पार्ी सोडले 

िात असल्यामळेु ते पार्ी दसुषत होते. यािि तातडीने कायािाही करुन शासनाने 

उपाययोिना किािी.  

अध्यक्ष महोदय, सतसिा प्रश्न आह ेकी, कालीना सब्रि ते क्रांतीनगि सब्रि या  
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श्री. सदलीप लांडे.... 

सेिा िोडचे काम अधािट िासहलेले आह.े त्यामळेु पािसामळेु पार्ी भिल्यानंति 

लोकांना बाहिे येण्यासाठी िो िस्ता पासहिे असतो तो समळालेला नाही. माझी 

शासनाला सिनंती आह ेकी, यािि कायािाही करुन तातडीने उपययोिना किाव्यात.  

      यानंति श्रीमती किंदीकि..... 
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 श्री. समाधान अिताडे : अध्यक्ष महोदय, पंढिपिू येथे लाखो भासिक येत 

असतात. पंढिपिूच्या चदं्रभागा नदीमधील पाण्यात शेिाळ आले आह.े पार्ी साठून 

िासहल्यामळेु या पाण्यात सकडे तयाि झाले आहते.  

 ताझलका सभाध्यक्ष ( श्री.संिय झशरसाट  ) : आपर् िो प्रश्न सिचाित 

आहात तो स्कोपच्या बाहिेचा आह.े या करिता आपर् मंत्री महोदयांना नंति भेटू 

शकता. ही चचाा िेगळया सिषयािि सरुु आह.े  

 श्री. प्रािक्त तनपिेु : अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्यांनी समठी नदीबाबत 

प्रश्न उपसस्थत केला आह.े आिची अधाा तास चचाा पोयसि नदीच्या पनुिीिनाबाबत 

आह.े  समठी नदीबाबत त्यांचे कन्सना थोडया फाि प्रमार्ात स्कोपच्या बाहिे ििी 

असतील, तिी दखेील मुबंई महापासलकेला या बाबत उसचत सनदशे दणे्यात येतील. 

     -------- 
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   पृ. शी. : शासकीय कृषी महासिद्यालय, मलू  येथील निीन 

       इमाितीच्या बांधकामाकरिता  प्रशासकीय मान्यता 

        ि सनधी तातडीने दरे्े  

   मु. शी. : शासकीय कृषी महासिद्यालय, मलू  येथील निीन 

       इमाितीच्या बांधकामाकरिता  प्रशासकीय मान्यता 

        ि सनधी तातडीने दरे्े, यासंबंधी श्री.सधुीि  

        मनुगंटीिाि यांनी उपसस्थत केलेली अधाा-तास चचाा 

 श्री. सधुीि मनुगंटीिाि (बल्लािपिू) : अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या 

अनमुतीने सनयम ९४ अन्िये पढुील सिषयािि अधाा-तास चचाा उपसस्थत कितो. 

       "शासकीय कृषी महासिद्यालय मलुच् या नसिन इमाित बांधकामाचा १३३.३५ 

कोटींचा सधुारित आिाखडा सिद्यापीठाद्वािे कृषी परिषद परु्े यांच् या माफा त 

शासनाच् या बांधकाम प्रस् ताि उच् चस् ति ससमती मंत्रालय मुंबई यांच् याकडे अंसतम 

मंििूीसाठी सादि किण् यात आला आह.े पिंत ु सदि महासिद्यालयाच् या इमाित 

बांधकामासाठी शासनाकडून प्रशासकीय मान् यता ि सनधीची तितदू किण् यात 

आलेली नाही. तसेच इमाित बांधकामाचे अनदुान ि िेतनाचे अनदुान या बाबींकडे 

दखेील शासनाचे दलुाक्ष झाल्यामळेु कृषी सशक्षक ि प्रसशक्षर्ाच् या प्रसक्रयेत अनेक 

अडचर्ी सनमाार् होर्े. सदि कृषी महासिद्यालयाच् या इमाित बांधकामाला प्रशासकीय 

मान् यता ि सनधी तातडीने उपलब् ध किण् याची आिश् यकता, याबाबत शासनाने 

किाियाची कायािाही ि उपाययोिना." 

  अध्यक्ष महोदय, सािािसनक महत्त्िाच्या सिषयािि मी या सठकार्ी अधाा तास 

चचाा उपसस्थत केली आह.े मी असा सिचाि किीत होतो की, गेले २६ िष,े ११ मसहने 

२२ सदिस म्हर्िेच ९,८५६ सदिस ि २ लाख ३६ हिाि ५४४ तास या सभागहृाचा 

मी सदस्य आह.े  मी अनेक असधकािी ि सिभाग पासहले. संसदीय आयधुांचा उपयोग 
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श्री. सधुीि मनुगंटीिाि...... 

 अनेकदा केला ि िनसहताचे सनर्ायही केले. मात्र या प्रस्तािाच्या संदभाात 

पसहल्यांदाच मी िायातपर्ा, सिसचत्रपर्ा, िाईटपर्ा बघत आह.े खिे ति एका 

िाज्यातील प्रमखु व्यक्तीने ' नॉटी ' या  शब्दाचा अथा सांसगतला. हा सनर्ाय 

पासहल्यानंति सकती नॉटीपर्ा सरुु आह ेह ेमी आपल्या लक्षात आर्नू दतेो. नादान, 

नाकतेपर्ा दलुाक्ष, उदासीनता ह ेया नस्तीच्या बाबतीत झाले आह.े 

 अध्यक्ष महोदय, आपल्याकडे नस्ती सनपटािा कायदा आह.े अिगिाने 

आत्महत्या किािी,त्याने म्हर्ािे की, माझ्यापेक्षा या फाईलिि सनर्ाय किर्ािे असधक 

ससु्त आहते. िनता त्रस्त आह.े सातिा िेतन आयोग घेऊन काही लोक मस्त आहते. 

गेंड्याने दखेील आत्महत्या किािी की, यांची माझ्यापेक्षा िाडी चमडी आह.े मी 

नस्ती सनपटािा कायदा आपल्याला िाचनू दाखितो. कायाालयीन कताव्ये पाि 

पाडताना होर्ाऱया सिलंबास प्रसतबंध, असा कायदा केला आह.े आपर् त्यासशिाय 

सधुािर्ाि नाही. आपल्याला काही नैसतकता आह.े या सठकार्ी आपर् कशाकरिता 

बसलो आहोत याचा आपर् सिचाि केला पासहिे. ह े लोक मस्तीत िाहतात, 

अहकंािात िाहतात. त्यांना याची िार् नसते. म्हर्नू महािाष्र शासकीय 

कमाचाऱयांच्या बदल्यांचे सिसनयमन ि शासकीय कताव्ये पाि पाडताना होर्ाऱया 

सिलंबास प्रसतबंध असधसनयम,२००५ केलेला आह.े महत्त्िाच्या सिषयाििील 

नस्तींचा सनपटािा झाला पासहिे. अत्यंत दक्षतनेे ि शक्य तेिढया सशघ्रतेने पाि 

पाडण्यास बांधील आह.े याचा अथा काय आह े? एखाद्याला बधु्दी नसेल, त्याचे ब्रेन 

कमी िी.बी.चे असेल म्हर्नू नस्ती  ठेिता येत नाही. तमुची बधु्दी १ िी.बी असले 

ति नस्ती ठेिता येते काय ? सामान्यत: कोर्तीही फाईल सिभागातील सकंिा 

कायाालयातील कोर्त्याही शासकीय कमाचाऱयाकडे कामाच्या ७ सदिसापेक्षा 

असधक काळ प्रलंसबत िाहर्ाि नाही.   

       यानंति श्रीमती सगिप... 
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श्री.सधुीि मनुगंटीिाि ...  

शेिटी ४५ सदिसांच्या आत सनर्ाय घेतला िाईल. काय सिषय आह,े काय मासगतले? 

िाज्यामध्ये शेतकऱयांच्या आत्महत्या होत आहते. गिुिातमध्ये एकही आत्महत्या 

होत नाही. गिुिातची लोकसंख्या ६ कोटी आह.े आपल्या िाज्याची लोकसंख्या १२ 

कोटी आह.े तेथे ४ कृषी सिद्यापीठे आहते. आपल्या िाज्यात साडेबािा कोटी 

लोकसंख्येकरिताही ४ कृषी सिद्यापीठे आहते. त्यामळेु आम्ही ३-४ िषांपिूी सनर्ाय 

केला. शेती हा मिबतुीचा नाही ति मिबिुीचा व्यिसाय आह.े याचे कािर् साधे होत.े 

सन १९७०-१९७१ मध्ये आपली सिासिी शेती ४.२८ हके्टि होती. ती सन २०१०-

२०११ मध्ये १.४४ हके्टि झाली. सन २०१९-२०२० मध्ये ती १.३४ हके्टि झाली.  

  अध्यक्ष महोदय, येथेच आपल्या शेतकऱयांची अिस्था बदलत नाही. या 

िाज्यामध्ये िेिढा िोिगाि आह ेत्या ४ कोटी ६० लाख इतक्या िोिगािामध्ये आमची 

िी कायाकािी म्हर्िे काम किर्ािी लोकसंख्या आह े त्यातील ५५ टक्के िोिगाि 

शेतीिि आह.े त्यामध्येही २८.७ टक्के शेतकिी ि २६.३ टक्के शेतमििू अशी 

टक्केिािी आह.े याचा अथा काय ति कोर्त्याही असधकािी, कमाचाऱयाला ह ेसमिले 

पासहिे की, शेतीशी संबंसधत, शेतीच्या ्ानाशी संबंसधत कोर्तीही नस्ती ही िेगाने 

गेली पासहिे. िस्ते केले पासहिेत त्यांची आिश्यकता आह.े पिंत,ु केिळ िस्ते केल्याने 

आपर् पढेु िार्ाि नाही.   

  अध्यक्ष महोदय, शेतकऱयांच्या आयषु्यामध्ये बदल घडािा, त्यांना निनिीन 

तंत्र्ान द्याि.े मला अिनूही आठिते की, ऑस्रेसलयातील कृषी मंत्री एकदा मला 

भेटायला आले. ते म्हर्ाले की, आमची सिासिी शेती २५ हिाि एकि आह.े आम्ही 

१.३४ हके्टििि आहोत. त्यांची २५ हिाि एकि शेती आह.े तेथे शेतकिी हलेीकॉप्टि 

घेतो. आम्ही २५ रुपयांचे हलेीकॉप्टिचे सचत्र घऊे शकत नाही.  

  अध्यक्ष महोदय, आमची अशी इच्िा होती की, आपल्या या शेतकऱयांमध्ये 

काही बदल व्हािा म्हर्नू कृषी महासिद्यालय केले. खिे ति आमच्या सिल्यामध्ये 

सीमांतीक शेतकिी खपू मोठ्या संख्येने आहते. िाज्यात ति आहतेच. िाज्यामध्ये सन  

 



10-03-2022 (असधुारित प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) FFFF - 248 

SSG/AKN/MMP प्रथम श्रीमतीकिंदीकि 18:20 

 

 

श्री.सधुीि मनुगंटीिाि .... 

२०१५-२०१६ मध्ये १ कोटी, ५२ लक्ष, ८५ हिाि िसहिाटदाि  होते. यापैकी १ 

कोटी २१ लाख, ५५ हिाि ह े२ हके्टिच्या आतील आहते. असतशय अल्प भधूािक 

अशा शेतकऱयांना निीन तंत्र्ान प्राप्त व्हािे या दृष्टीने आम्ही एक कृषी महासिद्यालय 

सरुु केले. ३ िष े झाली. कृषी पदिीधि अभ्यासक्रमाची ससुिधा सनमाार् किर्े. 

बदलत्या हिामानानसुाि कृषी व्यिसाय, शेतीपिूक व्यिसाय ि शेती उद्योग, कृषी 

तंत्र्ानाचा या भागामध्ये प्रसाि किण्यासाठी ग्राम पातळीििील सिस्ताि कायाकत्यांचे 

रेसनंग असे एक ध्येय्य होते.  

  अध्यक्ष महोदय, सद.२५ िलैु, २०१८ िोिी आम्ही याची मान्यता ही डॉ. 

पंिाबिाि दशेमखु कृषी सिद्यापीठा अंतगात ‘मलू’ येथे म्हर्िे महािाष्राची सेिा 

किर्ाऱया स्िगीय कन्नमिाि िे या िाज्याचे मखु्यमंत्री होते त्यांच्या मतदािसंघात.... 

त्यािेळेस ह ेिाक्य लोकसप्रय होते की, स्िगीय यशिंतिाि चव्हार् ह ेसहमालयाच्या 

मदतीला धािले आसर् याच मतदािसंघात िेथे ह ेकृषी महासिद्यालय आह ेतेथील 

मािी मखु्यमंत्री ि काँगे्रसचे ज्येष्ठ नेते स्िगीय कन्नमिाििी ह ेसयाद्रीच्या मदतीला 

धािले. त्यांच्याच कमाभमूीत त्यांची िी िन्मभमूी आह,े त्या गािाच्या बािलूा 

आम्ही ह ेकृषी महासिद्यालय सरुु केले.  

  अध्यक्ष महोदय, कृषी सिभागाने काय केले ति एक षड्यंत्र िचले की, ह े

महासिद्यालय होताच कामा नये. या षड्यंत्राचा पसहला भाग काय होता ... अिे शेिटी 

तेथील सिद्याथी एकलव्य आहते का की, द्रोर्ाचायांचा फोटो लािला आसर् परू्ा 

शास्त्र सशकून घेतले? तथेे ११० पद ेमंििू झाली. त्यात सशक्षकिगााची ३२ पद ेहोती. 

त्यातील फक्त ३ पद ेभिली आहते. "िय ििान िय सकसान"  ऐसे िहेंगे ये कुि 

असधकािी शैतान....   तेथे ३२ पैकी ३ पद ेभिली. सशक्षकेति कमाचाऱयांची ३७ पद े

आहते. त्यातील ३ पद ेभिली. उिारित काँरॅक्टने भिर्ाि असे सांसगतले,ठीक आह.े 

तेथे सिा िंगल के्षत्र आह.े तेथे आसपास िाघ सफितो. त्या कमाचाऱयांनी सांसगतले की, 

आम्हाला िॉल कंपाऊंड बांधनू द्या. प्रशासकीय इमाित कधी मंििू झाली?                                                

नंति श्री.सशंद े...  
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श्री.सधुीि मनुगंटीिाि ... 

उच्चासधकाि ससचि ससमतीने सदनांक २० सप्टेंबि, २०२१ िोिी सकाळी ११.०० 

िािता कृसष महासिद्यालय, मलू करिता प्रशासकीय इमाितीच्या ६४.५९ कोटी 

रुपयांच्या प्रस्तािास मंििुी सदली आह.े त्याबाबतचा आदशे अद्याप काढण्यात आला 

नाही. यास ५ मसहने १८ सदिसांचा कालािधी परू्ा झाला आह.े एखादा िािा ९ मसहने 

९ सदिसांनी येईल, त्याची िाट पाहण्यात येत आह ेकाय ? ही नस्ती आह,े मलुगा 

िन्म घेर्ाि नाही. ह ेमहासिद्यालय हटसिण्याचे षङयंत्र िचल्यास पाप लागेल. ज्या 

शेतकऱयांचे आपर् अन्न खाता त्या शेतकऱयाच्या तंत्र्ानाची नस्ती अडिनू ठेित 

आहात. आपर्ास पाप लागेल. हा पापी कोर् आह,े त्याला शोधले पासहिे, याचे 

उत्ति मंत्री महोदयांनी सदले पासहिे. हा कोर् नॉटी आह ेज्याने ५ मसहने १८ सदिस 

नस्ती थांबिनू ठेिली आह.े मी २६ िषाापासनू या सदनाचा सभासद आह,े मला असे 

यापिूी कधी घडल्याच े आठित नाही. शेतकऱयांच्या तंत्र्ानाचे महासिद्यालय 

दसुऱया सठकार्ी स्थलांतरित किण्याचा प्रयत्न करु नये. हा आपल्या बापाचा पैसा 

नाही, तो यांनी कमसिलेला पैसा नाही. हा शेतकऱयांच्या हक्काचा पैसा आह.े तो 

त्यांच्या ्ानासाठी, त्यांच्या इमाितीसाठी, त्यांच्या शास्त्रशदु्ध तंत्र्ानासाठी खचा 

किाियाचा आह.े ह ेकाटकसि किण्यासाठी बसले आहते, असे िागत आहते. आपर् 

एक लक्षात ठेिा. त्यािळेी एक शकु्रचाया िन्माला आला होता त्याचा डोळा दभााने 

फोडला होता. आम्ही सिदभाातील लोक आहोत. अशा पद्धतीचे शकु्राचाया असतील 

ति लोकशाही दभााने त्यांची िागा दाखसिल्यासशिाि िाहर्ाि नाही. ह ेबदमाश, नॉटी, 

नादान, अिगिापेक्षा ससु्त कोर् आह,े ज्याने शेतकऱयांना त्रस्त केले आह.े चंद्रपिू 

सिल्हा हा या िाज्याच्या सीमािती भागातील आह.े आम्ही प्रदषूर् सहन करुन 

िाज्याला िीि पाठितो आसर् आमच्या शेतकऱयांना त्रास दणे्यात येत आह.े  

 अध्यक्ष महोदय, शासकीय कृसष महासिद्यालय, मलूच्या प्रशासकीय इमाितीस 

मान्यता दऊेन सनधी केव्हा उपलब्ध करुन दणे्यात येईल ? मी आपल्या सिभागाला 

अनेक िेळा फोन केले आहते. तेथील लोकांनी खपू पाप केले आह,े ते भोगतील.  
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श्री.सधुीि मनुगंटीिाि ... 

महासिद्यालय हटसिण्याचे षङयंत्र कशासाठी ? आमचा शेतकिी अन्नधान्य सपकित 

नाही काय, तो नांगिर्ी किीत नाही, मेहनत किीत नाही काय ? एक एकि शेती 

नांगिण्यासाठी तो साडे तिेा सक.मी. आडिे उभे चालतो. तो उन्हात नांगिर्ी ि िखिर्ी 

कितो, पािसाळ्यात सचखल तडुितो ि थंडीमध्ये िागर्ी कितो. त्यांना शास्त्रशदु्ध 

तंत्र्ान ि चांगले शास्त्र अिगत किील, उत्तम उत्पादन घेईल, उत्पादन खचा कमी 

किील, यासाठी महासिद्यालय सरुु किण्याकरिता उिढी उदासीनता दाखसिण्यात येत 

आह.े या गोष्टीचा मला िाग अनािि होत आह.े अशा लोकांच्या ताटात कधी अन्न 

पडू नये. काही लोकांच्या स्मिर्ात िाहत नाही, काही लोक एकपाठी असतात. 

त्यामळेु मी अनेक िेळा स्मिर्पत्र पाठितो. दिेाने त्यांना बदु्धी सदली नाही, आपर् 

उदािमतिादी धोिर् ठेिले पासहिे. कािर् त्यांना स्मिर् शक्ती नसते. त्याकरिता मी 

त्यांना फोन किीत असतो. माझी सिनंती आह ेकी, सदिहू महासिद्यालय इति सठकार्ी 

स्थलांतिीत किण्यात येर्ाि नाही, प्रशासकीय मान्यता ि त्यासाठी सनधीबाबत मंत्री 

महोदयांनी आश्वाससत किािे. 

 श्री.दादािी भसेु (कृसष मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, ज्येष्ठ सन्माननीय सदस्य 

श्री.सधुीि मनुगंटीिाि यांनी अधाा-तास चचेच्या माध्यमातनू डॉ.पंिाबिाि दशेमखु 

कृसष सिद्यापीठाच्या अंतगात मलू-मिोडा कृसष महासिद्यालयाच्या इमाितीच्या संदभाात 

प्रश्न उपसस्थत केला आह.े सन्माननीय सदस्य यांच्या भाषर्ाची एक शैली आह.े 

महासिद्यालयाच्या इमाितीसाठी प्रशासकीय मान्यता ि त्यासाठी सनधीची तितदू 

एिढ्या पिुता हा सिषय मयाासदत आह.े  मी सन्माननीय सदस्य यांना आश्वस्त करु 

इसच्ितो की, सदिहू महासिद्यालय स्थलांतरित किण्याचा शासनाचा सिचाि नाही ि 

असे होऊ सदले िार्ाि नाही.  

यानंति श्री.तेलंग...... 
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श्री.दादािी भसेु...... 

सन २०१९ मध्ये उक्त सिद्यालयास मान्यता दणे्यात आलेली आह.े तात्पिुती व्यिस्था 

करुन ते सिद्यालय सरुु किण्यात आले आह.े सद्य:सस्थतीत उक्त सिद्यालयामध्ये प्रथम, 

सद्वतीय आसर् ततृीय िषाामध्ये १८८ सिद्याथी सशक्षर् घेत आहते. सिद्यालयासाठी 

लागर्ािे इन्िास्रक्चि सनमाार् किर्े आिश्यक आह.े तसेच सदि सिद्यालयामध्ये 

कमाचािी िगा दखेील कमी आह,े ही िस्तसुस्थती आह.े मी कोर्ताही संकोच न किता 

सांग ूइसच्ितो की, िाज्यातील अनेक कृषी सिद्यालयांमध्ये कमाचािी िगा कमी आह.े 

पढुील काळामध्ये कंत्राटीपद्धतीने का होईना कमाचािी उपलब्ध करुन दणे्यात येतील, 

असे मी आश्वस्त कितो. पिूी सादि किण्यात आलेला मळू प्रस्ताि १६० कोटी 

रुपयांचा होता. उक्त प्रस्तािाच्या अनषुंगाने उच्च स्तिीय ससमतीने काही सनर्ाय 

घेतलेले आहते. ज्या बाबींची तातडीची सनकड आह,े अशा बाबींसाठी माह ेसप्टेंबि, 

२०२१ मध्ये ६४.५९ कोटी रुपयांची तितदू केलेली आह.े  

 अध्यक्ष महोदय, मागील दोन िषाापासनू िगामध्ये कोिोनाचे संकट आह.े 

त्यामळेु सिा दशेासह आपल्या िाज्याचे आसथाक स्त्रोत मंदािले होत.े त्यामळेु या 

िाज्याला मोठ्या प्रमार्ािि आसथाक फटका बसलेला आह.े अकोला कृषी 

सिद्यापीठाअंतगात येर्ािी काही कामे या पिूी मंििू किण्यात आली होती. आता ती 

कामे प्राधान्यक्रमाने परू्ा किण्याचा सनर्ाय कृषी सिभागाने घेतलेला आह.े  उद्या सादि 

होर्ाऱया अथासंकल्पातनू कृषी सिभागाला प्राप्त झालेल्या सनधीतनू प्राधान्य क्रमाने 

मलूच्या निीन इमाित बांधकामास प्रशासकीय मान्यता दऊेन आिश्यक सनधीची 

तितदू किण्यात येईल.  

 श्री.सधुीि मनुगंटीिाि : अध्यक्ष महोदय, सदनांक २० सप्टेंबि, २०२० िोिी 

प्रस्ताि सादि किण्यात आलेला असताना दखेील आपर् ५ मसहने १८ सदिस त्या 

प्रस्तािास प्रशासकीय मान्यता सदली नाही.  कोिोना काळामध्ये लग्न होऊ शकत 

नाही, ह ेमला मासहती आह.े पिंत ुलग्न िमिनू ठेिण्यास काय हिकत आह?े तशी 

कोिोना काळामध्ये प्रशासकीय मान्यता दणे्यास काय हिकत होती? सिकाि आसथाक 

अडचर्ीमध्ये आह,े ह ेआम्ही समि ूशकतो. आता सनधी दऊे नका. 
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श्री.सधुीि मनुगंटीिाि...... 

 पिंत ुउक्त प्रस्तािास प्रशासकीय मान्यता दणे्यास काय अडचर् होती. सदनांक २० 

सप्टेंबि, २०२१ िोिी सकाळी ११.०० िािता EPC चा सनर्ाय झाला. पिंत ुत्यानंति 

पढुील ५ मसहने  १८ सदिस प्रशासकीय मान्यता सदलेली नाही. सनयमानसुाि ४५ 

सदिसांच्या आत प्रशासकीय मान्यता दरे्े आिश्यक होते. आपर् कायद्याचा भगं 

केला आह.े  त्या फाईला दखेील आत्महत्या किण्याची इच्िा होईल, इतके सदिस ती 

फाईल पडून आह.े सतच्याकडे कोर्ीही पाहण्यास तयाि नाही. तथेील दगडांचा काही 

उद्धाि किर्ाि आहात की नाही? उद्या सकंिा सोमिािी आपर् उक्त प्रस्तािास 

प्रशासकीय मान्यता दरे्ाि आहात काय? तसेच यासंदभाात आपल्या दालनामध्ये एक 

बैठक घेर्ाि आहात काय? 

 श्री.दादािी भसेु : अध्यक्ष महोदय, मी आताच सांसगतले आह ेकी, मलूच्या 

निीन इमाित बांधकामास प्रशासकीय मान्यता दऊेन सनधीची तितदू किण्यात येईल. 

फक्त िांझोटी प्रशासकीय मान्यता दऊेन त्या मान्यतेला काहीही अथा नाही. यापिूीच्या 

काळामध्ये अनेक बांधकामांना ढीगभि प्रशासकीय मान्यता समळालेल्या आहते. पिंत ु

उक्त कामास सनधीची तितदू केली नसेल ति त्या प्रशासकीय मान्यतेला काहीही अथा 

िाहत नाही.  

यानंति श्री.कुलकर्ी...... 
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 ताझलका सभाध्यक्ष : सभागहृाची बैठक आता स्थसगत होत आह.े 

सभागहृाची बैठक उद्या शकु्रिाि, सदनांक ११ माचा, २०२१ िोिी सकाळी ११.०० 

िािता पनु्हा भिेल. 

(सभागहृाची बैठक सायंकाळी ०६ िािनू ३५ समसनटांनी, शकु्रिाि, सदनांक ११ 

माचा, २०२१ च्या सकाळी ११.०० िािेपयंत स्थसगत झाली.) 

 

------ 

 


